


คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ 

คํานํา 

 ตามท่ี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔  ปีที่ ๑  ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 
ได้ต้ังคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจตามอํานาจหน้าที่
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๕) โดยมีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งประสานกับองค์กร
ภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเก่ียวกับแนวทางความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้มีการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ อันได้แก่ การศึกษาแนวนโยบายและแผนงาน
ในการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนและการดําเนินงานของนโยบายการจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ พิจารณาศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย พิจารณาศึกษาแนวนโยบาย
และการดําเนินงานเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ
สําหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการเร่ืองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือสรุปผลงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องน้ีต่อไป 

 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและผู้พิการ  
 สภาผู้แทนราษฎร 
 ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ 

 

สารบญั 
 
 หน้า 
ที่มาของคณะกรรมาธิการ ๑ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ๑ 

รายนามคณะกรรมาธิการ ๒ 

รายช่ือที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ๙ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ๑๔ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเด็ก ๒๕ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเยาวชน ๓๐ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสตรี ๓๕ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ๔๐ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเด็กและสตรี ๔๑ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ๔๗ 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ๖๑ 

การรับรองแขกต่างประเทศ ๖๓ 

คณะอนุกรรมาธิการ ๖๘ 

สรุปผลการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ๘๙ 

ภาคผนวก ๑๘๕ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและผู้พิการ ๒๕๕ 

 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑ 

 

ท่ีมาของคณะกรรมาธิการ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้ังเป็นกรรมาธิการสามัญ และต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะกรรมาธิการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี 
ควรทราบหรือควรปฏิบัติต่อสภาเพ่ือพิจารณา 
 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นมา ๓๕ คณะ (แต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมาธิการ จํานวน ๑๕ คน) 

 
 
 
 
 
 

อํานาจหน้าท่ี 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 

 
 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ได้มีมติต้ัง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรสามสิบห้าคณะ เพ่ือเป็นกลไกในการช่วยเหลือกิจการของ 
สภาผู้แทนราษฎรในการทํางานด้านการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร โดย ข้อ ๘๒  
ให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการมีจํานวนสิบห้าคน  
และ ๑ ใน ๓๕ คณะนั้น คือ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งอํานาจหน้าที่ 
ตามข้อ ๘๒ (๕) ดังน้ี 
 (๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเก่ียวกับแนวทาง
ความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 
 

     



หน้า ๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

รายนาม 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ 

สภาผู้แทนราษฎร 
นางสาวอรณุี  ชํานาญยา  เป็นประธาน 

ช่วงระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรณุี  ชํานาญยา 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดพะเยา  
เขตที่ ๑  พรรคเพื่อไทย 

 
 
 
 

   
  
  
  
  
 นางสาวปารชิาติ  ชาลีเครือ นายยุรนันท์  ภมรมนตรี 
 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๑ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๒ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
 เขตที่ ๓  พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทย 
  (ลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๓ 

 

 
 
 
 
 
 

 นางสาวพชัรี  โพธสุธน นางโสภา  กาญจนะ 
 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๓ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๔ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุร ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เขตที่ ๔  พรรคชาติไทยพัฒนา เขตที่ ๓  พรรคประชาธิปัตย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เปี่ยมสมบรูณ์ นางผุสดี  ตามไท 
 กรรมาธิการท่ีปรึกษา กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
 พรรครักษ์สนัติ พรรคประชาธิปัตย์ 
  (ลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 นายพลภูมิ  วิภัตภิูมิประเทศ นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๑ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
 เขตที่ ๑๖  พรรคเพ่ือไทย เขตที่ ๒  พรรคภูมิใจไทย 
 



หน้า ๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 นางเอมอร  สินธุไพร นางสาวบุณย์ธิดา  สมชัย 
 ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๒ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๓ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
 เขตที่ ๕  พรรคเพื่อไทย เขตที่ ๘  พรรคประชาธิปัตย์ 
(ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 
 โฆษกคณะกรรมาธิการ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธาน ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เขตที่ ๔  พรรคเพื่อไทย เขตที่ ๙  พรรคประชาธิปัตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 นายนิพนธ์  ศรีธเรศ นายสมศักดิ์  ใจแคล้ว 
 กรรมาธิการ กรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดกาฬสนิธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี 
 เขตที่ ๕  พรรคเพื่อไทย เขตที่ ๓  พรรคเพื่อไทย 
(ลาออกจากคณะกรรมาธิการ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 นายชวนนท์  อินทรโกมาลย์สตุ นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 
 กรรมาธิการ กรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 พรรคประชาธปิัตย์ เขตที่ ๒  พรรคเพื่อไทย 
(ดํารงตําแหนง่กรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง (ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 ต้ังแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖) ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
 กรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
 เขตที่ ๑๔  พรรคเพื่อไทย 
 (ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 ต้ังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 



หน้า ๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

รายนาม 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ 

สภาผู้แทนราษฎร 
นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ  เป็นประธาน 

ช่วงระหว่างวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขตที่ ๒  พรรคเพื่อไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 นางสาวปารชิาติ  ชาลีเครือ นางสาวพัชรี  โพธสุธน 
 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๑ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๓ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เขตที่ ๓  พรรคเพื่อไทย เขตที่ ๔  พรรคชาติไทยพัฒนา 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 นางโสภา  กาญจนะ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๔ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๕ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์  
 เขตที่ ๓  พรรคประชาธิปัตย์ เขตที่ ๕  พรรคเพื่อไทย 
  (ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  ต้ังแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เปี่ยมสมบรูณ์ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
 กรรมาธิการท่ีปรึกษา กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
 พรรครักษ์สนัติ เขตที่ ๑๔  พรรคเพื่อไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 นายพลภูมิ  วิภัตภิูมิประเทศ นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๑ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
 เขตที่ ๑๖  พรรคเพ่ือไทย เขตที่ ๒  พรรคภูมิใจไทย 
 



หน้า ๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 นางสาวบุณย์ธิดา  สมชยั นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร 
 ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมาธิการ คนท่ี ๓ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี 
 เขตที่ ๘  พรรคประชาธิปัตย์ เขตที่ ๔  พรรคเพื่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชยักุล นายสมศักดิ์  ใจแคล้ว 
 โฆษกคณะกรรมาธิการ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี 
 เขตที่ ๙  พรรคประชาธิปัตย์ เขตที่ ๓  พรรคเพื่อไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชวนนท์  อินทรโกมาลย์สตุ นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข 
 กรรมาธิการ กรรมาธิการ 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย 
 พรรคประชาธปิัตย์ เขตที่ ๓  พรรคเพื่อไทย 
  (ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  ต้ังแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๙ 

 

รายชื่อท่ีปรกึษา ผู้ชํานาญการ นักวชิาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
กิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ  สภาผู้แทนราษฎร 

    
 

 ๑. นายสมชัย  โกวิทเจริญกุล ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 ๒. นางสลักจฤฎด์ิ  ติยะไพรัช ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

 ๓. นายสมชาย  รงัสิวัฒนศักด์ิ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๔. นายอดิศร  พิพัฒน์วาณิชย์ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 ๕. นายณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๖. นายธีรชัย  เงาวิริยศิริพงศ์ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 ๗. นายสมบูรณ์  บุญศิร ิ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 ๘. นายวิเชียร  สุภัทรกุล นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 ๙. นางกรวิภา  วิลลาส นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 ๑๐. นางสาวพจณีย์  มผีล นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. นางบุญญาพร  เดชาเศรษฐ์ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 

(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 ๑๒. นางสาวศรุตษา  อัศวชัยโสภณ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 

(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๑๓. นางพานิช  แต้กิจพัฒนา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถึง วันที่ ๒๕ มถิุนายน ๒๕๕๖) 

 ๑๔. นางมณทิพย์  ศรีรัตนา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ถึง ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๖) 

 ๑๕. นางสาวสรัสนันท์  อัศวชัยโสภณ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 ๑๖. นางสาวธัญวรัตน์  ชาลีเครือ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 



หน้า ๑๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๑๗. ว่าที่ร้อยตรี สิทธิโชค  เต็มสวัสด์ิ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 ๑๘. นายเกรียงศักด์ิ  ฉวีวงศ์พันธ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 ๑๙. นายธีระพงษ์  ร่วมนาพะยา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถึง ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๖) 

 ๒๐. นายจิรเดช  นิติกาญจนา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 ๒๑. นายณฤธร  ถาคําฟู เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 

 ๒๒. นายภูรี  วัฒนศัพท์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 ๒๓. นางสาวกัญญา  ชูวงษ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 ๒๔. นางสาวศิวพร  โพธสุธน เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 ๒๕. นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๒๖. นายวิทวัฒน์  กาญจนะ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

 ๒๗. นายคฑาวุธ  ภาชนะ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ) 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

 ๒๘. นายชํานาญ  ชาดิษฐ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๒๙. นางสาวสินาภรณ์  สมัครการ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถึง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๓๐. นางประภาพรรณ  โรจนสุวรพงศ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

 ๓๑. นายธีระเนศร์  ธรรมรักษาสทิธ์ิ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 ๓๒. นายสุทัศน์  สวิาภิรมย์รัตน์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖) 

 ๓๓. นางสาวชญาภา  สินธุไพร เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖) 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๑ 

 

 ๓๔. นางไพจิตร  จารุวัชรวรรณ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 ๓๕. นายสมบุญ  ขนุทองไทย เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 ๓๖. นายจิระวุฒิ  แก้วเขียว เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๓๗. นายไกรสิงห์  จันทรมาศ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๓๘. นายวิริยะ  เตชะรุ่งโรจน์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 ๓๙. นางกัลยา  ศิริเนาวกุล เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 ๔๐. นายชัยวัฒน์  ถาวรวัฒนยงค์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

(พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๔๑. นายสิปปกร  ลิ่วตระกูล เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

(ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๔๒. นางสาววราภรณ์  ธารามรรค์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

 
     



หน้า ๑๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 
(ไม่ได้รบัค่าตอบแทน) 
    

 
 ๑. นางลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์ (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๒. นางกรวรรณต์  วงษ์ธีระไชย (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓. นางสุนีย์  สัจจาไชยนันท์ 
 ๔. นางจริยา  อินทรทูต (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๕. นายธนกร  อ่ิมคํานวร (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๖. นายธีรชัย  เงาวิริยศิริพงศ์ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๗. นายสมชาย  รังสิวัฒนศักด์ิ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๘. นายพจน์  ตันวิบูลย์วงศ์ 
 ๙. พลอากาศตรี สุรพันธ์  ทองคําเภา 
 ๑๐. ศ.ดร.อรรถ  นันทจักร์ 
 ๑๑. นายศุภชัย  เลิศมณีสมบัติ  
 ๑๒. นายเกรียงศักด์ิ  ฉวีวงศ์พันธ์  (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๑๓. นายภูรี  วัฒนศัพท์ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 ๑๔. นางอุดร  จินตะเวช   
 ๑๕. นางสาวสุมิตรา  บุญญาอรุณเนตร (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ๑๖. นายวิทวัฒน์  กาญจนะ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๑๗. นายอนุรักษ์  เลิศวัฒนาไพบูลย์ (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๑๘. นางอัปษร  ปานประเสริฐ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๑๙. นางกุลกัญญา  ลาภนิมิตรชัย (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๒๐. นายธรรมสรรค์  จรัสวุฒิปรีดา (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๒๑. นางจุรีพร  สินธุไพร 
 ๒๒. นางจิราภรณ์  อ่อนเกตุพล  
 ๒๓. นางมณทิพย์  ศรีรัตนา (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๒๔. นางวันทนา  บ่อโพธ์ิ (พ้นจากตําแหน่ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๒๕. นางจิดาภา  ลิ่วตระกูล (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒๖. นายสมหมาย  นัยโมกข์  
 ๒๗. นายกนก  กาญจนภู 
 ๒๘. นางไพจิตร  จารุวัชวรรณ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๒๙. นางพานิช  แต้กิจพัฒนา (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๓ 

 

 ๓๐. นายวิเชียร  สุภัทรกุล (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 ๓๑. นางสาวรสนา  เลิศเจริญธรรม (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓๒. นายกิตติอิสร์  จึงสวนันทน์ (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓๓. นายวงค์วรุตม์  ออรัตนชัย (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓๔. นายอัชชา  ปติอารยกุล (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓๕. นายศิรสิทธ์ิ  เมษะมาน (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๓๖. นางกัลยา  ศิริพลวุฒิกุล (ดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

     



หน้า ๑๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(ผลงานระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

 
ประชุมคณะกรรมาธิการ ๕๗ ครั้ง พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
 ๑. พิจารณาเลือกต้ังตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ , พิจารณากําหนดวัน เวลาในการประชุม
คณะกรรมาธิการ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
 ๒. พิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ , พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 ๓. รับฟังบรรยายสรุปจากปลัดกระทรวงในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เก่ียวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดูแล ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 ๔. พิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ชุดที่แล้ว (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 ๕. พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ๖. พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ 
(๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ๗. พิจารณาศึกษาเรื่องแนวนโยบาย แผนการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการค้ามนุษย์ (๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) 
 ๘. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหารือในประเด็นเก่ียวกับปัญหาการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ (๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ) 
 ๙. พิจารณาติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่
สนับสนุนและส่งเสริมสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและท้องที่, พิจารณาติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนและการดําเนินงานของนโยบายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างห้องแถวให้ประชาชนพักอาศัยในพ้ืนที่ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้างแต่มีความล่าช้าและไม่แล้วเสร็จ
ตามกําหนด (๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ )  
 ๑๐. พิจารณาติดตามผลการประชุมเรื่องการค้ามนุษย์ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ๑๑. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและแผนงานในการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ๑๒. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและแผนงานในการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ๑๓. พิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) , พิจารณาสรุป
ภาพรวมของปัญหาการค้ามนุษย์ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๕ 

 

 ๑๔. พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับสถานการณ์ จํานวนคดี การดําเนินการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และแนวทางการดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทํางบบูรณาการเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 ๑๕. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการขอโอนย้ายเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย นางปณิชา ศรีจักร์ ผู้ร้องเรียน (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 ๑๖. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการขอโอนย้ายเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนางปณิชา ศรีจักร (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 ๑๗. พิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
(เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ) (๔ เมษายน ๒๕๕๕) 
 ๑๘. พิจารณาศึกษาการจัดงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕) 
 ๑๙. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและการดําเนินงานเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ 
รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการสําหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 ๒๐. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและการดําเนินงานเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ 
รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการสําหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ) 
 ๒๑. พิจารณาเรื่องการวางแผนการศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ (๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕) 
 ๒๒. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนางชินนาฏ  คุณเจริญ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนปฏิบัติการ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรณีสืบเน่ืองมาจากการปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศบาห์เรน (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 ๒๓. พิจารณาความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการขอโอนย้าย
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนางปณิชา  ศรีจักร์ (ผู้ร้องเรียน) (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ๒๔. พิจารณาศึกษาปัญหาเด็กวัยรุ่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี 
(๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ๒๕. พิจารณาศึกษาเรื่องการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน , พิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากเครือข่ายแม่ญิงพะเยา กรณีที่มีข้อความไม่สุภาพใน Facebook (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ๒๖. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ กรณีบริษัทไร้ท์แมน จํากัด 
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างกะทันหัน , พิจารณาศึกษาการเข้าเป็นพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน (๕ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ๒๗. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ กรณีบริษัท ไร้ท์แมน จํากัด 
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างกะทันหัน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ๒๘. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ กรณีบริษัท ไร้ท์แมน จํากัด 
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธีแถลงข่าว การจัดงานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างกะทันหัน , พิจารณาศึกษาปัญหาของสตรีมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ (๑๙ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ๒๙. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ กรณีบริษัท ไร้ท์แมน จํากัด 
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน 
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Thailand Medical Hub Expo 2012 อย่างกะทันหัน , พิจารณาศึกษาสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ และพิจารณาร่างหนังสือถึง
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการขอความร่วมมือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีในสถานศึกษา (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) 
 ๓๐. พิจารณาศึกษานโยบาย แผนการดําเนินงานและมาตรการการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ (๓ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 ๓๑. พิจารณาศึกษานโยบาย แผนการดําเนินงานและมาตรการการดูแลผู้พิการทั่วประเทศ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 ๓๒. พิจารณาสรุปผลการเสวนาเร่ือง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list” เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 ๓๓. พิจารณาสรุปผลการเสวนาเร่ือง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list” เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 ๓๔. พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงที่จบการศึกษาใหม่ , 
พิจารณาสรุปผลการเสวนาเรื่อง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list” เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕) 
 ๓๕. พิจารณาสรุปผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 ๓๖. พิจารณาศึกษากรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ , พิจารณาศึกษาโครงการสุภาพบุรุษ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 ๓๗. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (๙ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๓๘. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานด้านสตรีและสถาบันครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖) 
 ๓๙. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (๒๓ มกราคม 
๒๕๕๖) 
 ๔๐. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานด้านผู้พิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖) 
 ๔๑. พิจารณาศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงาน
สํานักงานธนานุเคราะห์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๔๒. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานสํานักงานธนานุเคราะห์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖) 
 ๔๓. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักงานธนานุเคราะห์ 
สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และโรงรับจํานํา (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
 ๔๔. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีเด็กหญิงชาวกะเหร่ียงถูกนายจ้างทําร้ายร่างกายในพ้ืนที่จังหวัด
กําแพงเพชร (๖ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๔๕. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีเด็กหญิงชาวกะเหร่ียงถูกนายจ้างทําร้ายร่างกายในพ้ืนที่จังหวัด
กําแพงเพชร (พิจารณาต่อจากคร้ังที่แล้ว) (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๔๖. พิจารณาเรื่องรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ คณะอนุ
กรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย , คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ , คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย (๓ เมษายน ๒๕๕๖) 
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 ๔๗. พิจารณาศึกษาทิศทางการดําเนินการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ของประชาชนในจังหวัด และแนวนโยบายที่จะควบคุมแหล่งจําหน่ายและแหล่งผลิตซึ่งหาได้ง่ายในระดับพ้ืนที่ 
ตลอดจนการรณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึงทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย (๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) 
 ๔๘. พิจารณาศึกษาทิศทางการดําเนินการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน และแนวนโยบายที่จะควบคุมแหล่งผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนการ
รณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๔๙. พิจารณาศึกษาทิศทางการดําเนินการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน และแนวนโยบายที่จะควบคุมแหล่งผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนการ
รณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 ๕๐. พิจารณาสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๕๑. พิจารณาศึกษาการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ , พิจารณาศึกษาเร่ืองร้องเรียนขอความอนุเคราะห์เก่ียวกับการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม
ของชาวต่างชาติ (นายธนพล  บํารุงศรี  ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องเรียน) (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๕๒. พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทําร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณา
อนุญาตต้ังโรงงานสุรากลั่นชุมชน (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 ๕๓. พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๑๘ กันยายน ๒๕๕๖) 
 ๕๔. พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีในประเทศไทย (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 ๕๕. พิจารณาเลือกต้ังตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๕๖. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ , พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณในส่วน
ของคณะกรรมาธิการสามัญประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 ๕๗. พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
การจัดสัมมนา จํานวน ๗๐ ครั้ง 
 ๑. จัดสัมมนา เรื่อง “ค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชนด้านประชาธิปไตย” ณ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกภูซาง 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 ๒. จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรสตรีกับ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ”” 
ณ โรงเรียนวัดปากไก่ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 ๓. จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรสตรีกับ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี””  
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 ๔. จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรสตรีกับ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี””  
ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ณ วัดกลาง 
คลองสาม ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 



หน้า ๑๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๖. จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรสตรีกับ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี””  
ณ ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย บ้านโนนชัยศรี ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๗. จัดสัมมนา เรื่อง “แม่หญิง ผู้หญิง สตรี ความหลากหลายกับบทบาทหน้าที่ของพวกเรา” ณ ห้อง
ภูกามยาว ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
 ๘. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๙. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ สํานักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิพนธ์ ศรีธเรศ 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๐. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๑. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๒. จัดสัมมนา เรื่อง“การพัฒนาผู้นําเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน”โดย คณะกรรมาธิการ ร่วมกับ 
คณะทํางานเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๑๕ – ๒๑๖ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒  
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 ๑๓. จัดเสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไป : ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ณ ห้องประชุม 
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒  วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๔. จัดเสวนา เรื่อง “เด็กเยาวชนไทย : กฎหมายใดจะคุ้มครอง” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชัยภูมิ” 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๖. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๗. จัดสัมมนา เรื่อง “ละอ่อนรักดีศักด์ิศรีเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๕๕” ณ วัดตํ๊าม่อน ตําบลบ้านตํ๊า 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๑๘. จัดสัมมนา เรื่อง “ปลดหน้ีสตรีไทย : ก้าวแรกสู่เสรีภาพ” ณ วัดป่าพิทักษ์เดช หมู่ที่ ๕ ตําบลทรายทอง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๑๙. จัดสัมมนา เรื่อง "ผู้นําสตรีกับการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม" จํานวน ๒ รุ่น ณ วัดมงคลธรรมกายาราม 
ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันเสาร์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๐. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย ตําบลโพธ์ิใหญ่ 
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๑. จัดสัมมนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพัฒนาบทบาทสตรีในระดับท้องถิ่น” 
ณ หอประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕  
 ๒๒. จัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย”ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๕ – ๒๑๖  ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๓. จัดสัมมนา เรื่อง “ความสําคัญและความจําเป็นในการตรากฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ” 
จัดโดยชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและพิการ  
สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙ 

 

ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ วันอังคาร
ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๔. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาและฝึกอาชีพกลุ่มสตรี เขต ๓” ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาและฝึกอาชีพกลุ่มสตรี” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหัวป่า หมู่ ๒ ตําบล
วัดยางงาม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๖. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และเรื่อง “การจัดการปัญหาหน้ีสินของสตรี” ณ หอประชุม
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ 
ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตามลําดับ 
 ๒๗. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย ตําบลโพธ์ิใหญ่ 
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๘. จัดสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีในท้องถิ่น” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒๙. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ หอประชุมอําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๐. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” จังหวัดพะเยา วัน
ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๑. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาบทบาทและคุณภาพสตรี” ณ หอประชุมอําเภอซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๒. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสตรีสู่การเป็นผู้นํายุคใหม่” ณ หอประชุมที่ทําการ ส.ส.พิมพ์ภัทรา  
วิชัยกุล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๓. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้นํายุคใหม่” ณ หอประชุมที่ทําการ  
ส.ส. พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๔. จัดสัมมนา เรื่อง “รวมพลังสตรีนําเทคโนโลยีสู่สังคมไทย” ณ หอประชุมอําเภอบ้านนาสาร อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๓๕. จัดเสวนา เรื่อง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list”ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๓๖. จัดงานเสวนา เรื่อง “ความรุนแรงยุติได้...โดยทุกคน” ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๑ วันพุธที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 ๓๗. จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทสตรีกับสังคมปัจจุบัน” ณ สํานักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิพนธ์ ศรีธเรศ 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๓๘. จัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพสตรีกับสิ่งแวดล้อม” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๓๙. จัดสัมมนา เรื่อง “โครงการมหกรรมกีฬา ๔ วัย” ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๔๐. จัดสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีต่อการเป็นผู้นํายุคใหม่” ณ หอประชุมที่ทําการ 
ส.ส.พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 ๔๑. จัดสัมมนา เรื่อง “วันสตรีสากล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๖” ณ อาคารอุบลรัตน์ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 



หน้า ๒๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๔๒. จัดสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ วัดมงคล 
ธรรมกายาราม ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 ๔๓. จัดเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๔๔. จัดสัมมนา เรื่อง “เยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ณ หอประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๔๕. จัดเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน” ณ หอประชุม
สวนดอนธรรมรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๔๖. จัดเสวนา เรื่อง“กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์เพ่ือควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ ๖ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๔๗. จัดสัมมนา เรื่อง “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนพะเยาหัวใจใฝ่ธรรม” จํานวน ๒ รุ่น 
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
  รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
  รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 ๔๘. จัดสัมมนา เรื่อง “กองทุนสวัสดิการชุมชนกับผู้นําท้องถิ่น” ณ หอประชุมอําเภอดอนเจดีย์ อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๔๙. จัดสัมมนา เรื่อง “โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอําเภอปากท่อ” ณ โรงเรียนวัดมณีลอย 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๕๐. จัดสัมมนา เรื่อง “สตรีและการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๕๑. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมอําเภออาจสามารถ อําเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๕๒. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาองค์กรบทบาทสตรี” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๓. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีชุมชน” ณ หอประชุมอําเภอนาเยีย อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๔. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมโรงเรียนธวัชบุรีพิทยาคม อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตของครอบครัว” ณ หอประชุมเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๖. จัดสัมมนา เรื่อง “โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีเขตอําเภอปากท่อ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๗. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีชุมชน” ณ หอประชุมอําเภอพิบูลมังสาหาร 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๘. จัดสัมมนา เรื่อง “การติดตามกองทุนสวัสดิการชุมชน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๕๙. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน” ณ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ตําบลเปลี่ยน 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑ 

 

 ๖๐. จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน”  
ณ ห้องกมลทิพย์ ช้ัน ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๖๑. จัดสัมมนา เรื่อง “แผนพัฒนาสตรีสู่สถาบันครอบครัว” ณ โรงแรมอัญชลี ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๖๒. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ – วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๖๓. จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับผู้นําชุมชน”  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๖๔. จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์บ้านดอกบัว อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๖๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การใช้ธรรมะแก้ปัญหาวิกฤตสุราชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดอนาลโยพิทยาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๖๖. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุม
ศรุตศา โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๖๗. จัดเสวนา เรื่อง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ 
ช้ัน ๖ อาคารรัฐสภา ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๖๘. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรี” ณ หอประชุมอําเภอด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๖๙. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 ๗๐. จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรี” ณ หอประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน ๒๙ ครั้ง  
 ๑. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันอาทิตย์ 
ที่ ๒๐ – วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ๒. ศึกษาดูงานด้านการดําเนินการ บริหารงาน ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 ๓. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ จังหวัดพะเยา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๔. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ๕. เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องแถวให้แก่ประชาชนพักอาศัยในพ้ืนที่ตําบลบ้านสอ้ง 
อําเภอเวียงสระ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันพุธที่ ๖ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๖. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสําโรง 
ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 
 ๗. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดพะเยา  
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



หน้า ๒๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๘. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลหลักสอง 
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๙. ศึกษาดูงานด้านกลุ่มอาชีพสตรี ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ณ จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๐. ศึกษาดูงานด้านเด็กและสตรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าจําปี และเย่ียมกลุ่มสตรี  
ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒ – วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๑๑. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๒. ศึกษาดูงานเพ่ือเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงาน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๑๓. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอกบัว ตําบลท่าวังทอง และโรงเรียนอนุบาลจําเนียร 
ตําบลแม่ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๑๔. ศึกษาดูงานด้านเด็กและสตรี ณ กลุ่มแม่บ้าน อําเภอแม่สาย และศูนย์เยาวชนวัดบ้านถ้ํา อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 ๑๕. ศึกษาดูงานด้านสตรี ณ กลุ่มผู้นําสตรี อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระหว่าง 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  
 ๑๖. ศึกษาดูงานเพ่ือเย่ียมชมการบริหารจัดการด้านเด็ก ณ โรงเรียนสัตยาไส อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ๑๗. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในกิจการเรือประมง ณ สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ 
กองบังคับการตํารวจนํ้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๑๘. ศึกษาดูงานด้านเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนต้นกล้า อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๑๙. ศึกษาดูงานด้านเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันพุธที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๒๐. ศึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นสุราพ้ืนบ้าน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสุราพ้ืนบ้าน 
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๒๑. เดินทางไปเข้าร่วมงาน “โครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ณ โรงแรมพะเยา 
เกทเวย์ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๒. การศึกษาดูงานด้านเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันจันทร์
ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๓. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๔. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสน่ันรักษ์ 
และบ้านสร้างโอกาส อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๕. ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ณ โรงพยาบาลพะเยา 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓ 

 

 ๒๖. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตําบลพระประโทน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๗. ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ณ โรงพยาบาลพะเยา 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๘. ศึกษาดูงานด้านสตรี เย่ียมผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจําจังหวัดพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๒๙. ศึกษาดูงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ๓ วัยโครงการสายใยรักของครอบครัว และ
ชุมชนเข้มแข็ง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน ๖ ครั้ง คือ 
 ๑. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันอังคาร
ที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 ๒. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันจันทร์
ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  
 ๓. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเจรจาธุรกิจ  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันพุธที่ ๑๙ – วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 ๔. ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (นางสาวอรุณี  ชํานาญยา) 
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) 
สมัยที่ ๕๗ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ๕. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเจรจาธุรกิจ  
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๖. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเจรจาธุรกิจ  
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ถึง วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  

 
รับรองแขกต่างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง  
 ๑. Mr. Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran) ประจําประเทศไทย
เข้าเย่ียมคารวะ นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องรับรองช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
 ๒. พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เข้าเย่ียมคารวะ นางสาวอรุณี  
ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ 
ได้เป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหารกลางวันแก่ ส.ส.แทมมี่ และคณะ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
ต้ังคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ คือ 
 ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย มีการประชุม จํานวน ๑๐ ครั้ง  
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการประชุม จํานวน ๑๒ ครั้ง 



หน้า ๒๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๓. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีการประชุม 
จํานวน ๑๖ ครั้ง  
 
ต้ังคณะทํางาน ๑ คณะ คือ 
 - คณะทํางานเพ่ือพิจารณาศึกษาโครงการสัมมนาเก่ียวกับปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน 
 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... มีการประชุม จํานวน ๖ ครั้ง  
 ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการประชุม จํานวน ๑๒ ครั้ง 
 ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) มีการประชุม จํานวน ๔ ครั้ง 
 ๔. คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... มีการประชุม จํานวน ๓ ครั้ง  
 ๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีการประชุม จํานวน ๘ ครั้ง 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๕ 

 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับเด็ก 
 

 - พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและแผนงานในการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเชิญ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  เน่ืองจากการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหลายกระทรวงที่เก่ียวข้องไม่สอดคล้องกัน 
ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 
ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน ทําหน้าที่ประสานและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้ดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กแต่ละแห่ง นอกจากน้ีได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะ
เฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น 
 

  กระทรวงศึกษาธิการ 
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยคือเด็กอายุต้ังแต่ ๐ – ๖ ปี เรียนอยู่ในช้ันอนุบาล ๑ – ๓ และมีการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนร่วมกับ
ช้ันประถมศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
 

  กระทรวงสาธารณสุข 
  กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวกับการดูแลส่งเสริมและพัฒนาการเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพโดยการผลิต พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและ
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 
  กรมอนามัยได้มีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีโครงการที่อยู่
ในความรับผิดชอบคือ  
  ก. การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก เช่น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โครงการพัฒนาเด็กไทยฉลาดสมวัย 
  ข. การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการลดปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
  การประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กในเบ้ืองต้นศูนย์เด็กเล็กจะเป็นผู้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดก่อน เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นและประสงค์จะได้รับการประเมินก็จะแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ที่มีอยู่ทุกจังหวัดให้เข้าไปดําเนินการประเมินในลําดับต่อไป 
  ทั้งน้ี ยังได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง
อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 
 

  กรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครดําเนินการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือให้บริการแก่เด็กในชุมชนอายุต้ังแต่ ๒ – ๖ ปี 
โดยแยกเป็นดังน้ี 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
  ๒. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) 



หน้า ๒๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
  ๔. ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ชุมชน และในแหล่งก่อสร้าง  
 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) รับผิดชอบ ๓ โครงการ คือ 
  ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
  ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส 
  ๓. การให้บริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์ 
  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) 
รับผิดชอบ โครงการการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 
  พส. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัด มีภารกิจหลักในการส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งหากเอกชนใดท่ีมีการรับเลี้ยงเด็กอายุไม่เกิน ๖ ปี และมีความประสงค์ 
จะจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ 
 

  กระทรวงแรงงาน 
  กระทรวงแรงงานมีอํานาจหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้ังอยู่บริเวณสถานประกอบการและ
นิคมอุตสาหกรรม โดยทางกระทรวงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กด้วยการสร้าง
แรงจูงใจทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้ การให้คําปรึกษาต่าง ๆ เพ่ือรองรับเด็กเล็กที่ต้องติดตามพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
เข้ามายังสถานประกอบการ อันอาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ด้านปัญหาอุปสรรคคือ บริเวณ
สถานประกอบการมักมีปัญหามลพิษและสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสมและปัญหาด้านบุคลากรครูพ่ีเลี้ยงที่มีไม่เพียงพอ 
ทําให้การจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กมีไม่มากเท่าที่ควร 
 

  กระทรวงมหาดไทย 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริมพัฒนา ให้การศึกษา
แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กตลอดจนการจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ือง 
การพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันจะนําไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นองค์การ
ทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ ที่เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยทั่วไปสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จะทําการประเมินอย่างน้อย ๑ ครั้ง ใน ๕ ปี แต่สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ทุก ๆ ๑ ปี ทั้งน้ีในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ สมศ. ได้ทําการสํารวจหน่วยงานที่มี
การจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน 
 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการกับการดําเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็กเล็กนับแต่แรกเกิดการบริหาร
จัดการของหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การปลูกฝัง



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๗ 

 

คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน การปรับสถานะและค่าตอบแทน
ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นการสร้างกําลังใจและแรงผลักดันในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. การดําเนินงานและการประเมินคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กน้ัน ควรมีแนวทางการดําเนินงาน 
และมีมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ช้ีวัดในแนวทางเดียวกัน โดยมีหน่วยงานกลางดําเนินการประเมินคุณภาพแล้วรายงาน
ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
  ๓. ปัญหาสังคมที่เก่ียวกับเด็กในปัจจุบัน สาเหตุหน่ึงเกิดจากเด็กมิได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนการสานสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ให้ลูกที่ยังเป็นเด็ก
เล็กได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากแม่เป็นหลักโดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานเสริมดูแลควบคู่กัน และส่งเสริม
การให้นมเด็กด้วยนมแม่ เน่ืองจากนมแม่นับเป็นอาหารที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
ของเด็ก 
  ที่ประชุมได้มีการต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือศึกษา
เรื่องน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งมีภารกิจ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค ์
  คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมในการดําเนินการด้านศูนย์เด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. เพ่ือให้ทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดําเนินการด้านศูนย์เด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๓. เพ่ือหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินการด้านศูนย์เด็กปฐมวัย 
  ๔. เพ่ือสามารถนําข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือบูรณาการการแก้ปัญหาในการดําเนินการด้านศูนย์เด็ก
ปฐมวัยของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

  วิธีการดําเนินงาน  
  ๑. จัดการประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมและช้ีแจงการดําเนินงานด้านเด็ก
ปฐมวัย 
  ๒. ออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ   
  ๓. ศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานจริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทั่วประเทศ 
  ๔. จัดการเสวนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

  ภารกิจภาคสนาม 
  ๑. คณะอนุกรรมาธิการได้มีการจัดทําแบบสอบถามเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยส่งให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพ่ือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ดําเนินการตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด  
  ๒. ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําเทศบาลตําบล เทศบาลอําเภอ ในจังหวัดต่าง ๆ 
จํานวน ๘ ครั้ง 
  ๓. มีการจัดประชุมเสวนา ๒ ครั้ง คือ  
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   ๓.๑ โครงการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
   ๓.๒ โครงการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน” ณ หอประชุมสวนดอนธรรมรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ด้านการประชุม คณะอนุกรรมาธิการชุดน้ี ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง 
 

 ผลการดําเนินงาน 
 จากการประชุมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จากการลงพื้นที่ และจัดการเสวนา 
คณะอนุกรรมาธิการได้ประมวลข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านและได้ข้อสรุป ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินการด้านศูนย์เด็กปฐมวัย ดังน้ี 
 ๑. ด้านมาตรฐานการดําเนินงาน 
  จากการศึกษาวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย  
อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว่า มีการใช้มาตรฐานที่มาจากหลายหน่วยงานจนนําไปสู่ความ
ซ้ําซ้อนและสับสนในการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง รับรู้และเข้าใจ “มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ” ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางที่มีความครอบคลุม
รอบด้าน รวมถึงการนํามาตรฐานไปใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
พัฒนาคุณภาพของเด็กในทุกด้าน 
  - ควรเร่งสร้างกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เช่น เครื่องมือการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ โดยจัดทําเป็นมาตรฐานพ้ืนฐานร่วมฉบับเดียว แต่ให้แต่ละ
หน่วยงานไปจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมตามบริบทของแต่ละกระทรวง 
  - ควรวางแผนการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติโดยมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
  - ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจากการวิจัยต่างประเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางดําเนินการพัฒนาและกําหนดนโยบายพัฒนาให้ทัดเทียมสากล 
 

 ๒. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 
  การประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ และการ
ประเมินผลการดําเนินงานยังเน้นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งขาดการประเมินด้านคุณภาพและขาดการนําไป 
ต่อยอดเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรเร่งประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อม 
ในภาพรวมและพิจารณาปรับปรุงวิธีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยคํานึงถึงการประเมินเชิงคุณภาพ
ควบคู่กับการประเมินเชิงปริมาณ เพ่ือจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสําคัญ 
 

 ๓. ด้านผู้นําและบุคลากร 
  ผู้นําและผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาพบว่า 
ผู้นําและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน ขาดวิสัยทัศน์และขาดความต่อเน่ืองในการดํารงตําแหน่งซึ่งนําไปสู่ปัญหาการจัด
การศึกษาในทุกด้าน นอกจากน้ีบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย 
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ก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย แต่บุคลากรที่สําคัญเหล่าน้ีมักขาดโอกาสในการพัฒนาฝึกอบรม
อย่างต่อเน่ืองและขาดความต่อเน่ืองในการทํางาน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรผู้ดูแลเด็กในด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดการหลักสูตรฝึกอบรม 
  - ควรกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 ๔. ด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
  ในปัจจุบันความพร้อมของอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกันมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้สูงมักจะมีความพร้อมทางด้านอาคาร
สถานที่มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันประเมินและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติอย่างน้อย
หน่ึงแห่งต่อหน่ึงตําบลท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม 
 

 ๕. ด้านงบประมาณ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยจํานวนมากประสบปัญหาการขาด
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น ผู้ปกครอง
หรือบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรให้ผู้นําและผู้บริหารจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้ความสาํคญัเป็นลาํดับต้น 
 

 ๖. ด้านอ่ืนๆ 
  รัฐบาลควรดําเนินการจัดทํานโยบายสําคัญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังต่อไปน้ี 
  - นโยบายเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “๑ ตําบล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน” โดยดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
   ๑. “ควบรวม” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีหลายแห่งในพ้ืนที่ตําบล หากพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใด
มีมาตรฐานการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ให้เหลือเพียงแห่งเดียว 
   ๒. มีการเจรจาและจัดทําบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาในตําบล 
  - รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเบ้ืองต้นที่ใช้ในการดําเนินการควบรวม อันเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการดําเนินการทั้งหมด 
 คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รายงานผลการศึกษาในเรื่องน้ีต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ได้รับทราบ และคณะกรรมาธิการได้มี
หนังสือนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน
ด้านเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับเยาวชน 
 
 ๑. พิจารณาศึกษาปัญหาเด็กวัยรุ่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดราชบุรี โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาเก่ียวกับวัยรุ่นที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีพฤติกรรมเปิดโรงแรมม่านรูดและประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปเยียวยา ให้คําปรึกษา เฝ้าระวังโดยแจ้งไปยังสถานศึกษาที่เด็กเรียนอยู่ ห้ามไล่เด็กออก 
เว้นแต่เด็กยินยอม ให้ครูฝ่ายปกครองและผู้ปกครองของเด็กเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมและสัมมนาโครงการอบรมจริยธรรม  
  ส่วนกรณีคลิปเด็กนักเรียนกระทําผิดทางเพศในโรงภาพยนตร์ในจังหวัดราชบุรีน้ัน สถานีตํารวจภูธร
เมืองราชบุรีได้ดําเนินคดีกับผู้ดูแลโรงภาพยนตร์ที่นําคลิปดังกล่าวออกเผยแพร่ รวมถึงได้ทําหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานไอซีที สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจเย่ียมและดําเนินการเยียวยาเด็กแล้ว 
  ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นดังกล่าว โดยให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทําการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการบูรณาร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการช่วยดูแลเด็กร่วมกันกับผู้ปกครองของเด็กอีกทางหน่ึง 
 
 ๒. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เปี่ยมสมบูรณ์  กรณีบริษัท ไร้ท์แมน จํากัด 
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธีแถลงข่าว 
การจัดงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างกะทันหัน โดยเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ กรณี
บริษัท ไร้ท์แมน จํากัด ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอยกเลิกการว่าจ้างการเป็นพิธีกรในพิธี
แถลงข่าวการจัดงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างกะทันหัน โดยอ้างเหตุว่า ผู้ร้องเรียนเป็นบุตรของนักการเมือง 
อาจทําให้มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และโดยที่ผู้ร้องเรียนเป็นเยาวชน การกระทําดังกล่าว
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนในการประกอบอาชีพโดยสุจริต อีกทั้งเป็นการปิดโอกาสและถูกจํากัดสิทธิ
เพียงเพราะทัศนคติของสังคม 
  นางสาวจันทิวา  ชาติวิริยะอํานวย ตัวแทนบริษัท ไร้ท์แมนฯ ในฐานะผู้จัดการโครงการ ได้ช้ีแจง
ต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะติดต่อนายทศธรรมฯ ได้มีการติดต่อบุคคลอ่ีนอยู่ก่อนแล้ว แต่ได้ยกเลิกไปเน่ืองจากมีการ
เลื่อนกําหนดการจัดงาน ดังน้ัน การยกเลิกการว่าจ้างจึงเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนกรณีนายทศธรรมฯ 
นั้น เน่ืองจากในวันงานแถลงข่าวไม่จําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศแล้ว และเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย
จึงได้แจ้งการยกเลิกสัญญาไป 
  นายแพทย์สุขุม  กาญจพิมาย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ช้ีแจงว่า 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการดังกล่าว รวมถึงการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการจัดงาน 
โดยมีการประกวดราคาจัดจ้างตามระบบ เมื่อถึงขั้นตอนการเสนอราคาประมูลงาน บริษัท ไร้ทแมนฯ ได้แจ้ง
รายช่ือพิธีกรดําเนินงานให้คณะกรรมการผู้ดําเนินโครงการทราบแล้ว ซึ่งขณะน้ันไม่มีช่ือนายทศธรรมฯ อยู่ใน
รายช่ือที่เสนอมาแต่อย่างใด การว่าจ้างและกําหนดตัวผู้รับหน้าที่พิธีกรเป็นหน้าที่ของบริษัท ไร้ทแมนฯ ผู้รับจ้าง
แต่เพียงฝ่ายเดียว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงไม่ทราบเรื่องที่มีการว่าจ้างและเลิกจ้างนายทศธรรมฯ แต่อย่างใด 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๓๑ 

 

  นางสาวชญานิศวร์  ศุภาสวัสด์ิดํารงกุล ผู้ประสานงานในการจัดงาน Thailand Medical Hub 
Expo 2012 ช้ีแจงว่า การกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงผู้ทําหน้าที่
พิธีกรในงานแถลงข่าวดังกล่าวน้ันเป็นเหตุผลที่ตนยกขึ้นมาเอง เน่ืองจากต้องการให้เหตุผลในการขอเลิกการจ้าง 
มีนํ้าหนักเพียงพอโดยไม่มีเจตนาจะทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน นอกจากน้ีได้กล่าวอ้างว่านายทศธรรมฯ ได้แจ้งกับตนไว้ว่า
ไม่ถนัดในการใช้ภาษาไทยที่เป็นพิธีการเป็นอย่างย่ิง  
  ในคราวประชุมครั้งถัดมาคณะกรรมาธิการได้เชิญนายอุปถัมภ์  นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ 
เข้าช้ีแจงเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารของบริษัท ไร้ท์แมนฯ โดยได้ข้อสรุปว่า 
นายอุปถัมภ์ได้กล่าวขอโทษต่อที่ประชุมและร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
และขอโทษแทนนางสาวชญานิศวร์ที่ได้ใช้เหตุผลส่วนตัวในการยกเลิกว่าจ้างที่ไม่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์
ทํางานที่มีน้อยทําให้เกิดความเสียหายทั้งตัวเองและบริษัท ทั้งน้ี บริษัทยินดีดําเนินการส่งหนังสือขอโทษอย่างเป็น
ทางการมายังคณะกรรมาธิการและนายทศธรรม  เป่ียมสมบูรณ์ด้วย 
 
 ๓. พิจารณาศึกษาการเข้าเป็นพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการ
ติดต่อร้องเรียน โดยเชิญ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน พิธีสารเลือกรับฯ ฉบับดังกล่าวเป็นข้อตกลงเสริมของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
นอกเหนือจากพิธีสารเลือกรับฯ ที่ไทยเข้าเป็นภาคีก่อนหน้าน้ี ๒ ฉบับ คือ พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง การขายเด็ก 
การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เก่ียวข้องกับเด็ก และพิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้ง
กันด้วยอาวุธ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้ดําเนินการ
ตามกระบวนการของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการ
ติดต่อร้องเรียน ดังน้ี 
  ๑. จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย โดยมีการเปลี่ยนช่ือพิธีสารเลือกรับฯ จาก “กระบวนการรับและ
พิจารณารับข้อร้องเรียน” เป็น “กระบวนการติดต่อร้องเรียน” เพ่ือให้สะท้อนถึงการดําเนินการในการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งมีการประสานข้อมูลระหว่างคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติกับรัฐภาคี 
  ๒. สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น โดยจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ทํางาน
ด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน 
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเก่ียวกับเนื้อหาสาระของพิธีสารเลือกรับฯ และรับฟังความคิดเห็นต่อความพร้อม
ของไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ 
  ๓. ศึกษาเน้ือหาสาระและแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง กระบวนการติดต่อ
ร้องเรียน พร้อมข้อวิเคราะห์เพ่ือประกอบการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ  
  โดยที่หลักการและเจตนารมณ์ของพิธีสารเลือกรับฯ คือ เพ่ือให้เด็กได้รับการคุ้มครองที่เข้มแข็งขึ้น 
โดยที่ข้อ ๗ แห่งพิธีสารเลือกรับฯ ดังกล่าวข้างต้น ระบุให้บุคคลหรือผู้แทนของบุคคลสามารถย่ืนคําร้องต่อ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามกระบวนการเยียวยาภายในประเทศ
สิ้นสุดลงแล้ว 
  ประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรมีการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มากข้ึน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 
สื่อย่ัวยุฯ น้ันไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน 



หน้า ๓๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๒. การสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ได้มีการดําเนินงานคู่ขนานโดยจัดการประชุมขึ้น 
๒ ครั้ง ให้แก่ผู้ทํางานด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากทั่วประเทศ  
  ๓. การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ น้ัน ไม่จําเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในการออก
กฎหมายเพ่ือรองรับพันธะกรณี เน่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพิจารณา 
แล้วเห็นว่ามีกฎหมายรองรับพิธีสารเลือกรับฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว ฉะน้ันการลงนามจึงขึ้นอยู่กับอํานาจคณะรัฐมนตรี
โดยไม่จําเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาอีก 
  ๔. การร้องเรียนตามพิธีสารเลือกรับฯ ผู้ร้องเรียนต้องดําเนินการตามกระบวนการเยียวยา
ภายในประเทศให้สิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ ได้ แต่หากเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถ
เยียวยาได้ หรือหากมีความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่อาจนําไปสู่การบรรเทาอย่างมีประสิทธิผล 
ก็สามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการฯ ได้  
  ๕. กลไกในการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงกระบวนการเยียวยาที่เข้าถึงยาก 
ทําให้เด็กอาจไม่ได้รับการเยียวยาได้อย่างแท้จริง หรือ กรณีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีความยากจนไม่สามารถ
ร้องเรียนแทนเด็กได้ องค์กรเอกชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานคู่ขนานในการ
ดําเนินงานไปกับหน่วยงานของรัฐ  
  ๖. การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ ถือว่าเป็นการเพ่ิมกระบวนการทบทวน ตรวจสอบในการ
พัฒนากฎหมายภายในประเทศเก่ียวกับเด็กให้ดีขึ้น เมื่อเด็กส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ คณะกรรมการจะส่งหนังสือมายังประเทศไทยเพื่อสอบถามและช้ีแจง ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นการ
กระตุ้นให้มีการดําเนินงานอย่างเคร่งครัดขึ้น 
  ๗. กระบวนการของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลายมิติ
และอย่างรอบด้าน ซึ่งควรสร้างกระบวนการที่ชัดเจนและกําหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
  ๘. การดําเนินงานควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและภายหลังจากการลงนามพิธีสารเลือกรับฯ ฉบับน้ีแล้ว 
ควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับพิธีสารเลือกรับฯ อันจะเป็นการสร้างกลไกในระยะยาว 
  ๙. การลงนามพิธีสารเลือกรับฯ ควรมีการบูรณาการเร่ืองการค้ามนุษย์เข้าด้วยกัน และควรศึกษา
ถึงผลกระทบเก่ียวกับ TIP Report ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารในเบ้ืองต้นน้ันถือว่าประเทศไทยได้สร้างกลไก 
เพ่ือตรวจสอบเรื่องการค้ามนุษย์อีกทางหน่ึง 
 ๑๐. การดําเนินงานควรมีเวทีสําหรับการทําความรู้ความเข้าใจและการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากย่ิงขึ้น 
 
 ๔. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงถูกนายจ้างทําร้ายร่างกายในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร โดยเชิญผู้แทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผู้ร้องเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียว
ของเข้าร่วมประชุม สรุปได้ ดังน้ี 
  ผู้แทนเครือข่ายกะเหร่ียงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ช้ีแจงว่า เหตุที่ร้องเรียนเพราะเด็กหญิง
กะเหรี่ยง อายุ ๑๒ ปี ถูกทําร้ายอย่างทารุณโดยผู้กระทํามีความรู้สูง เป็นวิศวกร จบจากสถาบันที่มีช่ือเสียงการทําร้าย
ต่อเด็กด้วยความรุนแรง เมื่อจับผู้กระทําได้แล้ว เหตุใดจึงให้ประกันแล้วปล่อยตัวไป จึงร้องขอความเป็นธรรม  
และอยากให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปด้วยความยุติธรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ควรต้องได้รับการดูแล 
แม้เป็นคนต่างด้าวก็ตาม และเรื่องน้ีเป็นกรณีตัวอย่างของความรุนแรงที่มีต่อชนเผ่า 
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  หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจงความคืบหน้าของการดําเนินคดีและการดําเนินการ ว่าภายหลังตํารวจ
ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหา ๒ สามีภรรยา คือ นายนที  แตงอ่อน และนางสาวรัตนากร  ปิยะวรธรรม มาดําเนินคดี ผู้ต้องหา
ได้ขอใช้สิทธิย่ืนขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวมูลค่า ๗ แสนบาท การให้ประกันในช้ันพนักงานสอบสวนน้ัน 
ใช้หลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๒ (สิทธิการได้รับการประกันตัว เป็นสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหา) และต่อมาไม่มาตามหมายเรียกที่ตํารวจนัดหมาย ถือเป็นการหลบหนี ผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดกําแพงเพชรได้ออกคําสั่งแต่งต้ังชุดติดตามไล่ล่าผู้ต้องหา และได้ต้ังรางวัลผู้ช้ีเบาะแสการหลบหนีของผู้ต้องหา
ทั้ง ๒ คน ไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือไปยังตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านทั่วประเทศ  
เพ่ือเป็นการสกัดก้ันผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ยังไม่ปรากฏการผ่านเข้าออกนอกประเทศ และยังไม่พบ
ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา คดีน้ีมีอายุความ ๒๐ ปี ขณะนี้เด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลโดยเฉพาะ พ่อแม่ของเด็กเป็นกะเหร่ียง
สัญชาติพม่าที่หลบหนีเข้าเมือง ทํางานไร่อ้อย ขณะนี้สภาพจิตของเด็กเริ่มดีขึ้น เพราะได้รับการฟ้ืนฟู รักษาสภาพจิตใจ
ในระดับหน่ึงแล้ว แต่สภาพร่างกายค่อนข้างได้รับผลกระทบหนัก และได้ส่งตัวเด็กเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดีในลําดับต้นแล้วแต่ยังไม่อนุญาตให้เด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่จนกว่าจิตใจและสภาพร่างกายจะดีขึ้น 
  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้การคุ้มครองสิทธิกับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เน่ืองจากเป็นการ
กระทําความผิดทางอาญาของผู้อ่ืน กรณีเด็กกะเหรี่ยงถูกทําร้ายร่างกายอย่างสาหัสน้ี อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ความ
คุ้มครองจากพระราชบัญญัติน้ี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบับน้ี ได้จ่ายเงินเยียวยาในอัตราสูงสุด ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนการดําเนินการฟ้องคดี 
ทางแพ่ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับไปดําเนินการและประสานต่อให้ อน่ึง กรณีของเด็กกะเหร่ียงน้ี ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยแม้เกิดในประเทศไทย เน่ืองจากพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานที่มาช้ีแจง ดังน้ี 
  ๑. ควรให้เด็กหญิงกะเหร่ียงคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการดําเนินคดี  
เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งควรให้การศึกษาด้วย 
  ๒. ภายหลังที่มีความคืบหน้าของคดีหรือคดีถึงที่สุด ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดแถลงข่าว
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อสายตา
ชาวต่างชาติ เพ่ือให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้ดําเนินการอย่างจริงจังโดยไม่น่ิงเฉย 
  ๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพควรเป็นผู้ฟ้องคดีทางแพ่งแทนเด็กกะเหร่ียงในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย 
  ๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการกําหนดไว้ว่าการจ้างแรงงานเด็ก 
ที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี เป็นการผิดกฎหมาย ต้องได้รับโทษ เพ่ือประชาชนจะได้รักษาสิทธิของตนได้ 
  ๕. ควรมีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดและการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงต่อสาธารณชน เน่ืองจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป  



หน้า ๓๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๖. หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
  นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 
ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดกําแพงเพชร อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพ่ือเป็นการ
เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกทางหน่ึง ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการ 
ได้มีหนังสือแจ้งผลการดําเนินงานในเรื่องน้ีไปยังผู้ร้องเรียนด้วยแล้ว 
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เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับสตร ี
 

 ๑. พิจารณาติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและท้องที่ภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายนโยบายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและท้องที่สนับสนุนและส่งเสริมสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
และท้องที่ โดยเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้แทน
เข้าร่วมประชุมแทน 
  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช้ีแจงว่า การแต่งต้ังผู้บริหารท้องถิ่นน้ัน ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งน้ี กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้แต่เพียงจํานวนผู้ที่จะได้รับ 
การคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งเท่าน้ัน ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย เพราะอาจเข้าข่ายการละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้ ดังน้ัน การออกระเบียบให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องกําหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน 
  นอกจากน้ี ผู้แทนกรมการปกครองชี้แจงว่า กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ ไม่ได้กําหนด
เก่ียวกับการดํารงตําแหน่งที่มาจากการแต่งต้ังว่าต้องเป็นหญิงหรือชาย ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้านในการพิจารณา 
เลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเป็นหลัก ดังน้ัน การจะออกระเบียบภายในในการแต่งต้ังสตรีเข้าดํารง
ตําแหน่งใดในการบริหารงานท้องที่จะต้องมีกฎหมายรองรับ หากในอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีที่จะดําเนินการ 
 

 ๒. พิจารณาติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนและการดําเนินงานของนโยบายการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งได้
มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน 
  ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช้ีแจงว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งต้องดําเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และมีประชุมพิจารณาร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติแล้ว 
  วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ คือ 
  ๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย 
  ๒. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 
  ๓. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี 
  ๔. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี 
  ๕. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุน 
  การจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์อนุมัติงบประมาณวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท 
โดยเน้นการรวมกลุ่มสตรีต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งสตรีทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่เพ่ือเป็นสมาชิกของกองทุนฯ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ ได้เสนอรูปแบบการพิจารณาเงินกองทุนฯ ไว้ ๓ รูปแบบ 
ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการแห่งชาติพิจารณา ดังน้ี 
  ๑. พิจารณาตามจํานวนประชากร 
  ๒. พิจารณาจัดขนาดเป็น SME 
  ๓. พิจารณาตามจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวต้ัง 



หน้า ๓๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๓. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการขอโอนย้าย 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ นางปณิชา  ศรีจักร 
  คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางปณิชา  ศรีจักร์ ตําแหน่งข้าราชการครู ระดับ ค.ศ. ๑ 
สังกัดวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนประจําสาขาการบัญชี หัวหน้าสาขาการบัญชี หลักสูตร
อนุปริญญาและอื่น ๆ อีกหลายตําแหน่ง กรณีถูกนายวัลลภ  พ่ึงไชย รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกระทํา
อนาจารและมีความบาดหมางกันมาโดยตลอด  
  จนกระท่ัง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายพิเชษฐ์  มีแม่นวิทย์ ครูอัตราจ้างแผนกช่างเช่ือมโลหะ 
ได้แอบซ่อนเข้ามาภายในห้องพักพยายามข่มขืนและทําร้ายร่างกายผู้ร้องเรียน โดยหลังจากที่นายวัลลภได้มอบตัว
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ นายวัลลภก็ได้ใช้ตําแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งไม่ได้มีการไต่ถามหรือกล่าวแสดงความเห็นใจ
ต่อผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด นอกจากน้ี นายพิเชษฐ์ยังได้โทรศัพท์มาขอขมาผู้ร้องเรียนหลายคร้ัง พร้อมทั้งรับสารภาพว่า
ตนได้ถูกนายวัลลภยุยงส่งเสริมให้กระทําการดังกล่าว 
  จากน้ัน ผู้ร้องเรียนได้มาช่วยปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และได้ดําเนินการ 
ขอโอนย้ายจากสังกัดเดิมคือ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ไปสังกัดยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับ
การปฏิเสธการขอโอนย้าย เน่ืองจากตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ข้อ ๑ 
กําหนดไว้ว่า การรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษานั้นต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) ซึ่งกรณีน้ีได้มีมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดห้ามมิให้มีการโอนย้ายข้าราชการข้ามสังกัดดังกล่าว 
  ทั้งน้ี จากเหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นปัญหาการคุกคามทางเพศและการละเมิดสิทธิสตรี ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตลอดจนการดํารงชีวิตตามปกติทั่วไปของผู้ร้องเรียนเป็นอย่างมาก 
ผู้ร้องเรียนจึงได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมมายังคณะกรรมาธิการ เพ่ือขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและพิจารณาการขอโอนย้าย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  คณะกรรมาธิการได้ดําเนินการในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังน้ี 
  คณะกรรมาธิการได้นําเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่การพิจาณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการหลายคร้ัง 
โดยได้เรียนเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุม เพ่ือช้ีแจงและให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว  
ซึ่งในการพิจารณาแยกออกเป็น ๒ ประเด็น ดังน้ี 
  ๑. กรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาสอบสวน
เรื่องดังกล่าว  
  โดยต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือช้ีแจง
และรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งได้มีการส่งรายงานผลการสอบสวนมายังคณะกรรมาธิการอย่างเป็นทางการ
แล้วน้ัน ซึ่งจากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า การกระทําของนายพิเชษฐ์  มีแม่นวิทย์ จําเลย 
ที่ได้พยายามข่มขืนและทําร้ายร่างกายผู้ร้องเรียนน้ัน เป็นการกระทําส่วนตัวของจําเลยเอง ไม่ได้เกิดจากการยุยุง
ส่งเสริมของผู้ใดทั้งสิ้น กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจดําเนินการลงโทษทั้งทางอาญาและวินัยแก่นายวัลลภ  พ่ึงไชย  
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามท่ีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างได้ 
  ๒. กรณีพิจารณาการขอโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการได้ทําการ
พิจารณาหาแนวทางการเยียวยาให้แก่ผู้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วนและต่อเน่ืองเสมอมา แต่เน่ืองจากการขอโอนย้าย
ตามที่ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์น้ัน เป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณา
หาแนวทางโอนย้ายให้แก่ผู้ร้องเรียนตามแนวทางที่จะสามารถดําเนินการได้ ซึ่งต่อมา สํานักงานคณะกรรมการการ



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๓๗ 

 

อาชีวศึกษาได้มีการประสานไปยังผู้ร้องเรียน เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
มีอัตราว่างสามารถรับโอนข้าราชการครูได้ แต่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าไม่ประสงค์จะโอนไปตามที่มีการเสนอมา 
  ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติถึงแนวทางในการดําเนินการกรณีการขอโอนย้ายเป็น ๒ แนวทาง 
ดังน้ี 
  ๑. การโอนย้ายไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามท่ีได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วว่า 
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์มีอัตราว่างน้ัน สามารถดําเนินการโอนย้ายได้ทันที 
  ๒. หากประสงค์จะขอโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการโอนย้ายข้ามสังกัด 
ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการก็จะดําเนินการตามข้ันตอน โดยการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและให้
คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือพิจารณาเห็นควรนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณายกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีการประชุมพิจารณา
กรณีดังกล่าวแล้วมีมติไม่เห็นควรตามแนวทางดังกล่าว จึงไม่สามารถนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ต่อไป  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงแนวทางการพิจาณาในขั้นต่อไป 
โดยได้รับทราบว่า ขณะนี้ผู้ร้องเรียนได้มีการแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าประสงค์ขอโอนย้ายไปสังกัด ตําแหน่งข้าราชการครู ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ 
เน่ืองจากไม่ใช่การโอนย้ายข้าราชการข้ามสังกัด แต่ขณะน้ียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา หากผลเป็นประการใด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรายงานผลการดําเนินการมายังคณะกรรมาธิการให้ทราบต่อไป 
 

 ๔. พิจารณาศึกษาการขอความเป็นธรรมของนางชินนาฎ  คุณเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงาน
แผนปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรณีสืบเนื่องมาจากการปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศบาห์เรน  
โดยเชิญ ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมประชุม 
  ผู้แทนผู้บังคับการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ช้ีแจงว่า กรณีบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกเฉพาะข้อมูลของประเทศที่จะ
เดินทางไป อาทิ สายการบิน และวัตถุประสงค์ที่เดินทางไปยังประเทศน้ัน เป็นต้น แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและส่งตัวกลับ จึงไม่มีฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มประวัติจากเหตุการณ์
ดังกล่าว หรืออาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ทําการตรวจสอบหนังสือเดินทางแล้วพบว่ามีการตราประทับ
การเข้า – ออกประเทศเป็นวันเดียวกันซึ่งนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติ คณะกรรมาธิการได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า 
ตม.ควรต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกประเทศอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือไปยังประเทศต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การป้องกันและลดการเกิดปัญหาดังกล่าว ทั้งน้ี ขอให้ตม.ตรวจบุคคลเข้าและออกประเทศด้วยความสุภาพโดยคํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสุภาพสตรีด้วย ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้ทําหนังสือถึงนางชินนาฏ  คุณเจริญ เพ่ือให้ทราบ
ในรายละเอียดของการช้ีแจงจากตัวแทนของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

 ๕. พิจารณาศึกษาปัญหาของสตรีมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ โดยเชิญ นางอังคณา  นีละไพจิตร เข้าร่วมประชุม 
  นางอังคณา  นีละไพจิตร ได้ช้ีแจงถึงสภาพปัญหาของสตรีมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เกิดจาก 
  ๑. สตรีมุสลิมขาดการเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ 
  ๒. กระบวนการบัญญัติกฎหมายอิสลามไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหญิงมุสลิมในพ้ืนที่ก่อน
ดําเนินการอ่ืนใด 



หน้า ๓๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๓. เรียกร้องให้กฎหมายอิสลามให้มีสภาพบังคับใช้ได้ทั่วประเทศ รวมถึงในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย อันจะเป็นการช่วยเหลือให้สตรีมุสลิมไม่ถูกบีบบังคับและถูกละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมายในคณะกรรมาธิการ 
ได้พิจาณาด้านการหาวิธีการที่จะทําให้การปรับปรุงกฎหมายมีสภาพบังคับใช้ทั่วประเทศ และคณะกรรมาธิการ 
จะให้การสนับสนุนการเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้ การศึกษาแก่สตรีมุสลิมในทุกพ้ืนที่ต่อไป 
 

 ๖. เรื่องที่คณะกรรมาทําการพิจารณาเก่ียวกับสตรีพิจารณาศึกษาผลการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยเชิญ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) เข้าร่วมประชุม 
ผลการสรุปได้ดังน้ี 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กพส.) เป็นการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้เริ่มดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยวัตถุประสงค์ คือ  
  ๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง
ทุนสําหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาไปสู่การสวัสดิการให้แก่สตรี 
  ๒. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สตรี 
ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ 
  ๓. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจการในการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะ
ผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 
  ๔. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร 
 

  การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบ่งออกเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  
  ส่วนกลาง บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  มีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานคณะกรรมการ 
  ส่วนภูมิภาค บริหารงานโดย 
  ๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกส.จ)  ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบล อําเภอละ ๑ คน รวมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ที่คณะกรรมการแต่งต้ัง โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่ปรึกษา 
  ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกใน
กรุงเทพมหานคร เลือกกันเอง จํานวน ๑๒ คน รวมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ที่คณะกรรมการแต่งต้ัง มีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา 
  ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล(คกส.ต) ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกหมู่บ้าน 
หรือชุมชนละ ๑ คน รวมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ที่คณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัดแต่งต้ัง 
  ๔. คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดสรรออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   : เงินกู้ยืม (เงินทุนหมุนเวียน) จํานวนร้อยละ ๘๐ ของกองทุน ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย ๐ -๓ % 
สมาชิกสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกินโครงการละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   : ประเภทส่งเสริม หรือเงินอุดหนุน จํานวนร้อยละ ๒๐ ของกองทุน สมาชิกเสนอโครงการได้ 
ไม่เกินโครงการละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๓๙ 

 

  หลักเกณฑ์โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน  
  - โครงการท่ีเป็นการกู้ยืม ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน ซึ่งมีผล 
ต่อการทํางานการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นสําคัญ 
ประเภทเงินอุดหนุน 
  - เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ บทบาท
สตรี และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูและปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่มีปัญหาสตรีในทุกมิติ 
  - เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรีของ
องค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี 
รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี  
  ทั้งน้ี มีเง่ือนไขกําหนดว่าโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต้องไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งเงินทุนอ่ืน เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
 

  คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
  (๑)  เป็นสมาชิกของกองทุนเท่าน้ัน ซึ่งสมาชิกของกองทุนแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา
และประเภทสมาชิกองค์กรสตรี โดยในกรณีที่เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ต้องมีการรวมตัวกันต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป 
  (๒)  ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานท่ีทํางาน หรือสํานักงาน ต้ังอยู่ในท้องที่ที่ขอย่ืนคําขอไม่น้อย
กว่าหกเดือน 
  (๓)  บุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เก่ียวกับการช่วยเหลือ 
การคุ้มครอง และพิทักษ์สตรี 
  (๔)  ดําเนินการและมีผลงานเก่ียวกับการทํางานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือคุ้มครอง 
และพิทักษ์สตรี หรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เก่ียวข้องกับสตรี 
  (๕)  ไม่ดําเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 

  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
  ๑. การดําเนินงานของกองทุนควรเน้นในเรื่องการให้การศึกษา การเพ่ิมรายได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหา
ความยากจน และปัญหาสังคม 
  ๒. คณะกรรมการกองทุนควรมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
  ๓. ควรสนับสนุนหรือแก้ไขระเบียบให้มีการขยายโอกาสให้กับบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน
สามารถเข้าถึงกองทุนได้ 
  ๔. การดําเนินงานของกองทุนควรให้ความสําคัญและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี 
อย่างจริงจัง เพ่ือจะสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
  ๕. คณะกรรมการกองทุนจังหวัดควรมีการทํางานร่วมกับองค์กรสตรีภาคเอกชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
วิธีคิดและการดําเนินงาน 
  ๖. การจัดสรรเงินให้แต่ละจังหวัดน้ัน ควรจะคํานวณตามสัดส่วนสตรีที่มีอยู่ในท้องถิ่นน้ันเพ่ือสตรี
สามารถเข้าถึงกองทุนได้อย่างทั่วถึง 
  ๗. คณะกรรมการบริหารระดับชาติ ควรมีโครงสร้างผู้บริหารที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่มาจากทั้งภาคราชการและเอกชน 



หน้า ๔๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับผู้สูงอาย ุ
 

 - พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการ
เรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยเชิญ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เข้าร่วมประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ 
การดําเนินการ เรื่อง เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจงข้อมูลต่อที่ประชุม  
สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 นางผุสดี  ตามไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตามนโยบายของ
รัฐบาลเช่นเดียวกับในจังหวัดอ่ืน ๆ คือจะเป็นไปตามขั้นบันได โดยการจ่ายเงินจะดําเนินการตามจํานวนผู้สูงอายุ 
ที่มีการข้ึนทะเบียนไว้ที่กรุงเทพมหานคร และจะจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน แต่บางเดือนอาจมีการจ่ายเงินล่าช้า
กว่าที่กําหนด โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ที่เป็นต้นปีงบประมาณ ซึ่งกรณีดังกล่าวน้ีสํานักงานเขต
จะดําเนินการวางฎีกาที่สํานักพัฒนาสังคม เพ่ือทําการยืมเงินสะสมจากกรุงเทพมหานครมาจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ
ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยปัญหาความล่าช้าของการจ่ายเงินมีสาเหตุสําคัญ คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และประสิทธิภาพของแต่ละสํานักงานเขต 
 นายพนมเทียน  เส็งอ่ัน  ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 
การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีการกําหนดอัตราเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  
ซึ่งผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเอง 
มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยข้ันตอนการจ่ายเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่าย
เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิแสดงความประสงค์จะรับเงินโดยเลือกวิธีหน่ึงวิธีใดที่สะดวก ได้แก่  
 - รับเป็นเงินสด 
 - นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 - มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนรับแทนเป็นเงินสด 
 - โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ 
 ทั้งน้ี จะดําเนินการจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
อีกทั้งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ขอให้กรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้มีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความสะดวกและทั่วถึง 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๔๑ 

 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับเด็กและสตร ี
 

 ๑. พิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย  
  พิจารณาศึกษาเรื่องแนวนโยบาย แผนการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการค้ามนุษย์ โดยรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) 
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดทําร่างแผนการปฏิบัติป้องกันปราบปรามเก่ียวกับการค้ามนุษย์ที่มีช่ือว่า 
“แผนพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์
หลัก ๒ ด้าน คือ 
  ๑. การป้องกันเด็ก เยาวชนและสตรี ไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
  ๒. การป้องกันและสอบสวน ซึ่งเป็นแผนในภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เพ่ือรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานนําไปดําเนินการ 
  การปฏิบัติงาน ภายหลังจากเมื่อมีการพบผู้เสียหาย ตํารวจจะมีการประสานงานกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพ่ือนําผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย ซึ่งหากพิสูจน์แล้วว่าผู้เสียหาย 
ตกเป็นเหย่ือ ก็จะส่งให้ พม.นําตัวไปอยู่ในความคุ้มครองเป็นการช่ัวคราวที่ “บ้านพัก” (ไม่ใช่สถานที่คุมขัง) เพ่ือดําเนินการ
ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
  ซึ่งในส่วนการประสานงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ได้ต้ังศูนย์กิจการระหว่างประเทศ โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษามาปฏิบัติงาน เน่ืองจากต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทย
เป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งทําให้สภาพปัญหามีหลากหลายรูปแบบ 
ดังน้ัน ศูนย์จึงจําเป็นต้องบริหารการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานงานกับประเทศพม่า ลาว และมาเลเซียในการแจ้งเบาะแสและเข้าจับกุม ซึ่งนอกจาก
การปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่แล้วน้ัน การให้ความร่วมมือจากผู้เสียหายมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการ
ดําเนินการในทางคดี ปัญหาในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สําคัญ คือ 
  ๑. ด้านข้อกฎหมาย ที่คําจํากัดความของกฎหมายไม่ครอบคลุมอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ทําให้ไม่มีอํานาจในการดําเนินการ 
  ๒. ด้านบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิง ซึ่งมีความจําเป็นต่อการดําเนินงานในทางปฏิบัติ
ในเรื่องการสอบสวนกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง 
  ๓. ด้านงบประมาณที่ไม่ได้มีการจัดสรรให้โดยตรง โดยปัจจุบันเป็นการจัดต้ังภายใต้การเกลี่ย
งบประมาณจากหน่วยอ่ืนที่เก่ียวข้องมาใช้ในการดําเนินงาน 
 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก
หรือหน่วยงานกลางในการดําเนินงาน ซึ่งกระทรวงได้เริ่มดําเนินงานมาต้ังแต่ก่อนมีพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บังคับใช้ ในพระราชบัญญัติได้กําหนดให้มีคณะกรรมการในการ
ดําเนินงาน ๒ คณะ ได้แก่  
  ๑. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน  



หน้า ๔๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๒. คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(คณะกรรมการ ปกค.) มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  
  ทั้งสองคณะจะมี พม.โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นฝ่ายเลขานุการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยแนวทางการดําเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสําคัญที่เรียกว่า ๔P ได้แก่ 
  ๑. Prevention การป้องกัน 
  ๒. Prosecution การดําเนินคดี การสืบสวนและการปราบปราม 
  ๓. Protection and Assistance การคุ้มครองช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเยียวยา และส่งตัวกลับยังภูมิลําเนา 
  ๔. Policy การพัฒนานโยบายและการขับเคลื่อน รวมทั้งการพัฒนาและการบริหารข้อมูล 
  โครงสร้างและกลไกการบริหารระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ปคม. และคณะกรรมการ 
ปกค.โดยการทํางานของ พม. หน่วยงานของกระทรวงที่ดําเนินงานในการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มี ๓ หน่วยงาน 
ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ส่วนหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และ
ดําเนินการภายในจังหวัด และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ทําหน้าที่ดูแล คุ้มครอง ฟ้ืนฟูเยียวยา ตลอดถึงการ
ฝึกอาชีพให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐ ได้กําหนดให้ พม.
เป็นผู้จัดทํารายงานเก่ียวกับสถานการณ์และการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําทุกปี
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การส่งรายงานน้ันจะส่งให้คณะกรรมการ ปคม.เป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอรายงาน
ประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี ความล่าช้าของการจัดทํารายงานมักอยู่ในกระบวนการนําเสนอ ส่วนการจัดเก็บข้อมูล
และเน้ือหาสาระต่าง ๆ เก่ียวกับการค้ามนุษย์จะเกิดความล่าช้าในขั้นตอนของการสอบถามข้อมูล 
  สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ บัญชีรายช่ือประเทศที่ต้องถูก
จับตามอง (Tier 2 Watch List) กล่าวคือ ยังไม่มีความพยายามเพียงพอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสาเหตุ
สําคัญเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สมรู้ร่วมคิด ส่งผล
ให้การดําเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า และมิได้มีผลงานที่ชัดเจนเพียงพอ นอกจากน้ีด้านการคุ้มครอง ฟ้ืนฟู เยียวยา
ผู้เสียหายของประเทศไทยกลับถูกมองว่าผู้เสียหายถูกกักกันตัวในสถานกักกัน มิใช่ถูกดูแลคุ้มครองภายในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ด้านการจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่จะเสนอต่อกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน พม.เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ปคม.
แล้ว จึงส่งให้ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่สหรัฐอเมริกาเป็นประจําทุกปี 
 

  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 
  จากการดําเนินงานปัจจุบัน สถิติผู้เสียหายหญิงที่ถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองมีจํานวนลดลง 
อย่างต่อเน่ือง โดยผู้เสียหายชาวไทยมีจํานวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวลาว 
พม่า และกัมพูชา ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้เสียหายกลับไปยังภูมิลําเนา 
ที่ไม่สามารถขอจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ เน่ืองจากกองทุนดังกล่าวมิได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายชาวต่างชาติ จึงมีความจําเป็นต้องขอค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจากกองทุนต่างประเทศแทน 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๔๓ 

 

  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 
  มีหน้าที่ดูแล คุ้มครองผู้เสียหายชายอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ตลอดถึงรับผู้เสียหายที่เป็นครอบครัว 
ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชายท่ีพบส่วนมากจะเป็นเหย่ือในอุตสาหกรรมประมง และเป็นชาวพม่ามากที่สุด 
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่พบคือ การดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิดเป็นไปอย่างล่าช้า และยังไม่สามารถ
นําตัวมาลงโทษได้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ยังมีข้อจํากัดในการขอเงินส่วนน้ี 
 

  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  
  ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย เริ่มต้ังแต่ 
การรับแจ้งเหตุ การสืบเสาะหาข้อเท็จจริง การดําเนินการช่วยเหลือคุ้มครอง เรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนถึงการส่งตัว
ผู้เสียหายกลับสู่สังคม ซึ่งสถิติผู้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ปรากฏว่า มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเน่ือง สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน คือ การดําเนินงานในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างล่าช้า อันเน่ืองมาจากผู้เสียหายบางส่วนมิได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อีกทั้งไม่มีล่ามแปลภาษา ประกอบกับ
ทีมสหวิชาชีพมีเวลาในการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ไม่ตรงกัน 
 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ต้ังศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เน่ืองจากคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์น้ันไม่ได้เป็นคดีที่อยู่ในท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษให้เป็นคดีพิเศษ ดังน้ันการสอบสวนคดีดังกล่าวจึงต้องเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเห็นชอบก่อนจึงทําให้
คดีเกิดความล่าช้า คดีที่สอบสวนได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคดีพิเศษ คือ คดีที่มีการตายเกิดขึ้น 
เข้าลักษณะของการขายอวัยวะ และลักษณะของการขอทานเท่าน้ัน ส่วนอํานาจหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการตามที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวกําหนดให้แต่งต้ังขึ้น อํานาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติน้ีจะเป็นของ พม. โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จะเป็นผู้เข้าร่วมประสานงานทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือยุติปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น การประสานงาน
กับตํารวจพม่าในการเข้าสอบสวนแรงงานชาวพม่าที่เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 
 

  กระทรวงแรงงาน 
  ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองของ
การคุ้มครองลูกจ้างที่เข้าทํางานในสถานประกอบการไม่ว่าลูกจ้างจะเข้าทํางานโดยผิดกฎหมายหรือไม่ และเข้าร่วม
ในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี ในส่วนของ 
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างด้าวน้ันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีเครือข่ายเป็น
อาสาสมัครแรงงานและสายด่วน 1111 ของสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มแรงงานดังกล่าว  
  ที่ประชุมได้เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อให้การทํางานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีระบบและ 
เกิดประสิทธิภาพ  
 

 ๒. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหารือในประเด็นเก่ียวกับปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุปเก่ียวกับการค้ามนุษย์ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 



หน้า ๔๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยได้ถูกเผยแพร่โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ซึ่งเป็นรายงานประจําปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ต้องจัดทําตามกฎหมายเพ่ือเสนอต่อ
รัฐสภาสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งระบุว่าประเทศไทยเป็นทั้ง
ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ โดยสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดระดับเก่ียวกับเรื่องการค้ามนุษย์
เป็น ๓ ระดับ คือ  
  ระดับ Tier ๑ หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการโดยสอดคล้องตามมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจัดการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
  ระดับ Tier ๒ หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการไม่สอดคล้องตามมาตรฐานขั้นตํ่าของกฎหมาย
การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
  ระดับ Tier ๒ Watch List คล้ายกับ Tier ๒ แต่มีผู้ตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์เพ่ิมเป็นจํานวนมาก
หรือเพ่ิมขึ้นมาก หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามเพ่ิมขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  ระดับ Tier ๓ หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการไม่สอดคล้องตามมาตรฐานขั้นตํ่าของกฎหมาย
การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ใช้ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับ
การให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม 
  โดยในขณะน้ีประเทศไทยถูกจัดระดับอยู่ในระดับ ๒ Watch List ๒ ปีติดต่อกัน คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกฎหมายสหรัฐฯประเทศที่ถูกจัดอยู่ ในระดับ ๒ Watch List สองปีติดต่อกันจะถูก 
ปรับลดเป็น Tier ๓ โดยอัตโนมัติ) 
  สหรัฐอเมริกาก็ได้มีข้อเสนอแนะให้กับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการค้ามนุษย์
เพ่ือยกระดับให้ดีขึ้นหรือไม่ให้ตกลงไปอยู่ในระดับ ๓ เหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยถูกจัดระดับอยู่ในระดับ ๒ 
Watch List คือ ประเทศไทยไม่มีหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าได้เพ่ิมความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
เน่ืองจากสถิติข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การจับกุมการดําเนินคดี และการลงโทษ
ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ มีสถิติที่ตํ่าและไม่ชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้กําหนด
จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่คณะกรรมาธิการจะสามารถร่วมแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นได้น้ัน คือ 
  ๑. เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการค้ามนุษย์ 
  ๒. ผลักดันในเรื่องของงบประมาณที่จะนําไปใช้ในเรื่องการแก้ไขและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  ๓. จัดสัมมนาระดับประเทศเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือนํามาบูรณาการร่วมกันและเพ่ือให้เกิดการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 ๓. พิจารณาติดตามผลการประชุมเรื่องการค้ามนุษย์ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการประชุมเตรียมท่าทีไทยต่อรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Trafficking in Persons Report – TIP Report) ประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งกรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเห็นว่า 
รายงานผลการประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปประเด็นและไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของแผนการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความคืบหน้าในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่จะนําไปสู่การจัดทํา action plan ของ
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือนําเสนอแก่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบกลไก
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เห็นถึงความพยายามอย่างเพียงพอในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๔๕ 

 

  จากน้ัน ที่ประชุมได้มีมติแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาศึกษาโครงการสัมมนาเก่ียวกับปัญหา
การค้ามนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
จัดการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๕ – ๒๑๖ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีสรุปผลการสัมมนาเป็นดังน้ี 
  จากการพิจารณาเก่ียวกับปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการสัมมนา เรื่อง 
“ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของคณะกรรมาธิการน้ัน จะเห็น
ได้ว่าการจัดทํา Tip Report เพ่ือรายงานไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีน้ัน ซึ่งจัดทําโดยกระทรวง
การต่างประเทศและมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและ
สนับสนุนข้อมูล เป็นการทํางานแบบต่างคนต่างทําขาดการบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งประธานในการจัดทํา Tip 
Report ควรเป็นผู้บริหารระดับนโยบาย เน่ืองจากต้องมีการประสานงานที่ดีกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ควรเป็น
เพียงอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ซึ่งอาจไม่มีความรู้ในภาคพ้ืนเอเชียเพียงพอเป็นผู้รับผิดชอบ และเน่ืองจาก
การเสนอรายงานไปยังสหรัฐอเมริกามีเวลาเหลือเพียงประมาณ ๔ เดือน จึงควรเร่งจัดทําสถิติและฐานข้อมูลให้ได้
มากท่ีสุดและเป็นปัจจุบันและอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจนําเงินจากกองทุนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มาใช้เป็นงบประมาณในการจัดจ้างอาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนข้อมูลให้กับกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทางหน่ึง และทั้งน้ีอาจเชิญ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้าร่วม
การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการเพ่ิมเติมในเรื่อง การดําเนินการของกองบังคับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ว่าได้มีการดําเนินการอย่างไร และมีความก้าวหน้าในเรื่องใดหรือไม่ รวมถึงเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
นายร้อยตํารวจหญิงว่ามีขั้นตอนหรือระเบียบในการแต่งต้ังอย่างไร เน่ืองจากพนักงานสอบสวนหญิงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงในคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
  อีกทั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเรือประมงควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตรา
หนังสือคนประจําเรือ (Seaman Book) ว่ามีอย่างถูกต้องหรือไม่ 
  นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการอาจขอสนับสนุนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก UN ซึ่งได้มีการดําเนินการ
ในเรื่องการค้ามนุษย์ในแถบลุ่มนํ้าโขง และข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลของจีน เวียดนาม ลาว  
และกัมพูชาที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการในเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ  
  ทั้งน้ี รัฐควรใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญในปัญหา รวมท้ังราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้และ
ทําความเข้าใจกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งหากครอบครัวและชุมชนมีความรู้และความเข้มแข็งก็จะเป็นเกราะป้องกัน
ในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งรัฐควรให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ให้กับหน่วยงาน 
ที่ดําเนินการเร่ืองการค้ามนุษย์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึง NGO ต่าง ๆ ที่ทํางานอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
โดยอาจนําเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาสนับสนุนก็ได้ 
  อีกทั้งควรมีการหารือร่วมกับสํานักงบประมาณในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการดําเนินการด้านการค้ามนุษย์ ให้เพียงพอและตรงตามภารกิจ 
  อน่ึง ที่ประชุมยังมีความเห็นว่าสิ่งที่คณะกรรมาธิการจะสามารถดําเนินการและสนับสนุนผลักดัน 
เพ่ือจะนําไปสู่การแก้ปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อีกทางหน่ึงน้ัน คือ 
  ๑. ผลักดันให้คดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์บรรจุเป็นคดีพิเศษในท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ เน่ืองจากคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์มิใช่คดีพิเศษ จึงต้องนําเสนอไปยังคณะกรรมการคดีพิเศษเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบให้เป็นคดีพิเศษก่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จึงจะดําเนินการสอบสวนได้ ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า 
ในการดําเนินคดี โดยเร่ืองดังกล่าวสามารถนําเสนอไปยังคณะกรรมการคดีพิเศษให้มีมติเห็นชอบบรรจุให้คดีเก่ียวกับ
การค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษได้ 



หน้า ๔๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๒. ผลักดันในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยในเร่ืองน้ีที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมายนําไปพิจารณาศึกษาว่า
ควรมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนใดเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการบังคับใช้มากขึ้น 
  ๓. ผลักดันให้มีการจัดต้ัง Hub ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยอาจเริ่มต้น
ที่จังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดพะเยาเป็น Hub ภาคเหนือเพ่ือเป็นการนําร่อง 
  ๔. รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจากการประชุมของคณะกรรมาธิการและข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” เพ่ือนําไปสู่การเสวนาหาแนวทางความเป็นไปได้
ในการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  ทั้งน้ี หากจะมีการจัดการเสวนาเพ่ือผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ควรมีการ
กําหนดแนวคิดและผังแสดงโครงสร้างของศูนย์ รวมถึงภาพของกลไก กระบวนการการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน (Mapping) 
เสียก่อน ซึ่งนางผุสดี ตามไท กรรมาธิการที่ปรึกษา ได้รับไปดําเนินการจัดทําเพ่ือนําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 
  ๕. ผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อ 
การทําระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นในรูปของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคนโยบาย
ไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  ๖. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมและการเสวนาเพื่อขอเข้าพบปะหารือนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือนําเสนอข้อมูล รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องและข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  และเน่ืองจากรัฐบาลให้ความสําคัญในเร่ืองการค้ามนุษย์โดยหยิบยกให้เป็นวาระแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรจัดให้มีการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหารวมถึงระดมความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีมติให้จัดเสวนา
โต๊ะกลมเรื่อง “การค้ามนุษย์ : Tier 2 watch list” ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร 
กระทรวงการต่างประเทศ จากน้ันคณะกรรมาธิการได้ทําการสรุปผลการเสวนา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการค้ามนุษย์ นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอกเฉลิม  อยู่บํารุง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้
รับทราบข้อมูลและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้ต้ังอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือศึกษาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ โดยมีร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือติดตามศึกษาและรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ ต่อไป 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๔๗ 

 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
 ๑. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและการดําเนินงานเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ 
รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการสําหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ 
ดังน้ี 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสํานักงานได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร 
ในหน่วยงาน ผู้เก่ียวข้อง ผู้นําคนพิการและคนพิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนและกรอบการดําเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับคนพิการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน 
ขณะเดียวกันได้ดําเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
ควบคู่กันไป 
 

  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดําเนินการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน โดยได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่ 
  (๑) การประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและระดับชาติ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  (๒) โครงการภายใต้แผนงานเพ่ือผลักดันปฏิญญาการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน ในช่วง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ 
  (๓) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  (๔) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  (๕) กิจกรรมท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะส่งเสริมสตรีเข้าสู่เวทีอาเซียน ซึ่งจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
  (๖) การดําเนินงานตามโครงการในแผนงานอาเซียนด้านสตรี โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
  สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชนได้ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ
สําหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
  (๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  
  (๒) การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (สอดแทรกความรู้เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุ ๑๕ – ๒๕ ปี  
  (๓) การจัดการประชุมประจําปีและมอบรางวัลให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเยาวชนจาก
ประเทศอาเซียนประมาณ ๔๐ คน 



หน้า ๔๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  (๔) กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายมาจากสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระดับจังหวัด ๗๖ แห่ง และระดับอําเภอ ๘๗๘ อําเภอ 
 

  สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส 
 .. สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสได้จัดโครงการบูรณาการทางสังคม เพ่ือการคุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากผลกระทบประชาคมอาเซียน โดยมีการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากประชาคมอาเซียน” ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้และตระหนัก
ถึงความสําคัญของผลกระทบที่มีต่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากประชาคมอาเซียน 
 

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสอดรับกับแผนและนโยบายของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้กําหนดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตระหนักรู้/วางแผน) เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ด้านแผนงาน/
โครงสร้าง และด้านกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่าย 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ดําเนินการ) เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านบุคลากร พัฒนาระบบการ
ให้บริการตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายให้เกิดภูมิคุ้มกัน 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เน้นหนัก/ขยายครอบคลุม) เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านบุคลากร 
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง พัฒนาระบบการให้บริการตามภารกิจให้มีการสอดรับกับบทบาทภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ในแต่ละมาตรการอย่างบูรณาการ โดยมีลักษณะโครงการ/งานที่เป็นรูปธรรม และขยายการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เกิดความพร้อม) เกิดความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านกลไก/เครือข่าย 
 

  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการดําเนินงานโดยแบ่งคณะทํางานเป็น ๑๒ คณะ 
ซึ่งในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ัน คณะทํางาน
ที่เก่ียวข้องก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ โดยส่วนที่เก่ียวกับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของ
แรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศและแรงงานที่ออกไปทํางานนอกประเทศ เน่ืองจากการเคล่ือนไหวดังกล่าวมีผล
ต่อคุณภาพของแรงงานและปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มากับแรงงานด้วย 
 

  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยโดยมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๑ โดยเน้นด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ซึ่งจะได้มีการ
ทําความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการเกษตร ตลอดจน 
การเช่ือมโยงในด้านสังคมและสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ได้ดําเนินการเสริมสร้างด้านการขนส่ง กฎระเบียบต่าง ๆ และพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนเพ่ือเช่ือมโยง
เศรษฐกิจในระหว่างภูมิภาค ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับน้ี เป็นการกําหนดทิศทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินงาน
ตามภารกิจของกระทรวง โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นผู้ทําแผนเช่ือมโยงโครงสร้าง 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๔๙ 

 

และดูอัตราความก้าวหน้าของกระทรวงในแต่ละด้านที่ได้ดําเนินการตามแผนฉบับดังกล่าวเพ่ือบ่งช้ีในการพัฒนา
และการเตรียมการในแผนคร้ังต่อไปให้เป็นรูปธรรมที่จะนําสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

  กระทรวงแรงงาน 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการฝึกอบรม ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และควบคุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเตรียมการในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน ได้มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ประเทศในภูมิภาค โดยจะเน้นการพัฒนาด้านภาษา อบรม
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนและอบรมสารสนเทศต่าง ๆ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้จัดเตรียมหลักสูตรสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้แล้ว ส่วนกลุ่มคนทั่วไปในเบ้ืองต้นได้อบรมให้
ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการฝึกอบรมในด้านภาษา  
 

  กรมการจัดหางาน 
  กรมการจัดหางานมีภารกิจในการจัดหางาน โดยมีการพัฒนาในระบบหาข้อมูลต่าง ๆ และมีการ
จัดอบรมนักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อน่ึง แรงงานในประเทศ
ไทยมีแรงงานต่างด้าวรวมอยู่ด้วยประมาณ ๑ ล้านคน โดยเป็นแรงงานท่ีมีการพิสูจน์สัญชาติประมาณ ๒ แสนคน 
ซึ่งทําอาชีพระดับล่าง เช่น ก่อสร้าง การประมง คนไทยมักจะไม่ทํา จึงทําให้มีการขาดแคลนแรงงานในด้าน
ดังกล่าว ดังน้ัน จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีทําสัญญาลงทะเบียนนําเข้าแรงงานเพ่ือป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
 

 ๒. พิจารณาศึกษาเรื่องการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
  ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ข้อมูลและช้ีแจงแสดง
ความคิดเห็นต่อที่ประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการบริหารจัดการ 
ในรูปองค์กรประชาชน เรียกว่า “คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” ภายใต้การกํากับดูแลและการสนับสนุน
ในด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายการ
บริหารประเทศของรัฐบาลที่ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น แข็งแรง เพ่ือเป็นหน่วยพ้ืนฐาน 
ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัวจากปัญหาสังคม ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชนได้เริ่มต้นให้มีการจัดต้ัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
  ๑. เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในลักษณะบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วนในสังคม 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารการจัดการโดยชุมชน 
ในรูปของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  ๓. เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนําไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างย่ังยืน 
  บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่สําคัญมี ๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑. การสํารวจศึกษาปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ 
  ๒. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คําแนะนํา 
  ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 



หน้า ๕๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
  ๑.  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๒. องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) 
  ๓. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
  การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนน้ัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวง พม.ได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดทํามาตรฐานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือกําหนดให้มีเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายโดยต้ังมาตรฐานไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับดีเด่น และ ระดับดี ศพค.ใดที่ผ่าน
มาตรฐานทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้เป็นพิเศษอีกด้วย 
 

 ๓. พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ของกระทรวงในด้านเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๑๓,๐๙๑,๘๐๐ บาท มีแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  ด้านเด็กและเยาวชน มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๖.๙๓ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
  ๑. สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีโครงการหลัก ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม โครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
  ๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป้าหมายผลผลิต คือเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม โดยมี ๖ กิจกรรมหลัก อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย การคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน 
  ๓. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)  
มี ๑๒ โครงการ และกิจกรรมหลัก อาทิโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน โครงการพัฒนาระบบ 
การคุ้มครองเด็ก โครงการสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว 
  ด้านสตรีและครอบครัว มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๑๓ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
  ๑. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๑๖ ล้านบาท 
โดยมีผลผลิต ๔ ประการ ได้แก่  
   ๑.๑  ผลผลิตด้านสตรี : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ มีกิจกรรมหลัก 
อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและกําหนดนโยบายกลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งเสริม
บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
   ๑.๒  ผลผลิตด้านสตรี : โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
กิจกรรมหลักในการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
   ๑.๓  ผลผลิตด้านครอบครัว : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับความคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง โดยมีภารกิจหลัก เช่น ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นต้น 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๕๑ 

 

   ๑.๔  ผลผลิตด้านเครือข่าย : กิจกรรมหลัก คือ พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่าย เพ่ือมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัว และสนับสนุนการดําเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพ้ืนที่ 
  ๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๙๙๗ ล้านบาท โดยมี
ผลผลิต ๒ ประการ ได้แก่ 
   ๒.๑  ผลผลิตด้านสตรี : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ โดยมี
กิจกรรมย่อย คือ พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบันและให้บริการสวัสดิการแก่สตรี 
   ๒.๒  ผลผลิตด้านครอบครัว : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือเป็นครอบครัวเข้มแข็ง มีกิจกรรมหลัก อาทิ ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทํา 
ความรุนแรงในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตคน ๓ วัย ตามศูนย์ ๓ วัย สายใยรักแห่งครอบครัว ส่วนเสริม
ศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 
  ด้านผู้สูงอายุ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙๐.๑๙๒ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
  ๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๒๓๙.๓๑ ล้านบาท โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ๙๒,๔๘๐ คน มีการจัดกิจกรรมหลัก อาทิ จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก 
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน 
  ๒. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจํานวน ๒๗๖.๒๔๒ ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕๕,๔๒๐ คน โดยมีผลผลิต ได้แก่ 
   ๒.๑  โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กลุ่มเป้าหมาย ๙๑,๓๒๐ คน 
   ๒.๒  โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย 
๒๖๔,๑๐๐ คน 
   ๒.๓  กองทุนผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณ ๑๗๔,๖๐๐ ล้านบาท โดยดําเนินการ 
     - สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ๑๖๖,๕๐๐ ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมาย 
๕,๕๕๐ คน  
     - สนับสนุนกลุ่ม องค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุในการจัดทําโครงการด้านผู้สูงอายุ ๘.๑๐๐ ล้านบาท 
มีทั้งหมด ๘๐ โครงการ 
  ด้านผู้พิการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๒.๙๖๑๗ ล้านบาท 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีภารกิจ
สําคัญ ดังน้ี 
  ด้านที่ ๑ ด้านการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ อาทิ การออกบัตรประจําตัว
คนพิการ การสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานสําหรับคนพิการไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องนํ้า ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ 
และบริการข้อมูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
  ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ อาทิ  
การดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคนพิการในชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการและการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
  ด้านที่ ๓ ด้านการขับเคล่ือนนโยบาย มาตรการและกลไกด้านคนพิการ อาทิ การบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 



หน้า ๕๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) 
  ๑. แผนงาน : เสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานตามไตรมาสแรกโดยเฉลี่ยเกินกว่าก่ึงหน่ึงของเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
  ๒. แผนงาน : ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศด้านภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน  
ผลการดําเนินงานโดยเฉล่ียอยู่ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
  ในส่วนแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้สํานักงานฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการร่างประมาณการเพ่ือนําเสนอกระทรวง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
  ๑. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
  ๒. ยุทธศาสตร์อาเซียน (ASEAN Strategy) 
  ๓. ยุทธศาสตร์กระทรวง/นโยบายสําคัญ/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ๑. การจัดทําแผนการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ควรมีการต้ังเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทุกฝ่ายดําเนินการตามแผนร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพ 
  ๒. ในส่วนของคนพิการ กระทรวง พม. ควรมีหน่วยงานติดตามและประเมินผลการจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวก ๕ ประเภท อย่างจริงจัง โดยอาจเริ่มจากหน่วยงานราชการเป็นอันดับแรก 
  ๓. กระทรวง ควรเร่งประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนขอรับสิทธิเบ้ียความพิการ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. ขอให้สํานักงานฯ ช่วยคิดรูปแบบศูนย์บริการเพ่ือคนพิการให้เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้เกิดประโยชน์
กับผู้พิการในพ้ืนที่จริง 
  ๕. ในการของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้กระทรวงฯ ให้ความสําคัญต่อคนพิการเป็นอันดับแรก
และควรได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อการดําเนินการ 
 

 ๔. พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนขอความอนุเคราะห์เก่ียวกับการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม
ของชาวต่างชาติ (นายธนพล  บํารุงศรี  ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องเรียน) โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม 
 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนขอความอนุเคราะห์เก่ียวกับการขอรับเด็กไทยเป็น
บุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอําไพ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี  
 ในเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเด็กที่นํามาพิจารณาในการเป็นบุตรบุญธรรม แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑. เด็กที่ผู้ปกครองมอบให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดําเนินการหาครอบครัวบุญธรรมให้ 
 ๒. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ทําการติดตามหาครอบครัวที่แท้จริงแล้ว  
แต่ไม่สามารถติดตามได้ 
 ๓. เด็กที่ผู้ปกครองฝากให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้วทอดทิ้ง ไม่มีการติดต่อเป็น
ระยะเวลาเกิน ๑ ปี 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๕๓ 

 

 ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประสงค์ให้เด็กอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวที่ให้กําเนิด ดังน้ัน  
การพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวจึงมีขั้นตอนการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. พยายามสืบหาครอบครัวที่ให้กําเนิดของเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถได้กลับไปอยู่ในความดูแลของครอบครัว 
 ๒. หากไม่สามารถหาครอบครัวที่ให้กําเนิดได้ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือหาครอบครัวบุญธรรม 
โดยจะพิจารณาจากผู้ประสงค์จะขอรับเด็กในประเทศไทยก่อน หากไม่มีก็จะพิจารณาจากผู้ประสงค์ขอรับ
ชาวต่างชาติ ซึ่งการพิจารณาและมีมติในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
 สําหรับกรณีชาวต่างชาติขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม จะมีขั้นตอน ดังน้ี ผู้ประสงค์ขอรับ
เด็กไทยต้องมีการยื่นคําร้องต่อองค์การสวัสดิภาพเด็ก หรือสํานักงานกลางของประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการตรวจสอบ
ประวัติทางอาญาด้วยว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับเด็กหรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ หาก
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะมีการออกหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม องค์การสวัสดิภาพเด็ก
จะส่งเรื่องมายังสํานักงานกลางของประเทศน้ัน ๆ และส่งมายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของประเทศไทย 
ขึ้นบัญชีไว้เพ่ือนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป 
 ตามเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว การขอรับบุตรบุญธรรมของชาวโปรตุเกสน้ีได้มีการบันทึกในบัญชีของ
ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว โดยได้มีการย่ืนคําขอเมื่อปี ๒๕๕๔ ระบุประสงค์ขอรับเด็กไทยอายุ
ระหว่าง ๐ – ๒ ปี มีร่างกายแข็งแรง จึงยังคงอยู่ในระหว่างการดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของเด็กที่พร้อม 
ตรงตามความประสงค์ของผู้ขอ เน่ืองจากปัจจุบันแม้เด็กในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของประเทศไทยจะมี
จํานวนมาก แต่ในการพิจารณาต้องเป็นเด็กที่ไม่สามารถหาครอบครัวที่ให้กําเนิดได้แล้วและต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามความประสงค์ของผู้ขอด้วย ซึ่งยังคงมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความประสงค์  
 ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะมีหนังสือ
รายงานความคืบหน้าต่อผู้ร้องเรียนให้ทราบ ซึ่งต่อมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีหนังสือแจ้งไปยัง 
ผู้ร้องเรียน และแจ้งกลับมายังคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ทราบใน
รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕. พิจารณาศึกษาทิศทางการดําเนินการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของประชาชนในจังหวัด และแนวนโยบายที่จะควบคุมแหล่งจําหน่ายและแหล่งผลิตซ่ึงหาได้ง่ายในระดับพื้นที่ 
ตลอดจนการรณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึง 
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม 
 สืบเน่ืองจากการนําเสนอข่าวเร่ืองสถิติการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยจังหวัดในแถบภาคเหนือ
มีสถิติการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ โดยได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าช้ีแจงซึ่งสรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยา คือ 
 ๑. จํานวนสถานที่ผลิตและจําหน่ายสุราในพ้ืนที่ที่มีมากขึ้น  
 ๒. วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน เอ้ือต่อการด่ืมสุรา 
 สังคมไทยมองเรื่องการด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเป็นเรื่องธรรมดา จะเห็นได้ว่างานสังสรรค์ งานบุญ และ
งานประเพณีต่าง ๆ จะต้องมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ ปัจจุบันจะยิ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 



หน้า ๕๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

และหากไม่เลี้ยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เจ้าภาพจะถูกตําหนิให้เสียหน้าว่าขี้เหนียว และจากการสํารวจงานเลี้ยงที่มี
การจัดเลี้ยงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด ๖ อันดับ คือ งานแต่งงาน รองลงมาคือ งานศพ งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ 
งานบวชนาค งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่า  
 ค่านิยมและวิถีชีวิตชุมชนหลังจากเสร็จงานก็จะมีการต้ังวงด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
ด้วยมีความเช่ือว่าจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี เป็นการด่ืมเพ่ือผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยภายหลังจากการ
ทํางานหนักมาทั้งวัน ทําให้มีการด่ืมหลังเลิกงานทั้งงานภาคเกษตร งานรับจ้าง 
 ๓. เหล้าพ้ืนบ้านในจังหวัดพะเยาค่อนข้างมีมาก หาบริโภคง่าย ตลอดจนวัฒนธรรมและค่านิยม
ของประชาชนที่ใช้เหล้าเป็นเคร่ืองด่ืมฉลองในทุกอารมณ์ ทั้งดีใจ เสียใจ ใช้เหล้าฉลอง ทําให้แนวโน้มของการด่ืมเหล้า
ในจังหวัดพะเยาสูงขึ้น แม้ว่าขณะน้ีหลายพ้ืนที่ในจังหวัดพะเยามีการรณรงค์งดเหล้าในงานศพ แต่งงานร่ืนเริงต่าง ๆ 
ฉะน้ัน ควรต้องเริ่มต้นที่ผู้นําก่อนเป็นต้นแบบให้ประชาชนท่ัวไปได้เห็นว่างานรื่นเริงหรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่ไม่จําเป็น 
ต้องมีเหล้าก็สนุกสนานได้ 
 การดําเนินการเพ่ือเป็นการลดจํานวนผู้บริโภคแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยา 
 ๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือควบคุม แก้ไข ปัญหาในระดับจังหวัด เช่น แต่งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัด การประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยของสุรา กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายไปอบรม ฝึกทักษะ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ๒. การรณรงค์และขับเคร่ืองในชุมชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การรณรงค์การงดเหล้า การส่งเสริม
บทบาทขององค์กร ครอบครัว และคนต้นแบบ อีกทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแสสังคมให้ตะหนักรู้ถึงโทษและพิษภัย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ๓. การกําชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ร้านค้าในพ้ืนที่และประชาชน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 
 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน ค่านิยมและวิถีชีวิตชุมชนมองว่าการด่ืมสุราเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่มีการด่ืมกันในงานสังสรรค์ งานเลี้ยง และงานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งจะมีการด่ืมมากที่สุดคือ งานแต่งงาน 
รองลงมาคือ งานศพ จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดลําปางได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักให้รู้ถึงโทษภัยของการด่ืม
อย่างต่อเน่ือง และได้มีการทํา MOU ร่วมกับคณะสงฆ์ กรมสรรพสามิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในการร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งก็ทําให้ได้ผลตอบรับที่ดี 
 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรในจังหวัดแพร่ ปัจจัยหลักคือ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 มาตรการการดําเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ในกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ครอบครัว
และชุมชนตระหนักถึงภัยและการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พัฒนาต้นแบบของเยาวชน
เป็นคนรุ่นใหม่ปลอดแอลกอฮอล์ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
 ๒. การเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดให้มีการดําเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด 
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 ๓. การบําบัดรักษา จัดให้มีการบริการบําบัดรักษาผู้ติดสุราในโรงพยาบาลทุกแห่ง พัฒนาระบบการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองในชุมชน ตลอดจนจัดต้ังกลุ่มดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการด่ืมและผู้ติดสุราในชุมชน 
 ๔. การบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยแต่งต้ังและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จังหวัด 
 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ปัจจัยหลักในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมักจะดื่มกันมาก
ในงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานฉลอง และงานบุญต่าง 
 การเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดังน้ี 
 ๑. ต้ังคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยวางมาตรการ การควบคุม เข้มงวดกวดขัน
การจําหน่าย การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พร้อมทั้งการตรวจเตือน ตรวจจับการละเมิดกฎหมาย โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
 ๒. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และอันตรายท่ีเกิดจาก
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 ๓. ลดปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ สนับสนุนการจัดต้ังชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพ่ิมพ้ืนที่เชิงบวก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย  
 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 ปัจจัยหลักของการด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรเชียงรายคือ ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มองว่า
การด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งจะเห็นเป็นเรื่องปกติในงานเลี้ยง งานสังสรรค์ และงานประเพณีต่าง ๆ ประชากร
ในภาคเหนือมักมีความเช่ือเรื่องยาดองเหล้าซึ่งมีดีกรีสูง ดังน้ัน ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขาย และสร้างความเข้มแข็งโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
 

 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้เสนอแผนผังกลไกการด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเริ่มต้นจากปัจจัยที่ทําให้
เกิดการด่ืม คือ ๑. ค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม ๒. การเข้าถึงเคร่ืองด่ืม ด้านเศรษฐศาสตร์ (ราคา) ด้านกายภาพ 
(ร้านจําหน่าย) ด้านสังคม (กิจการงานเลี้ยง) ๓. การโฆษณา ปัจจัยส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ทั้งหมดนํามาซึ่งการเร่ิมต้น
ของการด่ืม 
 กลไกการเกิดปัญหาเกิดจากรูปแบบการด่ืมและปริมาณการด่ืม ซึ่งประเทศไทยมีนักด่ืม ๓๑.๕% 
แบ่งเป็นเพศชาย ๕๐% เพศหญิง ๑๐% ซึ่งรูปแบบและปริมาณการด่ืมสามารถนําไปสู่ผลและปัญหาที่แตกต่างกัน 
เช่น เกิดโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ ปัญหาสังคมเฉียบพลัน (ปัญหาอาชญากรรม) และปัญหาสังคมเรื้อรัง (ปัญหาการพัฒนา
ประเทศ) 
 นโยบายที่จะเข้ามาควบคุมปัจจัยเหล่าน้ีได้ ตามหลักวิชาการ แบ่งได้ ๗ กลุ่ม ดังน้ี 
 ๑. ภาษีและราคา 
 ๒. การควบคุมการเข้าถึงผ่านช่องทางวันและเวลา สถานที่ห้ามจําหน่าย 
 ๓. ปรับบริบทการบริโภค 
 ๔. จุดปัญหาการขับขี่หลังด่ืม 
 ๕. มาตรการการให้ความรู้และโน้มน้าว ซึ่งเป็นเพียงมาตรการหน่ึงของการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ 
 ๖. การควบคุมการตลาด 
 ๗. การบําบัดรักษาและการกรองผู้ป่วยที่ติดสุราเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ 



หน้า ๕๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 การดําเนินงานหลักของ สสส. ในการรณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ๑. สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสังคม ทั้งการเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน สปอตโฆษณา 
เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ให้เหล้าเท่ากับแช่ง หรือ สต๊ิกเกอร์ แบนเนอร์เพ่ือการเผยแพร่ 
 ๒. สนับสนุนการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์โดยภาคประชาสังคม เช่น เครือข่ายงดเหล้า เครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยดําเนินการในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น ตามเทศกาล งานประเพณี รวมทั้งการรณรงค์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ๓. สนับสนุนกลไกการทํางานระดับจังหวัด ขับเคล่ือนกระตุ้นให้คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จังหวัดและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีการประชุม เพ่ือผลักดันให้ผู้กําหนดนโยบายในหน่วยงานต่าง ๆ
ดําเนินการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือในการจัดงานกิจกรรม 
 ๔. การสนับสนุนงานวิชาการ โดยการใช้ข้อมูลความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทิศทางการตลาด 
แอลกอฮอล์ 
 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทยนับวันย่ิงเพ่ิมปริมาณมากขึ้น โดยทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนควรมีการบูรณาการร่วมกันในการลดปัญหาดังกล่าวโดย 
 ๑. มีการสร้างตัวแบบกิจกรรมที่ดี 
 ๒. มีการสร้างเครือข่ายและประสานการทํางานร่วมกัน 
 ๓. มีการรณรงค์ผ่านสื่อทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง 
 ๔. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
 

 ประธานชมรมท้องถ่ินไทย, สมาชิกท้องถ่ิน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดพะเยา 
 พฤติกรรมการด่ืมสุราของประชากรในพ้ืนที่น้ันเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันจนเกิดความเคยชินและ
ถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนใหญ่มีการด่ืมในงานประเพณีงานบุญต่าง ๆ รวมถึงอีกปัจจัยหน่ึงคือ เวลาที่ว่าง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงเห็นว่าชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและมีการรณรงค์
อย่างต่อเน่ือง สิ่งที่สําคัญที่จะช่วยลดพฤติกรรมดังกล่าวได้ คือ 
 ๑. นโยบายรัฐ ควรมีมาตรการจํากัดปริมาณการผลิตและจําหน่าย 
 ๒. กฎหมาย ควรมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและเข้มงวด 
 ๓. พฤติกรรม ควรมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน 
 โดยทุกภาคส่วนควรประสานความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคท้องถิ่น รวมถึงภาคศาสนา 
เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและทําอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนแก่วิสาหกิจชุมชนให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้มีการขอรับการส่งเสริม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรอําเภอทําหน้าที่
เป็นนายทะเบียน ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้ง
ประเทศเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๖ กลุ่ม 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓ เก่ียวกับผู้ที่จะขออนุญาต
ทําและขายส่งสุรากลั่นรายใหม่ต่อกรมสรรพสามิตต้องเป็นบริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ต่อมากลุ่มที่
ดําเนินการตามรูปแบบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน สามารถขออนุญาตทําสุราแช่ชุมชน หรือสุรากลั่นชุมชนกับกรมสรรพสามิตได้ และหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มีการขยายการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตสุรา ซึ่งพบว่าจํานวนสหกรณ์ที่ไปย่ืนคําขอต้ังโรงงานสุรามีทั้งสิ้น ๔๐๐ สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ๓๐๐ กลุ่ม แต่ด้วยข้อกําหนด หลักเกณฑ์และเง่ือนไขหลายประการที่ผู้ได้รับอนุญาตทําสุราต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา รวมทั้งเมื่อผลิตแล้วต้องส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน
ที่กรมสรรพสามิตรับรอง ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนออกจําหน่าย ทําให้สหกรณ์กว่า ๙๐% เลิกทําการผลิต
สุรา รวมถึงปัจจัยการรณรงค์ไม่ด่ืมสุราในงานต่าง ๆ ร่วมด้วย จึงทําให้ไม่มีการผลิตในรูปของสหกรณ์มากเท่าใดนัก 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ช้ีแจงการดําเนินงานและวางมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียน นักศึกษา โดยมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๔๑๖ แห่ง 
ทั่วประเทศ หาแนวทางป้องกันตลอดจนสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
และขอความร่วมมือร้านค้าในบริเวณสถานศึกษาให้งดจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง
ประสานงานกับตํารวจเพ่ือกวดขันและดําเนินคดีกับร้านค้าที่จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา และมี
มาตรการป้องกันโดยการจัดกิจกรรมการต่อต้าน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์งดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความสําคัญกับพระราชบัญญัติควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยทําความเข้าใจกับสถานศึกษาและงดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานศึกษา นอกจากน้ี
บุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาและถ้าฝ่าฝืน
จะมีบทลงโทษทางวินัย 
 

 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้ให้ความสําคัญต่อการควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ซึ่งตามยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่นําเสนอต่อที่ประชุมโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
(ศวส.) ได้เน้นไปที่จุดการตรวจสอบคุณภาพสุรากลั่นชุมชน แต่อีกยุทธศาสตร์หน่ึงที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรมสรรพสามิต 
คือ การควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น การออกใบอนุญาตจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่า
ใบอนุญาตจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีราคาที่ตํ่ามาก ทําให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งจําหน่ายได้ง่าย คณะกรรมการฯ 
ได้นําส่งข้อมูลไปให้กรมสรรพสามิตได้พิจารณาการเพ่ิมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายให้มีอัตราสูงขึ้น 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของอัตราการด่ืมของวัยรุ่นไทย สรุปได้ว่า มีสาเหตุ ๔ ประการ คือ 
 ๑. การเข้าถึงทางกายภาพง่ายมาก โดยเด็กไทยสามารถเข้าถึงและซื้อสุราได้ภายในระยะเวลา 
ไม่ถึง ๓ นาที แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของร้านค้าจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ๒. การควบคุมผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยังไม่มีการเข้มงวดการตรวจว่าผู้ซื้ออายุถึงเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายกําหนดหรือไม่ 
 ๓. สถานที่ประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งสถานที่ 
เวลาห้ามด่ืม ห้ามขาย ซึ่งหลายสถานที่ละเลย ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ๔. การโฆษณาของผู้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 



หน้า ๕๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ประเด็นการพิจารณา : แนวทางการจัดทําร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานสุรากลั่นชุมชน 
 กรมสรรพสามิต 
 ผู้ที่ขออนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชนน้ัน ต้องใช้แรงงานผลิตน้อยกว่า ๗ คน และใช้เครื่องจักรตํ่ากว่า  
๕ แรงม้า ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ในเวลาต่อมาบางโรงงานมีการขยายโรงงาน ทําให้ไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ขอใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชน ดังน้ัน กรมสรรพากรจึงหารือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาและอนุญาตโรงงานสุรา โดยเพ่ิมจากเดิมอีกหน่ึง
ระดับคือ โรงงานที่มีแรงงานผลิตไม่เกิน ๒๐ คน และใช้เครื่องจักรขนาดไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เพ่ือสามารถกํากับดูแล
โรงงานสุรากลั่นชุมชนที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ให้ได้มากขึ้น 
 มาตรการในการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตมี ๒ มาตรการ คือ ก่อนออกจําหน่าย จะมีการสุ่ม
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา หากได้มาตรฐานจะได้รับอนุญาตให้จําหน่ายได้และเสียภาษีโดยการปิดแสตมป์ 
ที่ภาชนะบรรจุ และเมื่อออกจําหน่ายแล้ว จะมีการสุ่มตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา ๒ แหล่ง คือ สุ่มเก็บตัวอย่าง
จากโรงงานและสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาด หากผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน โรงงานต้องเก็บสุราออกจาก
ตลาดให้หมด โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และหากตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานในครั้งหลังซ้ําอีก โรงงานอาจถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามแต่กรณี 
 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 โรงงานสุราที่อยู่ภายใต้อํานาจการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน ประกอบด้วย
คุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 ๑) โรงงานต้องมีพ้ืนที่อย่างน้อย ๒๐๐ ไร่ 
 ๒) การผลิตสุราต้องมีปริมาณ ๓๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไปต่อวัน 
 

 นอกจากน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน เช่น สมควรที่จะ
อนุญาตให้ต้ังโรงงานผลิตสุราหรือไม่ ออกรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน วิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิตของ
โรงงานตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เป็นต้น 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ขอความร่วมมือให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หามาตรการในการ
ช่วยลดปริมาณการด่ืมในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจากต้นทาง 
 ๒. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานหลักที่ควรต้องดําเนินการด้านต่าง ๆ เก่ียวกับสุรามากกว่าการ
จัดเก็บภาษี และควรมีภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการ 
 ๓. การกําหนดพ้ืนที่จําหน่ายสุรา ควรมีการพิจารณาจัดโซนน่ิงมากกว่าการกําหนดระยะต่อเน่ือง 
 ๔. ควรมีการรณรงค์ การให้ความรู้ และการควบคุมการด่ืมสุราควรเริ่มต้นดําเนินการต้ังแต่
เยาว์วัยมากกว่าช่วงอายุอ่ืน เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการรักตัวเอง รู้จักกาลเทศะและความเหมาะสม 
 ๕. กรณีเรื่องเหล้าป่ันมีปัญหาข้อกฎหมายที่ขัดกับพระราชบัญญัติสุราของกระทรวงการคลัง ทําให้
ไม่สามารถควบคุมการผลิต การจําหน่ายเหล้าป่ัน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ได้ น้ัน กระทรวงการคลังควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสุราเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล้าป่ัน 
 ๖. คณะกรรมาธิการมีความห่วงใยในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสุราชุมชน กรมสรรพสามิตควร
คิดค้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสุราชุมชน 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๕๙ 

 

 ๗. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อสาธารณะแสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้ติดสุราเรื้อรังที่มีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้นและแสดงพิษภัยของการด่ืมสุราที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต 
 ในการน้ีคณะกรรมาธิการได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 ๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ 
๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. คณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ณ จังหวัดพะเยาในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๒. จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน”  
ณ ห้องกมลทิพย์ ช้ัน ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๓. จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับผู้นําชุมชน” 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๔. จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์บ้านดอกบัว อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๕. จัดสัมมนา เรื่อง “การใช้ธรรมะแก้ปัญหาวิกฤติสุราชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดอนาลโย
ทิพยาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 ๖. พิจารณาศึกษาการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
 ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) กระทรวงเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน โดยมีการแบ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงานตามกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบเป็น ๗ หน่วยงาน ดังน้ี 
 ๑. สํานักงานรัฐมนตรี 
 ๒. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ๓. กรมประชาสงเคราะห์ 
 ๔. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๕. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 ๖. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ๗. กรมกิจการผู้สูงอายุ 
 การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยราชการภายในกระทรวง ควรให้มีการรวมอํานาจหน้าที่
ของราชการบริหารส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาคเข้ากับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 ๒. ควรให้สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง 
แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพ่ือให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและ 
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ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดให้ปลัดกระทรวงทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้ทําหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เพ่ือทราบและพิจารณาด้วยแล้ว  
 

 ๗. พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีในประเทศไทย โดยเชิญ ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม เข้าร่วมช้ีแจง ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 การบวชภิกษุณีสายเถรวาทในประเทศไทย จะต้องเป็นการบวชโดยสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย กล่าวคือ บวชโดย
ภิกษุและภิกษุณี ต้องบริสุทธ์ิในสงฆ์ ๒ ฝ่าย บริสุทธ์ิ หมายความว่า แสดงอันตรายิกธรรมแล้วกับภิกษุณีสงฆ์ แล้วจึง
มาบวชในภิกษุสงฆ์ แต่อุปสรรคที่สําคัญคือ พระภิกษุและคนยังไม่ยอมรับเร่ืองภิกษุณีในประเทศไทย ยังติดอยู่ใน
เง่ือนไขคําสั่งสมเด็จพระสังฆราช “ห้ามไม่ให้พระเณรทุกนิกายบวชหญิงเป็นภิกษุณี เป็นสิกขมานา และเป็นสามเณรี” 
ประกาศต้ังแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑ ประกอบกับคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๒๗ 
และครั้งที่ ๑๘/๒๕๓๐ “ห้ามภิกษุสงฆ์ทําพิธีอุปสมบทในสตรีเป็นภิกษุณี” และพระวรธรรมคติสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ “ห้ามบวชให้แก่สตรีเพ่ือเป็นภิกษุณี” โดยข้อความดังกล่าว
ห้ามมิให้ภิกษุสามเณรบวชให้แก่ภิกษุณีเท่าน้ัน แต่มิได้ห้ามสตรีไทยออกบวชเป็นภิกษุณี หากสตรีใดมีศรัทธาแรงกล้า
ประสงค์จะอุปสมบทก็ควรแสวงหาคณะสงฆ์อ่ืนที่มีความพร้อมในการบวชให้ เช่น คณะสงฆ์ศรีลังกา การรับรอง
สถานภาพทางกฎหมายในฐานะ “นักบวช” ของภิกษุณีไทยเป็นการรับรองสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มิใช่เป็น
การรับรองโดยคณะสงฆ์ไทย จึงมิได้เป็นการก้าวล่วงหรือผิดพระบัญชาแต่อย่างใด ภิกษุณีสงฆ์เป็น “สิทธิและ
เสรีภาพ” ของพลเมืองที่รัฐธรรมนูญกําหนด การให้ความคุ้มครองสิทธิในการนับถือศาสนาของบุคคล 
 ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องค่อย ๆ 
ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ ในฐานะที่รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติควรมุ่งประเด็นการคุ้มครองสิทธิ โดยท้ังน้ี
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ ได้มีหนังสือถึงประธานชมรมรัฐสภาสตรีไทยที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นสตรีในองค์กรนิติบัญญัติ เพ่ือให้พิจารณาดําเนินการผลักดันสถานภาพของภิกษุณีให้เกิดผล
ในทางกฎหมายต่อไป 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๖๑ 

 

เรื่องที่คณะกรรมาธิการทําการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

 พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักงานธนานุเคราะห์ 
สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และโรงรับจํานํา โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม  
ผลการประชุมสรุปได้ ดังน้ี 
 สํานักงานธนานุเคราะห์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดิมเป็นโรงรับจํานําของรัฐ จัดต้ังขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ต่อมา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้พัฒนาหน่วยงานน้ีเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ 
ช่ือว่า “สํานักงานธนานุเคราะห์” ปัจจุบันสํานักงานธนานุเคราะห์ได้โอนไปสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี ๒๕๔๕ ซึ่งสถานธนานุเคราะห์มีรวมทั้งหมด ๓๔ แห่ง 
ต้ังอยู่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๙ แห่ง ปริมณฑล จํานวน ๔ แห่ง และส่วนภูมิภาค จํานวน ๑ แห่ง 
วัตถุประสงค์การจัดต้ังสํานักงานธนานุเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหา
เฉพาะหน้าขาดแคลนเงินใช้ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ โดยนําทรัพย์สินมาจํานําเสียดอกเบ้ียในอัตราตํ่า 
และเพ่ือเป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจํานํา มิให้โรงรับจํานําเอกชนเก็บอัตราดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 ส่วนสํานักงานธนานุบาลเป็นโรงรับจํานําของรัฐ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับสํานักงานธนานุเคราะห์ 
โดยโอนจากกรมการปกครองมาขึ้นกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันมี 
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๑๓ แห่ง  
 การดําเนินงานของสถานรับจํานําทุกประเภท ได้แก่ สถานธนานุเคราะห์ สถานธนานุบาลและ 
โรงรับจํานํา (เอกชน) จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งถือได้ว่ามีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
โดยยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ธุรกิจโรงรับจํานําสามารถประกอบธุรกิจให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การดําเนินงานมีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดหลายด้าน  
 การต้ังโรงรับจํานําหรือขอย้ายโรงรับจํานํา เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งการเสนอความเห็นหรือกําหนดจํานวนโรงรับจํานําขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว 
 ด้านการให้บริการได้ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด อาทิ การรับจํานําจะใช้บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ระยะเวลาการรับจํานํา หากเกิน ๔ เดือนโรงรับจํานําจะปิดประกาศแจ้งไว้ ถ้าไม่มา
ไถ่ถอนคืนภายใน ๓๐ วัน ทรัพย์สินน้ันจะตกเป็นของโรงรับจํานํา ทรัพย์สินหลุดจํานํามีประมาณ ๑ – ๒% ของ
ทรัพย์สินคงเหลือ ส่วนการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานําจะใช้ลักษณะของการประมูลทรัพย์ 
 สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.)จัดต้ังโดยได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย 
วัตถุประสงค์เพ่ือสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถแก้ปัญหาทางการเงินในระยะสั้นได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย 
ในอัตราสูง ดังน้ันการกําหนดอัตราดอกเบ้ียของ สธก.จึงตํ่ากว่ากฎหมายกําหนดเพราะเป็นการกําหนดไว้เพียงเพ่ือ
พยุงฐานะตัวเองมิให้ประสบกับภาวะขาดทุนเท่าน้ัน 
 สถานธนานุบาลในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด ๒๐ สาขา และเพ่ิงเปิดสถานธนานุบาลทุ่งครุกรุงเทพฯ 
เป็นสาขาที่ ๒๑  
 อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ แม้จะมีสถานธนานุบาลในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ๒๑ สาขา 
และได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียตํ่า อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจการและแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้  
สถานธนานุบาลกรุงเทพยังมีกําไรกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งต้องตัดเงินเป็นเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครอีก ๓๐%  
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เป็นเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าการดําเนินธุรกิจโรงรับจํานํานอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง
ช่วยให้รัฐมีรายได้อีกด้วย 
 จากวัตถุประสงค์การต้ังโรงรับจํานําของรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
โดยนําทรัพย์สินมาจํานําเสียดอกเบ้ียในอัตราตํ่า ที่ประชุมเห็นว่า เป็นกิจการที่อํานวยประโยชน์ต่อประชาชนที่มี
ความจําเป็นเก่ียวกับการเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน 
จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนซึ่งจะต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราสูงและสามารถป้องกันปัญหาหน้ีนอกระบบได้อีกด้วย 
แต่จํานวนของสถานธนานุเคราะห์ สถานธนานุบาลท่ีมีอยู่ก็น้อยมาก ไม่สามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างทั่วถึง 
กฎหมายที่ใช้อยู่ล้าสมัย และไม่เอ้ือต่อสถานการณ์และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
  
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพิจารณาดําเนินงานร่วมกันระหว่าง ๒ หน่วยงาน คือ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังน้ี 
 ๑. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้น 
 ๒. ควรเพ่ิมจํานวนสถานธนานุเคราะห์และสถานธนานุบาล โดยการออกใบอนุญาตที่คํานึงถึงศักยภาพ
ของหน่วยงานในการดําเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสถานธนานุเคราะห์และสถานธนานุบาลมากที่สุด 
 ๓. ควรตรวจโรงรับจํานําของภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 ทั้งน้ี คณะกรรมาธิการได้ทําหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยแล้ว 
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การรับรองแขกต่างประเทศ 
     

 
 ๑. Mr. Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran) ประจําประเทศไทย 
เข้าเย่ียมคารวะ นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา ๑ 
 มีประเด็นข้อหารือ ดังน้ี 
 Mr. Hossein กล่าวว่า ประเทศอิหร่านได้ให้ความสําคัญกับผู้หญิงเป็นอย่างมาก ในมหาวิทยาลัย ๖๕% 
เป็นผู้หญิงและเรียนเก่งมักจะทําคะแนนได้ดีกว่า เพราะผู้หญิงขยันกว่าผู้ชาย การทํางานในอิหร่านผู้หญิงจะประสบ
ความสําเร็จมากกว่าผู้ชาย ได้เงินเดือนที่เหมาะสมกว่า ผู้หญิงอิหร่านมีบทบาททั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง คําพูดของผู้หญิงจะมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะให้ความไว้วางใจ ในรัฐสภา วุฒิสมาชิก
ส่วนมากจะเป็นผู้หญิง หลักการของประเทศอิหร่านจะให้
สตรีเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางของประเทศ 
อาจกล่าวได้ว่าเจ้าของประเทศอิหร่านเป็นผู้หญิง ทั้งน้ี
อิหร่านมีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองผู้หญิงด้วยและ
นอกจากหน้าที่การงานแล้วผู้หญิงยังต้องดูแลครอบครัว
และลูก ๆ ในขณะเดียวกัน 
 เรื่องเด็กและเยาวชน อิหร่านให้ความสําคัญ
กับการศึกษาอย่างย่ิง รัฐบาลให้ทุนการศึกษาจนถึงมัธยม
ปลาย จํานวนประชากรท้ังประเทศ ๗๐ ล้านคน มีผู้ไม่รู้
หนังสือเพียง ๓% (เป็นกลุ่มของคนชรายุคเก่าที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ) ปัจจุบันเยาวชนซึ่งมีจํานวน ๒๓% ของประชากรทั้งประเทศเป็นผู้มีความรู้แทบทั้งสิ้น รัฐบาลได้ให้ความ
เอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพและการศึกษาแก่เยาวชนเหล่าน้ีเป็นอย่างดี เพราะเยาวชนคือความหวังและเป็น
ผลตอบแทนที่มีคุณค่าของชาติที่จะสร้างความรุ่งเรือง ความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต 
กระทรวงที่ดูแลเรื่องสุขภาพ ศิลปะ วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของอิหร่านคือกระทรวงกีฬาและเยาวชน 
 ต่อคําถามถึงประเด็นปัญหาเรื่องของเยาวชนปัจจุบันจะแก้ไขอย่างไรน้ัน Mr. Hossein ให้ความเห็นว่า 
ในด้านตัวเด็กน้ันไม่ใช่ปัญหา เด็กน้ันคือโอกาสที่เต็มไปด้วยพลังงานและความหวังของอนาคต เราจะทําอย่างไร 
ที่จะออกแบบในการสร้างอนาคตให้เด็ก ปัญหาเยาวชนแม้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแต่ประเด็นก็มีความเรียบง่าย
ในตัวเอง รัฐบาลอิหร่านพยายามให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาและออกกําลังกาย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศให้เด็ก
ได้มีโอกาสเข้าทํางานหรือมีกิจกรรมในสังคมโดยต้องสร้างกิจกรรมหลาย ๆ อย่างซึ่งอาจต้องมีการลงทุนสนับสนุน
ภารกิจ อีกประการหน่ึงคือทําอย่างไรให้เด็กยอมรับวัฒนธรรมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้ังเดิม ประเด็นเรื่องของ
เยาวชนน้ีหากมีคําถามว่าคุณต้องการอะไรจากเด็ก ตนสามารถตอบได้ทันทีว่าต้องการให้เด็กมี ๑. การศึกษา  
๒. ประพฤติดี และ ๓. ออกกําลังกาย (เล่นกีฬา ทําให้ร่างกายแข็งแรง) ประเทศอิหร่านน้ันครอบครัวเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ามาก หลักการเรื่องครอบครัวคือ พ่อแม่ที่ดีสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกและประเทศชาติ 
 ด้านผู้สูงอายุ ประเทศอิหร่านได้ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างย่ิง ผู้สูงอายุหรือคนชราจะได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ซึ่งการดูแลเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร วัฒนธรรมของอิหร่านจะให้เกียรติผู้สูงอายุมาก 
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อีกทั้งในเวทีสหประชาชาติประเทศอิหร่านก็จะกล่าวถึงผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และจากการประชุมเรื่องผู้สูงอายุที่
รัฐสภา ที่ประชุมได้มีมติโดยกระจายให้กลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันดูแลรับผิดชอบคนชรา 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นภารกิจสําคัญอีกประการหน่ึงที่รัฐต้องดูแล รัฐบาลได้พยายามที่จะรวบรวม
ให้ชาวอิหร่านทุกคนเสมือนมาอยู่บ้านหลังเดียวกัน มีการสื่อสารร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากรัฐบาล
จะให้ความช่วยเหลือแล้ว ชาวบ้านยังสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศ

ในเอเชียส่วนใหญ่ศิลปวัฒนธรรมจะใกล้เคียงกัน ประสบการณ์
ของประเทศหน่ึงก็สามารถนํามาเป็นประสบการณ์ของอีก
ประเทศหน่ึงได้ ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมและแนวทางการแก้ไข
อาจจะเทียบเคียงหรือหารือในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
การได้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นส่วนสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการได้มีโอกาสเข้าหารือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็กฯ ในครั้งน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเราจะได้มี
โอกาสหารือหรือทํา MOU (Memorandum of Understanding) 

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านในอนาคต และจะรู้สึกเป็นเกียรติมากหาก
คณะกรรมาธิการจะไปเยือนประเทศอิหร่าน 
 นางสาวอรุณี  ชํานาญยา กล่าวว่า ประเทศไทยกําลังขับเคลื่อนบทบาทผู้หญิงครั้งใหญ่โดยมี “กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี” ให้ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมและการเมืองมากข้ึน ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึง 
ขณะเดียวกันก็ได้ขับเคลื่อนทางด้านกฎหมายด้วย เช่น ผลักดันร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ  
เดิมวัฒนธรรมไทยผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง แต่ปัจจุบันก็ได้รับการยอมรับจากผู้ชาย ขณะนี้เรามีนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้หญิง ในเวลาเดียวกันผู้หญิงก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของครอบครัวด้วย 
 ด้านการศึกษาของเด็กยังมีปัญหาเพราะการโอนให้เป็นภาระของอบต. (องค์การบริหารส่วนตําบล) 
ทําให้ความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กชนบทค่อนข้างตํ่ากว่าเด็กในเมือง ปัญหาของเด็กต่อสังคมมาจาก
ครอบครัวด้วย ครอบครัวจะต้องดูแลเบ้ืองต้นก่อนส่งให้โรงเรียน ต่อมาคือเร่ืองสื่อที่มีผลต่อเด็ก เรื่องวัฒนธรรม 
ที่เข้ามาก็เป็นปัญหาที่เราต้องรณรงค์ต่อไป ส่วนผู้สูงอายุรัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการ รวมทั้งการจัดหา
บ้านพักคนชรา ในภาพรวมยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
เพราะยังมีผู้ด้อยโอกาสท่ียังเข้าไม่ถึง ปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ
คือขาดคนดูแล ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวต่อว่าในหลาย ๆ 
อย่างประเทศไทยอาจจะยังด้อยกว่าประเทศอิหร่าน 
สําหรับข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ที่จะนําไปพิจารณาใน
คณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะเร่ืองบทบาทผู้หญิงอิหร่านใน
การทํางานและการเป็นผู้นําน่าสนใจมาก จากน้ันได้กล่าว
ขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตในโอกาสที่มาเยือนและให้
คําแนะนํา 
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 ๒. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการ
สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ให้การต้อนรับ พันโทหญิง ลัดดา  แทมม่ี 
ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในลักษณะ Working Lunch  
 ประวัติพันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ (Ladda Tammy Duckworth, เกิด
พ.ศ. ๒๕๑๑) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ทหารผ่านศึกหญิง ลูกครึ่งไทย – สหรัฐผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามรุกรานอิรัก และ
เป็นผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคเดโมแครต คว้าชัยชนะในเขต ๘ รัฐอิลลินอยส์ สร้าง
ประวัติศาสตร์เป็นส.ส.หญิงเช้ือสายเอเชียคนแรก ที่ได้รับการเลือกต้ัง 
 ในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันได้มีการสนทนาไปด้วย (Working 
Lunch) โดยมีการต้ังคําถามและตอบดังต่อไปน้ี 
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย การทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
คล้ายคลึงกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยหรือไม่ 
 พันโทหญิง ลัดดาฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาย่อมมีโอกาสท่ีฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาลมีความคิดเห็นในบางประเด็นที่ไม่ตรงกัน แต่ในการทํางานของผู้แทนอย่างเราพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่
ผู้แทนทุกคนมาทํางาน ณ จุดน้ี เน่ืองจากความรักในประเทศของตน ดังน้ัน เราจึงต้องร่วมมือกันทํางานเพ่ือ
ประเทศชาติ อีกทั้ง ประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้ามาน้ัน ย่อมหวังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตนลงคะแนนเสียง
เลือกเข้ามาน้ันสามารถทํางานร่วมกับสมาชิกฯ คนอ่ืนได้ หากสมาชิกฯ คนใดไม่ยอมให้ความร่วมมือในการทํางาน
กับสมาชิกฯ คนอ่ืนหรือไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ประชาชนจะไม่เลือกสมาชิกฯ คนน้ันเข้ามาอีก  
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ได้ทราบว่าท่าน ส.ส.แทมมี่ฯ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการ
ทหารผ่านศึก ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้างในการทํางานด้านน้ี และสภาพร่างกายมีอุปสรรคต่อการทํางานหรือไม่ 
และชาวอเมริกันมีทัศนคติอย่างไรต่อตัวท่าน 
 พันโทหญิง ลัดดาฯ ความพิการของตนเกิดจากการเป็นทหารผ่านศึกหญิง โดยสูญเสียขาทั้งสองข้าง
และแขนขวาพิการในสงครามอิรัก จึงได้รับการยอมรับจากประชาชนที่เลือกตนเข้ามา จะค่อนข้างลําบากช่วงที่ 
หาเสียงเลือกต้ัง เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่ค่อยเอ้ืออํานวยนัก แต่สหรัฐอเมริกามีกฎหมายสําหรับคนพิการที่กําหนดให้
ทุกตึกที่สร้างใหม่ต้องมีทางลาดให้แก่ผู้ที่น่ังรถเข็นขึ้นได้ และต้องสนับสนุนโอกาสให้ผู้พิการทําทุกสิ่งทุกอย่าง 
ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปได้ 
 ทั้งน้ี การหาเสียงของสหรัฐอเมริกาน้ัน ใช้เวลาประมาณ ๑๘ เดือน โดยจะดํารงตําแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้วาระละ ๒ ปีเท่าน้ัน ฉะน้ัน เมื่อเข้าทํางานได้ประมาณ ๖ เดือน ก็ต้องเร่ิมหาเสียงกันอีกแล้ว 
โดยคู่แข่งที่ต้องการสมัครรับเลือกต้ังในคราวต่อไปจะเร่ิมเสนอช่ือ และจะแข่งขันกันว่าใครจะได้ลงสมัครในนาม
ของพรรคเดโมแครต (Democratic Party) หรือพรรครีพับลิกัน (Republican Party)  
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย การเป็นลูกคร่ึงเอเชียมีผลต่อการยอมรับของประชาชนอเมริกันหรือไม่ 
 พันโทหญิง ลัดดาฯ มีผลบ้าง เน่ืองจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนน้ีมีการกล่าวถึงประเด็นของ 
Legal Immigration Reform หรือกฎหมายอิมมิเกรช่ัน ที่กล่าวถึงการให้การรับรองสถานะคนต่างชาติที่อาศัย
และทํางานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะน้ัน การที่แทมมี่เป็นลูกคร่ึงเอเชียจึงทําให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
ทั้งในฐานะคนชาติอเมริกันและในฐานะที่เป็นลูกคร่ึงเอเชีย ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะรับฟัง 
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 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย สัดส่วนของนักการเมืองหญิง
ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ร้อยละ ๒๐ แต่
ประเทศไทยในขณะน้ีนักการเมืองหญิงมีไม่ถึงร้อยละ ๒๐ 
รัฐบาลได้มีกองทุนหรือหน่วยงานใดที่ให้การส่งเสริมบทบาท
สตรีในทางการเมืองหรือไม่ 
 พันโทหญิง ลัดดาฯ รัฐบาลไม่สามารถให้การ
สนับสนุนทางการเมืองหรือช่วยผู้สมัครคนใดหาเสียงได้ แต่มี
องค์การไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Profit Organization) เป็น
ผู้คัดเลือกสตรีทั่วประเทศเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง ในรัฐอิลลินอยด์จะมีองค์กร IWIL (Illinois Women’s 
Institute for Leadership) ส่วนองค์กรที่ดูแลภาพรวมทั้งประเทศ คือ EMILY’s List โดยที่องค์กรเหล่าน้ีจะทํา
การคัดเลือกสตรีที่มีความสามารถ พามาสอนการหาเสียง การจัดต้ังรายการ การจ้างแรงงานคนมาช่วยทํางาน ทั้ง
ยังสอนการบริการจัดการเงินทุนและให้ความรู้ทางการเมืองด้านต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังให้การสนับสนุนด้านเงินทุน
ในการหาเสียงคร้ังแรก  
 นอกจากน้ี ได้มีโอกาสไปเย่ียมทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจําอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน 
โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงของอัฟกานิสถานไปด้วย ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และได้
ทราบว่าถึงแม้ประเทศของเขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่เงินดังกล่าวถูกนําไปใช้ในด้านอ่ืน ๆ 
ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการส่งเสริมสตรี ดังน้ัน เมื่อกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการปรึกษากันว่าควรต้องมี
กฎหมายฉบับหน่ึงที่ให้การสนับสนุนเงินแก่อัฟกานิสถานจํานวนหน่ึง เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสิทธิและความสามารถ
แก่สตรีโดยเฉพาะ 
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย เป็นชมรมท่ีรวบรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นสตรีเข้าด้วยกัน โดยมีนางปวีณา  หงสกุล เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังขึ้น จึงอยากเสนอให้ประเทศไทย
กับประเทศสหรัฐอเมริกามีเครือข่ายในรูปแบบของ Network Friendship Group เพ่ือเป็นจุดเช่ือมต่อความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาสหรัฐอเมริกาให้มีความใกล้ชิดกันย่ิงขึ้น และเป็นจุดประสานการทํางานร่วมกันในการ
ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในภายภาคหน้า 
 พันโทหญิง ลัดดาฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีเครือข่ายในการรวมตัวกันอย่างน้ีมาก่อน เพราะการทํางาน
ของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ทํางานร่วมกัน แต่ในบางโอกาส วุฒิสมาชิกของรัฐนิวยอร์กได้จัด
รายการช่วยผู้หญิงที่ลงสมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงและได้เชิญให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปร่วมรายการด้วย 
ดังน้ัน หากจะจัดต้ังเครือข่ายของสองประเทศจะลองหาโอกาสเสนอต่อสภาคองเกรสเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี หากมีโอกาส

ได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง หวังว่าจะได้เชิญเพ่ือน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอ่ืนมาด้วย เพ่ือจะได้มา
ประชุมหารือกัน 
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ประเทศไทยมีการจัด
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง โดย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักการเมือง ผู้บริหารของพรรคการเมือง นักวิชาการ 
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ได้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรเพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและการปกป้องสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ทราบว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการจัดหลักสูตรรูปแบบน้ีหรือไม่ 
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 พันโทหญิง ลัดดาฯ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจะข้ึนอยู่กับแต่ละรัฐว่าจะจัดหลักสูตร 
ให้เป็นไปในแนวทางใด บางรัฐอาจมีหลักสูตรที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่บางรัฐอาจจะไม่มี  
 สมาชิกรัฐสภาสตรีไทย สืบเน่ืองจากประเทศไทยได้ลงนามใน Commitment International 
Millennium Development Goal หรือ เป้าหมายแห่งศตวรรษ เพ่ือต้องการเพ่ิมสัดส่วนของนักการเมืองหญิง 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้มีจํานวนมากข้ึน ปัจจุบันประเทศไทยจึงพยายามผลักดันให้มีการเพ่ิม
สัดส่วนของนักการเมืองหญิงให้มีจํานวนมากขึ้น จากที่ต้ังเป้าไว้ที่ร้อยละ ๓๐ แต่ขณะนี้มีนักการเมืองหญิงอยู่เพียง
ร้อยละ ๑๗ เท่าน้ัน  
 พันโทหญิง ลัดดาฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการผลักดันเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวเช่นกัน แต่ครอบคลุม
ไปยังกลุ่มผู้พิการด้วย โดยมีเป้าหมายไว้ว่าในทุก ๆ แผนของรัฐบาลจะต้องมีผู้หญิงและผู้พิการในสัดส่วนที่กําหนดไว้ 
 เมื่อได้เวลาพอสมควร คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้มอบของที่ระลึกและ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
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คณะอนุกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุและผู้พิการ 

 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังน้ัน จึงได้มีการต้ังคณะอนุกรรมาธิการข้ึนตามภารกิจต่าง ๆ จํานวน ๓ คณะ 
ดังน้ี 
 ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย 
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๓. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
 คณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ และจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมาธิการ
ทราบต่อไป  

 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๖๙ 

 

สรุปผลการทํางาน 
ของ 

คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย 
 
คณะอนุกรรมาธิการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางผุสดี  ตามไท ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๓. นางมนพร  เจริญศรี โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๔. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ อนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นางกรวิภา  วิลลาส อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาววัชราภรณ์  อารีย์วงศ์ อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นางผกาวดี  สุพรรณจิตวนา อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง อนุกรรมาธิการ 
 
 หมายเหตุ นางผุสดี  ตามไท  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลาออกจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
  ต้ังแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ 
 
ที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการ  ประกอบด้วย 
 ๑. หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช 
 
 มีการประชุมทั้งหมด  ๙  ครั้ง 
 
เรื่องที่พิจารณาศึกษา 
 ๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ๒. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
 สรุปสาระโดยสังเขปของเรื่องที่พิจารณา 
 ๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบ โดยที่สภาผู้แทนราษฎร
มีมติรับหลักการในวาระที่หน่ึงแล้ว 



หน้า ๗๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
  ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
  ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรี 
  ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
  ๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุม 
ดูแลเด็ก พ.ศ. .... 
  ๑.๗ ร่างพระราชบัญญัติผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑.๘ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๙ กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 ๒. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ประเด็นการพิจารณา 
  ๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นบทบัญญัติที่ผู้กระทําความผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวอนุญาตให้ผู้กระทําความผิดฐานกระทําชําเราโดยผู้เสียหายยินยอมที่มีอายุไม่เกิน
สิบแปดปีสมรสกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๗) 
โดยควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมใน ๒ เรื่อง คือ 
   - อายุของผู้กระทําความผิดที่ควรกําหนดให้เป็นบุคคลอายุไม่เกินย่ีสิบปี เพ่ือให้ผู้กระทํา
ความผิดซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุสิบแปดปีจนถึงอายุไม่เกินย่ีสิบปีได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก
สภาพข้อเท็จจริงในสังคมปัจจุบัน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจระหว่างบุคคลในช่วงอายุดังกล่าวกับผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีมีอยู่ทั่วไป หากให้ผู้กระทําความผิดที่ยังไม่มีวัยวุฒิเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติที่ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษจําคุกน้ัน จะทําให้สังคมสูญเสียโอกาสในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อไป  
   - การกําหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระทํา
ความผิดสมรสกับเด็กผู้เสียหายได้แล้วน้ัน ควรมีการบัญญัติแนวทางให้ศาลได้ใช้กลไกตามกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กด้วย เช่น การนําพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาประกอบการพิจารณาในกรณีที่
เห็นสมควรอนุญาตให้ผู้กระทําผิดกับเด็กผู้เสียหายสมรสกัน ควรมีการกําหนดให้คู่สมรสดังกล่าวได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างสถาบันครอบครัว ซึ่งจะทําให้กลไกในการคุ้มครองเด็กมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนมากขึ้น โดยในร่างพระราชบัญญัติน้ีควรมีการบัญญัติข้อความเพ่ิมเติมต่อท้ายในมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๗๗ วรรคห้า ดังนี้ “ทั้งน้ี ให้ศาลคํานึงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกอบการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ” 
  ๒) การแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้มีการพิจารณาแก้ไขในมาตรา ๓ ที่เป็นการแก้ไขมาตรา ๒๗๗ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการเพ่ิมเติมความที่กําหนดให้ การกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๗ น้ัน 
ในกรณีที่เด็กยินยอม หากพฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นฝ่ายก่อให้เกิดการกระทําชําเรานั้น ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ทั้งน้ี ให้ศาลคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ 
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อายุ ประวัติ นิสัย อาชีพ ความประพฤติ สุขภาพ ภาวะแห่งจิตของผู้กระทําความผิดและเด็กผู้ถูกกระทํา ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทําความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทํา หรือเหตุอ่ืนอันควรเพ่ือประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทําด้วย 
  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยเห็นว่า การกระทําความผิดตามมาตรานี้ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําหรือพฤติการณ์แห่งคดีที่เห็นว่า
เด็กเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทําชําเรานั้นเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ควรจะเป็นเหตุที่ทําให้ผู้กระทําความผิดยกขึ้นเป็น
ข้ออ้าง หรือนํามาเป็นข้อโต้แย้งให้พ้นความรับผิด หรือเป็นเหตุที่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ เน่ืองจากไม่ว่าอย่างไรเด็กก็จะมีความคิดหรือวุฒิภาวะที่เป็นเด็ก ฉะน้ันผู้ที่เป็น
ผู้ใหญ่ก็ควรจะมีวุฒิภาวะและมีความคิดที่มากกว่า จึงควรต้องมีสติรู้จักคิดและยับย้ังช่ังใจ เพราะไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ก็ไม่ควรนํามาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้  
 

 ๓. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
  หน่วยงานที่มาช้ีแจง คือ 
  ๑. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
  ๒. มูลนิธิผู้หญิง 
  ประเด็นการพิจารณา 
  พิจารณาสาระสําคัญและข้อแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
(ร่างคณะรัฐมนตรี) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... (ร่างคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... (ร่างประชาชน)  
  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... (ร่าง
คณะรัฐมนตรี) ยังมีเน้ือหาสาระที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทําให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอาจจะไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้หญิงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะได้มีการต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติในส่วนนิยามของการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ที่ระบุอยู่ในมาตรา ๓ วรรคแรก ของร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้มีการกําหนดข้อยกเว้น
ไว้ในประโยคสุดท้ายของคํานิยาม ซึ่งประโยคสุดท้ายของคํานิยามดังกล่าวน้ีอาจจะเป็นการขัดต่อพันธกรณีของไทย 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบที่ห้ามการแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจํากัดใด ๆ 
เพราะเหตุแห่งเพศ เน่ืองจากข้อยกเว้นน้ีอาจเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลบางประการโดยการ
รับรองของกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นการทําลายเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีที่มุ่งส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศต้ังแต่ต้น โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ แล้ว ดังน้ัน หากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่าง
ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ควรจะทําหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ 
สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและนําไปพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้กฎหมายท่ีจะนํามาใช้เป็น
กฎหมายที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง  
 

 ๔. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
  หน่วยงานที่มาช้ีแจง คือ 
  - คณะทํางานพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
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  ประเด็นการพิจารณา 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... คือ การบัญญัติให้มีการรับรอง
สถานะทางกฎหมายแก่คู่ชีวิตที่จดทะเบียนตามร่างพระราชบัญญัติน้ี โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเสมือน 
คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก และกฎหมายอื่น อาทิ สิทธิในการใช้
ช่ือสกุล สิทธิตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิในการลดหย่อนภาษี สิทธิของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น รวมถึงสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมายท่ีอาจมีการให้การรับรองสิทธิแก่คู่สมรสเพ่ิมเติม 
ในอนาคต แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้ให้สิทธิในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแก่คู่ชีวิตดังเช่นสิทธิในการรับบุตร
บุญธรรมของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ 
  ผลการพิจารณา 
  โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งได้จัดให้มีการสัมมนา เพ่ือทํา
ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปครบทั้ง ๔ ภาคแล้ว ซึ่งมีการจัดสัมมนาใหญ่อีกครั้งหน่ึง 
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการจัดสัมมนา ๔ ภาค มาพิจารณาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
 

 ๕. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรี
แห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดทําร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ 
พ.ศ. .... โดยมีเหตุผลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสตรีให้เป็นไปอย่างบูรณาการและย่ังยืน พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาท
ของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี และคุณภาพชีวิตของสตรีเพ่ือให้สตรีได้รับการยอมรับ การคุ้มครองในการมีส่วนร่วมตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  โดยสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังน้ี 
  ๑. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ (คสช.) 
เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
  ๒. กําหนดให้มีองค์กรเครือข่ายสตรีเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาบทบาท
ของสตรีอย่างแท้จริง โดยแบ่งองค์กรเครือข่ายสตรีออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
   (๑) องค์กรเครือข่ายสตรีแห่งชาติ (อสช.)  
   (๒) องค์กรเครือข่ายสตรีจังหวัด (อสจ.) ในทุกจังหวัด และองค์กรเครือข่ายสตรีกรุงเทพมหานคร 
(อสก.) 
   (๓) องค์กรเครือข่ายสตรีอําเภอ (อสอ.) ในทุกอําเภอ 
  ๓. กําหนดให้มีการส่งเสริมการทําหน้าที่ขององค์กรเอกชน โดยให้การสนับสนุนองค์กร
ภาคเอกชนที่ทํางานด้านสตรีและเป็นนิติบุคคลในด้านเงินอุดหนุนและการสนับสนุนความร่วมมือจากองค์กร
เครือข่ายสตรี 
  ๔. กําหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ เพ่ือเป็นแหล่งเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินการ โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและหลักเกณฑ์ในการใช้จ่าย และตรวจสอบการบริหาร
กองทุนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
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  ๕. กําหนดเร่ืองการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย
สตรี การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร ทั้งจากภายใน (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเครือข่ายสตรี) และจากภายนอก (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
  โดยคณะผู้จัดทําได้มีการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อรัฐบาล เพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในปัจจุบันได้มีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใช้เป็นกฎหมายขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญคล้ายคลึงกันในด้านการเน้นให้มีการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรี แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันในบางส่วน ได้แก่ 
  ๑. หลักการและแนวคิด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ มีแนวคิดในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
สตรีในลักษณะการให้กู้ยืมเงินกองทุนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย มากกว่าการให้เป็นเงินทุนในลักษณะให้เปล่า 
เพ่ือให้สตรีนําเงินดังกล่าวไปทํากิจกรรมต่าง ๆ  
  ๒. การกําหนดลักษณะสมาชิกกองทุน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของ
สมาชิกว่าต้องเป็นสตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุต้ังแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป อีกทั้งต้องไปดําเนินการลงทะเบียน
ก่อนจึงจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนได้ ในขณะท่ีร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้มีการกําหนด
คุณสมบัติไว้เพ่ือให้สตรีทุกคนสามารถได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
  ๓. สัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้แบ่งเงินกองทุนออกเป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมร้อยละ ๘๐ และเงินทุนเพ่ือการพัฒนาบทบาทสตรี ร้อยละ ๒๐ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก อันอาจส่งผลกระทบในด้านการจัดสรรเงินทุนที่อาจไม่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  ๔. ที่มาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กําหนดที่มาของกรรมการ
จากภาคเอกชนน้อยกว่าภาครัฐ แต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดให้กรรมการมีที่มาจากภาครัฐและเอกชน
ในส่วนที่เท่า ๆ กัน 
  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การดําเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบทบาทสตรีน้ัน ควรให้มีการ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะมีการ 
นําร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ พ.ศ. .... มาพิจารณาศึกษา  
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ในส่วนที่มีข้อบกพร่อง อันจะ
นําไปสู่การตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
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สรุปผลการทํางาน 
ของ 

คณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาเด็กปฐมวัย 
 
คณะอนุกรรมาธิการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นางมณทิพย์  ศรีรัตนา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
 ๓. นางจริยา  อินทรทูต รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นางบุญรื่น  ศรีธเรศ อนุกรรมาธิการที่ปรึกษา 
 ๕. นางเอมอร  สินธุไพร อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นางพจณีย์  มีผล อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายวิริยะ  เตชะรุ่งโรจน์ อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางเบญจลักษณ์  นํ้าฟ้า อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายวีระชาติ  ทศรัตน์ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสุกัญญา  เวชศิลป์ อนุกรรมาธิการ 
 
 มีการประชุมทั้งหมด  ๑๒  ครั้ง 
 
เรื่องที่พิจารณาศึกษา 

๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันหรือมีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งระบบ 

๒. พิจารณาศึกษาโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือมี
มาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งระบบ 

๓. พิจารณาการจัดทําร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ใน
การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

๔. พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 สรุปสาระโดยสังเขปของเรื่องที่พิจารณา 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กช่วงวัยแรกเกิดถึง ๕ ขวบหรือเด็กปฐมวัย ถือเป็นช่วงวัยที่สําคัญในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้หากการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมอาจทําให้เด็กปฐมวัยขาดโอกาสการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อันจะเป็น
รากฐานของการพัฒนาไปสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมเป็นคนดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ในภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน บทบาทของพ่อแม่ในการทําหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกลดน้อยลง พ่อแม่จําเป็นต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน จึงต้องฝากความคาดหวังของการเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนด้วยว่าจะได้รับการศึกษาอบรมทีดี่
จากโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 ปัจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยมีระบบการศึกษาภาคบังคับที่เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด แต่ยังคงมีเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา คือ ๐ – ๕ ปี แต่อย่างไรก็ตามตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
นโยบายของรัฐคือ เร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง โดยมี 
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เป้าหมายให้เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการตามวัยภายในปี ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  
ซึ่งอาจทําให้มาตรฐานการดําเนินงานตลอดจนการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กที่ไม่เท่าเทียมกัน 
 นอกจากน้ีนโยบายการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจหลายด้าน ทั้งด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา ทําให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องถูกถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ด้านมาตรฐานการดําเนินงาน ด้านการประเมินผล ด้านบุคลากรและ
ผู้นําฯลฯ การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบหลายด้านก็ตาม 
 จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้ข้อสรุป ดังน้ี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (N) จากการส่งแบบสอบถามไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ได้ผลตอบรับ
รวม ๔,๖๖๗ ชุด   
  ๑.๒ สถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ ๖๒ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)” รองลงมาคือ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ “เทศบาล” ร้อยละ ๓๒ 
  ๑.๓ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนครูผู้ดูแลเด็กเฉลี่ยศูนย์ละ ๓ คน 
  ๑.๔ จํานวนและอายุเด็กปฐมวัย จํานวนเด็กปฐมวัยต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉลี่ย ๕๖ คน  
เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๒ – ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง ๓ – ๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๔ และ
เด็กปฐมวัยที่อายุสูงกว่า ๔ ปีคิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
 ๒. มาตรฐานการดําเนินการ 
  ๒.๑ การใช้มาตรฐานการดําเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) สูงสุดถึงร้อยละ ๘๘ รองลงมาคือ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (กระทรวงสาธารณสุข) ร้อยละ ๗๗ 
  ๒.๒ ความสําคัญของมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ ล้วนเห็นว่ามาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญ 
  ๒.๓ ปัญหาของมาตรฐานการดําเนินการ 
   ร้อยละ ๘๗ คือ ปัญหา “หลายมาตรฐาน ทําให้ซ้ําซ้อน”รองลงมาคือ มาตรฐานมีรายละเอียด
มากเกิน ร้อยละ ๗๑  มาตรฐานเข้าใจได้ยาก ร้อยละ ๖๘  และปัญหามาตรฐานไม่เหมาะสม ร้อยละ ๕๙ ตามลําดับ 
 ๓. การประเมินผลงานตามมาตรฐาน 
  ๓.๑ หน่วยงานท่ีประเมินผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ร้อยละ ๘๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินตามมาตรฐานโดย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
   รองลงมาคือ การประเมินตามมาตรฐานโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเมินตนเอง และได้รับการประเมินตามมาตรฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  



หน้า ๗๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๓.๒ ระยะเวลาการประเมิน จากการสํารวจพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการประเมินค่าร้อยละสูงสุดคือ 
ปีละคร้ัง รองลงมาคือ มีการประเมิน ๖ เดือนต่อครั้ง 
  ๓.๓ กิจกรรมที่ทําหลังจากการประเมิน ร้อยละ ๙๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “หาแนวทางปรับปรุง” 
หลังการประเมิน ร้อยละ ๓๗ ทําการประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน และร้อยละ ๒ ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ 
  ๓.๔ การแจ้งผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแจ้งผลการพัฒนาการของเด็ก
ต่อผู้ปกครอง 
  ๓.๕ ความสําคัญของการประเมินผลตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ 
ล้วนเห็นว่าการประเมินผลงานเป็นสิ่งสําคัญ 
  ๓.๖ ปัญหาของการประเมินผลงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
   เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างย่ิงกับปัญหาการประเมินเน้นตัวเลขมากเกินไปร้อยละสูงสุด  
(ร้อยละ ๗๖) รองลงมาคือปัญหาการประเมินขาดการนําไปต่อยอดพัฒนา และปัญหาการประเมินมีขั้นตอนมาก 
ยุ่งยาก ตามลําดับ 
 ๔. ผู้นําและบุคลากร 
  ๔.๑ ความสําคัญของผู้นําและบุคลากร 
   เห็นด้วยอย่างย่ิงว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ส่งผลให้ศูนย์ฯ มีผลงานที่ดีร้อยละสูงสุด (ร้อยละ ๖๔ ) 
รองลงมาคือ คุณภาพของผู้ดูแลเด็กส่งผลต่อการพัฒนาของศูนย์ฯ และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารส่งผล
ต่อการพัฒนาศูนย์ฯ 
  ๔.๒ ปัญหาด้านผู้นําและบุคลากร จากการสํารวจพบว่า ปัญหาการมีผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา 
ปัญหาผู้ดูแลเด็กขาดการพัฒนาต่อเน่ือง และปัญหาจํานวนผู้ดูแลเด็กมีน้อย 
 ๕. อ่ืน ๆ  
  ๕.๑ สถานที่และอุปกรณ์ 
   สถานที่ ร้อยละ ๗๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นแต่ไม่เพียงพอ 
   อุปกรณ์ จากการสํารวจพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนมากมีความต้องการเครื่องเล่นสนาม
ร้อยละสูงสุด รองลงมาคือสื่อการเรียนการสอน 
  ๕.๒ งบประมาณ 
   ร้อยละ ๙๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณจาก “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล 
อบจ. หรือ อบต.)” รองลงมาคือ ได้รับงบประมาณจาก “ส่วนราชการกลาง” 
 

 แบบสอบถามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (N) จากการส่งแบบสอบถามไปตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ทั่วประเทศ ๑๘๓ เขต จํานวน ๕๔๙ ฉบับ ได้ผลตอบรับรวม ๓๖๔ ฉบับ 
  ๑.๒ สถานะของโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพฐ. ในการตอบแบบสอบถาม  

  ร้อยละ ๖๒ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ “องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)” รองลงมาคือ
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ “เทศบาล” (ร้อยละ ๓๒) 
  ๑.๓ จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการครู) ครูอัตราจ้างสอนระดับปฐมวัย และครูผู้ช่วย 
   ๑.๓.๑ จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการครู)  เฉลี่ยโรงเรียนละ  ๔  คน 
   ๑.๓.๒ จํานวนครูอัตราจ้างสอนระดับปฐมวัย เฉลี่ยโรงเรียนละ  ๒  คน 
   ๑.๓.๓ จํานวนจํานวนครูผู้ช่วย เฉลี่ยโรงเรียนละ  ๓  คน 
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   จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สํารวจมีจํานวนครูผู้ดูแลเด็กเฉลี่ยศูนย์ละ ๓ คน 
  ๑.๔ จํานวนและอายุเด็กปฐมวัยในโรงเรียน  
   จํานวนเด็กปฐมวัยต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉลี่ย ๕๖ คน อายุเฉลี่ยอยู่ช่วงอายุ ๓ – ๔ ขวบ สูงสุด 
 ๒. มาตรฐานการดําเนินงาน 
  ๒.๑ การใช้มาตรฐานของหน่วยงานในการดําเนินงาน 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการใช้มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) ร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 
  ๒.๒ ความสําคัญของมาตรฐาน  
   โรงเรียนสพฐ. และศูนย์เด็กมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องมีมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญ และการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนควรปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอ 
  ๒.๓ ปัญหาท่ีพบในการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
   มาตรฐานมีหลายมาตรฐานจึงทําให้เกิดความซํ้าซ้อนในการทํางาน รายละเอียดมากเกินไป 
และมีประเด็นที่เข้าใจได้ยาก   
 ๓. การประเมินผลงานตามมาตรฐาน 
  ๓.๑ หน่วยงานท่ีประเมินผลงาน 
   หน่วยงานที่ประเมินผลงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละสูงสุดคือ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รองลงมาคือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการประเมินตามมาตรฐานโดย “กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” 
รองลงมาคือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๒ ระยะเวลาการประเมินตามมาตรฐาน 
   ระยะเวลาการประเมิน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าร้อยละสูงสุดคือ 
ประเมินปีละคร้ัง และ ๖ เดือนคร้ัง 
  ๓.๓ กิจกรรมที่ทําหลังการประเมินตามมาตรฐาน 
   กิจกรรมที่ทําหลังการประเมิน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ หาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง รองลงมาคือ ประชาสัมพันธ์ 
  ๓.๔ การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละคนต่อผู้ปกครอง 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีค่าร้อยละสูงสุดคือการแจ้งผู้ปกครอง 
  ๓.๕ ความสําคัญของการประเมินผลงานตนเอง 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นด้วยอย่างย่ิงกับความสําคัญของการ
ประเมินผลงานตนเองเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานตนเองควรทําเป็นประจําและต่อเน่ือง 
  ๓.๖ ปัญหาในการประเมินผลงานตนเอง 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเห็นด้วยกับปัญหาในการประเมินผล
งานตนเองร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ ประเมินผลงานตนเองมีขั้นตอนมากและมีความยุ่งยาก เน้นการประเมิน 
เชิงปริมาณ (ตัวเลข) มากเกินไป และขาดการนําไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ือง ตามลําดับ 
 ๔. ด้านผู้นําและบุคลากร 
  ๔.๑ ความสําคัญของผู้นําและบุคลากร 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผู้นําและ
บุคลากรมีวิสัยทัศน์ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีผลงานที่ดี วาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารระดับ
นโยบาย มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน และคุณภาพของผู้ดูแลเด็กส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีผลงานที่ดี 



หน้า ๗๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  ๔.๒ ปัญหาของผู้นําและบุคลากร 
   ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานเกี่ยวกับปฐมวัย ไม่สานต่อ
การดําเนินงานปฐมวัยและเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยเกินไป 
   ด้านบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเด็กเป็นประจํา ผู้ดูแลเด็กขาดวุฒิภาวะ/ทักษะ 
ที่จําเป็นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และจํานวนผู้ดูแลเด็กมีน้อย ไม่เพียงพอ
กับจํานวนเด็กที่ต้องดูแล 
 ๕. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
  ๕.๑ บริเวณสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีค่าร้อยละสูงสุดคือ มีบริเวณสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ไม่เพียงพอ 
  ๕.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกที่โรงเรียนจัดให้เด็กปฐมวัย 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีค่าร้อยละสูงสุดคือ มีสถานที่พักผ่อน
สําหรับผู้ปกครองและเด็ก 
 ๖. งบประมาณ 
  ๖.๑ ได้รับเงินงบประมาณจากที่ใด 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับงบประมาณจากส่วนราชการกลางสูงสุด 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงสุด 
  ๖.๒ งบประมาณต่อปี 
   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับงบประมาณต่อปี ตํ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ร้อยละสูงสุด  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณต่อปีระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ร้อยละสูงสุด  
  ๖.๓ งบประมาณของโรงเรียน ถูกจัดสรรไปใช้ในด้านใดมากที่สุด 
   งบประมาณของโรงเรียน ใน สพฐ. ถูกจัดสรรไปใช้ใน ๓ ด้าน คือ วิชาการและกิจกรรม 
ตามหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากร 
 บทสรุป 
 คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้มีการประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 จากการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเก่ียวกับการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัย คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทสรุปดังต่อไปน้ี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาสําคัญ ดังน้ี 
 ปัญหาผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่แล้ว องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักเน้นดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า อีกทั้งผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมไปถึงขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่แล้ว 
ความต่อเน่ืองและการสนับสนุนในเรื่องนโยบายเดิมมักจะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดความแตกต่าง
ของมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นผลพวงไปสู่การได้รับ
การดูแลทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านวิชาการ รวมไปถึงการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่ลดน้อยลง อันส่ง 
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ผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยในการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือได้รับตํ่ากว่ามาตรฐานที่ควรเป็น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กในระดับที่สูงขึ้นไปในช้ันประถมศึกษาร่วมด้วย ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพราะวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ล้วนมีรากฐานมาจาก
การปลูกฝังในช่วงวัยเด็กแทบทั้งสิ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษาในระบบ ๒ ระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งครอบคลุมการดูแลและการศึกษาที่จัดให้กับเด็กแรกเกิด
ถึงอายุ ๖ ปี แต่การจัดการศึกษาในระดับเด็กปฐมวัยได้รับความใส่ใจน้อยกว่าการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เน่ืองจากการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เท่าที่ควร 
 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัย 
 ๑. ด้านมาตรฐานการดําเนินงาน 
  จากการศึกษาวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ของคณะอนุกรรมาธิการ
เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว่า มีการใช้มาตรฐานที่มาจากหลายหน่วยงานจนนําไปสู่ความซ้ําซ้อน
และสับสนในการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง รับรู้และเข้าใจ “มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ” ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางที่มีความครอบคลุมรอบด้าน 
รวมถึงการนํามาตรฐานไปใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กในทุกด้าน 
  - ควรเร่งสร้างกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เช่น เครื่องมือการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ โดยจัดทําเป็นมาตรฐานพ้ืนฐานร่วมฉบับเดียว และให้แต่ละ
หน่วยงานไปจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมตามบริบทของแต่ละกระทรวง 
  - ควรวางแผนการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติโดยมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงสาธารณสุข 
  - ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจากงานวิจัยต่างประเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางดําเนินการพัฒนาและกําหนดนโยบายพัฒนาให้ทัดเทียมสากล 
 ๒. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 
  การประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ และการ
ประเมินผลการดําเนินงานยังเน้นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งขาดการประเมินด้านคุณภาพและขาดการนําไปต่อ
ยอดเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรเร่งประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อม 
ในภาพรวมและพิจารณาปรับปรุงวิธีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยคํานึงถึงการประเมินเชิงคุณภาพ
ควบคู่กับการประเมินเชิงปริมาณ เพ่ือจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสําคัญ 
 ๓. ด้านผู้นําและบุคลากร 
  ผู้นําและผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษา
พบว่า ผู้นําและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน ขาดวิสัยทัศน์และขาดความต่อเน่ืองในการดํารงตําแหน่งอันนําไปสู่ปัญหา 
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การจัดการศึกษาในทุกด้าน นอกจากน้ีบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยยังเป็น
ส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย แต่บุคลากรท่ีสําคัญเหล่าน้ีมักขาดโอกาสในการพัฒนาฝึกอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงขาดความต่อเน่ืองในการทํางาน 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรผู้ดูแลเด็กในด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดการหลักสูตรและการฝึกอบรม 
  - ควรกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๔. ด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
  ในปัจจุบันความพร้อมของอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยมีความแตกต่างกันมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้สูงมักจะมีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่
มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันประเมินและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติอย่างน้อยหน่ึงแห่ง
ต่อหน่ึงตําบลท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม 
 ๕. ด้านงบประมาณ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยจํานวนมากประสบปัญหาการขาดงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น ผู้ปกครองหรือบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ 
  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรให้ผู้นําและผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ความสําคัญ
เป็นลําดับต้น 
 ๖. ด้านอ่ืนๆ 
  รัฐบาลควรดําเนินการจัดทํานโยบายสําคัญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังต่อไปน้ี 
  - นโยบายเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “๑ ตําบล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน” โดยดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
   ๑. “ควบรวม” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีหลายแห่งในพ้ืนที่ตําบล หากพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใด
มีมาตรฐานการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าเกณฑ์  
   ๒. มีการเจรจาและจัดทําบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาในตําบล 
  - รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเบ้ืองต้นที่ใช้ในการดําเนินการควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อช่วยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการน้ี คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอนําเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัย และยังได้นําเรียนไปยังประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณานําข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
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สรุปผลการทํางาน 
ของ 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
 
คณะอนุกรรมาธิการ  ประกอบด้วย 
 ๑. ร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร อนุกรรมาธิการ 
 ๓. นางจริยา  อินทรทูต อนุกรรมาธิการ 
 ๔. นายวิริยะ  เตชะรุ่งโรจน์ อนุกรรมาธิการ 
 ๕. นายธนกร  อ่ิมคํานวร อนุกรรมาธิการ 
 ๖. พลตํารวจโทณรงค์  ศิริสุนทร อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายสุภาพ  ทองรัตน์ อนุกรรมาธิการ 
 ๘. ว่าที่ร้อยโท กิตติพงศ์  ว่องวิภาสมิตกุล อนุกรรมาธิการ 
 ๙. พันตํารวจเอกธัชชัย  ปิตะนีละบุตร อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสาวสิรินทร์  ทองนพ มงคละศิริ อนุกรรมาธิการ 
 
ที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายแพทย์ธนารักษ์  สถาพรวรศักด์ิ 
 
 มีการประชุมทั้งหมด  ๑๖  ครั้ง 
 
เรื่องที่พิจารณาศึกษา 
 ๑. พิจารณาศึกษาการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ 
 ๒. พิจารณาศึกษา การดําเนินงานของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Action Plan)  
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้จัดทําเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ๓. พิจารณาศึกษาการดําเนินงานด้านการตรวจเรือประมงบริเวณน่านนํ้าไทย 
 ๔. พิจารณาศึกษาแผนบูรณาการด้านการตรวจแรงงานบนเรือประมงใน ๕ จังหวัดนําร่องได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง เพ่ือเสนอของบประมาณจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 ๕. พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในกิจการเรือประมง ณ กองบังคับการ
ตํารวจนํ้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๖. พิจารณาศึกษาโดยการเดินทางลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและแท้จริงตรงตามสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๗. การจัดงานแถลงข่าวโครงการบูรณาการตรวจสภาพการจ้างและการทํางานกิจการประมง 
 

 สรุปสาระโดยสังเขปของเรื่องที่พิจารณา 
 ๑. พิจารณาศึกษาการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ 
  ๑.๑ พิจารณาคดีการจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
   การจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการเข้าตรวจค้นและจับกุมเจ้าของร้านคาราโอเกะ ๒ แห่ง จากการตรวจค้นพบหญิง 
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ชาวลาวทั้งหมด ๔๑ คน โดยคัดแยกเป็นผู้เสียหายที่ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์จํานวน ๒๑ คน เป็นผู้เสียหายที่เข้า
ข่ายการค้ามนุษย์จํานวน ๒๐ คน หลังการจับกุมเมื่อได้ทําการพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ แล้ว ได้ส่งหญิงสาวชาวลาวกลับ
ประเทศไปจํานวน ๒๑ คน และอีก ๒๐ คน ที่เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ทีมสหวิชาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์.ได้ร่วมคัดแยกเหย่ือโดยหญิงสาว ๑๗ ราย ส่งไปบ้านพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีก ๓ ราย 
ส่งไปบ้านเกร็ดตระการ  
   ปัญหาที่พบในการดําเนินการจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ ได้แก่ ประเด็นการคัดแยกผู้เสียหาย 
มีอุปสรรคเนื่องจากฐานข้อมูลอายุของเหย่ือไม่ตรงกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประสานขอความร่วมมือ 
ไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจลาว เพ่ือหาเบาะแสของกระบวนการท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการออกหนังสือเดินทาง จนได้
ข้อมูลว่า กระบวนการออกหนังสือเดินทางที่ประเทศลาว มีนายหน้าชาวลาวเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลปีที่เกิด เพ่ือให้อายุเกิน ๑๘ ปี แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คดีถึงที่สุด หญิงสาวทั้งหมดจํานวน  
๒๐ ราย ได้ถูกส่งกลับประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๒ พิจารณาความคืบหน้าเก่ียวกับคดีการช่วยเหลือหญิงสาวชาวไทยที่ถูกหลอกลวงไปค้ามนุษย์ 
ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
   กรณีหญิงสาวชาวไทยที่ถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศเกาหลีใต้น้ี สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า 
ผู้ต้องหาช่ือ นางเพียงใจ  คิม (นามสกุลเดิม  พันธ์ุปาโด) ได้ชักชวนหลานสาวช่ือ นางสาวจิตานุช ไปทํางานเป็น
พนักงานนวดแผนไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยอ้างว่ามีรายได้ดี นางสาวจิตานุชจึงหลงเชื่อและเดินทางไปทํางาน 
ที่ร้านนวดแผนไทยช่ือ “อยุธยา” ต้ังอยู่ที่เมืองแทนึง กลางกรุงโซล จากนั้น เจ้าของร้านเป็นชายชาวเกาหลีใต้  
ได้บังคับขู่เข็ญให้นางสาวจิตานุชค้าบริการทางเพศ นางสาวจิตานุชทนไม่ได้จึงแอบติดต่อกับเพ่ือนทางระบบ 
Facebook เมื่อพลเมืองดีทราบเรื่องจึงแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จนนําไปสู่การเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายกลับมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อมาเจ้าหน้าที่
ตํารวจกองกํากับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สามารถจับกุมตัว 
นางเพียงใจ  คิม ได้และมอบให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 
 ๒. พิจารณาศึกษา การดําเนินงานของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Action Plan) 
ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้จัดทําเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์น้ัน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาจัดทํารายงาน กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และช้ีแจงข้อซักถามในเร่ืองต่าง ๆ ต่อสหรัฐฯ รวมถึงช้ีแจงความสนใจ ความคาดหวัง และข้อกังวลของสหรัฐฯ  
ต่อหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้องของไทยได้รับทราบและพิจารณา   
  ซึ่งจากรายงานที่ได้นําเสนอต่อสหรัฐฯ ไปแล้วน้ัน สิ่งที่สหรัฐอเมริกามีความกังวลและให้ความสนใจ
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ ประสิทธิผลของการตรวจแรงงานและการคุ้มครอง
ผู้เสียหาย โดยเฉพาะประเด็นการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
  ในรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๕๕ 
ที่ประเทศไทยเสนอต่อประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่า รายงานมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังขาดข้อมูลในเรื่องสถิติการจับกุม การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามท่ีสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญ รวมถึงควรมีการนําผลการจับกุมดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
ที่อําเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส มาบรรจุไว้ในรายงานเพ่ือเป็นการแสดงให้สหรัฐอเมริกาเห็นว่าประเทศไทย
มีความจริงจังกับการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีความเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ  
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จากเดิม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพราะเป็นหน่วยงาน
ที่มีข้อมูลโดยตรง แต่ทั้งน้ีจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เน่ืองจากกําหนดให้หน้าที่ในการจัดทํารายงานดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
  ส่วนผลการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (Trafficking in Persons Report 2013 – TIP Report) ประเทศไทยยังอยู่
ในระดับ Tier 2 Watch List เป็นปีที่สี่ติดต่อกันโดยได้รับการยกเว้นจากการถูกปรับลดระดับลงเป็น Tier 3 โดย
อัตโนมัติติดต่อกันสองปี โดยฝ่ายสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่า ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ทุ่มเท
ทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินการตามแผนน้ัน แต่ประเทศไทยยังมิได้แสดงหลักฐานว่ามีความพยายามเพ่ิมขึ้นใน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งน้ี การที่ประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการถูก
ปรับลดระดับลงเป็น Tier 3 โดยอัตโนมัติมาเป็นเวลาสองปีติดกันแล้วน้ัน ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ปีหน้า คือ  
ใน TIP Report ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ประเทศไทยจะไม่สามารถได้รับยกเว้นจากการถูกปรับลดระดับลงเป็น Tier 3 
โดยอัตโนมัติแบบสองปีที่ผ่านมาได้อีกต่อไป  
  หากประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 3 อาจถูกฝ่ายสหรัฐฯ พิจารณาระงับความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือ
ทางการค้าและความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่เป็นผลทางอ้อมของ TIP Report ซึ่งประเทศ
ไทยห่วงกังวลคือ ภาพลักษณ์ของประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดการส่งออก 
  จากผลการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน สหรัฐฯ ได้มีข้อท้วงติงประเทศไทย ดังนี้ 
    ๑. มีจํานวนสถิติการจับกุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ในส่วนกระบวนการยุติธรรมกลับมีจํานวนลดน้อยลง  
ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการให้มีการแยกเป็นจํานวนที่มีการดําเนินคดีมิได้มีเพียงการจับกุม 
    ๒. ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยน้ัน สหรัฐฯ ยังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้อง
แต่ไม่เคยมีการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
    ๓. สหรัฐฯ ระบุว่า ระบบตุลาการของไทยมีความล่าช้า 
    ๔. กรณีการเผยแพร่ภาพเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมที่จังหวัดกําแพงเพชร สหรัฐฯ มองว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
    ๕. คดีการจับกุมการค้ามนุษย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดได้ 
    ๖. สหรัฐฯ ระบุว่า สถานคุ้มครองและบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มีไม่เพียงพอต่อผู้เสียหาย 
    ๗. ประเทศไทยยังขาดความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและล่ามในการ
แปลภาษายังมีไม่เพียงพอ 
    ๘. ประเทศไทยยังขาดความจริงจังในการตรวจแรงงานในทุกภาคการประกอบการ 
    ๙. ประเทศไทยยังขาดการให้ความสําคัญการใช้โทรศัพท์สายด่วนในการรับเรื่องร้องเรียนและ
การส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๑๐. ประเทศไทยยังมีระบบนายหน้าการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๑๑. ประเทศไทยยังไม่มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานแรงงานประมงใน ๗ จังหวัดชายฝั่งทะเล และ
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องบทบาทหน้าที่ของศูนย์ 
  ๑๒. การบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มแรงงานเด็กในกิจการประมงยังไม่มีความเข้มงวด 
  ๑๓. ประเทศไทยไม่มีการรายงานเร่ืองบริษัทจัดหางานถูกลงโทษด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงาน 
แต่จะเป็นการทําความผิดในเรื่องกฎหมายแรงงาน 
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  ๑๔. ประเทศไทยจะต้องมีความพยายามมากข้ึนในการลดความต้องการการซื้อบริการจากเด็ก 
  ๑๕. ประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันพิธีสารการค้ามนุษย์ 
  อน่ึง ที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยงานที่จะดําเนินการในเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้น โดยมีฐานะเป็นกรม คล้ายกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.) การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย แต่ตามกฎหมายกลับกําหนดให้
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทําให้การขับเคลื่อนเร่ืองการปราบปราม
การค้ามนุษย์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
  
 ๓. พิจารณาศึกษาการดําเนนิงานด้านการตรวจเรือประมงบริเวณน่านน้าํไทย 
  กองทัพเรือ มีหน้าที่ตรวจดูแลพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนจนถึงจังหวัดตราด ตรวจดูแลพ้ืนที่
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจนถึงขอบชายแดนประเทศมาเลเซีย และมีหน้าที่ตรวจดูแลบริเวณทะเลอันดามัน  
การตรวจเรือประมงของกองทัพเรือในอดีตที่พบการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ เน่ืองจากลูกเรือมีการ
ร้องขอความช่วยเหลือและมีการแจ้งว่าถูกบังคับมา แต่ในการตรวจเรือครั้งที่ผ่านมาน้ันไม่ปรากฏการแจ้งดังกล่าว 
นอกจากน้ีเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือคนประจําเรือ (Seaman Book) ข้อมูลเรือที่เข้า – ออก น่านนํ้าไทย เป็นต้น 
ผู้ประกอบการมักจะเก็บไว้ที่ฝั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นฉบับที่แท้จริง อีกทั้งข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้ังแต่ที่ฝั่งยังคงมีไม่เพียงพอ ดังน้ัน หากข้อมูลจากหน่วยงานต้ังแต่ฝั่งมีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน และมีการ
ประสานข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานจะทําให้การตรวจเรือในทะเลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่ามีภารกิจในการดําเนินการเก่ียวกับเรือสินค้าเป็นหลัก มีการตรวจเรือประมง
ร่วมด้วยโดยจะทําการตรวจเรือที่มีขนาดต้ังแต่ ๖๐ ตันกรอสข้ึนไป ตรวจทั้งก่อนเรือออกจากท่าและเรือกลับ
เข้าท่า กรมเจ้าท่าจะทําการตรวจโดยเน้นความปลอดภัยของเรือ ความถูกต้องของเรือ เช่น ทะเบียนเรือ 
ใบอนุญาตการใช้เรือ การตรวจแรงงานน้ันมิได้เป็นภารกิจของกรมแต่อย่างใด แต่ทั้งน้ี กรมเจ้าท่าได้ต้ังคณะทํางาน
เพ่ือสนับสนุนโครงการบูรณาการในการตรวจเรือประมงร่วมกับกรมประมง กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(สตช) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งจะดําเนินการ
ใน ๕ จังหวัดนําร่อง คือ ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจร่วมกัน ๕ 
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งน้ีก็ยังมีข้อขัดข้องในเร่ืองงบประมาณทั้งในเร่ืองการจัดซื้อเรือและค่านํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่ใช้ในการออกตรวจเรือประมง 
  กรมประมง ภารกิจการตรวจเรือประมงของกรม จะทําการตรวจใบอนุญาตการทําประมง เครื่องมือ
การทําประมง ใบอนุญาตการใช้เรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ โดยผู้ควบคุมเรือจะต้องเป็นคนไทย กรมประมงมีศูนย์
ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทําประมงจํานวน ๖ ศูนย์ใน ๖ จังหวัดคือ สมุทรปราการ ระยอง ชุมพร สงขลา 
ปัตตานี กระบ่ี  
  การตรวจของกรมประมงน้ันจะทําการตรวจใน ๒ ลักษณะคือ ตรวจการทําประมงให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และตรวจสิทธิจากการใช้ทรัพยากร การตรวจจะทําการตรวจก่อนออก 
ทําการประมง ขณะทําการประมง และหลังจากการทําประมง กรมประมงมิได้ทําการตรวจเกี่ยวกับแรงงาน 
บนเรือประมงเนื่องจากมิใช่ภารกิจหลักของกรม อย่างไรก็ดี กรมประมงก็ได้มีการร่วมกันทําแผนบูรณาการในการ
ออกตรวจเรือประมงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แต่การออกตรวจเรือประมงร่วมกันน้ัน ยังมีปัญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินการเน่ืองจากงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจยังมีไม่เพียงพอ ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรมีการ
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สนับสนุนภารกิจดังกล่าว 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๘๕ 

 

 ๔. พิจารณาศึกษาแผนบูรณาการด้านการตรวจแรงงานบนเรือประมงใน ๕ จังหวัดนําร่องได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง เพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แรงงานในกิจการประมงทะเลจัดเป็น
แรงงานกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์อันเน่ืองมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับ
สภาพการทํางานโดยเฉพาะงานบนเรือประมงเป็นงานที่หนักและแตกต่างจากงานบนบกอย่างสิ้นเชิง แรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานข้ามชาติ ทางกรมจึงได้นัดประชุมหารือเก่ียวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจแรงงานในเรือประมง ซึ่งประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบังคับการตํารวจนํ้า กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการค้ามนุษย์ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้สามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่เดิม คือ แต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังคงต้องใช้งบประมาณของตนเอง ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหรืองบพิเศษใด ๆ ที่ประชุมดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันในการจัดทําแผน
บูรณาการด้านการตรวจแรงงานบนเรือประมงใน ๕ จังหวัดนําร่องได้แก่ ชลบุรี ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช 
และตรัง เพ่ือเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในแผนบูรณาการด้านการตรวจแรงงานบนเรือประมงและคุ้มครองแรงงานในกิจการเรือประมง ประมาณ
การท่ีเสนอเป็นเงินจํานวน ๒๑ ล้านเศษ ทั้งน้ี เป้าหมายการดําเนินงานของปี ๒๕๕๗ มุ่งเน้นเรื่องการตรวจ
เรือประมง โดยวางแนวทางไว้ว่าให้มีการตรวจเรือในทะเลเดือนละ ๒ ครั้ง 
  อน่ึง คณะอนุกรรมาธิการ ได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงที่ผิด
กฎหมาย และเห็นด้วยอย่างย่ิงกับโครงการดังกล่าว 
  กองบริหารกองทุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กองทุนเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีกลุ่มเป้าหมาย ๒ ส่วน ดังน้ี 
  ๑. ประเภทบุคคล ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  ๒. ประเภทโครงการ เช่น การดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
อย่างจริงจัง การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การให้ค่าตอบแทนเป็นรางวัลนําจับผู้กระทํา
ความผิด เป็นต้น  
  ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เสนอ โครงการบูรณาการการตรวจแรงงาน ในเรือประมง
ทะเลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มาน้ัน คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการ 
ที่มีความสําคัญอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๐,๐๘๐ บาท เพ่ือดําเนินการ
ในระยะแรก ๒ จังหวัด คือจังหวัดตรังและสงขลา เพ่ือที่จะดูแลได้ทั้ง ๒ น่านนํ้า คือ น่านนํ้าฝั่งอ่าวไทยและฝั่ง
ทะเลอันดามัน  การดําเนินการตามแผนจะเริ่มในเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งน้ี หากการดําเนินงาน
บรรลุผลตามโครงการ กองทุนอาจพิจารณาขยายเขตจังหวัดและวงเงินให้ 
  
 ๕. พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการ
ตํารวจน้ํา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
  โดยมีการกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในกิจการเรือประมง  
ณ สถานีตํารวจนํ้า ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจนํ้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ สรุปข้อมูลโดยสังเขป ดังน้ี 



หน้า ๘๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  สถานีตํารวจนํ้า ๔ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบใน ๓ จังหวัด ต้ังแต่พ้ืนที่คลองพระราม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถึงบ้านหนองศาลา อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีกําลังพล ๕๐ นาย ช้ันสัญญาบัตร 
๑๗ นาย และช้ันประทวน ๓๓ นาย มีเรือตรวจการณ์ ๕ ลํา โดยมีภารกิจหน้าที่ คือ 
  ๑. ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๒. รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทั้งทางบกและทางนํ้า 
  ๓. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติ 
  ๔. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ 
  ๕. รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  ๖. การค้นหาและช่วยเหลือทางเรือ อากาศยาน และผู้ประสบภัยทางนํ้า 
  ๗. การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดนํ้าอัมพวา 
  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
  ๑. สภาพของเรือตรวจการณ์ในปัจจุบันมีศักยภาพในการทํางานไม่เต็มขีดความสามารถ เน่ืองจาก
ได้ใช้ในราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
  ๒. กําลังพลมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากไปช่วยราชการในภารกิจอ่ืนนอกหน่วย 
  ๓. งบประมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและการซ่อมบํารุงเรือตรวจการณ์มีจํานวนจํากัด 
  ๔. ปัญหาการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เก่ียวกับการใช้แรงงาน 
บนเรือประมง ซึ่งยังคงไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ทุกกรณี เน่ืองจากมีกรณีนายหน้าเรือที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ทํา
การลักลอบนําลูกเรือที่ถูกหลอกลวงไปค้าแรงงานยังต่างประเทศ เมื่อเรือออกนอกน่านนํ้าไทยไปแล้ว ลูกเรือเหล่าน้ัน 
ก็มีการหลบหนีออกมาแจ้งยังสถานทูตหรือสถานีตํารวจของต่างประเทศ ทําให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีการ 
ค้ามนุษย์ ซึ่งในการจดทะเบียนเรือและการตรวจการเข้า – ออกของเรือจะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ กรมเจ้าท่า 
ส่วนการตรวจบัญชีลูกเรือทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยหากเป็นเรือที่มีการจดทะเบียน
จะถูกตรวจก่อนออกน่านนํ้าไทยเสมอ แต่ที่เป็นปัญหาคือเรือที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนจึงไม่มีการตรวจเรือก่อนออกไป 
  ๕. ปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องอํานาจหน้าที่ของตํารวจนํ้าในการตรวจเรือ ซึ่งจะมีอํานาจเพียงการ
ตรวจเรือสัญชาติไทยเท่าน้ัน แต่ไม่มีอํานาจตรวจเรือสัญชาติอ่ืน 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์บริเวณน่านนํ้ามีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
หลายส่วน ซึ่งกองบังคับการตํารวจนํ้าเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีความสําคัญในการดําเนินงานดังกล่าว ซึ่งยังคงมีปัญหา
ข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนํ้ายังไม่มีอํานาจเข้าตรวจเรือที่มีสัญชาติอ่ืนได้ จึงควรมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
 ๖. พิจารณาศึกษาโดยการเดินทางลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและแท้จริงตรงตาม
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  การลงพ้ืนที่ของนายวิริยะ  เตชะรุ่งโรจน์ อนุกรรมาธิการ เพ่ือสํารวจการจําหน่ายสื่อลามกอนาจาร
ในพ้ืนที่บริเวณตลาดคลองถม จากการสํารวจจะพบว่า การควบคุมเป็นไปได้ยากเน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองในการ
ตรวจจับ และจากประเด็นดังกล่าวอาจนํามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินการให้การซื้อ – การจําหน่าย
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยต้องทําการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป 
  ส่วนบริเวณซอยทองหล่อและย่านใจกลางเมือง พบว่าในเวลาหลังเที่ยงคืนจะมีกลุ่มเด็กขายดอกไม้ 
เป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการสอบถามทราบว่ากลุ่มเด็กดังกล่าวจะมาขายดอกไม้เป็นประจําจนถึงช่วงเช้า โดยจะอยู่อาศัย
กับบุคคลที่เรียกว่าแม่และพ่ีสาว นอกจากน้ี ยังพบเห็นชายและหญิงวัยกลางคนคอยเฝ้าสังเกตการณ์ในระหว่าง 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๘๗ 

 

ที่เด็กเหล่าน้ันขายดอกไม้ด้วย สําหรับการสํารวจบริเวณสถานบริการอาบ อบ นวด ได้สอบถามจากผู้ที่ทําหน้าที่ให้
คําแนะนําแขก พบว่าหญิงที่ให้บริการดังกล่าวมีอายุเกิน ๑๘ ปี และส่วนมากเป็นหญิงที่มาจากภาคเหนือ 
 

 ๗. การจัดงานแถลงข่าวโครงการบูรณาการตรวจสภาพการจ้างและการทํางานกิจการประมง  
  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย 
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้จัดงานแถลงข่าวโครงการบูรณาการ 
การตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๓๖๐๑ ช้ัน ๖ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และแถลงข่าวต่อสื่อหนังสือพิมพ์ และวิทยุ โทรทัศน์ ณ ห้องแถลงข่าว ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ในวันเดียวกัน 
  ร้อยตํารวจเอกปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 
ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวจัดโครงการตรวจและคุ้มครองแรงงาน 
ในกิจการประมงทะเล เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เน่ืองจากแรงงานกลุ่มดังกล่าวเสี่ยงต่อการถูก
บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ อันเน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List นับจากปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
เป็นเวลา ๔ ปีติดต่อกัน หากไม่รีบแก้ไข ปีต่อไปประเทศไทยจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
ความน่าเช่ือถือของประเทศไทย กระทบต่อสินค้าไทยในตลาดส่งออกและอ่ืน ๆ หากทุกภาคส่วนในสังคมร่วม
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะทําให้ประเทศไทยมีอํานาจต่อรองกับต่างประเทศได้ดีย่ิงขึ้น 
ตลอดจนเป็นการพัฒนาแรงงานในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  ดังน้ัน คณะอนุกรรมาธิการ จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องผลักดันโครงการดังกล่าวขึ้น 
เพ่ือเป็นการบูรณาการด้านการตรวจแรงงานบนเรือประมง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยระยะแรก
ของโครงการเริ่มดําเนินการที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว 
ในกิจการประมงเป็นจํานวนมากท่ีอาจเสี่ยงต่อการตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ การดําเนินงานตามแผนจะเร่ิม 
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จากนั้นจะมีการประเมินผลของโครงการเมื่อครบ ๖ เดือนแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
อาจจะลงพ้ืนที่ไปศึกษาดูงานการทํางานกิจการประมง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดเชยีงราย และจังหวัดพะเยา  

ระหว่างวันศกุร์ท่ี ๒๓ ถึง วันเสาร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรือนจํากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเ ย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปในด้านการดําเนินการ  
การบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของเรือนจํากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรับทราบข้อมูลดังน้ี 

เรือนจําจังหวัดเชียงรายเป็นเรือนจําเก่าแก่ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ มีพ้ืนที่ ๙ ไร่ ๑๖ ตารางวา ปี พ.ศ. 
๒๕๑๙ กรมราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเรือนจําจังหวัดเชียงรายเป็นเรือนจํากลางเชียงรายและเป็นเรือนจําพิเศษ
เชียงรายสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เดิมมีสภาพเก่าแก่เป็นอาคารไม้ ความมั่นคงตํ่า แต่ด้วยจํานวน
ผู้ต้องขังที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นจึงเกิดความแออัด เกิดปัญหาระบบสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการย้ายสถานที่ปลายปี 
๒๕๔๒ พร้อมเสริมความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมอยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๐ 
กิโลเมตร มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่นํ้ากกไหลผ่าน ปลอดโปร่งไม่แออัด มีขนาดพ้ืนที่ ๒๐๓ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ภายใน
เรือนจํา ๕๒ ไร่ พ้ืนที่ภายนอก ๖๒ ไร่ เรือนจําช่ัวคราวดอยราง ๘๙ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุมัติให้จัดเป็น
เรือนจําที่มีความมั่นคงสูงด้านการควบคุมนักโทษเด็ดขาดชาย-หญิง กําหนดโทษถึงตลอดชีวิต 

เรือนจํากลางเชียงรายมีมาตรฐานความจุ
รองรับผู้ต้องขัง ๔,๕๖๙ คน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ
ผู้ต้องขังมาตรฐานสหประชาชาติ ๑ : ๕ คน แต่ปัจจุบัน 
๑ : ๒๕ คน สถิติความผิดส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด 
คดีต่อทรัพย์ และคดีต่อชีวิตตามลําดับ 

ภารกิจ 
การควบคุมมีระบบเสริมความมั่นคงเมื่อ

เ กิดเหตุร้าย  การแหกขัง  การหลบหนี  มี กําแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๗ เมตร มีลวดไฟฟ้า ๘,๐๐๐ 
โวลต์ ภายในกําแพงเรือนจําจัดเป็น ๑๐ แดน 

แดน ๑ แดนเขตควบคุมพิเศษ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด คดีผู้ร้ายสําคัญ กําหนดโทษตลอดชีวิต  
มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมห้องควบคุมเป็นเอกเทศ มีห้องขังซอยเป็น ๑๐ ห้อง 

แดน ๒ แดนผู้ต้องขังเด็ดขาด มีอาคารแยกขังเด่ียว จํานวน ๑๐ ห้อง 
แดน ๓ แดนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 
แดน ๔ แดนผู้ต้องขังหญิง 
แดน ๕ แดนแรกรับ แดนผู้สูงอายุและสถานที่ควบคุมเพ่ือรอผลการตรวจพิสูจน์และกักขัง 
แดน ๖ แดนพยาบาล 
แดน ๗ แดนการศึกษา 
แดน ๘ แดนฝึกวิชาชีพ 
แดน ๙ แดนญาติเย่ียม 
แดน ๑๐ แดนสูทกรรม 
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ระบบเสริมความม่ันคง แบ่งเป็น 
๑. ระบบป้องกันการแหกหัก หลบหนี ประกอบด้วย 
 - ระบบเตือนภัยรอบบริเวณ 
 - ระบบจับความเคลื่อนไหวด้วยกล้อง 
 - ระบบกล้องวงจรปิด ติดต้ังทั่วบริเวณทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา 
 - ระบบลวดหนามป้องกันการแหกหัก ปีนป่าย ดึง ตัดรั้วตาข่าย 
๒. ระบบตรวจสอบการผ่านเข้าออกด้วยกลไกไฟฟ้า ประกอบด้วย 
 - เครื่อง X-Ray ตรวจสิ่งของต้องห้าม ๑ เครื่อง 
 - เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ ๒ เครื่อง 
 - ระบบเปิด – ปิดประตูใหญ่ด้วยกลไกไฟฟ้า 
๓. ระบบเสริม ๒ ระบบแรกให้ทํางานดีย่ิงขึ้น ปลอดภัย 
 - ระบบวิทยุสื่อสาร เครื่องกระจายเสียง โทรทัศน์ภายใน 
 - ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง กรณีกระแสไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคขัดข้องไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ห้องควบคุมระบบเสริมความม่ันคงมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

จากผลการดําเนินการดังกล่าวเรือนจํากลางเชียงรายได้รับรางวัลและผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยประจําปี ๒๕๕๒ จากกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ เรือนจําทั่วประเทศท่ีได้รับ
รางวัลน้ี 

การดําเนินงานตามแผนโครงการของเรือนจํากลางเชียงราย แยกเป็น 
- ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเรือนจําจากบุคคลภายนอก

หลากหลายอาชีพ และการเลือกต้ังตัวแทนผู้ต้องขังแดนละ ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานเรือนจําร่วมกับ
ข้าราชการและคณะกรรมการพัฒนาเรือนจํา 

- ด้านการฝึกวิชาชีพ ฝึกอาชีพด้านช่างไม้ 
ช่างแกะสลัก ช่างปูน ช่างเช่ือมโลหะ ช่างเสริมสวย ซัก
รีดเสื้อผ้า การแปรรูปอาหาร ทําขนมหวานและไอศกรีม 
แรงงานรับจ้างเอกชนได้แก่ การเย็บปักถักอวน การทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

- ด้านการศึกษาอบรม จัดการศึกษาสายสามัญ 
สายอาชีพ ธรรมศึกษาและอบรมลูกเสือยุวกาชาด รวมทั้ง
การบําบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จัดให้มีห้องสมุด
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าจนได้มาตรฐาน ได้รับพระราชทาน
ช่ือห้องสมุด “พร้อมปัญญา” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ทรงเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุด
พร้อมปัญญาตามโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจําทัณฑสถานทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยู่ช้ัน ๒ อาคารศูนย์การเรียนพัฒนาวิถี แดนการศึกษา ประกอบด้วย อุปกรณ์
สารสนเทศกว่า ๑๓,๐๐๐ รายการที่จัดกลุ่มสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในด้าน
การค้นคว้าหาความรู้ และมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดศูนย์บริการการศึกษาให้นักศึกษาในเรือนจํา 
นอกจากน้ันเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรคอมพิวเตอร์สําหรับเป็นวิชาชีพติดตัวตามวิสัยทัศน์ปรับเปลี่ยนเรือนจําสู่
สถาบันการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่จะนําไปสู่การยอมรับของสังคมต่อไป 
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- การส่งเสริมการออกกําลังกายแก่ผู้ต้องขัง จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ การแสดง
วัฒนธรรมชนเผ่าประจําปี 

- ด้านการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๑. งานด้านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง 
  ๒. งานส่งเสริมอนามัยผู้ต้องขัง 
  ๓. งานควบคุมและป้องกันโรค 
  ๔. งานส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
นอกน้ันจดัทําข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการดูแลรักษาโรค ด้านการรักษาโรคแพทย์

แผนไทยซึ่งเป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ต้องขัง 
โครงการที่ดําเนินการมาแล้วและประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
๑. โครงการระบบคอมพิวเตอร์สําหรับร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง โดยนําระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายมา

ประยุกต์ใช้ในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว จําหน่ายสินค้าโดยใช้บาร์โค้ด เพ่ือควบคุม
ราคาและระบบสินค้า ผู้ต้องขังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดหรือ
ลายนิ้วมือของผู้ต้องขังเองซื้อสินค้าแทนการใช้เงินสด 
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะตัดยอดบัญชีเงินฝากที่ญาติ
นํามาฝากเข้าบัญชีไว้ให้ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นการประหยัด
ทรัพยากรบุคคล ป้องกันการทุจริต การลักลอบนํา
สินค้าเข้ามาจําหน่ายนอกระบบและการนําเงินสดมาใช้
ในเรือนจําได้เป็นเป็นอย่างดี 

๒. การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหรือชุมชนบําบัด เรือนจํากลางเชียงรายได้นํา
โปรแกรมบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ
ชุมชนบําบัด หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน มาใช้บําบัดฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ซึ่งมีมากที่สุดในเรือนจํา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
เข้ามาร่วมการดําเนินงาน จากการดําเนินงานเรือนจําได้รับใบกิจกรรมประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เป็นเรือนจําที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษของกระทรวง
สาธารณสุข ถือเป็น ๑ ใน ๔ แห่งของเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ 

๓. โครงการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (Video-Conference) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ฝากขังระหว่างเรือนจํากับศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะห่าง ๑๐ กิโลเมตร เป็นการประหยัดบุคลากร 
ค่าใช้จ่าย มีความสะดวกรวดเร็วและมุ่งเน้นความปลอดภัย 

๔. โครงการดําเนินการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ต้องขังโดยผ่านระบบการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทําให้ผู้ต้องขังได้รับความสะดวก เป็นการประหยัดงบประมาณและ
อัตรากําลังในการควบคุมผู้ต้องขัง 

๕. โครงการพัฒนามาตรฐานความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตภายในเรือนจํา เรือนจํากลางเชียงราย
ได้ผ่านมาตรฐานความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานการดูแลผู้ต้องขัง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสูทกรรม ด้านโรงเลี้ยงอาหาร ด้าน
สถานพยาบาล ด้านที่นอน และการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 



หน้า ๙๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

เรือนจํากลางเชียงรายยังมีภารกิจในการจัดทําโครงการเตรียมพร้อมในด้านการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม
ให้ผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษโดยใช้พ้ืนที่เรือนจําช่ัวคราวดอยราง ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากเรือนจํากลางเชียงราย ๑ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๘๙ ไร่ ซึ่งเรือนจําช่ัวคราวดอยรางกรมราชทัณฑ์จัดให้เป็นเรือนจํานําร่อง ๑ ใน ๔ ของเรือนจํา
ช่ัวคราวทั่วประเทศในการจัดทําโครงการกําลังใจในพระดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย
การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เพ่ือให้ผู้ต้องขังนําไปประกอบ
อาชีพภายหลังพ้นโทษ และเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิด
โครงการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการ รุ่นที่ ๑ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้เสด็จทรงติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการกําลังใจ โครงการกําลังใจประกอบด้วย การฝึกวิชาชีพด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ การทํานํ้ายาอเนกประสงค์ 
การทํานํ้าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ หมู ปลา การปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณโตเร็วและศูนย์
สมุนไพร เพ่ือเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้โอกาสเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และเป็นหน่ึงทาง
สังคมสําหรับผู้ต้องขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

เรือนจํากลางเชียงรายกําหนดวิสัยทัศน์ในการทํางานที่ว่า “ปรับเปล่ียนเรือนจําสู่สถาบันการเรียนรู้” 
(Change Prison to Institute) 
 
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  กลุ่มแม่บ้าน (กลุ่มอาชีพผักตบชวาบ้านต๋อมดง จังหวัดพะเยา) 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทาง 
เข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปในด้านการดําเนินการ บริหารงาน ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มแม่บ้าน(กลุ่มอาชีพผักตบชวาบ้านต๋อมดง จังหวัดพะเยา) โดยได้รับทราบข้อมูลดังน้ี 
 ประวัติความเป็นมา 
 กลุ่มสานผักตบชวา หมู่ ๗ เริ่มก่อต้ังกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสมาชิก ๒๒ คน ที่ต้ังกลุ่มอยู่เลขที่ ๖๒ 
หมู่ ๗ ตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บนพ้ืนที่ส่วนตัวของผู้จัดต้ังกลุ่ม มีนางสาวปรางประภา 
วงศ์ปัญญา เป็นผู้จัดต้ังกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มฯ และสมาชิกในเครือข่ายหมู่บ้านและตําบลใกล้เคียง จํานวน 
๑๓๐ คน 
 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกลุ่ม 

๑. เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน 
๓. เพ่ือความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

คือ ผักตบชวาจากกว๊านพะเยา และสั่งซื้อจากต่างจังหวัด 
รูปแบบ ลวดลายผลิตภัณฑ์ กลุ่มสามารถผลิตสินค้าตาม
รูปแบบที่หลากหลาย และตามความต้องการของลูกค้า 
รูปแบบผลิตภัณฑ์มีให้เลือกถึง ๒๐๐ แบบ 

ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มฯ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกลุ่มอาชีพและได้มาตรฐานรับรองดังน้ี 

๑. ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพตามโครงการหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) 
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ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้ตามขนาดและรูปแบบเดิมอย่างมีคุณภาพ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในด้านรูปแบบและลวดลายต่าง ๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ และมีการนํากระดาษ napkin มาเพ้นท์บนกระเป๋า เพ่ือเพ่ิมลวดลายและสีสัน  
ส่งผลิตภัณฑ์คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP)ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระดับประเภท ๔ ดาว 

ยอดการจําหน่าย กลุ่มฯ มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าประมาณเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ปริมาณการผลิตของกลุ่มฯ ประมาณ ๓๐๐ ช้ินต่อเดือน หากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากเกินกําลังการผลิต 

ของกลุ่มฯ จะมีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน/
ตําบล ยังมีช่องทางการจําหน่ายทั้งภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด อีกทั้งได้เพ่ิมช่องทางการตลาดหน้าเว็บไซด์ 
www.lovelypinkshop.com ทําให้มีลูกค้าใหม่
เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ร้านค้า
ในตลาดอินโดจีน ร้านค้าในพัทยา เกาะสมุย หาดใหญ่ 
พัทลุง ร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร สําเพ็ง กรุงเทพฯ 
และกลุ่มร้านค้าทั่วประเทศที่สั่งสินค้าผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต 

 
คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มฯ 
๑. นางสาวปรางประภา วงศ์ปัญญา  ประธานกลุ่ม 
๒. นางอรุณ จินะใจหาญ   รองประธานฯ 
๓. นางเพลินพิศ เมืองวงศ์   เลขานุการ 
๔. นางเบญจวรรณ  เขมาพิทักษ์  เหรัญญิก 
๕. นางสมศรี วงศ์ปัญญา   ที่ปรึกษา 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 ๑. ข้อจํากัดในด้านรูปแบบการสานผักตบชวา สมาชิกไม่มีลวดลายใหม่ ๆ ในการถัก จึงทําให้ผลิตได้
ในลวดลายเดิม ๆ ซ้ํา ๆ ลูกค้าก็จะไม่สั่งสินค้าและทําให้ยอดการผลิตลดจํานวนลง ดังน้ัน ในด้านองค์ความรู้และ
การพัฒนาลวดลายใหม่ ๆ กลุ่มสานผักตบชวาจึงมีความต้องการในการพัฒนาฝีมือ เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์และ
ได้มาซึ่งลวดลายใหม่ ๆ 
 ๒. ข้อจํากัดในด้านการขาดเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินกองกลาง เน่ืองจากปัจจุบันราคาก้านผักตบชวา
อบแห้งมีราคาสูงมากขึ้น อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้สานผักตบชวาหลากหลายกลุ่มแย่งกันซื้อก้านผักตบชวาอบแห้ง จึงทําให้
กลุ่มฯ ต้องใช้เงินทุนซื้อสินค้าจํานวนมากในแต่ละคร้ัง 
 ๓. ข้อจํากัดในด้านการเพ่ิมช่องทางการตลาดให้มีอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อเรือนจํากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 จากการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปในด้านการดําเนินการ การบริหารงาน และปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ของเรือนจํากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการได้กล่าวแสดงข้อคิดเห็น ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 



หน้า ๙๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๑. เน่ืองจากภารกิจหน่ึงของคณะกรรมาธิการเก่ียวกับการสอบสวน สืบสวนทุกภาคส่วนทั้งเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและผู้ พิการ โดยที่สนใจเป็นพิเศษเรื่อง
ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ถูกจับตา
มองจากนานาประเทศในการถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือ
เรื่องการค้าประเวณี รวมทั้งผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ที่ถูกคุม
ขังจะเป็นคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด สถานการณ์ปัจจุบันมี
แนวโน้มรุนแรงและขยายพ้ืนที่การลักลอบขนย้ายมากขึ้น
ตามแนวชายแดน มีการลําเลียงในเขตภาคเหนือกว่า ๘ 
จังหวัด ดังน้ัน คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดหา
เครื่องตรวจจับยาเสพติดให้ครบทุกด่านของภาคเหนือ  
อันเป็นการสกัดก้ันกระบวนการค้ายาเสพติดไม่ให้ขยายต่อไป 
 ๒. ในส่วนของเรือนจํากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงจากแต่เดิมอย่างเห็น
ได้ชัดเจน เรือนจํากลางไม่ได้เป็นเพียงสถานที่กักขังผู้ต้องขังอีกต่อไป ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนในการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ต้องขังและชุมชนใกล้เคียง ปัจจุบันพ้ืนที่ของภาคเหนือมีการส่งเสริมให้ปลูก
ยางพารามากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับการผลิตยางพารา คณะกรรมาธิการสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพกรีดยาง โดย
อาจต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติใกล้พ้นโทษ เป็นคดีไม่ร้ายแรงหรือกระทําผิดโดยไม่ได้ต้ังใจเข้ารับ
การอบรม เพราะจํานวนผู้กรีดยางพารามีน้อย แต่สามารถสร้างรายได้สูง จึงขอให้เรือนจํากลางพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวน้ีด้วย 
 
 ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่มอาชีพบ้านต๋อมดง 
จังหวัดพะเยา) 
 จากการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปถึงแนวทางการดําเนินการ การบริหารงาน ตลอดทั้ง
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของกลุ่มสานผักตบชวาบ้านต๋อมดง จังหวัดพะเยา คณะกรรมาธิการได้กล่าวแสดงความคิดเห็น 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. สังคมไทยปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทอย่างมาก ทั้งน้ีมีการรวมกลุ่มจัดต้ังสตรี 
ในชุมชนเพ่ือผลิตสินค้าเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว และเป็นตัวอย่างหน่ึงของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 

โดยทั่วไปสินค้าที่ผลิตจากชาวบ้านมักจะติดปัญหาด้าน
การตลาด ผลิตออกมาจํานวนมาก แต่ไม่มีตลาดรับรอง
สินค้า หากแต่กลุ่มสานผักตบชวาได้สร้างโอกาสใหม่ในการ
เผยแพร่สินค้าสู่ตลาดโลก คือ การเปิดช่องทางสินค้าทาง
เว็บไซต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังน้ัน คณะกรรมาธิการ
เสนอแนะให้กลุ่มแม่บ้านสานผักตบชวาพัฒนารูปแบบและ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ โดยขอความร่วมมือวิทยากรจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึง
กระทรวงแรงงานเพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้าน 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๙๗ 

 

 ๒. ในส่วนของงบประมาณเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสตรีทุก ๆ ด้าน 
โดยในระยะอันใกล้น้ีจะมีงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ในระดับตําบลและจังหวัด สามารถนํางบประมาณส่วนน้ีมาดําเนินงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ 
 
 ๓. การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 ๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
  - ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาครูฝึก
อาชีพจักสานผักตบชวา เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
ด้านการฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ 
 ๒. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาครูฝึกอาชีพจักสานผักตบชวา เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ี
เป็นแกนกลางในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 ๔. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
  จากการทําหนังสือถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้

ความอนุเคราะห์และสั่งการไปยังผู้อํานวยการศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ดําเนินการดังมีหนังสือตอบกลับ
จากกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๔๐๖.๑๐.๔/๐๐๖๗ ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การพัฒนาทักษะกลุ่มจักสาน
ผักตบชวา โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้
ประสานกับประธานกลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบของ 
ผลิตภัณฑ์ จะดําเนินการเปิดฝึกอบรมให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
เป็นหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจักสาน
ผักตบชวา จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านต๋อมดง จังหวัดพะเยา   
 
 นางสาวปนัดดา  ระกิติ 
 วิทยากรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 



หน้า ๙๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

สรุปผลการศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดนครราชสีมา  

วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว  
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยรับทราบข้อมูลดังน้ี 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรงได้สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพระธรรมมลคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  
ซึ่งเดิมสถานที่จัดต้ังได้ใช้ศาลาวัดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
สามเณรเป็นผู้สอนจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมพัฒนาชุมชน
ได้เข้ามาดูแลและย้ายศูนย์จากศาลาวัดมาจัดต้ังเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรงในปัจจุบัน ต่อมาในปี ๒๕๔๕ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรงได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่ในความ
ดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว 
ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้  
 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว ดูแลและรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ คือ 
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง มีเด็กอยู่ในความดูแล ๔๒ คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๒ คน 
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาว มีเด็กอยู่ในความดูแล ๔๕ คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๒ คน 
 ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะจะ มีเด็กอยู่ในความดูแล ๓๕ คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๒ คน 
 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง มีเด็กอยู่ในความดูแล ๔๒ คน แม่ครัว ๑ คน และครูผู้ดูแล
เด็ก ๒ คน มีพ้ืนที่ ๓ ไร่เศษ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนหน่ึงเป็นพ้ืนที่วัด โดยรับเด็กต้ังแต่อายุ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๔ ปี และ
หลังจากน้ันเด็กจะถูกถ่ายโอนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
 การจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้รับการเสริมสร้างด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา 
 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง 
 ๑. เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ 
 ๒. เพ่ือให้พัฒนาความพร้อมของเด็กในทุก ๆ ด้าน  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษา 
 ๔. เพ่ือเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนให้สามารถร่วมกันวางแผน
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
 ๕. เพ่ือแบ่งเบาภาระในการอบรมผู้ปกครอง 
 ๖. เพ่ือให้พัฒนาการของเด็กเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 หลักเกณฑ์ของการรับสมัครเด็กเข้าดูแล คือ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสูติบัตร 
 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง 
 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง 
เป็นการดําเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และมูลนิธิซี.ซี.เอฟ โดยมีประธาน ผู้ประสานงานและผู้อุปถัมภ์ 
และที่ปรึกษาเป็นผู้ดําเนินงาน นอกจากน้ีแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว ได้ดําเนินงานโดยแบ่งเป็น
กลุ่ม ดังน้ี 
 ๑. กลุ่มพัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะดําเนินการสัปดาห์ละ ๕ วัน 
พัฒนาด้านต่าง ๆ คือ  
  - พัฒนาสมอง  
  - พัฒนาร่างกาย  
  - พัฒนาสังคม  
  - พัฒนาอารมณ์และจิตใจ  
 ๒. กลุ่มผู้ปกครองเด็กจะดําเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นการประชุมหารือหรือให้ความรู้ในเรื่อง  
  - การเลี้ยงและการดูแลเด็ก 
  - การพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ 
  - ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
  - การปรับปรุงบริเวณและอาคาร 
 ๓. กลุ่มประชาชนดําเนินการในโอกาสอันสมควร โดยการประชุมหารือหรือให้ความรู้ 
  - การเลี้ยงและดูแลเด็ก 
  - การพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ  
  - ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
  - การปรับปรุงบริเวณและอาคาร 
 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว  
 ความเป็นมาและการจัดต้ัง 
 เทศบาลตําบลสีคิ้วได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีความสนใจด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ซึ่งหลังจากมีนโยบายให้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้อยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปี ๒๕๔๔ 
ซึ่งรับถ่ายโอนเด็กอายุ ๓ ขวบ และได้ต้ังเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยอาศัย
สถานที่โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ และในปี ๒๕๔๕ ได้ขยาย
ช่วงอายุจาก ๓ ขวบ เป็น ๔ ขวบ และได้ประสานงานขอใช้ที่ราชพัสดุ
บนพ้ืนที่ ๑๒ ไร่เศษ เพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อมาปี ๒๕๔๖ 
ได้ขยายช่วงอายุของเด็ก จาก ๔ ขวบ เป็น ๕ ขวบ และได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ มาเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้ังปัจจุบัน 
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 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ มีคุณภาพ
และมาตรฐานควบคู่การพัฒนาเด็ก ๓ – ๕ ขวบ ให้มีความพร้อม
ทุก ๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ
มีคุณธรรมนําไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถดํารงชีวิต
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว มีกรอบแนวคิด
การดําเนินงานว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องน่าอยู่ มีคุณภาพ และ
ได้คุณภาพ ซึ่งการวางกรอบการดําเนินงานได้นําหลักสูรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของ 
กรมอนามัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 พัฒนาการที่เน้นเด็ก ๓ ขวบ 
 - ร่างกาย เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
 - อารมณ์ – จิตใจ แสดงอาการพอใจ และไม่พอใจ 
 - สังคม การรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง 
 - สติปัญญา สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ 
 พัฒนาการที่เน้น ๔ ขวบ 
 - ร่างกาย รักษาความปลอดภัย 
 - อารมณ์ – จิตใจ รู้จักช่ืนชมความสามารถและผลงานคนอ่ืน 
 - สังคม รู้จักแบ่งปันให้คนอ่ืน 
 - สติปัญญา บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได้ 
 พัฒนาการที่เน้น ๕ ขวบ 
 - ร่างกาย วาดภาพตามจิตนาการได้ 
 - อารมณ์ – จิตใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะและร้องเพลงได้ 
 - สังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับข้อตกลงได้ 
 - สติปัญญา ฟังและปฏิบัติสนทนาโต้ตอบกับผู้อ่ืนได้ 
 การจัดการเรียนการสอน 
 ๑. ตัวเด็ก 
  - ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
  - สุขนิสัย 
  - คุณธรรม จริยธรรม 
  - ฯลฯ 
 ๒. บุคคลและสถานที่แวดล้อม 
  - ครอบครัว 
  - ชุมชน 
  - สถานศึกษา 
  - ฯลฯ 
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 ๓. ธรรมชาติรอบตัว 
  - สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
  - ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ 
  - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - ฯลฯ 
 ๔. สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
  - อาหาร 
  - เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  - การติดต่อสื่อสาร 
 เรียนอย่างไร 
 - การใช้ประสารทสัมผัส 
 - การเล่น 
 - การสํารวจ 
 - การทดลอง 
 - ประสบการณ์ตรง 
 - ฯลฯ 
 เรียนแล้วได้อะไร 
 ๑. พัฒนาด้านร่างกาย 
  - สุขนิสัย 
  - กล้ามเน้ือใหญ่ – เล็ก 
  - ความปลอดภัย 
 ๒. พัฒนาด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  - สุขภาพจิต 
  - คุณธรรม 
  - จริยธรรม 
 ๓. พัฒนาด้านสังคม 
  - ช่วยเหลือตนเอง 
  - อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  - รักความเป็นไทย 
  - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔. พัฒนาด้านสติปัญญา 
  - คิดแก้ปัญหา 
  - คิดสร้างสรรค์ 
  - ใฝ่รู้ 
  - ใช้ภาษาสื่อสาร 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา แต่การเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัยที่มีความสําคัญ แต่รัฐยังให้
ความสําคัญกับการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กช่วงวัย
ดังกลา่ว อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กแต่ละช่วง
วัย เ ช่น ระดับประถมศึกษามีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ดูแล ระดับอาชีวะมีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเป็นผู้ดูแล ระดับอุดมศึกษามี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดูแล แต่เด็กช่วง
ปฐมวัยมีหน่วยงานท่ีดูแลหลายหน่วยงาน ทําให้การจัด
การศึกษาในการดูแลเด็กปฐมวัยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ดังน้ัน คณะกรรมาธิการจึงศึกษาเพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
เด็กปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก 
 ๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง  
ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก มีสถานที่สําหรับเด็กในการทํา
กิจกรรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ จํานวน ๒ อาคาร โดยอาคารจะเปิดกว้างเป็นห้องเดียว เด็กจะทํากิจกรรมร่วมกัน
ในห้อง ส่วนอุปกรณ์เสริมทักษะจะมีน้อย 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. การดําเนินงานของครูพ่ีเลี้ยง ครูพ่ีเลี้ยงควรมีทักษะในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 
 ๒. อุปกรณ์การเสริมทักษะควรมีความเหมาะสม ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก 
 
 ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ มีอาคารสําหรับจัดกิจกรรม
และเสริมสร้างการเรียนรู้ จํานวน ๒ อาคาร มีการจัดห้องเป็นสัดส่วน แบ่งเป็นห้องที่ติดเคร่ืองปรับอากาศทุกห้อง 
มีห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องครัว และมีรถรับ - ส่งนักเรียน 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. การดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัยจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
และส่งเสริมการดําเนินงานโดยคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็น
สําคัญ แต่ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีวิสัยทัศน์และให้
ความสําคัญด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาเด็กให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ระบบของการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมี
มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมี
ความแตกต่างกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก 
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 ๓. ปัญหาเรื่องหลักสูตร ครูพ่ีเลี้ยงจะต้องจบการศึกษาด้านปฐมวัย แต่เน่ืองจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
จึงทําให้ครูที่จบจากสาขาอื่นเข้าอบรม ทําให้ครูพ่ีเลี้ยงไม่ได้จบตรงสาขา 
 
 นางสาวรัตติยา  พนาจันทร์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 



หน้า ๑๐๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

สรุปผลการศึกษาดูงาน  
ณ ศนูย์พฒันาครอบครัวในชมุชน ตําบลหลกัสอง อําเภอบา้นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 
๑. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร โดยรับทราบข้อมูลดังน้ี 
 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
 เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และให้
คําแนะนําแก่ครอบครัวที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนชุมชนและตัวแทนเครือข่ายครอบครัว ซึ่งอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลและการสนับสนุนขององค์กรการบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณและด้านวิชาการ 
 สภาพท่ัวไป 
 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลหลักสอง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔,๖๐๕ ตารางเมตร หรือประมาณ ๙,๑๒๘ ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ดังน้ี 
 หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า มี ๑๒๙ ครัวเรือน ประชากร ๕๘๕ คน 
  ชาย ๒๘๔ คน  หญิง ๓๐๑ คน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านหลักสอง มี ๑๗๓ ครัวเรือน ประชากร ๗๓๙ คน 
  ชาย ๓๖๑ คน  หญิง ๓๗๘ คน 
 หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ มี ๗๒ ครัวเรือน ประชากร ๓๐๖ คน 
  ชาย ๑๕๐ คน  หญิง ๑๕๖ คน 
 หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเขื่อนขันธ์ มี ๖๔ ครัวเรือน ประชากร ๓๕๑ คน 
  ชาย ๑๖๕ คน  หญิง ๑๘๖ คน 
 หมู่ที่ ๕ บ้านกระโจมทอง มี ๒๑๓ ครัวเรือน ประชากร ๙๖๗ คน 
  ชาย ๔๗๐ คน  หญิง ๔๙๗ คน 
 หมู่ที่ ๖ บ้านพัฒนา มี ๑๒๘ ครัวเรือน ประชากร ๖๔๒ คน 
  ชาย ๓๑๐ คน  หญิง ๓๗๒ คน 
 หมู่ที่ ๗ บ้านรางช้างสี มี ๑๔๗ ครัวเรือน ประชากร ๘๗๒ คน 
  ชาย ๔๓๔ คน  หญิง ๔๓๘ คน 
 รวมประชากรทั้งสิ้น ๔,๔๖๒ คน ชาย ๒,๑๗๔ คน หญิง ๒,๒๘๘ คน  
 ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม  
 รายได้ของประชากรทั้งหมด ๕๖,๑๔๕ บาท/ปี 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๐๕ 

 

 วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 ๑. เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 ๒. เพ่ือให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 ๓. เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนําไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างย่ังยืน 
 บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 ๑. สํารวจศึกษาปัญหา 
 ๒. เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้คําแนะนํา 
 ๓. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
 หลักการดําเนินงาน 
 ๑. ใช้กระบวนการประชาคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน 
 ๒. การประสานเครือข่ายครอบครัวและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 ๓. การติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวช้ีวัดจากผลการ
ดําเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มก่อนสมรส 
 ๒. กลุ่มครอบครัวปกติ 
 ๓. กลุ่มครอบครัวที่มีปัญหา 
 รายช่ือคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหลักสอง ประกอบด้วย 
 ๑. นายเอกชัย  เฮ้งเจริญสุข ตําแหน่ง ประธานศูนย์ฯ 
 ๒. นายบุญส่ง  เดชเพ็ชร ตําแหน่ง รองประธานศูนย์ฯ 
 ๓. นางสาวฐิตาพร  เพ็ชรนิล ตําแหน่ง เลขานุการศูนย์ฯ 
 ๔. นางสาววิไล  มีสมิง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 ๕. นางสุดาทิพย์  มีแสงเงิน ตําแหน่ง เหรัญญิกศูนย์ฯ 
 ๖. นายหัสดี  ขวัญไตรรงค์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยวิชาการฯ 
 ๗. นายสมภพ  เขียวขํา ตําแหน่ง ฝ่ายทะเบียนฯ 
 ๘. นางสังวาล  ตาดเล็ก ตําแหน่ง ผู้ช่วยทะเบียนฯ 
 ๙. นายสนิท  เลี้ยงอยู่ ตําแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมฯ 
  ๑๐. นายสมศักด์ิ  หทัยรัตนานนท์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมฯ 
  ๑๑. นายประยงค์  เลี้ยงอยู่ ตําแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 
  ๑๒. นายภูมิพัฒน์  ระหงส์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 



หน้า ๑๐๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) มีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมโดยกรรมการแต่ละคนจะรับ
หน้าที่ดูแลชาวบ้าน ๑๒ ครัวเรือน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนในชุมชนสม่ําเสมอ อาทิ  
 ๑. การเดินทางเข้าเย่ียมผู้ด้อยโอกาสตาม
บ้านพักเพ่ือรับทราบปัญหา โดยมีการให้ยืมสัตว์เพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพ เช่น ไก่ หมู เป็นต้น หรือการให้เครื่องมือ
ทํากิน ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเดินทางเข้าดูแลอย่างน้อย
เดือนละคร้ัง โดยมีนายกเหล่ากาชาดนําถุงยังชีพไป
แจกจ่ายด้วย  
 ๒. การเป็นแกนนําให้คนในครอบครัวในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมพักค้างคืนในช่ือโครงการ “การจัดชีวิตคู่
เข้มแข็งที่แก่งกระจาน” เพ่ือลดปัญหาครอบครัว โดยจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมของชีวิตคู่ โดยให้สามีภรรยา
ได้ระบายความในใจ ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงข้อบกพร่อง
ของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้เกิดการเรียนชีวิตคู่ รู้จักการขอโทษและการให้อภัย 
 ๓. การจัดทําสต๊ิกเกอร์รับปรึกษาปัญหาครอบครัวในชุมชน โดยมีหมายเลขโทรศัพท์รับปรึกษาปัญหา
ต่าง ๆ ด้วย 
 ๔. การปลูกสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้านที่ด้อยโอกาส เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนใน
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการจะช่วยเหลือไม่เฉพาะในหมู่บ้านของตนแต่จะช่วยเหลือไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงตามการร้อง
ขอ ทั้งน้ีมีงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดส่วนหน่ึงร่วมกับจากการบริจาคของชาวบ้าน 
 ๕. การเป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานอ่ืนที่มาขอรับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
 ๖. การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนปฏิญาณตนเป็นคนดี ไม่กระทําผิดซ้ําและนําคํา
ปฏิญาณน้ันเขียนลงกระดาษแล้วรวบรวมวางบนฐานพระพุทธรูป 
 ๗. การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 
 ปัญหาท่ีพบในพื้นที่มากที่สุด 
 ๑. ปัญหาเศรษฐกิจ เกษตรกรมีหน้ีสินเป็นจํานวนมาก 
 ๒. ปัญหายาเสพติดที่เริ่มระบาดในพ้ืนที่ 
 ๓. ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรมีราคาสูง เช่น ปุ๋ยเคมี แต่ผลิตผลทางการเกษตรถูกกดราคาและ
ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต 
 ๔. ปัญหาความต่ืนตระหนกจากการรายงานข่าวนํ้าท่วมเกินจริงในพ้ืนที่อําเภอบ้านแพ้ว 

 ๕. ปัญหาหน่วยงานราชการไม่มีการบูรณาการ 
ทํางานร่วมกัน ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์ 
 ๖. ปัญหาครอบครัวไม่ เข้มแข็ง  ไม่อบอุ่น 
ทะเลาะวิวาทและปัญหาท้องไม่พร้อม 
 ๗. ปัญหา ไ ม่ มี แ ร ง ง านภาคก า ร เ กษตร 
เน่ืองจากเคลื่อนย้ายไปทํางานภาคอุตสาหกรรม  
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 ปัญหาท่ีพบในพื้นที่และปัญหาท่ีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
 ๑. การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ประชาชนในพ้ืนที่มักไม่ได้รับ
การตอบสนองในการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต่อการแก้ปัญหา 
 ๒. เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีงบประมาณดําเนินงานมาก
ย่ิงขึ้น 
 ๓. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนทํางานด้วยจิตอาสา แม้ไม่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ
แต่ด้วยจิตใจท่ีมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง 
จึงอาสามาปฏิบัติงานน้ีอย่างเต็มความสามารถ  
 ๔. ปัญหาการครอบครองที่ดิน ปัจจุบันเกษตรกรคนทําสวนมีจํานวนลดน้อยลง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินเอง
มีน้อย จะมีในลักษณะขายที่ดินทํากิน ภายหลังต้องเช่าที่ดินผู้อ่ืนทําการเกษตร จึงทําให้เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้น 
 
๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 จากการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
คณะกรรมาธิการได้กล่าวช่ืนชมการทํางานด้านสังคมด้วยจิตอาสาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ตําบลหลักสอง จึงขอให้กําลังใจในการทํางานด้วยความอดทน จริงใจในการทํางาน และสร้างความเข้าใจกับคนใน
ชุมชนเพ่ือขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะทําให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชนมากย่ิงขึ้น โดยได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 ๑. ให้ผู้นําชุมชน ผู้นําศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน นําวิธีคิดที่จะดึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่รัฐมีให้เพ่ือนํามา
เป็นต้นทุนงบประมาณ ในการช่วยบริหารจัดการงบประมาณในชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน ในการใช้งบ SML เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไทยให้แข็งแรง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น  
 ๒. ให้ชุมชนได้มีการพ่ึงพาตนเอง โดยการดึงทรัพยากรบุคลากรในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถมา
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ จึงจะเป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง อันจะทําให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและย่ังยืน เพราะหน่วยงานราชการในบางคร้ังไม่สามารถพ่ึงพาได้ทั้งหมด คนในชุมชนจึงจําเป็น 

ต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน ทั้งในการคิด การวางแผนงาน และ
การเรียนรู้ที่จะอยู่กับชุมชนและทรัพยากรท่ีตนมี 
 ๓. เรื่องการเย่ียมเยียนผู้ยากไร้ ควรเป็นบทบาท
และหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เพราะการดําเนินการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือน หรือการปลูกสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
มีเครื่องมือและงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
จึงเสนอแนะให้ผู้นําชุมชนได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวก่อนดําเนินการอ่ืนใด 
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 ๔. เรื่องการครอบครองท่ีดิน ด้วยพ้ืนที่แห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก หากใช้พ้ืนดินผิด
ประเภทย่อมเสียประโยชน์อย่างมหาศาล จึงเสนอให้อย่าซื้อขายที่ทํากิน ขอให้มีการเพาะปลูกพืชในที่ดินแห่งน้ี
ต่อไป 
 ๕. ให้มีการสํารวจพ้ืนที่ในชุมชน และควรมีการจํากัดพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมไม่ให้รุกล้ําเข้ามาในพ้ืนที่
ที่มีการทําการเกษตร เน่ืองจากอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
   
 นางสาวปนัดดา  ระกิติ 
 วิทยากรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

๑. ข้อมูลที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกนําเสนอ 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานและการบริหารจัดการ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เก่ียวกับการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษก อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยรับทราบข้อมูลดังน้ี  
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก หรือ บ้านกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่
ขนาด ๓๒ ไร่ ซึ่งบริจาคโดย คุณหญิงสมนึก  เปรมวัฒนะ และ
คุณหญิงสุภัทรา  ตันติพิพัฒนพงศ์  
 บ้านกาญจนาภิเษกจัดต้ังขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดที่เน้น
การเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ไม่มีกําแพงสูง และสร้างความรู้สึก
ไว้วางใจให้มากท่ีสุดแทนที่จะเป็นบรรยากาศของการกักขังจองจํา 
เพ่ือให้เป็นสถานควบคุมต้นแบบที่สามารถบําบัดฟ้ืนฟูเยียวยาเด็ก
และเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยดําเนินการในลักษณะผสมผสานสภาพแวดล้อมก่ึงบ้านก่ึงสถานควบคุมและเป็น
สถานที่ฟ้ืนใจ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดพร่องให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดก่อนที่จะคืนเด็กและเยาวชนกลับสู่
ครอบครัว สู่สังคม โดยที่ภาพลักษณ์ที่ไม่ชํารุดบกพร่อง ในขณะเดียวกันตระหนักถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น 
 ลักษณะเฉพาะของบ้านกาญจนาภิเษก คือ การเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนนําร่องใน
ระบบเปิด ที่มีการควบคุมตํ่า ไม่มีกําแพงสูง ไม่มีประตู ซึ่งบ้านกาญจนาภิเษกรับเยาวชนชายอายุระหว่าง ๑๖ – 
๒๔ ปี จากสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๔ แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี เข้าฝึกและอบรม  

 ผู้อํานวยการคนปัจจุบัน คือ นางทิชา ณ นคร โดยมี
แนวคิดในการบริหารจัดการ คือ “บ้านกาญจนาภิเษกไม่ใช่คุก 
เยาวชนไม่ใช่นักโทษหรืออาชญากร เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่บ้าน
กาญจนาภิเษก คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด 
ก้าวผิดจังหวะ” ซึ่งนําไปสู่การบริหารจัดการที่ปราศจากความเป็น
สถานควบคุม กักขัง รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับเด็กและเยาวชน และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจต่อทุก
การกระทําและทุกกิจกรรมที่จะเกิดภายในบ้านกาญจนาภิเษก 

 การฝึกและอบรม 
 ปัจจุบันพ้ืนที่การเรียนรู้ในบ้านกาญจนาภิเษก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) การเรียนหนังสือ (ระบบ 
กศน.) ๒๕%  ๒) การเรียนวิชาชีพ (๑๓ วิชาชีพหลักสูตร ๓ เดือน) ๒๕% และ ๓) การเรียนวิชาชีวิต ๕๐% 
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 เหตุผลที่บ้านกาญจนาภิเษกให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับวิชาชีวิต เพราะเช่ือว่าหากสามารถออกแบบ
กิจกรรมและสร้างกระบวนการการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนความคิดของเยาวชนผู้ (เคย) ก้าวพลาดได้ 
พฤติกรรมที่ถูกสั่งการจากระบบคิดจะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เมื่อความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมก็จะเปลี่ยน ดังคํา
กล่าวที่ว่า ความคิดที่สุกงอมมีอานุภาพกว่าอาวุธทั้งกองทัพ 
 “วิชาชีวิต” คือ วิชาที่เรียนเพ่ือพัฒนาระบบคิดให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่รู้ร้อน รู้หนาว และสามารถเห็นจุดเกาะเก่ียว
เช่ือมโยงระหว่างชีวิตและสามารถรักษาตัวเองด้านดีไว้ได้แม้ใน
ช่วงเวลาที่ยํ่าแย่ที่สุด ในกรณีที่ผิดพลาดไปแล้วก็เรียนเพ่ือซ่อม
ความคิดที่ผิดพลาดเพราะความคิดที่ผิดพลาด คือ โรงงานผลิต
พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อน ความสูญเสียทั้งต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน เป้าหมายสุดท้าย คือ เพ่ือเพ่ิมหรือสร้างทุนความคิด ทุนชีวิต 
ทุนการเป็นพลเมืองให้กับเยาวชน 
 “วิชาชีวิต” ในภาคปฏิบัติของบ้านกาญจนาภิเษก 
คือ การวิเคราะห์ข่าว บทความ โศกนาฏกรรม ในสังคมหรือเรื่องอ่ืนใดก็ตามที่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคม รวมถึงการ
ตอบกระทู้ การชมภาพยนตร์และร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมเขียนหลังชมภาพยนตร์และเปิดพ้ืนที่การเรียนที่ทําให้เยาวชน
เห็นที่มาที่ไปของปัญหา เห็นจุดเกาะเก่ียว ห่วงโซ่ความสําเร็จ ความทุกข์ ความผิดพลาด ความเสียหาย รวมทั้งการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งที่คาดหมายได้และเหนือความคาดหมาย
ซึ่งทั้งหมดน้ีล้วนเป็นปัจจัยร่วมที่มีนัยสําคัญในการนําเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๑๑ 

 

 “วิชาชีวิต” เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้น
หรือเพ่ิมทุนความเป็นพลเมืองและความรู้สึกเชิงคุณค่าให้กับ
เยาวชนจนแข็งแรงและยกระดับไปถึงความรู้สึกนับถือตนเอง 
เห็นคุณค่าของตนเอง ที่สําคัญคือ เยาวชนสามารถจัดการรับมือ
กับปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันย่ิงขึ้น ดังน้ัน 
การเรียนวิชาชีวิตอาจจําเป็นไม่ ย่ิงหย่อนไปกว่าวิชาสามัญ 
วิชาชีพ และต้องการความจริงจังในการเรียนรู้ทั้งสาระและ
กระบวนการ เพราะการเรียนวิชาชีวิต คือ การแปลงเช้ือโรค
ร้ายให้เป็นวัคซีนเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันโรคสังคม คือ การเติมเต็ม
ทักษะในการบริหาร การจัดการชีวิต คือ การเพ่ิมต้นทุนการเดินทางเพ่ือก้าวสู่ พลเมืองผู้เป็นพลังไม่ใช่ภาระอีก
ต่อไป 
 วิชาชีวิต 
 ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองมือที่เรียกว่า วิชาชีวิต ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ ๑ คือ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ บทความ บทสัมภาษณ์ เพลง ภาพยนตร์ 
ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ ๒ คือ การต้ังคําถามที่กระตุ้นให้เยาวชนสั่งสอนตนเอง โดยมีข้อห้ามพ้ืนฐาน คือ ต้องไม่ทํา
ให้เป็นเรื่องไกลตัว สะท้อนความเมตตา เข้าใจผู้ผิดพลาดอ่อนแอ ซึ่งจะทําให้เยาวชนกล้าที่จะพูดคุยหรือขอ
คําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 
 ขั้นตอนที่ ๓ คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาผลิตเป็นใบงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จัดเวลาให้เยาวชนลงมือปฏิบัติต่อไป 
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 บริบทเนื้อหา “วิชาชีวิต” ชุดที่ ๑ – ๘ 
 ชุดที่ ๑ “ผู้รอด...บนความขาดพร่อง” 
 ส่วนใหญ่เยาวชนมักจะเข้าใจว่าสาเหตุของความ
ผิดพลาดของตนเกิดจากการไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
เลี้ยงดู บ้านกาญจนาภิเษกจึงมีแนวคิดนําเร่ืองราวของผู้มี
ช่ือเสียงทั้ งในประเทศและต่างประเทศที่ เป็นผู้ขาดพร่อง  
ในลักษณะต่าง ๆ ที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้รอด มาเป็น
กรณีศึกษาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่คิดว่าตนมี
ปมด้อยหรือทุกข์กับความขาดพร่องของตน โดยอาศัยแนวคิด
ที่ว่า ระหว่างสิ่งที่หายไปกับสิ่งที่เหลืออยู่เราควรให้คุณค่า ให้ความสําคัญกับอะไรถ้าปรารถนาจะเป็นผู้รอด  
 ชุดที่ ๒ “การละเมิดสิทธิและอาชญากรรม” 
 เป็นการนําข่าว บทความ และภาพยนตร์ เป็นต้น ที่สะท้อนการละเมิดสิทธิและอาชญากรรมมาเป็น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยนทางความคิดให้กับเยาวชน แม้ข่าว บทความ หรือภาพยนตร์
ต่าง ๆ จะเป็นการสะท้อนภาพความรุนแรงให้เห็น แต่บ้านกาญจนาภิเษกมีแนวคิดว่าการสร้างจุดเช่ือมโยง เพ่ิมส่วน
ขยาย ใส่ความเป็นมนุษย์ ใส่ความสัมพันธ์ทางใจ และเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด ร่วมกันตอบ
คําถาม เยาวชนจะสามารถพัฒนาความคิดและมุมมองต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ
ของเยาวชนที่จะกระทําหรือไม่กระทําต่อสถานการณ์น้ันอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน 
 ชุดที่ ๓ “พฤติกรรมทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิง” 
 เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิง  
บ้านกาญจนาภิเษกจึงนําข่าว ภาพยนตร์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเป็นกรณีศึกษาและให้เยาวชนร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนทั้งในรูปแบบงานกลุ่มและงานเด่ียวถึงความสูญเสียของผู้เสียหายที่อาจกลายเป็นบาดแผลทางจิตใจ
และส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป  
 ชุดที่ ๔ “ต้นทุน...การเลือกค่านิยม” 
 ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เยาวชนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย คือ ค่านิยม บ้านกาญจนาภิเษกจึงนําข่าว
หรือบทความต่าง ๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ของสังคมในขณะน้ันมาเป็นเน้ือหาการเรียนรู้ อาทิ ข่าวนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สักยนต์ตามร่างกาย ข่าวการจัดฟันแฟช่ันและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยช่องปากและฟัน 
เป็นต้น การนําข่าวในลักษณะข้างต้นมาให้เยาวชนได้วิเคราะห์ในฐานะบทบาทสมมุติที่ให้เยาวชนเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ผู้รับข่าวสาร ถือเป็นการเปิดมุมมองให้เยาวชนได้เห็นว่า การติดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ัน ย่อมส่งผล
กระทบต่อตัวเยาวชนเองและผู้เก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ชุดที่ ๕ “กระตุ้นความเป็นมนุษย์ใฝ่ดี สํานึกดี” 
 แนวคิดของชุดวิชาที่ ๕ คือ การขยายดีหรือการ
ต่อยอดจุดดี โดยการนําบทสัมภาษณ์ หรือเร่ืองเล่าจาก
อินเตอร์เน็ต ที่เป็นเรื่องจริงของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในลักษณะ 
ถูกบีบคั้น กดดัน แต่ยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่าง
แข็งแรง ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่เพ่ิมทุนทางความคิด
ให้แก่เยาวชน และทําให้เยาวชนรู้สึกอ่ิมเอมใจและเพ่ิมแรง
บันดาลใจให้กับเยาวชน 
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 ชุดที่ ๖ “การหลบหนีและผลลัพธ์ที่ตามมา” 
 เน่ืองจากบ้านกาญจนาภิเษกมีลักษณะของสถานควบคุมแบบเปิด คือ ไม่มีประตู ไม่มีกําแพง 
ประกอบกับแนวทางการดําเนินงานที่เน้นการส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนให้ควบคุมตนเองมากกว่าการใช้กฎเหล็ก
หรือใช้อํานาจผ่านทางผู้คุม ดังน้ัน ข่าวสารเกี่ยวกับผู้กระทําผิดกฎหมายและหลบหนีจึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้
ของและเพ่ือสะท้อนให้เยาวชนตระหนักถึงความยากลําบากในระหว่างการหลบหนี ซึ่งไม่ว่าผู้กระทําผิดจะหลบหนี
การลงโทษตามกฎหมายอย่างไรก็ไม่อาจหนีได้ 
 ชุดที่ ๗ “ชมภาพยนตร์และร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมเขียนหลังชมภาพยนตร์” 
 โดยการคัดเลือกภาพยนตร์มาใช้เป็นสื่อให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ด้วยการต้ังคําถามจากประเด็นที่เกิด
จากภาพยนตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของชุดวิชาที่ ๗ คือ การแปรรูปเช้ือโรค อาทิ ความรุนแรง เพศสัมพันธ์ หรือยาเสพติด 
เป็นต้น ให้กลายเป็นวัคซีน หรือการนําส่วนที่เป็นวัคซีนไปวิเคราะห์และปรับใช้ในชีวิต 
 ชุดที่ ๘ “การตอบกระทู้เพื่อพัฒนาเป็นกติกาหรือข้อตกลง” 
 จากแนวคิดที่ต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือนําคําตอบหรือความคิดเห็น
ไปกําหนดกติกาหรือข้อตกลงในการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นการลดการสั่งการใช้อํานาจหรือบังคับด้วยกฎเหล็กที่
กําหนดขึ้นมาโดยเจ้าหน้าที่ ดังน้ัน การจัดสภาพแวดล้อมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและแทรก
สาระเข้าไป จะช่วยให้เยาวชนได้พัฒนามุมมองที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

 
 นอกจากกิจกรรมวิชาชีวิตซึ่งประกอบด้วยกรณีศึกษาทั้ง ๘ ชุดวิชาดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อยู่
ในบริบทของวิชาชีวิต อาทิ บันทึกจากห้องสมุด อ่านหนังสือและเล่าให้เพ่ือนฟัง ทําอาหารเย็นทานเอง และเขียน
สมุดบันทึกก่อนนอน เป็นต้น 



หน้า ๑๑๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ทั้งน้ี เยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกต้องทํากิจกรรม 
วิชาชีวิตสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละ ๔๕ – ๖๐ นาที โดย ๒ สัปดาห์แรก
ของการรับเยาวชนใหม่จะเน้นวิชาชีวิต ชุดที่ ๖ การหลบหนีและ
ผลลัพธ์ที่ตามมา สําหรับวิชาชีวิต ชุดที่ ๗ ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วม
เขียนหลังชมภาพยนตร์กําหนดไว้ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนวิชาชีวิต 
ชุดที่ ๘ การตอบกระทู้เพ่ือพัฒนาเป็นกติกาหรือข้อตกลง น้ัน ไม่ได้
กําหนดวันที่แน่นอนข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่จําเป็นต้องให้เยาวชน
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ทั้งน้ี ชุดที่ ๑ – ๕ เจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียม
ให้เยาวชนได้ อ่าน คุย คิด และเขียนบันทึก วันละ ๑ กรณีอย่าง
สม่ําเสมอ 
 ทั้งน้ี เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาและการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า วิชาชีวิต ตามแนวทางบ้าน
กาญจนาภิเษก คือ เพ่ือเข้าใจ เข้าถึงผู้เสียหายหรือเหย่ือ เพ่ือเยียวยาเยาวชนที่ก้าวพลาด เพ่ือการกลับสู่สังคม 
ในฐานะพลเมืองผู้เป็นพลัง 
๒. ข้อมูลที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกชี้แจงตอบข้อซักถาม 
 คณะกรรมาธิการได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานในการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของ
บ้านกาญจนาภิเษก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยให้เยาวชนต้องเข้ารับการฝึกและอบรม ณ บ้าน
กาญจนาภิเษก 
 นางนิชา  ณ นคร ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า 
บ้านกาญจนาภิเษกมีความเช่ือว่าเยาวชนที่ก้าวพลาดยังมีเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีอยู่ในตัว ไม่มีใครเป็นอาชญากรมา
ต้ังแต่เกิด จึงวางแนวทางการดําเนินงานในลักษณะที่ปราศจากการเป็นสถานควบคุม กักขัง ขจัดสัญลักษณ์เชิง
อํานาจออกไปจากบ้านกาญจนาภิเษก ไม่มีวิทยุติดตามตัวของเจ้าหน้าที่หรือเครื่องแบบท่ีแสดงถึงความเป็นสถาน
พินิจ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้กําหนดภาพลักษณ์ของตนในการแต่งกายและทรงผมของตนเอง การจัดกิจกรรมผูก
ข้อมือรับขวัญเยาวชนที่รับใหม่ รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพ้ืนที่ในการร่วมคิดและร่วมตัดสินใจในทุก
กิจกรรม การกําหนดกติกาที่ใช้ร่วมกันภายในบ้าน เน่ืองจากเช่ือว่าเด็กและเยาวชนจะแสดงความรับผิดชอบต่อกฎ
กติกาที่ตนมีส่วนร่วมในการกําหนดมากกว่าการถูกสั่งจากเจ้าหน้าที่  
 กิจกรรมหลักที่เด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกต้องปฏิบัติทุกวัน คือ การคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ในบริบทเน้ือหาวิชาชีวิตทั้ง ๘ วิชาทั้งแบบกลุ่มและเด่ียว รวมถึงบันทึกก่อนนอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ทบทวนความคิด มุมมอง และอารมณ์ของตนเอง เน่ืองจากเช่ือว่างานเขียนจะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ช่วย
ในการกล่อมเกลาจิตใจ ช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเองเพ่ิมมากขึ้น และทําให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ถึง
พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเด็กและเยาวชนแต่ละคนในแต่ละวัน  
 ทั้งน้ี สาเหตุสําคัญที่ทําให้เด็กต้องเข้ารับการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมต่าง ๆ น้ัน มาจาก
หลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ ครอบครัว สภาพแวดล้อม ค่านิยม และสิ่งเสพติด รวมถึงตัวเยาวชน แต่ปัญหาสําคัญ คือ 
การศึกษา โดยที่ระบบการศึกษาในประเทศไทยน้ัน มุ่งส่งเสริมเฉพาะนักเรียนที่เรียนดี จนอาจเป็นการละเลย
นักเรียนที่เหลือ ทําให้เยาวชนต้องแบกรับความหวังและความฝันของบิดามารดามากจนเกินไป จึงเห็นว่าควรมีการ
จัดระบบการศึกษาโดยเน้นที่วิชาชีวิตให้มากข้ึน เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าใจกระบวนการใช้ชีวิต การรู้จักคุณค่าของ
ตนเอง และสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อต้องประสบสถานการณ์ในสภาวะกดดัน
อย่างถูกต้อง 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการมีโอกาสได้ซักถามเยาวชนที่เข้ารับการฝึกและอบรมในบ้านกาญจนาภิเษก 
ที่สมัครใจเข้าร่วมสนทนา ซึ่งเยาวชนทั้ง ๓ คน ต่างกล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า บ้านกาญจนาภิเษกแตกต่างจาก
บ้านต้นทางที่เคยอยู่มาก่อน ศูนย์ฝึกฯ แห่งอ่ืนมีรั้วกําแพงสูง มีเวลาญาติเย่ียมแค่เพียง ๔๕ นาที แต่ศูนย์ฝึกฯ แห่งน้ี
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เยาวชนทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 
ในทุกเรื่อง เพ่ือนเยาวชนในบ้านเป็นมิตรดี เจ้าหน้าที่ให้การ
ดูแลเอาใจใส่ทําให้รู้สึกว่าตนยังมีคุณค่า ได้มีการติดต่อสื่อสาร
กับที่บ้านบ่อยครั้ง ทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยนระบบความคิด  
จากท่ีเมื่อก่อนทําก่อนคิด ไม่เคยคิดถึงผลกระทบที่ตามมา  
แต่ปัจจุบันต้องคิดก่อนทํา ประเมินว่าสิ่งที่ทําไปให้ผลคุ้มค่า
หรือไม่ ทั้งน้ี เป็นการเรียนรู้จากเน้ือหาวิชาชีวิตที่มีการสอน
ให้คิด วิเคราะห์ ซึ่งทําให้ตนเองและเพ่ือนรู้จักคุณค่าของ
ตนเอง ไม่ซ้ําเติมตนเองในส่ิงที่เคยทําผิดพลาดมาเพราะอดีต
ไม่สามารถเรียกคืนมาได้ แต่ควรรักษาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุด ที่สําคัญ คือ กระบวนการ
ทางครอบครัว บ้านกาญจนาภิเษกจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนและคนในครอบครัวตลอดเวลา เพ่ือให้
สามารถปรับตัว ปรับความเข้าใจกัน เพ่ือเตรียมการกลับไปอยู่ร่วมกันได้อีกคร้ัง 
  
๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 จากความล้มเหลวของการจัดระบบการศึกษาไทย การสอนให้เยาวชนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ 
ถึงผลกระทบจากการกระทํา เพ่ือให้มีการเรียนรู้และทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด  
ให้เยาวชนสามารถรับมือและเผชิญกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเข้มแข็ง ดังน้ัน การเรียนวิชาชีวิตจึงจําเป็น
เช่นเดียวกับการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพทั่วไป  
 คณะกรรมาธิการจะนําแนวความคิดและวิธีการดําเนินงานที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ไปใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ของระบบการศึกษา และนําแนวคิดในการทํางานไปปรับใช้เพ่ือการหาแนวทางในการพัฒนากิจการด้านเด็กและ
เยาวชนต่อไป 
 
 นางสาวสุภาวิณี  ดีทรัพย์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 



หน้า ๑๑๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนสัตยาไส อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

วันศุกร์ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

๑. ข้อมูลที่โรงเรียนสัตยาไสนําเสนอ 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ด้านเด็กของโรงเรียนสัตยาไส อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรับทราบข้อมูลดังน้ี  
 
 วิสัยทัศน ์
 สร้างคนดีเหนือสิ่งใด 
 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
 ปลายทางการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม 
 
 เป้าหมาย 
 เป็นสถานศึกษาที่ต้ังขึ้นเพ่ือยกระดับจิตใจผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๕ ประการ คือ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ 
ความสงบสุข และอหิงสา มีความเคารพในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของตนเองและผู้อ่ืน สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและรับใช้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ 
 
 พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ปกครองโดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีและยกระดับจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 ๒. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสม สอดคล้องต่อการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ การกีฬาและทักษะ
ต่าง ๆ ตามศักยภาพ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๕. ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 ๖. บริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
 
 ภารกิจ 
 มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 
 คําขวัญ 
 ล้ําเลิศคุณธรรม ก้าวนําทางการศึกษา ดีเด่นทางการกีฬา พัฒนาจิตใจ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๑๗ 

 

 ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนสัตยาไส ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส มีทั้งสิ้น ๕๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งโรงเรียนสัตยาไสของประเทศไทยน้ัน 
ก่อต้ังและอํานวยการโดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยท่ีสืบเน่ืองจากเมื่อประมาณ ๒๕ ปีก่อน 
ดร.อาจองฯ ได้เข้าพบ ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา นักบุญชาวอินเดียผู้ก่อต้ังมูลนิธิสัตยาไส ที่เมืองพุทธปาตี ประเทศอินเดีย 
และได้รับคําแนะนําว่า “ควรใช้เวลาที่เหลือของชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา และควรเป็นการศึกษาท่ีมีคุณธรรมด้วย” 
หลังจากน้ัน ดร.อาจองฯ จึงได้ก่อต้ังโรงเรียนสัตยาไส ต้ังอยู่ที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ และการกีฬา สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยที่
นักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความรัก ความเมตตากรุณา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ มีความกตัญญู มั่นใจในตนเอง รู้จักคิด รู้จักทํา มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่
ของตนในสังคมด้วยความรับผิดชอบ ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย 
 โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนประจํา มีการเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน ซึ่งในระดับมัธยมปลายมีการ
จัดการเรียนการสอนในสายวิชาวิทย์ – คณิต และสายวิชาศิลป์ – ภาษา (อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน) โดยมีอาจารย์
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาสอนภาษา ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จะมีการจัดให้นักเรียนได้เลือกประเทศ 
ที่ต้องการและไปอยู่ร่วมกับ Host Family เพ่ือเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ทั้งน้ี โรงเรียนสัตยาไส
ดําเนินการภายใต้กฎ “ความรัก ความเมตตา” โดยท่ีนักเรียนและครูจะอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนเสมือน
ครอบครัวใหญ่ ให้ทุกคนดูแลช่วยเหลือกันและกัน โรงเรียนสัตยาไสมีแนวความคิดในการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี 
ไม่มุ่งเน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพ่ือเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เน่ืองจากสังคมต้องการคนดีและคนเก่ง
ควบคู่กัน 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 โรงเรียนสัตยาไส ใช้หลัก “Educare” ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสิ่งที่ดีจาก
นักเรียน ต้ังคําถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนําให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ ระลึกถึงบุญคุณของผู้อ่ืน บุญคุณของสรรพ
สิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพ มีความเมตตากรุณาเป็นปกตินิสัย โดยใช้ “คุณธรรม ๕ ประการ” เป็นหลักใน
การดําเนินชีวิตและดําเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียน ได้แก่ ๑) เปรมา คือ ความรักความเมตตา ๒) สัตยา คือ 
ความจริง ๓) ธรรมา คือ การประพฤติชอบ ๔) สันติ คือ ความสงบสุข และ ๕) อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน  
 ทั้ง น้ี โรงเรียนสัตยาไสยังมี เป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอักษรย่อที่รวมกันเป็นคําว่า 
“EDUCATION” ดังน้ี 
 - Enlightenment (การรู้แจ้ง) 
 - Duty and Devotion (การปฏิบัติหน้าที่และการเสียสละอุทิศตน) 
 - Understanding (ความเข้าใจถ่องแท้) 
 - Character (อุปนิสัยที่ดีงาม) 
 - Action (การนําความรู้ไปปฏิบัติ) 
 - Thanking (การมีใจกตัญญูรู้คุณ) 
 - Integrity (ความมีเกียรติ) 
 - Oneness (ความมีใจสมานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน) 
 - Nobility (ความสง่างาม) 
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 การจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนสัตยาไสได้จัดการเรียนการสอนประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑. ภาษาไทย อาทิ เรียนรู้มารยาทในการสนทนาเพ่ือให้ผู้อ่ืนรู้สึกดี เป็นต้น 
 ๒. สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม อาทิ เรียนรู้เรื่องคุณธรรมกับการดํารงชีวิต เป็นต้น 
 ๓. ดนตรี อาทิ ขับร้องเพลง Think good – Speak good – Do good เป็นต้น 
 ๔. คณิตศาสตร์ อาทิ เรียนรู้เรื่องปริมาณ เป็นต้น 
 ๕. วิทยาศาสตร์ อาทิ เรียนรู้เรื่องสารเสพติดประเภทต่าง ๆ และผลกระทบต่อระบบในร่างกาย เป็นต้น 
 ๖. การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี อาทิ เรียนรู้การทํานํ้าผลไม้ อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นต้น 
 ๗. สุขศึกษา และพลศึกษา อาทิ เรียนรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีพร้อมสําหรับ
วัยที่กําลังเจริญเติบโต เป็นต้น 
 ๘. ภาษาต่างประเทศ อาทิ เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เป็นต้น  
 โดยที่ก่อนเริ่มเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละวัน นักเรียนจะต้องเรียนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์
เป็นวิชาแรกของวันอีกด้วย 
 นอกจากน้ี โรงเรียนสัตยาไสจัดการเรียนการสอนน้ันโดยใช้หลักการ “การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง” และ “การเรียนรู้แบบบูรณาการ” โดยให้นักเรียน ซึ่งเริ่มต้ังแต่ช้ันอนุบาล ให้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดหัวข้อที่จะเรียนรู้ แล้วให้ครูเป็นผู้เอ้ืออํานวย (ไม่ใช่สอน) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากการได้
ปฏิบัติ เห็น ฟัง สัมผัส ทดลอง และคิดอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีการนําหลัก “ศีล สมาธิ ปัญญา” ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นเร่ือง “ความรักความเมตตา” และ “คุณธรรม” โดยบูรณาการเข้าไปในการเรียน
การสอนและกิจกรรมท้ังหลาย อาทิ ก่อนเรียนในแต่ละวิชาจะให้นักเรียนสวดมนต์และน่ังสมาธิ เพ่ือเตรียมให้
นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ เป็นต้น 
 

กิจวัตรประจําวันของนักเรียน 
 

   ช่วงเช้า 
 เวลา ๐๕.๐๐ น. ต่ืนนอน 
  ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ห้องพระ (ตึก ๘๔) 
  ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
  ๐๗.๑๕ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
  ๐๗.๓๐ น. เข้าห้องเรียน 
  ๐๙.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  ๑๐.๐๐ น. เข้าห้องเรียน 
  ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๐๐ น. เข้าห้องเรียน 
  ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  ๑๕.๓๐ น. หมดการเรียนการสอน 
  ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมกีฬา/ทบทวนบทเรียนกับครูประจําช้ัน 
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   ช่วงเย็น 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
  ๑๘.๑๕ น. เข้าหอพัก 
  ๑๘.๑๕ – ๑๙.๒๐ น. ทําภารกิจส่วนตัว 
  ๑๙.๒๐ น. สวดมนต์ห้องพระ (หอพักนักเรียนชาย ๒๐.๐๐ น.) 
  ๒๐.๐๐ น. ปิดไฟ (นักเรียนประถมศึกษาเข้านอน) 
  ๒๑.๐๐ น. ปิดไฟ (นักเรียนมัธยมศึกษาเข้านอน) 
 
๒. ข้อมูลที่โรงเรียนสัตยาไสช้ีแจงตอบข้อซักถาม 
 คณะกรรมาธิการได้ซักถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านเด็กของโรงเรียนสัตยาไส โดย
รับทราบข้อมูล ดังน้ี 
 ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส  
  โรงเรียนสัตยาไสเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องนํ้ากับคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ได้รับการคัดเลือกจาก UN-HABITAT ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการคัดเลือก
จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” และรางวัลโรงเรียนมาตรฐานในการจัดการแก้ไข
ปัญหา นํ้า ขยะ และพลังงาน จากโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ๒ ปีติดต่อกัน 
  ทั้งน้ี โรงเรียนสัตยาไส ยังได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ 
พพ. กระทรวงพลังงาน ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงานที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยที่โรงเรียนสัตยาไสมีแนวทางการพัฒนาพลังงานภายในโรงเรียนจากการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้พลังงานของกิจกรรมของโรงเรียน และการใช้พลังงานของครัวเรือนผู้ทํางานในโรงเรียน รวมถึงศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังทดแทน และนํามาจัดทําแผนการพัฒนาพลังงานภายในโรงเรียนสัตยาไส เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพลังงานที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังน้ี 
  แผนงานด้านการส่งเสริมจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 
  แผนงานด้านการส่งเสริมจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนในโรงเรียนสัตยาไส เป็น
แผนงานที่ได้ดําเนินการขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนได้เห็น
ถึงความสําคัญในการใช้พลังงาน ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน แผนงานด้านการส่งเสริม
จิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนแบ่งออกเป็นมาตรการต่าง ๆ จํานวน ๗ มาตรการ ดังน้ี 
  - มาตรการการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพลังงานท่ีเหมาะสม 
  - มาตรการสวนสุขภาพพลังงาน 
  - มาตรการการสาธิตการใช้งานระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ วัตต์ 
  - มาตรการการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยการใช้เตาเผาขยะประหยัดพลังงาน 
  -  มาตรการการสาธิตการใช้งานระบบสูบนํ้าด้วยพลังงานชีวมวลที่แปลงผัก 
  -  มาตรการการใช้งานเตาเช้ือเพลิงชีวมวลในกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
  - มาตรการการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครัวเรือนที่ทํางานในโรงเรียน 



หน้า ๑๒๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
  แผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
  แผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนสัตยาไส เป็นแผนงานที่ได้ดําเนินการขึ้นเพ่ือปรับปรุงการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานและการเปล่ียนอุปกรณ์
การประหยัดพลังงาน สามารถแบ่งแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานออกเป็นมาตรการต่าง ๆ จํานวน ๕ มาตรการ 
ดังน้ี 
  - มาตรการการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในอาคารเรียน 
  - มาตรการการเปลี่ยนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้ 
  - มาตรการการติดต้ังแผ่นสะท้องแสงและบัลลาสต์ประสิทธิภาพสูงในโรงอาหาร 
  - มาตรการการส่งเสริมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในโรงเรียน 
 
 แผนงานด้านการใช้พลังงานทดแทน 
  แผนงานด้านการใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียนสัตยาไสเป็นแผนงานที่ได้ดําเนินการขึ้นเพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน ๗ มาตรการ ดังน้ี 
  - มาตรการการเพาะเห็ดสําหรับบริโภคภายในโรงเรียน 
  - มาตรการส่งเสริมการผลิตถ่ายด้วยเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร 
  - มาตรการการติดต้ังกังหันลมในการผลิตไฟฟ้าที่อาคารสถาบันนํ้า 
  - มาตรการการปรับปรุงระบบสูบนํ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
  - มาตรการการส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ 
  - มาตรการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
  - มาตรการการผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงอาหาร 
  จากการดําเนินการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพลังงานท่ีเหมาะสม และดําเนินการตามแผนงาน  
ทั้ง ๓ ด้าน รวม ๑๙ มาตรการ ทําให้เกิดผลประหยัดรวมทั้งสิ้น ๕๔,๗๗๖.๑๘ กิโลกรัมเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อปี 
หรือคิดเป็นเงิน ๑,๘๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง ๔๒๗.๖๓ ตันต่อปี 
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นอกจากน้ี โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือ “คุณธรรมนําความรู้” มี
ผู้สนใจมาเย่ียมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ่อยคร้ัง 
ทั้งที่เป็นโรงเรียนของรัฐและเอกชน บริษัท หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ี โรงเรียนยังเป็นศูนย์การอบรมครู
นานาชาติ ซึ่งจัดอบรมข้ึนภายในโรงเรียน โดยจัดให้ครู
ที่เข้ารับการอบรมจากต่างประเทศพักอาศัยที่โรงเรียน
ตลอดระยะ 1 ปี ที่เข้ารับการอบรม ทั้งยังมีการจัด
อบรมเก่ียวกับคุณธรรมนําความรู้ยังประเทศต่าง ๆ อาทิ 

ประเทศเกาหลีใต้ แคนนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ เป็นต้น 
  โรงเรียนสัตยาไสมีเป้าหมาย คือ “เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังขึ้นเพื่อยกระดับจิตใจผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๕ ประการ คือ ความรัก
ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และอหิงสา มีความเคารพในศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของตนเองและผู้อ่ืน สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและรับใช้
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ” เห็นได้ว่าเป้าหมายของโรงเรียนไม่เก่ียวข้องกับการเรียนเลย โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยให้มีหลักคุณธรรมอยู่ในทุกวิชา นักเรียนจะสวดมนต์ ๙ ครั้งต่อวัน ทั้งน้ี ก่อนเริ่มเรียนในทุกวิชา
และก่อนเข้านอนนักเรียนจะสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนเสมอ 
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “สร้างคนดีเหนือสิ่งใด” โดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นคนดี เพราะ
ในสังคมมีคนเก่งมากมาย โรงเรียนแต่ละแห่งต่างแข่งขันกันด้านวิชาการ นักเรียนต้องเรียนกวดวิชาเพ่ือทําคะแนน 
แต่โรงเรียนไม่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว ดังน้ัน นักเรียนโรงเรียนน้ีไม่ต้องเรียนกวดวิชาใด ๆ ก็
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของทุกปี 
  โรงเรียนใช้หลักการสอน คือ ครูทุกคนจะต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ต้องใช้จิตใจเป็นหลัก โดยเริ่ม
ที่จิตสํานึก เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในจิตสํานึก 
เราจึงต้องรู้จักใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ไม่ให้กิเลสสร้างความต้องการเพียงอย่างเดียว ตัวอย่าง เมื่อผู้อ่ืนต่อ
ว่า นักเรียนต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เข้ามากระทบหูของเรา คือ การสั่นสะเทือนของอากาศซึ่งประกอบด้วย ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน และมีการสร้างแรงการสั่นสะเทือนเข้ามา สิ่งเหล่าน้ีไม่ได้ทําให้เราโกรธ ฉะน้ัน 
เราต้องย้ิมและต้องคิดในใจว่าเป็นเพียงการสั่นสะเทือนของอากาศเท่าน้ัน นักเรียนจะเรียนรู้ว่าบางครั้งต้องให้คนเขาด่า
ว่าเราบ้าง เพ่ือที่เราจะได้ฝึกเอาชนะตัวเอง และเขาเป็นคนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะอดทน เป็นต้น 
  ทั้งน้ี เมื่อรับรู้แล้วต้องฝึกการตีความ การตีความอยู่ที่การใส่ข้อมูลไว้ในความทรงจําหรือจิตใต้สํานึก 
โดยที่ข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สํานึกน้ัน เกิดจากการรับข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังจิตสํานึก การรับรู้ก็
จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่เมื่อเราคิดอะไรที่จิตสํานึกของเรา เราจะส่งข้อมูลน้ันไปใส่ไว้ในจิตใต้สํานึก ฉะน้ัน 
โรงเรียนจึงสอนนักเรียนให้คิดดี พูดดี ทําดี วิเคราะห์ทุกอย่างในแง่ดีตลอดเวลา และปลูกฝังความคิดดี ๆ ไปยังจิต
ใต้สํานึก ซึ่งนักเรียนจะเร่ิมตีความทุกอย่างในทางท่ีดีมากข้ึน คล้ายกับหลัก Positive Thinking (การคิดในเชิง
บวก) ของต่างประเทศ ดังน้ัน การเรียนการสอนภายในโรงเรียนแห่งน้ีครูทุกคนต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และ
ใส่คุณธรรมเข้าไปตลอดเวลาและในทุกวิชา เพ่ือให้คุณธรรมนําหน้าวิชาการ ตัวอย่าง การต้ังโจทย์ในวิชา
คณิตศาสตร์ หากจะต้ังโจทก์ว่า “จงหาผลลัพธ์ของ ๓๒ ÷ ๘” วิธีการต้ังโจทย์ของโรงเรียน คือ “คุณแม่รักลูกมาก 
วันหน่ึงพาลูกออกไปที่ตลาดด้วยความรักจึงซื้อผลไม้ที่ลูกชอบมาก ๆ ให้ลูก ทั้งหมด ๓๒ ผล ลูกดีใจและรักคุณแม่มาก 



หน้า ๑๒๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ต่อมาเมื่อกลับไปท่ีบ้านมีเพ่ือนมาเยี่ยม ๗ คน ลูกจําได้ว่าคุณครูสอนให้รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ลูกจึงจะแบ่ง
ผลไม้ ๓๒ ผลให้กับเพ่ือนและตัวลูกเองด้วยรวมเป็น ๘ คน จะแบ่งผลไม้ให้ได้คนละก่ีผล” โจทย์ดังกล่าวคือการหา
ผลลัพธ์ของ ๓๒ ÷ ๘ ดังน้ัน คณิตศาสตร์จึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการสอนคุณธรรมเท่าน้ัน ซึ่งโรงเรียนจะใส่
คุณธรรมเข้าไปในทุกอย่างและทุกวิชาที่สอนให้แก่นักเรียน เพราะเป้าหมายของโรงเรียน คือ การสร้างคนให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ 
  นอกจากการฝึกการรับรู้และการตีความให้แก่นักเรียนแล้ว สิ่งที่สําคัญ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียน โดยการใช้ศีลและสมาธิในการยกระดับจิตใจของนักเรียนให้เป็นจิตเหนือสํานึก กล่าวคือ การมีปัญญาเกิด
การหย่ังรู้ คือ สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง และมีมโนธรรมในจิตใจ ดังน้ี นักเรียนจะมีภูมิคุ้มกัน เมื่อประสบเหตุการณ์ 
ที่ไม่ดี จิตเหนือสํานึกจะเตือนทันทีว่าไม่ควรทํา ซึ่งเมื่อมีศีลแล้วจะมีปัญญาและเมตตาในจิตใจ จากหลักการสอน
ข้างต้น ครูของโรงเรียนสัตยาไสจึงต้องเป็นต้นแบบของสิ่งที่ดีงาม ครูจะสอนนักเรียนให้ปฏิบัติในสิ่งใด จะต้องปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างในสิ่งน้ันด้วย จึงจะเกิดการสอนท่ีมาจากใจกลายเป็นสัมผัสที่หก คือ แรงบันดาลใจ ทําให้เด็กเห็นและ
เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนอะไรมาก 
 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ต้ังคําถามเพ่ิมเติม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ
โรงเรียนสัตยาไสร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยรับทราบข้อมูล ดังนี้ 
  คณะกรรมาธิการ : ดร.อาจองฯ มีแนวความคิดที่จะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สัตยาไสเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนบ้างหรือไม่ อย่างไร 
  ดร.อาจองฯ : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ กําหนดให้การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายในการสร้างมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงดําเนินการตามเป้าหมายแห่ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติฯ  
  อีกทั้ ง มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กําหนดให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี (๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ัง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
  โรงเรียนจึงดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการต้ัง
คําถามแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแสดงคุณธรรมที่มีอยู่ออกมาให้มากที่สุด ซึ่งหากโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ทําตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๒๓ 

 

  คณะกรรมาธิการ : โรงเรียนสัตยาไส
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน และมี
การจัดอบรมคุณธรรมนําความรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่นน้ีในแต่ละปีมีหน่วยงานเข้ามา
ศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด และกระทรวงศึกษา 
เคยมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนหรือไม่ 
  ดร.อาจองฯ : โรงเรียนมีผู้สนใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มาศึกษาดูงานในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก อาทิ
ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นต้น รวมถึง
หน่วยงานของรัฐภายในประเทศหลายแห่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสัตยาไส อาทิ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ซึ่งในช่วงหลังน้ี โรงเรียนต้องมีการ
จํากัดจํานวนผู้มาศึกษาดูงานได้ปีละไม่เกิน ๒,๐๐๐ คนเท่าน้ัน 
  คณะกรรมาธิการ : การใช้หลักธรรมแทรกในบทเรียนต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะใด มีความเก่ียวข้อง
กับหลักสูตรอย่างไรบ้าง  
  นักเรียน : ธรรมะนั้นมีอยู่ทุกที่ เป็นศูนย์กลาง ธรรมะจึงเป็นธรรมชาติอยู่รอบตัวเรา ดังที่พระพุทธเจ้า
เคยตรัสไว้ ดังน้ัน เราซึ่งเกิดจากธรรมชาติและเป็นชาวพุทธจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา 
ธรรมะในหลักสูตรการศึกษาจึงมีอยู่โดยปกติ ยกตัวอย่างเช่น การต้ังโจทย์เลขหากต้ังแค่ตัวเลข เราก็แค่รู้ผลลัพธ์
ของโจทย์น้ัน แต่หากต้ังโจทย์เป็นประโยคโดยที่เน้ือหาสอดแทรกหลักคุณธรรมอยู่ด้วย นักเรียนจะไม่เห็นแค่
โจทย์เลขธรรมดา แต่ได้เห็นหลักคุณธรรมอยู่ในน้ันด้วย ซึ่งนักเรียนที่ไม่ถนัดเรื่องวิชาการก็สามารถเรียนได้เข้าใจ
ง่ายย่ิงขึ้น ช่วยได้ทั้งเรื่องความจําและพ้ืนฐานทางจิตใจ 
  คณะกรรมาธิการ : วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ครูสอนอะไรบ้าง 
  นักเรียน : ครูจะนําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าให้แง่คิดอะไรบ้าง และจะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างไร สําหรับนักเรียนที่โตแล้วอย่างพวกเราการสอนจะเป็นแนวพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เช่น เรื่อง
มิตรภาพระหว่างเพ่ือน หรืออาจมีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สื่อให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมาธิการ : การสอบของโรงเรียนเป็นอย่างไร สอบวิชาการอย่างเดียวหรือมีสอบเก่ียวกับคุณค่า
ความเป็นมนุษย์หรือไม่  
  นักเรียน : สอบวิชาการ ส่วนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมครูจะดูเป็นพฤติกรรมของนักเรียนด้วยการ
ให้เขียนข้อคิดเห็นที่ได้จากการทํากิจกรรมหรือฟังนิทาน 
  คณะกรรมาธิการ : กิจวัตรประจําวันของนักเรียนต้ังแต่ต่ืนเช้าจนถึงเข้านอนเป็นอย่างไร 
  นักเรียน : ต่ืนนอนเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา เมื่อทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยเข้าห้องพระเวลา ๐๕.๕๐ 
นาฬิกา เริ่มสวดมนตร์ น่ังสมาธิ ฟังนิทานคุณธรรมเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา จากนั้นรับประทานอาหารเช้า กิจกรรม
หน้าเสาธง และเข้าเรียน ซึ่งก่อนการเรียนกลุ่มสาระวิชาทั้ง ๘ ต้องเรียนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อน 
รับประทานอาหารเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เข้าเรียนช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ก่อนทานข้าวเย็นจะมีเวลาพัก
ประมาณ ๑ ช่ัวโมง นักเรียนจะได้เข้าทํากิจกรรมตามความชอบของแต่ละคน อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา จากนั้น
กลับเข้าหอและสวดมนต์ช่วงเย็นตอนเวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา นักเรียนประถมศึกษาเข้านอนเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
และนักเรียนมัธยมศึกษาเข้านอนเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 



หน้า ๑๒๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  คณะกรรมาธิการ : เน่ืองจากโรงเรียนน้ี
เป็นโรงเรียนประจํา เมื่อเข้าเรียนที่น่ีเริ่มแรกต้องมี
การปรับตัวอย่างไรบ้าง รู้สึกลําบากใจหรือไม่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก 
  นักเรียน : เข้าเรียนต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ แรก ๆ จะรู้สึกคิดถึงบ้าน ครูและ
รุ่น พ่ีจะคอยดูแลอย่างใกล้ ชิด ทําให้คุ้นเคยกับ
โรงเรียนและปรับตัวได้เร็วขึ้น ไม่รู้สึกโดดเด่ียว มี
เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ อยู่ข้างเรา 
  คณะกรรมาธิการ : ในฐานะรุ่นพ่ีมี
บทบาทดูแลน้องอย่างไรบ้าง แล้วครูเข้ามาช่วยดูแลน้องมากน้อยแค่ไหนหรือให้เป็นหน้าที่หลักของรุ่นพ่ี 
  นักเรียน : ตอนเช้าต้องเข้าห้องพระ ครูประจําหอจะเปิดเพลง น้องบางคนที่ยังไม่ต่ืน รุ่นพ่ี 
จะช่วยกันปลุกให้ไปอาบนํ้า แต่งตัว แล้วพาไปห้องพระ เวลาเดินแถวเข้าโรงอาหารรุ่นพ่ีจะคอยคุมแถวน้องให้เดิน
อย่างเป็นระเบียบ แล้วก็ดูแลเรื่องทั่วไป เช่น บางครั้งน้องที่ยังเล็กอาจมีทะเลาะกันบ้าง ก็จะเข้าไปพูดคุยให้น้องรู้
ว่าทําอย่างน้ีแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร การทะเลาะกันเป็นสิ่งไม่ดี ควรทําดีต่อกัน เป็นต้น 
  ในส่วนของครูน้ัน คอยดูแลนักเรียนเสมอ แต่ที่รุ่นพ่ีเข้าไปดูแลน้องไม่ใช่เพียงทําตามหน้าที่ แต่เป็นสิ่ง 
ที่ควรทํา เราเป็นรุ่นพ่ีเคยผ่านเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ันมาก่อน มีประสบการณ์มาก่อน ก็ควรที่จะเข้าไปคุยแลกเปลี่ยน
กับน้อง เพราะรุ่นพ่ีจะคุยกับน้องได้สนิทใจมากกว่าครู น้องจะมองว่าครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ ส่วนรุ่นพ่ี
เปรียบเสมือนพ่ีสาว น้องจะรู้สึกผ่อนคลายที่จะคุยกับรุ่นพ่ีมากกว่า ดังน้ัน รุ่นพ่ีก็จะแบ่งเบาภาระครูได้อีกทางหน่ึงด้วย 
  คณะกรรมาธิการ : ระบบการบริหารจัดการกิจการนักเรียนเป็นอย่างไร ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือไม่ 
  นักเรียน : การบริหารกิจการนักเรียนวางระบบโดยสภานักเรียน ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เป็นประธานสภาและเป็นผู้วางโยบายให้สภานักเรียนปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวกับความรัก ความเมตตา และพ่ีดูแล
น้องโดยธรรม คือ เป็นกลางกับทุกคน ซึ่งประยุกต์ให้เข้ากับนโยบายที่สภานักเรียนมอบหมายให้ นอกจากน้ี 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ บางส่วนจะได้รับการคัดเลือกให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนด้วย 
โดยนโยบายที่สําคัญและวางไว้ต้ังแต่โรงเรียนเปิด คือ ความรัก ความเมตตา ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนนโยบายอ่ืน ๆ ที่สภานักเรียนชุดก่อนวางไว้น้ันดีอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร
จัดการ เพียงปฏิบัติตามนโยบายที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก ผลจะออกมาดีเอง 
  คณะกรรมาธิการ : เวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในโรงเรียนเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ มาตลอด หากออกไปในสังคม
ภายนอกต้องพบเจอสิ่งที่ไม่ดี รู้สึกกลัวหรือไม่ว่าเราจะถูกสิ่งเหล่าน้ันดูดกลืน เช่น เพ่ือนไม่ดี สื่อไม่ดี เป็นต้น จะมี
วิธีการรับมือหรือนําหลักธรรมะไปใช้กับคนที่ไม่ได้รับการปลูกฝังธรรมะแบบเราอย่างไร 
  นักเรียน : เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี โรงเรียนสอนให้เรานําสิ่งดี ๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ควรจะหลีกเลี่ยง และเราก็สามารถเลือกคบคนได้ เลือกคบคนดี ๆ ส่วนคนที่ไม่ดีเราก็ควรจะช่วย 
ทําให้เขาดีขึ้น เอาความดีเป็นหลัก ทําตัวเราให้ดีที่สุด โรงเรียนสอนให้เรายึดมั่นในความดี ความเมตตา และความ
เสียสละ ต้องเริ่มที่ปรับตัวเองก่อน ให้ความรักความเมตตา ความเสียสละ เมื่อเราจะไปเจอคนใหม่ ๆ เรื่องใหม่ ๆ 
เราก็ต้องเปิดใจให้กับเขาก่อน เราไม่สามารถไปสั่งใครให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่เราต้องทําให้เขาเห็นว่าเมื่อเราทํา
ดี จะได้สิ่งที่ดีตอบกลับมา ทําแล้วมีความสุข คนรอบข้างจะเห็นถึงผลดีเอง ครูเคยบอกว่าก่อนที่จะทําอะไรให้คิด
ก่อนว่าดีกับตัวเราหรือไม่ ถ้ามันดีกับตัวเราดีกับทุกคนก็ทํา แต่ถ้าไม่ดีกับคนอ่ืนก็อย่าทํา เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นไว้



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๒๕ 

 

เสมอ และคิดว่าออกไปข้างนอกเราก็ทําได้ เมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี เราจะดีไปเองโดยไม่รู้ตัว เราทํา
ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เราก็จะดีขึ้น ที่สําคัญคือต้องให้กําลังใจเพ่ือให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วย 
  คณะกรรมาธิการ : รุ่นพ่ีที่จบจากโรงเรียนน้ีไป เคยกลับมาเล่าประสบการณ์การทํางานหรือสิ่งดี ๆ 
ไปพบเจอนอกรั้วโรงเรียนแห่งน้ีหรือไม่  
  นักเรียน : บางคร้ังที่โรงเรียนจัดกิจกรรมก็จะมีพ่ี ๆ เขากลับมาเย่ียม บอกเล่าประสบการณ์ว่าไปเจอ
อะไรมาบ้าง แล้วสอนเราว่าควรทําอะไรเมื่อออกไปอยู่ข้างนอก แนะนําว่าต้องรู้จักควบคุมตนเอง 
  คณะกรรมาธิการ : ทราบว่าที่น่ีไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือ คิดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีหรือไม่ แล้วติดต่อทางบ้านอย่างไร 
  นักเรียน : คิดว่าโทรศัพท์ได้รับการสร้างมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารน้ันง่ายขึ้น 
ไม่ใช่เพ่ือเล่นเกมหรือใช้ส่งข้อความคุยกัน จึงคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แน่นอน ส่วนเวลาติดต่อกับที่บ้าน
ติดต่อทางบ้านก็ยืมโทรศัพท์คุณครู 
  คณะกรรมาธิการ : สัดส่วนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนน้ีเป็นอย่างไร และพบปัญหา
ชู้สาวหรือการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรบ้างหรือไม่ 
  ผู้อํานวยการโรงเรียน : สัดส่วนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีประมาณเท่า ๆ กัน เด็กเล็ก
นักเรียนจะเรียนรวมกันทั้งชายและหญิง แต่ถ้าเป็นเด็กโตจะแยกห้องเรียนชายหญิงออกจากกัน รวมทั้ง บ้านพัก
ของนักเรียนชายก็จะแยกห่างจากบริเวณบ้านพักของนักเรียนหญิงประมาณหน่ึงกิโลเมตร 
  นักเรียน : เด็กโตจะแยกกันเรียน แต่ถ้าเป็นช่วงไม่ได้แยกกันก็คงมีบ้างที่เด็กชอบกัน แต่ที่โรงเรียนน้ี
เราอยู่กันแบบเพ่ือน เหมือนเป็นพ่ีน้องมากกว่า เพราะอยู่ด้วยกันมาต้ังแต่เด็ก 
  คณะกรรมาธิการ : ที่โรงเรียนมีผู้นับถือหลากหลายศาสนาหรือไม่ และมีการสอนเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างไร 
  ผู้อํานวยการโรงเรียน : ทั้งนักเรียนและครูต่างนับถือหลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และ
ซิกต์ ที่ห้องพระจะมีแท่นบูชาของทุกศาสนาไว้ให้ ช่วงที่สวดมนต์ชาวพุทธก็ใช้บทสวดของพุทธ ผู้นับถือศาสนาอ่ืน
ก็จะสวดในบทของศาสนาตนไป แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติสมาธิ ทุกศาสนาย่อมสอนให้มนุษย์ทุกคนต้องมีสติ มีสมาธิ 
ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและไม่ขัดต่อศาสนาใด ทุกคนพึงจะปฏิบัติ นักเรียนและครูก็จะปฏิบัติสมาธิด้วยกัน ดังน้ัน 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ได้เรียนรู้ว่าเพ่ือน ๆ ศาสนาอ่ืนทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกัน
แต่หลักปฏิบัติอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ในความหลากหลาย แต่เขาจะเข้าใจได้ว่าแท้จริงแล้วเขาก็
เหมือนกัน ไม่ได้มีข้อแตกต่างใด ๆ ต่างต้องใช้หลักความรัก ความเมตตาในการอยู่ร่วมกัน เคยมีนักเรียนมุสลิม
บอกว่า “เรานับถือศาสนาต่างกัน ก็เหมือนดอกไม้ต่างกัน ถ้ามีสีเดียวก็ไม่สวย แต่ถ้ามีหลายสีก็จะทําให้แจกัน
สวยงามขึ้น” ฉะน้ัน ทุกคนก็มีคุณค่าที่งดงามเหมือนกัน 
 
๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 (๑) คณะกรรมาธิการมีความกังวลถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชน เน่ืองจากปัจจุบันสถาบันครอบครัวน้ัน 
มีความเข้มแข็งน้อยลง ประกอบกับการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่มี
การถ่ายโอนภารกิจไปยังท้องถิ่น พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาก ทั้งความไม่พร้อม และผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการเรียนการสอน เยาวชนจึงไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอท้ังด้านครอบครัวและด้านการศึกษา ทําให้คุณภาพชีวิต
ของเยาวชนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก 



หน้า ๑๒๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 (๒) จากการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่นําธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
และชีวิตประจําวันแก่เยาวชน ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนโดยปริยาย โดยท่ีผู้ใหญ่ไม่จําต้อง
บอกหรือสอนอะไรแก่เยาวชนมาก  
 ในการน้ี คณะกรรมาธิการจะนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปดําเนินการเพ่ือหา
แนวทางในการผลักดันให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 นางสาวสุภาวิณี  ดีทรัพย์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

นิภาพร/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํา 

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
๑. ข้อมูลที่สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํานําเสนอ 
 
 คณะอนุกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานและขั้นตอน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ํา ด้านการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงของสถานีตํารวจน้ํา ๔ กอง
กํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํา โดยได้รับทราบข้อมูลดังนี้ 
 
 สถานที่ต้ัง 
 สถานีตํารวจนํ้า ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจนํ้า เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีน เลขท่ี ๙๗๘ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 สถานีตํารวจนํ้า ๔ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม
ใน ๓ จังหวัด ต้ังแต่พ้ืนที่คลองพระราม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถึงบ้านหนองศาลา อําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 กําลังพล 
 กําลังพลมีจํานวนทั้งหมด ๕๐ นาย ประกอบด้วย 
 - นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรจํานวน ๑๗ นาย 
 - นายตํารวจช้ันประทวนจํานวน ๓๓ นาย 
 

 ยานพาหนะประจําหน่วย 
 สถานีตํารวจนํ้า ๔ กองกํากับการ ๔ กอง
บังคับการตํารวจนํ้า มียานพาหนะประจําหน่วยที่ใช้สําหรับ
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเรือประมงในเขตน่านนํ้าไทย
ทั้งหมด ๕ ลํา ได้แก่ 
 - เรือตรวจการณ์ ๕๓๐ 
 - เรือตรวจการณ์ ๕๓๖ 
 - เรือตรวจการณ์ ๔๓๗ 
 - เรือตรวจการณ์ ๓๔๐ 

    - เรือตรวจการณ์ รน.๕๗ 
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  ทั้งน้ีในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจของเจ้าหน้าที่ จะมีเรือเล็กไว้สําหรับช่วยเหลือเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินด้วย 
 ภารกิจหน้าที่ 
 ๑. ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๒. รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทั้งทางบกและ
ทางน้ํา 
 ๓. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติ 
 ๔. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ 
 ๕. รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ๖. การค้นหาและช่วยเหลือเรือ อากาศยานและ
ผู้ประสบภัยทางนํ้า 
 ๗. การช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเท่ียวที่สัญจรทางนํ้า โดยเฉพาะ
ตลาดน้ําอัมพวา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจของกองบังคับการตํารวจนํ้า 
คอยช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
 กองบังคับการตํารวจนํ้า เป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐ สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เก่ียวกับกิจการ อํานวยการ บริการ ป้องกันปราบปรามในน่านนํ้าไทย ซึ่งพ้ืนที่ทางน้ําจะมีสิ่ง
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่หลายส่วน คือ 
 ๑. เรือ  
 ๒. ท่าเรือ 
 ๓. อู่เรือ 
 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติในนํ้า 
 ๕. ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองทางน้ํา 
 กองบังคับการตํารวจนํ้า จึงได้จําแนกสิ่งที่จะต้องดําเนินการออกเป็นกลุ่มงานใหญ่ๆ ดังน้ี  
 ๑. งานควบคุมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี ประกอบด้วย 
  ๑.๑ การรักษากฎหมายในทะเล 
  ๑.๒ การปฏิบัติการด้านการข่าว  
  ๑.๓ การปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย 
  ๑.๔ การควบคุมเรือสินค้าในประเทศ 
  ๑.๕ การควบคุมเรือประมง 
  ๑.๖ ควบคุมเรือต่างชาติที่เข้ามาในเขตท่าของ
ประเทศไทย 
  ๑.๗ กําจัดเรือที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
  ๑.๘ ปราบปรามการทําลายสิ่งแวดล้อมลงสู่นํ้า 
  ๑.๙ ปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด (Sea Piracy) 
  ๑.๑๐ ควบคุมเรือประมงต่างชาติรุกล้ําในน่านนํ้าไทย 
 ๒. งานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
  ๒.๑ การคุ้มครองและรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล 
  ๒.๒ การคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือ 
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  ๒.๓ การคุ้มครองบริเวณท่าเรือและสถานที่พักเรือ 
  ๒.๔ การคุ้มครองบุคคลสําคัญและนักท่องเที่ยว 
  ๒.๕ ป้องกันการก่อวินาศภัยของเรือเดินทะเล 
  ๒.๖ ป้องกันการโจรกรรมเรือ 
  ๒.๗ การคุ้มครองดูและฐานขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติตลอดจนท่อส่งก๊าซในทะเล 
 ๓. งานบริการและส่งเสริมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
  ๓.๑ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๓.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
  ๓.๓ การปฏิบัติการทางเรือ 
 ๔. งานวิเทศสัมพันธ์กิจการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
  ๔.๑ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
  ๔.๒ กฎหมายและสนธิสัญญา 
  ๔.๓ ตรวจสอบ ดูแลเรือประมงที่ไปทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตํารวจน้ํา 
 ๑. การถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๒. รักษาความปลอดภัยทางบกและทางนํ้า 
  ๒.๑ โครงการสายตรวจเรือพาย จัดเรือเพลายาว 
พร้อมตํารวจ ออกรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวบริเวณ
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๒.๒ โครงการตํารวจนํ้ารับใช้ชุมชนอัมพวา โดย
การจัดตํารวจเพ่ือรับใช้ชุมชนชนออกปฏิบัติหน้าที่สร้างมวลชน
สัมพันธ์ และความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๒.๓ การต้ังหน่วยบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ ร่วมกับตํารวจ
ท่องเที่ยว เทศบาลอัมพวา และเจ้าท่าสมุทรสงคราม เพ่ือให้บริการ-รักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ทางน้ําบริเวณตลาดน้ําอัมพวา 
  ๒.๔ โครงการอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และชุดเคลื่อนที่เร็วทางนํ้า 
จํานวน ๒ รุ่น รวม ๑๑๘ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจิตอาสาที่มีเรือและรถยนต์สามารถออก
ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับตํารวจนํ้าได้ทันที 
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 
  ๓.๑ ดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จํานวน ๕๐ ราย 
ผู้ต้องหาจํานวน ๘๗ คน 
  ๓.๒ ดําเนินการจับกุมตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ จํานวน ๕๔ ราย 
ผู้ต้องหาจํานวน ๕๔ ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐ บาท 
  ๓.๓ ดําเนินการจับกุมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน ๔ ราย ผู้ต้องหา ๖ คน เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๖๓๙,๔๕๐.๑๐ บาท 
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 ๔. การป้องกันปราบปรามและเก็บฐานข้อมูล 
  ๔.๑ การเก็บฐานข้อมูล จัดทําประวัติเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและผู้ใช้แรงงาน เก่ียวกับ
การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมง เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานและให้ข้อมูล
เก่ียวกับเรือประมงแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องควบคู่กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมอืงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
โดยกองบังคับการตํารวจนํ้าได้มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานีตํารวจภูธรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังทําให้
สามารถติดต่อกับเจ้าของเรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  
  ๔.๒ การออกตรวจเรือบรรทุกสินค้าประเภทต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือขึ้นสินค้า จุดพักน้ํา พ้ืนที่
เสี่ยงต่อการโจรกรรมสินค้าทางนํ้าและจัดเก็บฐานข้อมูลประวัติเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ เป็นการตรวจ
และจัดเก็บฐานข้อมูลเรือที่เข้า – ออกบริเวณน่านนํ้าไทย เพ่ือป้องกันการโจรกรรมสินค้าทางนํ้า ซึ่งจนถึงปัจจุบันยัง
ไม่พบการกระทําความผิดในลักษณะเช่นน้ี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ๑. สภาพของเรือตรวจการณ์ในปัจจุบันมีศักยภาพในการทํางานไม่เต็มขีดความสามารถ เน่ืองจากได้
ใช้ในราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 ๒. กําลังพลมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากไปช่วยราชการในภารกิจอ่ืนนอกหน่วย 
 ๓. งบประมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงและการซ่อมบํารุงเรือตรวจการณ์มีจํานวนจํากัด 
 ๔. ปัญหาการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เก่ียวกับการใช้แรงงาน 
บนเรือประมง ซึ่งยังคงไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ทุกกรณี เน่ืองจากมีกรณีนายหน้าเรือที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ทํา
การลักลอบนําลูกเรือที่ถูกหลอกลวงไปค้าแรงงานยังต่างประเทศ เมื่อเรือออกนอกน่านนํ้าไทยไปแล้ว ลูกเรือเหล่าน้ัน 
ก็มีการหลบหนีออกมาแจ้งยังสถานทูตหรือสถานีตํารวจของต่างประเทศ ทําให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีการค้า
มนุษย์ ซึ่งในการจดทะเบียนเรือและการตรวจการเข้า – ออกของเรือจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กรมเจ้าท่า 
ส่วนการตรวจบัญชีลูกเรือทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยหากเป็นเรือที่มีการจดทะเบียน
จะถูกตรวจก่อนออกน่านนํ้าไทยเสมอ แต่ที่เป็นปัญหาคือเรือที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนจึงไม่มีการตรวจเรือก่อน
ออกไป 
 ๕. ปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องอํานาจหน้าที่ของตํารวจนํ้าในการตรวจเรือ ซึ่งจะมีอํานาจเพียงการตรวจ
เรือสัญชาติไทยเท่าน้ัน แต่ไม่มีอํานาจตรวจเรือสัญชาติอ่ืน 

 
๒. ข้อมูลที่ผู้แทนสถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํา ชี้แจงตอบข้อซักถาม 
 คณะอนุกรรมาธิการได้สอบถามถึงวิธีการตรวจบัญชีลูกเรือ หรือหนังสือคนประจําเรือ (Seaman Book) 
รวมถึงการจัดเก็บประวัติฐานข้อมูลเรือ 
 พันตํารวจโท สมพร  เก่งธีระพัฒน์ สารวัตร สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการ
ตํารวจน้ํา ได้ช้ีแจงตอบข้อซักถาม ดังน้ี การตรวจบัญชีลูกเรือหรือหนังสือคนประจําเรือ (Seaman Book) โดยหลัก
เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตํารวจนํ้าจะมีอํานาจหน้าที่ตรวจกรณีที่มี
เหตุสงสัยหรือเป็นหน่วยงานเสริมกรณีกรมเจ้าท่าหรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองร้องขอ แต่จะมีอํานาจเฉพาะการ
ตรวจบนเรือที่มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน ซึ่งวิธีการตรวจเจ้าหน้าที่ตํารวจจะทําการตรวจลูกเรือเป็นรายบุคคล สําหรับ
การจัดเก็บประวัติฐานข้อมูลเรือน้ัน จําต้องกระทําทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ที่เรือมีการเข้า – ออกน่านนํ้าไทย โดยอาจมี
การประสานขอข้อมูลที่กรมเจ้าท่าด้วย 
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๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์บริเวณน่านนํ้ามีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
หลายส่วน ซึ่งกองบังคับการตํารวจน้ําเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีความสําคัญในการดําเนินงานดังกล่าว ซึ่งยังคงมี
ปัญหาข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนํ้ายังไม่มีอํานาจเข้าตรวจเรือที่มีสัญชาติอ่ืนได้ จึงควรมีการพิจารณาแก้ไข
กฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีทิพย์อาสน์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

นิภาพร/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการจัดการเสวนาและศึกษาดูงาน 
“ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง ๖ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน” 

ณ จังหวัดพะเยา 
ระหว่างวันศกุร์ท่ี ๒๘ ถึง วันเสาร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
๑. สรุปผลการจัดการเสวนา เรื่อง “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ของ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน” 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดการเสวนา เรื่อง “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน” ณ ห้องพุดตาน 
โรงแรมพะเยา เกทเวย์ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 ๑.๑ สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และผลกระทบในภาพรวม และสถานการณ์ปัญหาใน ๖ จังหวัด 
และมาตรการที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา 
 จากสถานการณ์การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ในปัจจุบัน จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอัตราท่ีสูงที่สุดในประเทศไทย ทั้งน้ี ความชุก
ของการด่ืมในกลุ่มนักด่ืมและนักด่ืมหน้าใหม่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี ซึ่งปัญหาแอลกอฮอล์มีสาเหตุ ดังน้ี 
 ๑. จุดอ่อนของกฎหมาย ที่อนุญาตให้มีการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ง่าย และมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ในอัตราที่ตํ่า 
 ๒. การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับสถานที่ห้ามจําหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือห้ามต้ังสถานบริการ 

 ๓. การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้
กฎหมาย ที่ไม่เข้มงวดต่อการป้องกันและควบคุมใน
การจําหน่ายสุราหรือการต้ังสถานบริการ 
 ๔. จํานวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีไม่เพียงพอ 
 ๕. ทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มองว่า
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ ทําให้
ผู้ประกอบการเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แสวงหา
ผลประโยชน์จากประชาชนในพ้ืนที่เป็นระยะเวลานาน 

และมีการกล่าวอ้างจากผู้ประกอบการสถานบริการเก่ียวกับความไม่รู้ในข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
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 ปัญหาแอลกอฮอล์ดังกล่าว ภาครัฐจึงต้องเร่ง
ดําเนินการหาทางแก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการเข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายมากข้ึน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเองควรมี
ส่วนในการสนับสนุนการดําเนินการของภาครัฐ โดยการจัดให้
มีการรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหาแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้สังคมไทย
ดํารงไว้ซึ่งค่านิยมอันดีงามต่อไป 

 นายสุปรีดา  อดุลยานนท์  รองผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กระทรวง 
การคลัง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ที่ตระหนักถึงปัญหาการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 จากการสํารวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รายจังหวัดในปี ๒๕๕๔ ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคเหนือมีอัตราการบริโภคหรือสัดส่วนของนักด่ืมสูงถึง ร้อยละ ๓๙.๔ ซึ่งสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ 
และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ พบว่า ๑๐ จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหา
แอลกอฮอล์ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ปราจีนบุรี พะเยา แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลําปาง และสุโขทัย 
ซึ่งมีอัตราการด่ืมที่สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันมาหลายปี 
 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี เพ่ือนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ สถานการณ์
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ผลกระทบ แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มาตรการ 
ที่มีประสิทธิผลทางหลักวิชาการ รวมถึงปัญหาข้อเท็จจริงในระดับจังหวัด และแนวทางการร่างยุทธศาสตร์จังหวัด 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ และลําปาง ที่มีอัตราการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่สูงที่สุด 
ในประเทศ 
 ทั้งน้ี ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จะดําเนินการให้มี
การขับเคลื่อนกระบวนการภายในแต่ละจังหวัด เพ่ือพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้
จังหวัดต่าง ๆ สามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ต้ังแต่
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
 นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 
 จากข้อมูลสถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พบว่า จังหวัดพะเยามีอัตราการด่ืมและการด่ืมแบบเสี่ยงสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว ยังพบว่า 
จากจํานวนประชากรที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จํานวน ๑๗ ล้านคนน้ัน ผู้หญิงและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะด่ืม



หน้า ๑๓๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้หญิงมีอัตราการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑๘ ทั้งน้ี ในจํานวนผู้ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์พบว่า เยาวชน (อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี) น้ัน 
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ ๑๕ หรือเกือบ ๒.๕ ล้านคน 
ซึ่งเป็นสถิติที่สูงมาก และมีผลให้ปัญหาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์น้ัน มีอัตราที่สูงขึ้นในแต่ละปี 
 ปัญหาแอลกอฮอล์ที่สําคัญที่ควรเร่งดําเนินการ 
หาทางแก้ไข คือ เหล้าพ้ืนบ้าน เน่ืองจากไม่มีมาตรฐานการผลิต 
ทั้งยังมีการตรวจพบการเจือปนสารพิษ อาทิ ยาฆ่าแมลง หรือ
สารเคมีชนิดอ่ืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสารเคมีเหล่าน้ีจะทําให้ผู้ด่ืมมีอาการมึนเมาเร็วขึ้น แต่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ด่ืมเป็นอย่างมาก ในบางรายถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งน้ี โรงกลั่นสุราชุมชนภายในจังหวัดพะเยามีจํานวน
ประมาณ ๒๕๐ โรง แต่จากสภาพปัญหา คือ ไม่สามารถตรวจสอบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า โรงกลั่นโรงใดมี
การเจือปนสารพิษลงไปในสุราหรือไม่ นอกจากน้ี เจ้าหน้าที่สรรพสามิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีจํานวนไม่เพียงพอ
ในการเข้าดําเนินการตรวจสอบและควบคุมให้การผลิตมีมาตรฐานในการผลิตที่ดีและมีความปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลข้างต้น จึงตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากข้ึน 
เน่ืองจากปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันส่งผลกระทบในการลดคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ซึ่งนอกจากการร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชน
ลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้
บังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 
 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี จึงมุ่งหมาย
ให้เกิดผลอันเป็นรูปธรรม ที่สามารถใช้ในการวางยุทธศาสตร์
นโยบายในการแก้ไขปัญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถลดจํานวนผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ของ
ภาคเหนือให้มีจํานวนน้อยลงโดยเร็วที่สุด เพ่ือเป็นการพัฒนาให้

ประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 นายสุรศักด์ิ  ไชยสงค์  รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
 สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลกระทบในภาพรวม 
 ปัญหาการด่ืมสุราประกอบด้วย ๒ กลไก ประกอบด้วย รูปแบบ และปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ซึ่งนําไปสู่ 
 ก. ความเป็นพิษทางด้านกายภาพหรือด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง 
 ข. ความเมา ทําให้เกิดปัญหาต่อผู้ด่ืมเองและคนรอบข้าง 
 ค. ฤทธ์ิเสพติด นําไปสู่ปัญหาการเสพติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา 
 จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เป็นนักด่ืม
ในปัจจุบันหรือผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมาจํานวน ๑๖,๙๙๒,๐๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๕ ของประชากรผู้ใหญ่ โดยที่สัดส่วนของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน คงที่ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา แต่ใน
สัดส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเด็กและสตรีน้ัน มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ๓๑๐,๐๐๐ คน ในกลุ่มสตรี และ 
๒๒๐,๐๐๐ คนในกลุ่มเด็ก 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๓๕ 

 

 โดยที่สถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่สํารวจในปี ๒๕๕๔ สําหรับการด่ืมในแต่ละภูมิภาคน้ัน 
พบว่า ภาคเหนือมีความชุกการด่ืมสูงที่สุด คือ ร้อยละ ๓๙.๔ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๓๗.๒ 
สําหรับภูมิภาคอ่ืนน้ันมีความชุกการด่ืมน้อยกว่าความชุกการด่ืมในภาพรวมของประเทศ ร้อยละ ๓๑.๕ ซึ่งภาคกลาง
มีความชุกการด่ืม ร้อยละ ๒๘.๑ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๓.๕ 
และภาคใต้ ร้อยละ ๑๘.๘ ดังน้ัน ภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจึงมีความเส่ียงในการเผชิญกับปัญหาแอลกอฮอล์
มากที่สุด 
 ซึ่งการคํานวณความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์
น้ัน เปรียบเทียบกับค่าของจังหวัดที่มีค่าสูงสุดและตํ่าสุด
ประกอบ โดยคํานวณจากปัจจัย ๕ ด้านประกอบกัน ดังน้ี 
 (๑) ความชุกของนักด่ืมผู้ใหญ่ทั่วไป 
 กลุ่มประชากรที่มีความชุกของนักด่ืมสูงที่สุด คือ 
วัยผู้ใหญ่ (อายุ ๒๕ – ๕๙ ปี) รองลงมา คือ กลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี  
 (๒) ความชุกของนักด่ืมเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี  
 จากการสํารวจในปี ๒๕๕๔ พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คือ ๒๐.๔ ปี โดยประชากรชาย
ที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปเริ่มด่ืมที่อายุเฉลี่ย ๑๙.๔ ปี ส่วนประชากรหญิงเริ่มด่ืมเฉลี่ยที่อายุ ๒๔.๕ ปี โดยกลุ่มนักด่ืมเยาวชน 
อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี มีอัตราการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑๖ ของจํานวนประชากรทั้งหมด โดยท่ี
เยาวชนชายมีอัตราการด่ืม ร้อยละ ๑๖ และเยาวชนเพศหญิง ร้อยละ ๑๖.๓ 
 (๓) สัดส่วนของนักด่ืมประจํา  
 ในช่วงปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๔ น้ัน สัดส่วนของนักด่ืมประจํามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก โดยสัดส่วนของนักด่ืม
ประจําต่อนักด่ืมทั้งหมดเพ่ิมจากร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๔๔.๒ ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๖ ต่อปี 
 (๔) สัดส่วนของนักด่ืมหนัก  
 การด่ืมหนักหรือการด่ืมแบบหัวรานํ้า คือ การด่ืมในลักษณะที่มีประมาณมากในคร้ังเดียว ซึ่งกําหนด 
ไว้ที่การด่ืม ๕ หน่วยด่ืมมาตรฐานขึ้นไป กล่าวคือ ด่ืมมากกว่า ๕ แก้วขึ้นไป ซึ่งผู้ชายมีอัตราการด่ืมหนักมากกว่า
ผู้หญิง โดยนักด่ืมชายร้อยละ ๔๐ และนักด่ืมหญิง ร้อยละ ๑๘ และกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี มีสัดส่วนของ 
ผู้ด่ืมหนักมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนที่ ร้อยละ ๔๑.๗ 
 (๕) สัดส่วนของผู้ด่ืมแล้วขับ  
 พฤติกรรมการด่ืมแล้วขับและอัตราการได้รับอุบัติเหตุจราจรจากการด่ืมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของการด่ืม โดยที่ การด่ืมแล้วขับและโอกาสของอุบัติเหตุจะเพ่ิมตามความถี่ของการด่ืม กว่าร้อยละ ๔๐ ของนักด่ืม 
ที่ด่ืมบ่อยกว่าสัปดาห์ครั้งเคยขับรถหลังด่ืมในระยะเวลา ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่ากลุ่มนักด่ืมนาน ๆ ครั้ง อย่างชัดเจน 
หรือกลุ่มผู้บริโภคท่ีด่ืมทุกวันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่ากลุ่มด่ืมหน่ึงถึงสามคร้ังต่อปีถึง ๑๐ เท่า 
 
 มาตรการในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ 
 มาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์มีประสิทธิผลและต้นทุน หรือความคุ้มค่าที่ต่างกัน มาตรการที่ดี
ที่สุดของนโยบายแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ๑๐ ประการ ได้แก่ 



หน้า ๑๓๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 (๑) การจํากัดอายุผู้ซื้อ 
 (๒) รัฐเป็นเจ้าของร้านขายสุราปลีก 
 (๓) การจํากัดเวลาในการขาย 
 (๔) การจํากัดความหนาแน่นของจุดขาย 
 (๕) ระบบภาษีสุรา 
 (๖) การสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
ของผู้ขับขี่ 
 (๗) การลดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผู้ขับขี่  
 (๘) การยึดใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งหมายถึง การห้ามผู้ขับขี่ขณะมึนเมาไปขับขี่อีก 
 (๙) การกําหนดระดับบุตรอนุญาตขับขี่เป็นขั้นตอนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมา 
 (๑๐) การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงเบ้ืองต้นด้วยระบบ Brief Intervention 
 โดยที่มาตรการห้ามหรือควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และควบคุมการบริโภคของเยาวชน จึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว ดังน้ัน กลุ่ม
มาตรการท่ีมีประสิทธิผลและความคุ้มค่าสูงสุดสําหรับสังคมไทย ได้แก่ มาตรการทางภาษีและราคา การจํากัดการ
เข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การควบคุมหรือห้ามการโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมาอย่าง
จริงจัง ทั้งน้ี ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกฝังค่านิยมทางสังคมควบคู่กันไป 
 
 ๑.๒ นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ควบคุมแอลกอฮอล์ระดับชาติ 
 นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์  รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญาของประชากรไทย 
ผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่าน้ัน ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคม 
และประเทศ โดยที่ผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง ๑.๕๑ แสนล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งสูงกว่าผลประโยชน์ที่สังคมได้รับในรูปแบบของภาษี  
ในอัตรา ๑ ต่อ ๒ กล่าวคือ รัฐจัดเก็บภาษีจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ ๑ บาท แต่รัฐต้องจ่าย ๒ บาท เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 การควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทยน้ัน มีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีแนวคิดเพ่ือการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการป้องกัน
แก้ไขปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ จึงเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วย
สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ ในการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ สร้างความเข้มแข็งในการนําไปปฏิบัติ 
ศักยภาพในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล์ และกําหนดเป้าหมายระยะยาวของสังคมไทยในการจัดการ
กับปัญหาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 (๑) ควบคุม และลดปริมาณการบริโภคของสังคม 
 (๒) ป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ และควบคุมความชุกของผู้บริโภค 
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 (๓) ลดความเสี่ยงของการบริโภค ทั้งในมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบของการบริโภค และ
พฤติกรรมหลังการบริโภค 
 (๔) จํากัด และลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค 
 แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ย่อย ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ 
 เพ่ือควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนโดยรวม และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านกลไก
การควบคุมให้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่มีราคาแพงและหาซื้อยาก โดยมีมาตรการการดําเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) มาตรการภาษีและราคา 
 (๒) มาตรการควบคุมสถานที่ และวันเวลา ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 (๓) มาตรการควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการด่ืม 
 เพ่ือสร้างค่านิยม บรรยากาศทางสังคมไปสู่ทัศนคติที่ว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา และลดกระแสการ
บริโภคในกลุ่มเยาวชน โดยมีมาตรการการดําเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 (๒) มาตรการการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมโอกาสการไม่ด่ืมสุรา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดอันตรายจากการบริโภค 
 เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาในกลุ่มผู้บริโภค และจํากัดขนาดและความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มผู้ที่มี
ปัญหา และได้รับผลกระทบจากการบริโภค โดยมีมาตรการการดําเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) มาตรการควบคุมการบริโภคในเง่ือนไขและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสูง 
 (๒) มาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา 
 (๓) มาตรการการคัดกรองและบําบัดรักษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่ 
 เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่และกลุ่มประชากรเฉพาะ 
โดยมีมาตรการการดําเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน 
 (๒) มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง 
 เพ่ือสร้างกลไกสนับสนุนกระบวนการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิผล โดยมีมาตรการ
การดําเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) มาตรการสร้างความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกระดับ 
 (๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ 
 (๓) มาตรการส่งเสริมให้เป็นกระบวนการที่มีรากฐานจากองค์ความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน 
 (๔) มาตรการปกป้องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ 
 (๕) มาตรการรณรงค์สาธารณะเพ่ือสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล์ 
 (๖) มาตรการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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 ๑.๓ วงเสวนาข้อคิด มุมมอง สถานการณ์ปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหา 
 ประเด็นสะท้อนปัญหาจากมุมมองผู้นําท้องถ่ิน 
 นายศุภชีพ  หาญใจ ประธานเครือข่ายตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 จากข้อมูลสถานการณ์ที่จังหวัดมีอัตราการด่ืมสูงที่สุดในประเทศไทย มีข้อสังเกตว่าผู้ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่ประชากรในพื้นจังหวัด
พะเยา อาจเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพะเยา  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนักด่ืมหน้าใหม่ 
ที่เป็นเยาวชน สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง 
และมีธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมา คือ ด่ืมเหล้าในทุกโอกาส 
ทั้งจัดงานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานศพ และ
การหาเสียงเลือกต้ังในท้องถิ่นมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ให้บริการเช่นกัน รวมถึงบทบาทของกลุ่มสตรี ที่มีการ
เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมระหว่างสตรีและบุรุษ  
จึงนําไปสู่การด่ืมเหล้าของนักด่ืมผู้หญิง ทําให้อัตราการด่ืมเหล้าของนักด่ืมผู้หญิงเพ่ิมขึ้นอีก นอกจากน้ี สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้มีการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทําให้มีกําลังในการจ่ายมากข้ึน 
 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีโครงการรณรงค์งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า โดยมี
การต้ังคณะทํางานศูนย์พัฒนาชุมชนตําบลบ้านเหล้าในการดําเนินงาน เพ่ือให้การดูแลสุขภาพและครอบครัวของ
คนในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองหลายปี ในช่วงแรกของโครงการได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 
แต่ภายหลังคนในชุมชนมีความกระตือรือร้นน้อยลง เสียงตอบรับเร่ิมน้อยลง เน่ืองจากทัศนคติของคนในชุมชนที่
ถือว่าการเลี้ยงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานข้ึนบ้านใหม่ เป็นการแสดงถึงความมีฐานะที่ดี 
 ประเด็นสะท้อนปัญหาจากมุมมองประชาชน 
 นายรัฐวุฒิชัย  ใจกล้า  ประธานสภาท้องถิ่นไทย จังหวัดพะเยา  
 อัตราการปัญหาแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปีน้ัน มีสาเหตุมาจากการบังคับใช้กฎหมายภายในพื้นที่ของ
จังหวัดพะเยายังไม่มีความเข้มแข็งอย่างเพียงพอ ควรมีการกําหนดให้การขอใบอนุญาตผลิตสุรามีอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น รวมถึงกําหนดมาตรฐานโรงกลั่นสุราให้มีมาตรฐานและภาครัฐสามารถเข้าทําการตรวจสอบ
และควบคุมได้อย่างทั่วถึง 
 ปัจจัยการว่างงานของคนในพ้ืนที่ที่มีอยู่มากก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน ภาครัฐควรใส่ใจในการจัดหาให้คนว่างงานในพ้ืนที่ได้มีงานทํา และควรมีนโยบายเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีจากการใช้เวลาว่างจากการทํางานให้เป็นประโยชน์  
 ทั้งน้ี บุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผู้นําทางการเมือง ข้าราชการ ตํารวจ นักแสดง ที่บุคคลต้นแบบก็เป็น
ปัจจัยที่ทําให้เกิดค่านิยมในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมองว่าสิ่งที่เป็นบุคคลเหล่าน้ันทําเป็น
เรื่องที่ดี เป็นเรื่องปกติ จึงทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม ดังน้ัน หากบุคคลผู้เป็นต้นแบบ
ทั้งหลายมีบทบาทท่ีดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการเลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด ก็จะเป็น
หนทางหน่ึงที่จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนสามารถลดหรืองดการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์ได้อีกทาง 
 ด้วยเหตุน้ี การท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน จะต้องเร่ิมด้วย
การสร้างภูมิต้านทาน โดยใช้ธรรมะเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องกันอย่างยาวนาน เริ่มจากสร้างความ
ตระหนักในศีล ๕ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต โดยเน้นในข้อที่ ๕ เป็นหลัก เพราะสาเหตุแห่งการผิดศีล 
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ที่เหลืออีก ๔ ข้อน้ัน ส่วนใหญ่มาจากการละเมิดศีลข้อ ๕ ฉะน้ัน เมื่อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลัก
ของปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ทางแก้ที่ดีที่สุดในขณะน้ี คือ ต้องสร้างนิสัยการเลิกเหล้าเป็นอันดับแรก และควรสร้าง
วัฒนธรรมในการดื่มให้เป็น เพ่ือลดการเกิดผลกระทบที่ตามมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุบน
ท้องถนน และปัญหาความรุนแรง เป็นต้น 
  
 ประเด็นนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และทิศทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 พันตํารวจตรีปชา  รัตนพันธ์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ผู้แทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 นโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเก่ียวกับการควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มี  
๓ แนวทาง คือ 
  ๑) การป้องกัน โดยมีนโยบายการป้องกันการจําหน่ายและด่ืมสุรา ซึ่งป้อนกันไม่ให้มีการด่ืมสุราใน
สถานที่ที่ประกาศห้าม ได้แก่ ป๊ัม โรงเรียน วัด 
สวนสาธารณะ และสถานพยาบาล เป็นต้น การ
ห้ามด่ืมสุราบนรถที่อยู่ในทางหรือขับขี่อยู่ในทาง 
และได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่จําหน่ายสุราหรือ
เปิดสถานบริการต่าง ๆ เข้ารับฟังการช้ีแจงข้อ
กฎหมายเกี่ ยว กับสุ รา  ทั้ ง ยั งมี การ จัดอบรม
ข้าราชการใน ๘ จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้ทราบถึง
กฎหมายที่เก่ียวกับการจําหน่ายสุราและบทลงโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
  ๒) การปราบปราม สํานักงานตรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพสามิต ในการ
ตรวจจับร้านจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาต รวมถึงตรวจจับโรงกล่ันเหล้าที่ไม่ได้รับใบอนุญาต 
และได้มีการร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในการตรวจจับสถานที่ที่ห้ามจําหน่าย ห้ามด่ืม 
และผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดเก่ียวกับอายุของผู้ด่ืม 
  ๓) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงข้อ
กฎหมายและบทลงโทษทางกฎหมายที่ควรทราบ 
 ทั้งน้ี ในการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ควรมีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากอาศัยแค่กําลังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต หรือคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพียงหน่วยงานเดียวที่จะเข้าไปปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่น้ัน อัตรากําลังไม่เพียงพอและไม่
สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นเรื่องที่ทกุฝ่ายต้องร่วมมือกัน 
 นอกจากน้ี มีสถิติที่น่าสนใจเก่ียวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คือ ต้ังแต่พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ออกคําสั่งที่ ๒๕๑/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 ๑) จับกุมการกระทําในกรณีภาพถ่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในวัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ หอพัก 
โรงเรียน ป๊ัม 
 ๒) ห้ามจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
 ๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยลักษณะเร่ขาย 
 ๔) ห้ามจําหน่ายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจําหน่าย 
 ๕) ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจ 



หน้า ๑๔๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๖) ห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวัน เวลา ที่รัฐมนตรีกําหนด เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น 
 ทั้งยังมีการดําเนินคดีเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในจํานวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี กล่าวคือ ในปี ๒๕๕๓ มีการ
ดําเนินคดีทั่วประเทศจํานวน ๑,๔๙๕ ราย ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๔๙๘๐๒ ราย ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๖๖,๘๘๑ ราย และ
ในปี ๒๕๕๖ เพียง ๔ เดือนแรก กล่าวคือ ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน มีการดําเนินคดีแล้วจํานวน 
๓๘,๐๒๒ ราย เห็นได้ว่าสถิติการดําเนินคดีน้ันเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกปี เน่ืองจากการเข้มงวดกวดขันต่อการกระทําผิด
เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้น ในทางกลับกันก็มีการกระทําฝ่าฝืนมากขึ้นเช่นกัน 
 
 ประเด็นสุราชุมชน นโยบายของกรมสรรพสามิตและทิศทาง 
 นายสมเดช  ศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาภาษี กรมสรรพสามิต 
 ในปี ๒๕๔๒ สุราเป็นสินค้าต้องควบคุม โดยรัฐต้องเป็นผู้อนุญาตให้มีการสัมปทาน จึงมีโรงผลิตสุรา
เพียง ๔๒ รายเท่าน้ัน ต่อมาเมื่อสิ้นปี ๒๕๔๒ รัฐบาลหมดสัญญาในการควบคุมการให้สัมปทานโรงผลิตสุรา ทําให้
การผลิตสุราเป็นไปอย่างเสรีมากข้ึน ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตเปิดโรงผลิตสุราได้ง่ายขึ้น ทําให้เกิด 
โรงกลั่นชุมชนขึ้นเป็นจํานวนมาก กรมสรรพสามิตสามารถ
เข้าควบคุมดูแลโรงผลิตสุราได้เก่ียวกับคุณภาพการผลิต และ
จํานวนสารต้องควบคุมเท่าน้ัน มีผลให้ในปัจจุบันมีโรงผลิต
สุราชุมชนมากถึง ๓,๘๐๐ ราย ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 
๒๕ โดยที่อัตราการผลิตที่ถูกกฎหมายนั้น อันดับที่ ๑ จังหวัด
แพร่ จํานวน ๗ ล้านลิตรต่อปี อันดับที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน ๑.๘ ล้านลิตรต่อปี อันดับที่ ๓ จังหวัดเชียงราย 
จํานวน ๗ แสนลิตรต่อปี และจังหวัดพะเยาอยู่ลําดับที่ ๖ 
จํานวน ๔ แสนลิตรต่อปี 
 สิ่งที่กรมสรรพสามิตสามารถดําเนินการได้ดีที่สุด คือ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสุราที่ผลิต 
ซึ่งจะนําไปสู่การควบคุมการผลิตในโรงผลิตสุราชุมชน แต่เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอย่างจํากัด ทําให้การทํางานเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงในทุกพ้ืนที่เป็นไปอย่างลําบาก หากมีการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนจัดหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมกัน
ทํางานในแต่ละพ้ืนที่จะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นอกจากน้ี เป็นข้อมูลที่ทราบโดยทั่วไปว่า รายได้หลักของรัฐบาลน้ัน มาจากการจัดเก็บภาษีสุรา ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จึงต้องอาศัยการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลให้
ราคาจําหน่ายสูงขึ้น และทําให้ผู้ด่ืมซื้อได้ยากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็ทําให้เกิดช่องว่างในการหลีกเลี่ยงให้สามารถ
ผลิตสุราในต้นทุนที่ตํ่าลง ทําให้เกิดปัญหาการผลิตสุราโดยผิดกฎหมายและปัญหาการเจือปนสารพิษเพ่ือให้ต้นทุน
การผลิตที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ด่ืมตามมา 
 
 ประเด็นปัญหาผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาล กลไกการบําบัด 
 นายแพทย์ปริทรรศ  ศิลปะกิจ  นายแพทย์เช่ียวชาญโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ปัจจุบัน ผู้เข้ารับการรักษาอาการทางจิตและประสาทโดยมีสาเหตุจากเหล้าน้ัน มีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
และอยู่ในเกณฑ์อายุที่น้อยลงเรื่อย ๆ เช่นกัน ซึ่งส่งผลจากที่พิษสุราเข้าทําลายเยื่อหุ้มสมอง เน่ืองจากเย่ือหุ้มสมอง
ของวัยรุ่นน้ันไม่แข็งแรงพอเมื่อบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ถูกทําลายได้
โดยง่าย อาการเหล่าน้ีจะไม่ปรากฏในช่วงแรก แต่จะมีผลในช่วงระยะยาว 
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 นอกจากน้ี บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจที่ผิดเก่ียวกับการบําบัดรักษาผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังว่า เมื่อเข้ารับ
การบําบัดแล้วจะสามารถหายขาดได้ ไม่กลับไปติดสุราอีก ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดรักษานั้น  
มีโอกาสกลับไปด่ืมอีกครั้ง โดยอาศัยปัจจัยทั้งจากตัวผู้ป่วยเองและจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีผลเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยกลับไปติดสุราอีกครั้ง ทั้งน้ี ในการบําบัดรักษาผู้ป่วยน้ันต้องมีการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด  
ทั้งจากแพทย์ผู้ทําการรักษาและญาติของผู้ป่วย 
 เก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติด้านการบําบัดรักษาผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังน้ัน โรงพยาบาลสวนปรุงได้มีการ
จัดทําคู่มือในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย และทําการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ทราบ แต่ยังไม่ได้ผล
มากนัก เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองยังคงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาที่ผิด และไม่สามารถ 
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้ 
 เห็นได้ว่าการด่ืมสุราน้ัน ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกด้าน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีอาการคลุ้มคลั่งที่เป็นผลกระทบจากการด่ืมสุราน้ัน 
สามารถใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ บังคับให้เข้ารับการรักษาได้ แต่ในทางปฏิบัติน้ันยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างแท้จริง ต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการเป็นอย่างมาก และอาจเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้ป่วยได้ 
  
 ประเด็นคุณภาพชีวิตประชาชน และความจําเป็นที่ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ 
 นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
สภาผู้แทนราษฎร 
 สืบเน่ืองจากวัฒนธรรม ทัศนคติ และความเช่ือที่ผิดของคนไทยที่มีมายาวนานเก่ียวกับการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือรักษาโรคหรือแก้เคล็ดขัดยอกนอกของคนในพ้ืนที่เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดําเนินการ เพราะ
เป็นความเช่ือที่สั่งสมมานาน ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ส่วนปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเยาวชนน้ัน
สามารถหาทางแก้ไขได้ค่อนข้างง่ายกว่า การแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จึงต้องมุ่งเน้นให้ถูกจุด โดยเริ่มจากหน่วยเล็ก ๆ 
อย่างครอบครัว ต้องเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นเกราะกําบังปัญหาต่าง ๆ ที่จะออกไปสู่ภายนอก  
 ปัญหาทางอาชญากรรมทางเพศ ทั้งการถูก
ข่มขืน ถูกลวนลาม จากข้อเท็จจริงแล้วส่วนใหญ่เกิดจาก
สมยอมกัน ซึ่งเป็นผลจากการด่ืมแอลกอฮอล์แล้วนําไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดพฤติกรรม
ความรุนแรงภายในครอบครัว อุบัติเหตุการจราจร ล้วนมี
สาเหตุจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น เมื่อตัวเลข
ของการสูญเสียที่เกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน 
มีมูลค่าสูงกว่ารายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีสุราเป็น
จํานวนมาก จึงย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในวง
กว้าง ปัญหาแอลกอฮอล์จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไข 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สําคัญ คือ ต้องลดความกลัวของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหาแอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายจํานวนมาก แต่ไม่มีการดําเนินการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด การหวังพ่ึง
การรณรงค์ภาคประชาสังคมเพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา สิ่งที่สําคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นําชุมชน และภาคประชาชน ต้องมีการดําเนินการอย่างจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน และดําเนินการร่วมกัน
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสามารถเข้าถึงทั้งโดยภาพรวมและในแต่ละพ้ืนที่ควบคู่กันไป และควรมี
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มาตรการในการติดตามประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ
ให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละช่วงเวลา 
 
๒. สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ชุมชนต้นแบบโครงการ “วัฒนธรรมงานศพปลอดเหล้า” ณ ตําบลบ้านเหลา่ 

อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการจัดการปัญหาในชุมชนพ้ืนที่
ตําบลบ้านเหล่า ชุมชนต้นแบบโครงการ “วัฒนธรรมงานศพปลอดเหล้า” ณ ตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา โดยรับทราบข้อมูล ดังน ี้ 
 
 ๒.๑ ข้อมูลที่ชุมชนตําบลบ้านเหล่านําเสนอ 
  ตําบลบ้านเหล่ามี ๑๔ หมู่บ้าน มีที่ทําการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๒ แห่ง ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านเหล่า
และตําบลบ้านดงอินตา ตําบลบ้านเหล่ามีประชากรท้ังหมด ๗,๘๒๖ คน เป็นเพศชาย ๓,๘๗๒ คน และเพศหญิง 
๓,๙๕๔ คน  
 วัฒนธรรมงานศพปลอดเหล้า ได้มีการเริ่มดําเนินการโครงการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาตรการ
ที่นํามาใช้ คือ ทุกหมู่บ้านนําป้าย “งานศพ งานโศก งานเศร้า งดเลี้ยงเหล้ากันเถอะ” ติดบริเวณงานศพทุกงานในพ้ืนที่ 
โดยเน้นขอความร่วมมือในชุมชนเพ่ือแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์และเจ้าภาพงานศพ 
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือครอบครัว ชุมชนบ้านเหล่า ลด ละ เลิกเหล้า และเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในตําบลบ้านเหล่าได้ตระหนัก
และมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาในตําบลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาสังคม
อย่างย่ังยืน 
 ชุมชนตําบลบ้านเหล่ามีกระบวนการทํางาน โดยการจัดประชุมคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วย คณะทํางาน
สุขภาพภาคประชาชน และทีมงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลบ้านเหล่า ทีมงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 
ทีมงานสถานีอนามัยบ้านเหล่า เพ่ือช้ีแจงโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดเหล้า เพ่ือให้มีการลด ละ เลิกเหล้า
ในงานต่าง ๆ และโดยเฉพาะงานศพในชุมชน 
 พร้อมจัดเวทีประชาคมเครือข่ายครอบครัว ตําบลบ้านเหล่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอําเภอแม่ใจ เจ้าคณะตําบลบ้านเหล่า และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานีอนามัย 
ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มแม่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านระดับแกนนํา ตัวแทนสถาบันการศึกษา ประธาน
ประชาคมตําบลบ้านเหล่า มีมติในที่ประชุมให้มีการงดเหล้าในงานศพทุกหมู่บ้าน และเชิญชวนให้งดเหล้าในช่วง
เข้าพรรษา 
 ผลจากการรณรงค์ลด ละ เลิกการด่ืมแอลกอฮอล์ในงานศพ ถือว่าประสบความสําเร็จ เน้นการสร้าง
ความเข้าใจ สร้างความรู้แก่คนในหมู่บ้าน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา
ที่เกิดขึ้น รุกรานเข้าสู่ทุกครัวเรือน และเป็นการกลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม เป็นค่านิยมที่ผิดในเรื่องการนํา
เครื่องด่ืมซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
 นอกจากน้ี ชุมชนตําบลบ้านเหล่ายังวางแผนโครงการเพ่ือขยายผลการดําเนินงานนอกเหนือจาก
วัฒนธรรมงานศพปลอดเหล้า โดยจัดให้มีโครงการปลอดเหล้าทุกวันพระ เพ่ือเป็นให้การดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนภายในชุมชนเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง 
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 ๒.๒ ข้อมูลที่ชุมชนตําบลบ้านเหล่าชี้แจงตอบข้อซักถาม 
 คณะกรรมาธิการได้สอบถามผู้นําชุมชนตําบลบ้านเหล่าเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามโครงการวัฒนธรรมงานศพปลอดเหล้า โดยได้รับทราบข้อมูลดังน้ี 
 อุปสรรคในการทําโครงการ คือ ช่วงแรกของการเริ่มโครงการประชาชนให้ความร่วมมือดี แต่ประชาชน
บางส่วนยังมีการด่ืมเหล้า โดยอ้างว่าอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพในงานศพ เจ้าภาพบางงานยังมีการเกรงใจแขกที่มาร่วมงาน 
โดยเฉพาะแขกต่างถิ่นที่มาไกล มีการแอบนําเหล้ามาต้อนรับแขกต่างถิ่น หรือในบางงานศพไม่มีการด่ืมเหล้า 
ในบ้านงานศพ แต่ในละแวกบ้านใกล้เคียงยังมีการด่ืมเหล้า ทั้งน้ี ในการจัดโครงการดังกล่าว ความสําเร็จหรือ
ปัญหาต่าง ๆ น้ัน มีผลอยู่ภายในจังหวัดพะเยาเท่าน้ัน ไม่มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด จึง
เป็นข้อจํากัดในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากไม่มีข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างภายนอกพ้ืนที่ในการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพ่ือนํามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินโครงการ 
 ดังน้ัน หากจะทําให้สําเร็จต้องอาศัยคณะทํางาน ที่มีความเสียสละและมีความต้ังใจจริง มีทุนใจสูง 
ต่อชุมชนของตนเอง ผู้นําที่มีความเข้มแข็ง และเป็นที่เช่ือถือของชุมชน มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน มีความ
เช่ือมั่นในศักยภาพของชุมชน โดยมีองค์กรและโครงสร้างการทํางานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานให้กับชุมชนได้ 
รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ตามแผนงานที่เสนอ และมีการ
ถอดบทเรียนการทํางาน มีการเปรียบเทียบข้อมูล แนวคิด ผลการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการทํางาน สามารถแก้ไขปัญหาและหาวิธีการทํางานที่เหมาะสมต่อไป 
 
 ๒.๓ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่ต้องมีการเร่งดําเนินการแก้ไข การที่เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์สามารถหาซ้ือขายได้ง่าย รวมถึงกรณีที่โรงผลิตสุราไม่มีมาตรฐานในการผลิตอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ดังน้ัน ทุกคนในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันปลูกฝังจิตสํานึกในการ
ตระหนักรู้ถึงโทษของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยท่ีคนชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและพร้อมใจกัน ผู้นําชุมชน
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากปัญหาแอลกอฮอล์ ได้ฝังรากลึกอยู่ใน
สังคมไทยเป็นระยะเวลานาน การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยเวลา ความร่วมมือร่วมใจ และความมุ่งมั่นของทุกคนในการ
ผลักดันเกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและผลที่เป็นรูปธรรม ที่จะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงในภายภาคหน้า 
 
 นางสาวสุภาวิณี  ดีทรัพย์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

นิภาพร/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการจัดเสวนา 
เรื่อง “การวางแผนงานพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

ณ สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ในวันเสาร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 สรุปผลการจัดเสวนาเรื่อง การวางแผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
 ๑. มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่กาได้ใช้มาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กจัดต้ังโดย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาส่งเสริมการ
ดําเนินงาน ซึ่งมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์ใช้มาตรฐาน
ของคณะพยาบาลเป็นหลัก โดยเน้นการดูแลด้านสุขภาพ 
และพัฒนาการเด็ก นอกจากน้ีการบริหารงานขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ รับเด็กอายุต้ังแต่ ๓ เดือน – ๓ ปี โดยพันธกิจของศูนย์จะเน้นด้านสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก อีก
ทั้ง ยังเป็นสถานที่ดูงานของนิสิตคณะต่าง ๆ ในส่วนของมาตรฐานการดําเนินการที่ใช้ในศูนย์ยังไม่มีชัดเจน 
  นอกจากน้ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ใจ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าวังทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน มีความเห็นดังน้ี 
  ๑. มาตรฐานในการดําเนินงาน บางมาตรฐานไม่มีคําอธิบายในการใช้ดําเนินงานทําให้นําไปปฏิบัติ
ได้ยาก เห็นควรให้มีการอบรมสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือให้การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของเด็กต่อไป 
  ๒. จากการที่ได้มีการจัดทํามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมได้มีการจัดแฟ้มมาตรฐานของ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาภายหลังได้มีมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติมขึ้นมา ทําให้การจัดทําแฟ้มมาตรฐานของศูนย์ฯ เกิดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน มีประเด็น

ที่ต้องดําเนินการคล้ายคลึงกัน จึงไม่สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมในทุกด้านได้ 
  ๓. ในการดํ า เ นิ นงานมี การใ ช้ หลาย
มาตรฐานจนเกินไป อีกทั้งงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีจํานวนมาก การดําเนินงานต้องพัฒนางานให้ตรงกับ
มาตรฐานหลายอย่างพร้อมกัน การดําเนินงานจึงไม่ตรงกับ
การประเมิน ซึ่งปกติแล้วการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแต่ละแห่ง น้ันจะมีความแตกต่างกัน  ถ้าใ ช้
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด จะไม่ตรงกับการดําเนินงาน ทํา

ให้เกิดข้อแตกต่างและไม่ตรงกับมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านโครงสร้างอาคารสถานท่ีก็ไม่ได้มาตรฐาน
ของท้องถิ่นและสาธารณสุข 
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 ๒. การประเมินผลงานตามมาตรฐาน 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่กา ประเมินโดยคณะพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งการประเมินผลงานของศูนย์ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
ทําการประเมินที่ชัดเจน เพราะการดําเนินงานจะขึ้นอยู่กับคณะ
พยาบาลศาสตร์ จะมีเพียงแต่การประเมินภายใน ปีละ ๑ ครั้ง จาก
สว่นกลางของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากน้ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่ใจ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าวังทอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ่ืน มีความเห็นดังน้ี 
  ๑. เอกสารประเมินบางหัวข้อมีประเด็นที่เข้าใจยาก เห็นควรให้มีการอบรมซักซ้อมในเรื่องมาตรฐาน
การดําเนินงาน และบางหัวข้อ (ในส่วนน้อย) มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ๒. การประเมินผลการดํา เ นินงานตาม
มาตรฐานของศูนย์อยากให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาทําการประเมิน 
  ๓. ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมอนามัย ไม่มีการประเมินภายใน
จากต้นสังกัด การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นไป
ไม่ตรงตามมาตรฐานการประเมินผลงาน เน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและการไม่ให้ความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน ทําให้ผลงานที่ได้จึงไม่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
 ๓. ด้านผู้นําและบุคลากร 
  ด้านบุคลากร 
  ด้านบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น ตําแหน่งผู้ทําความสะอาดและผู้ประกอบอาหาร นักการ เพราะที่ศูนย์
มีบริเวณกว้าง เวลาตัดหญ้าต้องขอจากนักการเทศบาล บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลเด็กขาดทักษะด้านวิชาการ ขาดบุคลากร
ทางการศึกษามาควบคุมดูแลบุคลากรในศูนย์และขาดแคลนบุคลากรด้านการบริหารงานศูนย์เด็ก 
  ด้านผู้นํา 
  ผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่น ไม่มีความสนใจที่จะ
พัฒนาศูนย์ ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจที่จะส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพแก่ผู้ดูแลเด็กผู้บริหารตัดสินใจล่าช้า ไม่มี
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เน้นวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ 
ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์ไม่เห็น
ความสําคัญต่อการพัฒนาส่งเสริม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างย่ิง
ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งครูไม่ได้รับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร ไม่ส่งเสริมการศึกษา หรือ
กิจการที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและผู้ดูแลเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
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  หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ไม่ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีวิสัยทัศน์เท่าที่ควร  
ทําให้การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีความต่อเน่ือง ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ได้
มาตรฐาน เครื่องเล่นอุปกรณ์ในการพัฒนาร่างกายของเด็กมี
ไม่เพียงพอ 
 
 ๔. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก รั้วรอบขอบชิดไม่ได้มาตรฐาน (รั้วตํ่า มีไก่ สุนัข เข้ามา) การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนที่ใช้ในศูนย์มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ตรงตามที่ขอสั่งซื้อไป 
  ขาดอุปกรณ์และสื่อในการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สนามเด็กเล่นไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ
สําหรับเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการ และสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นสนามบางช้ินไม่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล  
ที่เทศบาลตําบลจัดซื้อมาให้ศูนย์เด็ก มีความต้องการเคร่ืองสนามจากไฟร์เบอร์ที่ดีมีมาตรฐานและปลอดภัย 
ในการใช้งาน 

  อาคารเก่าชํารุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้
ประเมิน ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก ควรปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และปลอดภัย 
 
 ๕. ด้านวิชาการ 
  ควรจัดอบรมเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร
การศึกษา และอบรมการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรให้มีการกําหนด
มาตรฐานมาประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยยึดมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึง 

 
 นางสาวรัตติยา  พนาจันทร์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

นิภาพร/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๔๗ 

 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตําบลพระประโทน  

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
วันพุธท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

 
๑. ข้อมูลที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี นําเสนอ 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้า
เย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินการบวชภิกษุณีในประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยได้รับทราบข้อมูล ดังน้ี 
 ประวัติความเป็นมาของวัตร 
 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์ วัตถุประสงค์ในการ
สร้างเพ่ือให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ 
ปัจจุบันวัตรต้ังอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่ทั้งหมด ๖ ไร่ มีภิกษุณี 
สามเณรีและแม่ชีรวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ รูป 
 พระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ (ภิกษุณี วรมัย  
กบิลสิงห์) เจ้าอาวาสรูปแรกและผู้ก่อต้ังวัตร เกิดที่ตําบลหนองปลาดุก อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ออกบวชเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน  สุวโจ)  
รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร เป็นอุปัชฌาย์ ท่านได้สร้างวัตรทรงธรรมกัลยาณีต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในช่วง
ชีวิตของท่านได้เผยแผ่พระศาสนาและสนับสนุนผู้หญิงให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ดําเนินชีวิตตามแนวทางโพธิสัตต์ 
ท่านมรณภาพวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์ บุตรีของท่านได้ออกบวชในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับฉายาว่า“ธัมมนันทา” 
และได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีรูปแรก ในสายเถรวาทที่ประเทศศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีภิกษุณี ร.สัทธา  สุมนา 
เป็นอุปัชฌาย์ โดยท่านเน้นงานสายโพธิสัตต์ และการสืบสานพระศาสนาในการสร้างภิกษุณีสงฆ์ 
 สถานที่สําคัญภายในวัตร 
 ๑. พระวิหารอรหันตเถรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นอาคารฝึกอบรมพระพุทธศาสนา
ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป 

 ๒. อาคารโพธิสัตตาลัย เป็นอาคารที่พักสําหรับญาติโยม
ผู้มาปฏิบัติธรรม หรือบรรพชาเป็นสามเณรี ๙ วัน ซึ่งวัตรจะจัดขึ้น
ปีละ ๒ ครั้ง คือ ช่วงวันที่ ๖ – ๑๔ เมษายน เพ่ือถวายแด่ราชวงศ์
จักรี เน่ืองในวันจักรีและหลวงย่าภิกษุณี วรมัย  กบิลสิงห์ และ
ช่วงวันที่ ๕ – ๑๓ ธันวาคม เพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ ภายในอาคารประกอบด้วย
ห้องพักห้องละ ๒ เตียง มีห้องนํ้าภายในห้องพัก 
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 ๓. รูปเคารพหลวงย่า เดิมต้ังอยู่ภายใน
โบสถ์ช้ัน ๒ เป็นรูปเคารพของหลวงย่าอุ้มเด็กไว้ เขียนสลัก
หลังไว้ว่า “แม่ของโลก” เป็นการเปรียบเทียบว่า ทันใดที่
เราเกิดเป็นผู้หญิง ก็ได้ช่ือว่าเป็นแม่แล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นแม่
เฉพาะของลูกหลานเราเท่าน้ัน แต่เป็นแม่ของลูกหลาน
คนอ่ืน ๆ ด้วยทุกคน หากทุกคนมีความคิดเช่นน้ีแล้ว เรา
ก็จะเผื่อแผ่ความรักไปยังลูกหลานคนอื่น ๆ ด้วย สังคม
จะน่าอยู่และสงบสุขมากย่ิงขึ้น ด้านหลังของรูปเคารพ
หลวงย่าเป็นเรือโพธิสัตต์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัตร หลวงย่านิมิตเห็นว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ สีฟ้า สามารถแล่นได้ 
เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราทุกคนในโลกจะก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ดังเช่นการลงเรือลําเดียวกันแล้วแล่นไป
ข้างหน้า 
 ๔. พระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นพระพุทธรูปปางทิเบต องค์สีนํ้าเงิน 
พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อยาหรือหม้อนํ้ามนต์ พระหัตถ์ขวาลักษณะคล้ายดีดนํ้ามนต์ จึงเรียกว่าปางดีดนํ้ามนต์ 
 ประวัติความเป็นมาของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 
 หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทาครั้งที่ยังเป็น ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์ และสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้ัน 
ได้แปลพระสูตพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าออกมาเป็นครั้งแรกในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงแม่ได้นิมิตเห็นพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าในสมาธิ ภาพท่ีเห็นมีความแจ่ม
ชัดว่าเป็นพระขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยหินจากภูเขาทั้งลูก ทรงนั่งอยู่บนพ้ืนดินที่รายล้อมด้วยภูเขา มีประตูทางเข้า
ที่เขาด้านขวา มีผู้คนเดินทางเข้าสักการะและขอให้ท่านเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งหลวงแม่ได้วาดเป็นภาพร่างไว้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลังจากที่หลวงแม่บวชแล้ว ท่านได้กลับมาระลึกถึงนิมิตได้ และตระหนักว่าที่พระ
ไภษัชยคุรุพุทธเจ้าให้หลวงแม่เห็นน้ัน น่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้สร้างพระรูปของท่าน หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนัน
ทาจึงใช้เวลา ๑ ปี ในการเดินทางแสวงหาพระพุทธรูปที่นิมิตเห็นยังประเทศต่าง ๆ จนในที่สุดหลวงแม่ก็คิดสร้างเป็น
องค์สัมฤทธ์ิหล่อที่ประเทศไทย เน่ืองจากช่างของประเทศไทยต่างมีฝีมือเป็นเลิศและยังสามารถควบคุมการสร้างได้
อีกด้วย เมื่อมีการสร้างองค์พระเสร็จได้มีการนํามาประดิษฐานที่วิหารในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วจึงสร้างพระวิหาร
คลุมองค์พระอีกครั้งหน่ึง ซึ่งองค์พระมีความสูง ๓.๒๕ เมตร หน้าตักกว้าง ๑๐๘ น้ิว ดอกบัวที่ฐานสูง ๕๐ 
เซนติเมตร และฐานสูง ๑ เมตร ลวดลายที่ฐานองค์พระเป็นศิลปะปูนดํา นายช่างต้องมาป้ันด้วยปูนเปียกที่หน้างาน 
เมื่อเททองหล่อพระ ญาติโยมได้ถวายทองรูปพรรณหนัก ๓๒ บาท เพ่ือเทลงในเบ้าหลอมหล่อพระ 

 นับต้ังแต่มีการสร้างองค์พระไภษัชย
คุรุพุทธเจ้า ได้มีการสวดมนต์คาถาพระไภษัชย 
คุรุพุทธเจ้า ๑๐๘ จบ ทุกคืนวันพระ สําหรับผู้ที่
ขอให้ท่านรักษาโรคภัย จะสัมฤทธ์ิผลหากรักษาศีล 
งดเว้นเน้ือสัตว์มาครบ ๗ วัน ซึ่งเป็นการเปรียบเสมือน
ว่าการขอชีวิตเรา ต้องอยู่บนเง่ือนไขของการเคารพ
ชีวิตผู้อ่ืนด้วย 
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 บรรยายสรุปการดําเนินการบวชภิกษุณีในประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
โดย หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทา สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 พุทธบริษัท ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงเคยตรัสไว้และถือเป็นเจตจํานงของพระองค์ที่จะจัดต้ัง พระองค์ได้ทรงวางโครงสร้างการสืบทอด
พระพุทธศาสนาไว้ โดยการมอบหมายให้พุทธบริษัท ๔ รับผิดชอบร่วมกันในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และให้
พึงปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑. ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
 ๒. นําสิ่งที่ได้ศึกษานั้นไปปฏิบัติ 
 ๓. หากมีคนมาจ้วงจาบ สามารถแก้ต่างได้ 
กล่าวคือ สามารถช้ีข้อบกพร่องและแสดงคําสอนที่
ถูกต้องให้ปรากฏได้ 
 การล่มสลายของพระพุทธศาสนา ตาม
พุทธวจนะ คือ “เมื่อพุทธบริษัทไม่เคารพยําเกรงในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา และเมื่อพุทธบริษัทไม่
เคารพยําเกรงซึ่งกันและกัน” 
 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการเมื่อทําความเข้าใจในเบ้ืองต้นว่า การให้มีภิกษุณีเป็นไปตามพุทธานุญาต
และเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า 
 ตามความเช่ือที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะให้มีการบวชภิกษุณี แต่พระองค์ทรงทนการรบเร้าจาก
พระอานนท์ไม่ได้น้ัน มีประวัติดังน้ี พระนางปชาบดีโคตมีหรือพระแม่น้านาง ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าบวช  
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอม พระแม่น้านางจึงได้เล่าเรื่องดังกล่าวน้ีให้พระอานนท์ฟัง พระอานนท์จึงไปทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่าเหตุใดจึงไม่ทรงยินยอมให้พระนางบวช เพราะผู้หญิงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ใช่หรือไม่ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้ในทุกขั้น ผู้หญิงจึงสามารถบวชได้เช่นกัน พระพุทธเจ้าจึงให้
พระแม่น้านางบวช เรื่องเล่าดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามผู้หญิงบวช แต่ยินยอมให้บวชได้ 
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงให้ผู้หญิงบวชแล้ว ทรงตรัสกับพระอานนท์ มีเน้ือความท้ังหมด ๕ ย่อหน้า 
แต่ประเทศไทยมักมีการอ้างอิงเน้ือความเพียง ๔ ย่อหน้า ทําให้มีการตีความไปว่าหากมีการให้บวชภิกษุณีแล้ว 
จะเกิดผลร้ายต่อพระพุทธศาสนา 
 อน่ึง การบวชภิกษุณีที่ต้องกระทําโดยสงฆ์ ๒ ฝ่ายน้ัน พระธรรมวินัยได้ระบุไว้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้หญิงที่จะขอบวชเป็นภิกษุณีสงฆ์ต้องบริสุทธ์ิในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ต้องบริสุทธ์ิทั้งจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ 
และอนุญาตให้ภิกษุบวชให้ภิกษุณีได้ ซึ่งการบวชด้วยวิธีสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีประวัติความเป็นมา ดังน้ี ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าให้ภิกษุสงฆ์บวชให้ภิกษุณีเสมอมา จนกระทั่งมีการถามเรื่องอันตรายิกธรรมท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ทําให้
ผู้หญิงไม่กล้าตอบท่ามกลางคณะสงฆ์ การบวชจึงดําเนินต่อไปไม่ได้ ต่อมาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เรื่อง
อันตรายิกธรรม ๒๔ ข้อ ในการบวชภิกษุณีน้ัน ให้ตอบในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วจึงมาสู่พิธีบวชโดยคณะภิกษุ
สงฆ์ต่อไป 
 ทั้งน้ี ในประเทศไทย ยังไม่ได้ให้การยอมรับการบวชภิกษุณี จึงต้องไปบวชที่ประเทศศรีลังกา 
เน่ืองจากสมเด็จพระสังฆราช (กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์) ทรงมีพระบัญชา เรียกว่า พระวรคติ ห้ามมิให้พระภิกษุไทย
บวชสตรีเป็นภิกษุณี สิขมานา หรือสามเณรี ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑ ซึ่งพระบัญชาดังกล่าวได้ถูกนํามาอ้างอิง
จนถึงปัจจุบัน 
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 ซึ่งตามพระธรรมวินัย คณะสงฆ์ หมายถึง หมู่คณะของพระภิกษุและภิกษุณี ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ที่พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้ คณะสงฆ์มีระบบกฎเกณฑ์ที่จะจัดการดูแลกันเองเวลาเกิดคดีขึ้น สําหรับ
พระสงฆ์น้ันมีสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ ในแต่ละหมวดของปาติโมกข์น้ัน วางกฎเกณฑ์การลงโทษ 
ไว้ชัดเจนสําหรับผู้ละเมิด โดยใช้คณะสงฆ์เป็นผู้กําหนดและตัดสิน แต่คณะสงฆ์ไทยมีลักษณะการบริหารปกครอง 
ที่แตกต่างไปจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอ่ืน ๆ เน่ืองจากคณะสงฆ์ไทยถูกปกครองด้วยพระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทําให้คณะสงฆ์ไทยตกอยู่ภายใต้ทั้งการอุปการะ และการควบคุมของรัฐบาลไปโดย
อัตโนมัติ 
 โดยเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ให้คํานิยามคําว่า “คณะสงฆ์” หมายถึง 
ภิกษุสงฆ์ เท่าน้ัน นอกจากน้ีในมาตรา ๕ ทวิ ให้คํานิยาม “คณะสงฆ์อ่ืน” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย 
หรืออนัมนิกาย ซึ่งตรงน้ีเองที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการรับรองสถานะของภิกษุณีในประเทศไทย ดังน้ัน สมาชิก
วุฒิสภาและนักวิชาการหลายท่าน จึงประสงค์จะขอแก้ไขกฎหมายโดยจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม เป็น “คณะสงฆ์อ่ืน” 
หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรืออนัมนิกาย หรือภิกษุณีสงฆ์ หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยการใส่คําว่า 
“เช่น” ลงไปในมาตรา ๕ ทวิ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมเติมภิกษุณีสงฆ์เข้าไปได้ 
 จากการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายรับรองสถานภาพของภิกษุณีอย่างชัดเจนน้ัน ส่งผลกระทบที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย ดังน้ี 
 ๑. ประเทศไทย พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถบวชสตรีเป็นภิกษุณีได้ ตามพระวรคติของสมเด็จ
พระสังฆราช ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ 
 ๒. กรณีภิกษุณีและสามเณรี ไปทําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จะถูกขอให้เปลี่ยน
ชุดเป็นชุดฆราวาส หรือให้ใส่สูททับจีวร อีกทั้ง ยังใช้คํานําหน้านามว่า “ภิกษุณี” ไม่ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อ้าง
ว่าไม่มีในรหัสคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้คํานําหน้านามว่า “นางสาว” แทน 
 ๓. ปัญหาอุปสรรคด้านการขอต่ออายุวีซ่า จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๗ ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี จัดการอบรมสตรีชาวพุทธนานาชาติในช่วงเข้าพรรษา มีทั้ง
ภิกษุณี สามเณรี แม่ชี จากประเทศต่าง ๆ มาเข้ารับการอบรมร่วมกัน แต่มีภิกษุณีจํานวน ๕ รูปที่วีซ่าหมดอายุ
เพียง ๒ เดือน และจําเป็นต้องต่ออายุให้อยู่ได้ครบ ๓ เดือน กรณีน้ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แนะนําว่า ควรจะ
ติดต่อผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งวัดของภิกษุณีน้ันยังไม่มีโดยกฎหมาย ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องไปหา
วัดเพ่ือจะได้ขึ้นสังกัดได้ เจ้าคณะจังหวัดจึงได้แนะนําให้ภิกษุณีน้ัน สังกัดวัดที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งก็ได้รับการรับรองจาก
วัดน้ัน และได้มีการเสนอเร่ืองเพ่ือให้เจ้าคณะอําเภอและเจ้าคณะจังหวัดตามลําดับต่อไปแล้ว จนท้ายที่สุดภิกษุณี
ทั้ง ๕ รูป ได้รับการประทับตราต่อวีซ่าจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในวันที่ ๒๘ กันยายน แต่ต่อมาในวันที่ ๓๐ 
กันยายน สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโทรศัพท์มาแจ้งภิกษุณีธัมมนันทา ขอให้นําหนังสือเดินทางของภิกษุณีทั้ง ๕ 
รูป มาเพ่ือประทับตรายกเลิกวีซ่า เป็นผลให้ภิกษุณีต้องเสียค่าปรับวันละ ๒๐๐ บาทต่อคน จนกว่าจะต่อวีซ่าได้ ซึ่ง
นับเป็นปัญหาที่ทําให้ภิกษุณีได้รับผลกระทบโดยตรง 
 จากปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภิกษุณีในประเทศไทย สมาชิก
วุฒิสภาและนักวิชาการแขนงต่าง ๆ จึงได้พยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือให้เกิดการรับรอง
สถานภาพของภิกษุณีที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดการประชุม โครงการสัมมนา การออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 
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๒. ข้อมูลที่ผู้แทนวัตรทรงธรรมกัลยาณี ชี้แจงตอบข้อซักถาม 
  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้สอบถามถึง
ขั้นตอนและวิธีการบวชภิกษุณีในประเทศไทย 
  หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทา ได้ช้ีแจง
ตอบข้อซักถาม ดังน้ี การบวชภิกษุณีในประเทศ
ไทยนั้น ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ไทยไม่สามารถ 
ทําการบวชให้ได้ ตามพระวรคติของสมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ผู้หญิงที่จะทํา
การบวชจึงต้องเดินทางไปบวชที่ประเทศศรีลังกา
หรือประเทศอินเดีย โดยผู้หญิงจะต้องบวชเป็น
สามเณรีก่อนเป็นเวลา ๒ ปี จึงจะสามารถบวชเป็น
ภิกษุณีได้ ซึ่งการบวชสามเณรี หลวงแม่จะเป็นผู้ทําการบวชให้ แต่หลวงแม่จะไม่สามารถเป็นอุปัชฌาย์บวชภิกษุณีได้ 
เพราะต้องเป็นภิกษุณีที่มีอายุพรรษา ครบ ๑๒ พรรษา เท่าน้ัน ซึ่งหลวงแม่จะมีอายุครบ ๑๒ พรรษาในปีหน้าน้ี 
  สําหรับขั้นตอนการบวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ต้องมีการกรอกใบสมัคร และเขียนจดหมาย 
ถึงหลวงแม่บรรยายเหตุผลที่ประสงค์จะบวช ความยาว ๑ กระดาษ A๔ โดยจะมีพิธีการดังเช่นการบวชภิกษุสงฆ์ 
เช่น การทําขวัญนาค เป็นต้น 
 
๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
  การบวชภิกษุณีในประเทศไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งในการผลักดันให้มีการบวช
ภิกษุณีในประเทศไทย รวมถึงการรับรองสถานะตามกฎหมายของภิกษุณี ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งต้องมีการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน โดยแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
ความสําคัญและอาจนําไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมประการหน่ึง คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
เพ่ือให้ภิกษุณีได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมาย ซึ่งเหตุผลที่สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาในเร่ือง
ดังกล่าวได้ คือ ในสายตาของประชาชนตามท้องที่จังหวัดต่าง ๆ มักมองว่าการบวชภิกษุณีต้องมีการฝึกปฏิบัติ
ธรรมโดยการบวชเป็นสามเณรีก่อน ๒ ปี จึงทําให้สามารถถ่ายทอดพระธรรมแก่ประชาชนได้อย่างน่าเลื่อมใส  
อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงต้ังแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากย่ิงขึ้นด้วย 
 
 นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีทิพย์อาสน์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

นิภาพร/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 



หน้า ๑๕๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

สรุปรายงานศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ ๓ วยั สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง  
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายคลอง ๑๘  

อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทาง 
ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายคลอง ๑๘ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
๑. ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑.๑ ข้อมูลที่ศูนย์ ๓ วัยฯ นําเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
 นายศุภฤทธ์ิ  กุสุโมทย์  ผู้อํานวยการศูนย์
พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการศูนย์  ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
หมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นําเสนอข้อมูลของศูนย์ 
๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังน้ี 
 ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
หมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่ที่บ้านสุเหร่าคลอง 
๑๘ เลขที่ ๑๗ หมู่ ๕ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายศุภฤทธ์ิ  กุสุโมทย์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 ความเป็นมา 
 ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
หมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระอุปถัมภ์  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
จัดต้ังขึ้นเ พ่ือน้อมนําพระปณิธานของทั้ งสอง
พระองค์ในการขยายผลการดําเนินการในโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว และพระราชบัณฑูรของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ที่ว่า “ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรของทุกช่วงวัย ภายใต้
การดําเนินงานของหลักเหตุผล ต้ังแต่การสร้างความคิดรวบยอด (Concept) การกําหนดคําจํากัดความที่ชัดเจน 
(Definition) และการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation) 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๕๓ 

 

โดยคํานึงถึงปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จตลอดจนข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ มาดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนทุกช่วงวัยในชุมชน”  
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
จึงทรงน้อมนําพระกระแสรับสั่งดังกล่าวมาเป็นแนวทางดําเนินงาน โดยทรงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักจัดต้ังศูนย์ ๓ วัยฯ และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานบรูณาการ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ศูนย์นม
แม่แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานระดับภูมิภาคท่ัวประเทศ 
 โดยคําว่า “๓ วัย” หมายถึง 
 ๑) วัยเด็ก ถึง วัยเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ 
 ๒) วัยพ่อแม่ ถึง วัยกลางคนส่งลูกถึงฝั่ง 
 ๓) วัยปู่ ย่า ตา ยาย ปูชนียบุคคลปลื้มหลาน และ
เสาหลักของครอบครัว 
 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต่อเน่ืองเช่ือมโยงเป็นวงจรทุกช่วงวัย 
 
 ภารกิจ 
 มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง ๕ แนวคิด ดังน้ี 
 ๑) เตรียมพร้อมก่อนครองคู่ 
 ๒) เรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ 
 ๓) คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย 
 ๔) ครอบครัวเสริมกายใจ 
 ๕) ผู้สูงวัยสายใยรัก 
 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑) เตรียมพร้อมก่อนครองคู่ 
 ๒) เรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ 
 ๓) คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย 
 ๔) ครอบครัวเสริมกายใจ 
 ๕) ผู้สูงวัยสานใยรัก 
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 ๑.๒ ข้อมูลที่ศูนย์ ๓ วัยฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการได้สอบถามผู้จัดการศูนย์ ๓ วัยฯ เก่ียวกับการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน โดยได้รับทราบข้อมูลดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของศูนย์ ๓ วัย ทั้ง ๕ ข้อ มีความหมายดังน้ี  
 ๑) เตรียมพร้อมก่อนครองคู่ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมก่อน
มีครอบครัว โดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินชีวิตคู่แก่ประชาชนที่วางแผนจะแต่งงานมีครอบครัว อันจะ
นําไปสู่ชีวิตคู่ที่ผาสุกและมีคุณภาพ 
 ๒) เรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ เพ่ือส่งเสริมให้มารดาและบุตรในครรภ์มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และ
เตรียมความพร้อมให้มารดาและครอบครัวในการดูแลบุตร 
 ๓) คิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนภายใต้สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้มารดาและบุตรในครรภ์มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 
 ๔) ครอบครัวเสริมกายใจ เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัว 
 ๕) ผู้สูงวัยสานใยรัก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีสถานภาพ บทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพและศักด์ิศรี สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม 
ทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประกอบด้วยบุคคลทุกคนในครอบครัว แบ่งออกเป็นช่วงวัยได้ดังน้ี 
 ๑) กลุ่ม A วัยเด็ก อายุ ๐ – ๑๘ ปี 
 ๒) กลุ่ม B วัยพ่อแม่ อายุ ๑๙ – ๕๙ ปี 
 ๓) กลุ่ม C วัยปู่ ย่า ตา ยาย อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 
 หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ 
 ๑) ใบสมัครสมาชิก 
 ๒) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 
 ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
 ๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ (เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ใช้สําเนาสูติบัตร) 
 
 สวัสดิการบริการสมาชิก 
 ๑) ศูนย์เรียนรู้ เช่น โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ทั้ง ๕ แนวคิด ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๒) ศูนย์สุขภาพ บริการเคร่ืองออกกําลังกาย อุปกรณ์กีฬา และบริการตรวจสุขภาพประจําเดือน 
 ๓) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 ๔) ศูนย์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๕) ให้บริการด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกของศูนย์ ๓ วัยฯ 
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 อาคารดําเนินงาน 
 สํานักงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง ประกอบด้วย 
 ๑) ห้องสมุดชุมชน 
 ๒) ห้องนันทนาการแม่และเด็ก 
 ๓) ลานกิจกรรมศูนย์ ๓ วัยฯ ๕ แนวคิด 
 ๔) ลานออกกําลังกายหรือลานอเนกประสงค์ 
 
 ๑.๓ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ในการกํากับ
และตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล และดูแลงานที่เก่ียวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยส่วนใหญ่
จะประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดําเนินการที่เก่ียวข้อง ฉะน้ัน 
กิจการใดที่เป็นความเดือนร้อนหรือปัญหาของคนในชุมชนหรือมีผลกระทบต่อสังคม ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ คณะกรรมาธิการยินดีที่จะดําเนินงานและประสานความร่วมมือไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชน
ชาวไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 ในการน้ี คณะกรรมาธิการได้มอบทุนทรัพย์จํานวนหน่ึงให้แก่ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
หมอนทอง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและจัดหาปัจจัยเสริมแก่สมาชิกของศูนย์ในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 
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๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายคลอง ๑๘ 
 ๒.๑ ข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นําเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายคลอง 
๑๘ ต้ังอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน
หมู่บ้านปลายคลอง ๑๘ โดยมีแนวความคิดที่ว่า “ชุมชน
ดูแลชุมชน แก้ไขปัญหาของชุมชน ประชาชนในชุมชนต้อง
แก้ไข เพื่อความยั่งยืน” เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีความรัก
และสามัคคีกัน สามารถบริหารจัดการให้คนในชุมชนมี
รายได้และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ทุกครัวเรือน โดยได้รับ
การสนับสนุนการดําเนินงานจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด (ศตส.) กระทรวงมหาดไทย อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และองค์การบริหารส่วนตําบลหมอนทอง 
 นอกจากการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งแล้ว ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านปลายคลอง ๑๘  
ยังเป็นศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน ที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน ดังน้ี 
 ๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 ๒) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้านปลายคลอง ๑๘ 
 ๓) ที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปลายคลอง ๑๘ ศูนย์รวมศรัทธาพัฒนาชุมชน 
 ๔) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านปลายคลอง ๑๘ 
 ๕) แหล่งการเรียนรู้ชุมชน การทําผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากสมุนไพร 
 
 ๒.๒ ข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และวิธีการเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันภายในชุมชน โดยได้รับทราบข้อมูลดังน้ี 
 หมู่บ้านปลายคลอง ๑๘ ได้รับการสนับสนุนด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือการทํา
ผลิตภัณฑ์นํ้ายาอเนกประสงค์เพ่ือจัดจําหน่ายจากสํานักงานพัฒนาชุมชน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตําบลหมอนทอง จากน้ันสมาชิกของ
ชุมชนได้นําความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการทําดอกไม้ประดิษฐ์ รวมถึงดอกไม้จันและพวงหรีด และนํารายได้มาใช้เป็น
สวัสดิการหมู่บ้าน  

 นอกจากน้ี สมาชิกของหมู่บ้านปลายคลอง ๑๘ 
ได้ร่วมกันต้ังกฎระเบียบหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการอยู่ร่วมกัน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังน้ี 
 ๑) ครัวเรือนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 
 ๒) ช่วยกันดูแลและบํารุงรักษาถนนให้สะอาด
น่ามอง 
 ๓) ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงถนน แม่นํ้า 

ลําคลอง และช่วยกันดูแลรักษาแม่นํ้า ลําคลอง ให้เป็นคลองสวย นํ้าใส 
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 ๔) ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 ๕) การปฏิบัติตน เพ่ือลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ  
 ๖) รู้จักสิทธิ รักษาหน้าที่ เสรีภาพทางการเมือง 
เป็นพลเมืองที่ดี 
 ๗) การน้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
นํามาปฏิบัติเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิต 
 
 ๒.๓ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 การจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือเพ่ือจัดจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนั้น 
จะต้องมีการพัฒนาฝีมือและต่อยอดทางความคิดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างจุดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและ
น่าจดจําของตลาด ทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเพ่ิมรายได้ให้แก่คนในชุมชน  
 ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้มอบทุนทรัพย์จํานวนหน่ึงให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพ่ือใช้เป็นทุนสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป 
 
 นางสาวสุภาวิณี  ดีทรัพย์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวสิ และสหราชอาณาจักร 
ระหว่างวันอังคารท่ี ๑๗ ถึง วันศุกร์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
๑. การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเมือง Venice สาธารณรัฐอิตาลี โดยเข้าพบบุคคลจาก The Office of Participant 
and Reception Social Politics ดังมีรายนามต่อไปน้ี 
 ๑. Mr. Luigi Gislon ผู้บริหารศูนย์สิทธิเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 ๒. Mrs. Lucia Trivellato ผู้กํากับดูแลด้านเด็กและ
เยาวชน 
 ๓. Mrs. Francesca Corsi ผู้กํากับดูแลด้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และการบริการด้านสุขภาพ 
 สถานที่เข้าพบ คือ Venice City Council ที่อยู่ 
Ca’Farsetti, S. Marco ๔๑๓๖  
 Mr. Luigi Gislon ผู้บริหารศูนย์สิทธิเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลนครเวนิส  
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการในการมาศึกษาดูงานในครั้งน้ีและกล่าวแนะนําบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่ได้มาร่วม
ให้การต้อนรับ โดยได้กล่าวในภาพของภารกิจของศูนย์ที่จะต้องดูแลกลุ่มเป้าหมายในลักษณะ ๓๖๐๐ ทั้งในเรื่อง
สิทธิและบริการทั้งหมด 

 Mrs. Lucia Trivellato ผู้กํากับดูแลด้านเด็กและ
เยาวชน ได้กล่าวว่า ในส่วนของสิทธิของเด็ก เยาวชนน้ันมีที่มาจาก
กฎหมายของประเทศท่ีดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง ๑๘ ปี 
กฎหมายข้อแรกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก เน้นให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ โดยมี ๓ เรื่องหลัก ๆ คือ 
 ๑. สุขภาพ 
 ๒. การศึกษา 
 ๓. สิทธิ 

 ในส่วนของบุคคลที่มีความรับผิดชอบเก่ียวกับเด็กจะได้แก่ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง จะอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของกฎหมายน้ีด้วย ซึ่งจะมีการวางแผนงาน การป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางไม่ดีแก่เด็ก และมีการหาหนทาง
แก้ไขปัญหา ในการวางแผนล่วงหน้าน้ันจะมีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง จะต้องมีความเข้าใจ  
มีความรู้สึกตระหนักในความสําคัญของกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็กถูกกลั่นแกล้ง ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไข 



หน้า ๑๖๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 โครงสร้างการทํางานจะต้องมีการลงรายละเอียด 
ผู้ปกครองจะต้องดูแลเด็กในด้านสมอง สติปัญญา มีความสมบูรณ์
แค่ไหน มีนักสังคมวิทยาดูแลด้านกายภาพและจิตภาพ บางครั้ง
เด็กมีปัญหาทางสมองอันเน่ืองมาจากครอบครัว พ่อแม่ หากพบ
กรณีน้ีอาจใช้วิธีแยกเด็กกับผู้ปกครองออกจากกันช่ัวระยะหน่ึง
โดยไปฝากเด็กไว้กับครอบครัวหรือศูนย์ที่มีผู้ดูแล โดยมีระยะ 
เวลา ๑ – ๒ ปี 
 ในเมืองเวนิส คนต่างชาติมีการช่วยเหลือเด็กที่พูด
ภาษาอิตาลีไม่ได้ มีการส่งผู้แปลไปแปลที่โรงเรียนให้ ในแต่ละปี
จะมีเด็กต่างชาติเข้ามาโดยไม่มีพ่อแม่ เมืองเวนิสจะช่วยโดยส่งไปตามครอบครัวหรือศูนย์ดูแลให้มีผู้ดูแลจนกว่าจะ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
 Mrs. Francesca Corsi ผู้กํากับดูแลด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการบริการด้านสุขภาพ ได้กล่าว 
ในประเด็นผู้สูงอายุ มี ๒ ประเภท 
 ๑. ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน 
 ๒. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
 ซึ่งทั้ง ๒ ประเภทจะต้องได้รับการดูแลเช่นกัน 
 กรณีผู้สูงอายุและคนพิการอยู่ที่บ้าน จะมีอาสาสมัครไปเยี่ยมตามบ้าน ทางเทศบาลนครเวนิสจะมีการ
อบรมคนในครอบครัวในการดูแลกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเน่ืองจากนครเวนิสมีคลองมาก จะมีเรือพร้อมพนักงานพยาบาล
ไปรับในกรณีที่เจ็บป่วย เป็นระบบการขนส่งทางนํ้าเพ่ือการช่วยเหลือ นอกจากน้ียังมีรถพยาบาล (Trasporto su 
gomma) เพ่ือการเช่ือมโยงเน่ืองจากนครเวนิสมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเกาะ (เวนิส) และส่วนที่เป็นฝั่ง (Mestre) 
 บ้านพักของคนชราและผู้พิการ ที่อยู่บนส่วนของฝั่ง (Mestre) น้ัน จะเป็นอพาร์ทเม้นท์เล็ก ๆ  
มีห้องรับแขก ห้องนอน ห้องนํ้าให้พออยู่ได้ มีอาหารทานรวมกัน มีห้องสมุด สนามเด็กเล่น มีการให้บริการต่าง ๆ 
ที่เป็นกันเอง ไม่เหมือนอยู่แปลกที่ สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเอง ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
เคลื่อนไหวได้น้อย อัลไซเมอร์ จะมีเตียงนอน เป็นห้องพยาบาล โดยจะมีการกายภาพบําบัด มีเครื่องมือช่วยในการ
เคลื่อนไหว ป้องกันข้อติด ไหล่ติด 

 การทํางานของเทศบาลนครเวนิสจะไม่เข้าไปดูแลโดยตรง 
จะมีการให้สัมปทานให้บริษัทดูแล ซึ่งมีข้อกําหนดควบคุมดูแล 
โดยกฎหมายของเทศบาล การจําแนกผู้พิการจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
 กลุ่มที่ ๑ อายุ  ๐ – ๖๕ ปี  จะอยู่ศูนย์คนพิการ 
 กลุ่มที่ ๒ อายุ ๖๕ ปี  จะอยู่บ้านพักคนชราแบบพิเศษ 
 ในด้านกฎหมายได้มีการพัฒนาขึ้น โดยดูแลต้ังแต่เด็ก
จนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งแต่เดิมไม่ค่อยมีกฎหมายมาดูแล กฎหมายของ
อิตาลีน้ันจะให้สิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าเรียนหนังสือ เด็กพิการ

จะส่งคนเข้าไปช่วยในการเดินทาง จะมีการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น 
 ในเร่ืองการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการก็ได้มีการพัฒนา และในเร่ืองการอํานวยความสะดวก
ในทางเข้าออกอาคารต่าง ๆ ทางเทศบาลนครเวนิสก็ได้จัดทําให้เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิเท่าคนปกติ สิทธิน้ัน
รวมถึงการทํางานด้วย ถ้าคนปกติทําได้คนพิการก็ทําได้ด้วย ต้องพยายามให้ผู้พิการเข้าอยู่ในสังคมแบบชนิดไม่มี
ความแตกต่าง 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๖๑ 

 

 หลังปี ค.ศ. ๒๐๐๐ มีกฎหมายของอิตาลีเก่ียวกับ
คนพิการ โดยให้ปิดองค์กรที่ดูแลคนพิการจํานวนมาก ๆ ให้มี
ขนาดเล็กลง โดยให้ดูแล ๑๐ คนก็เพ่ือคุณภาพในการดูแล
น่ันเอง 
 จากน้ันได้มีการต้ังคําถาม ดังน้ี 
 คําถาม งบประมาณที่เทศบาลนครเวนิสใช้ในการ 
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ปีละเท่าไร และงบประมาณมาจาก
ส่วนใดบ้าง 
 คําตอบ งบประมาณแต่ก่อนรัฐบาลได้จัดสรร 
งบกลางมาช่วยบ้าง แต่นับแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เป็นต้นมา เทศบาลนครเวนิสได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีเอง  
โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากส่วนกลาง เน่ืองจากนครเวนิสมีรายได้ดี การจัดเก็บภาษีก็ดีตามไปด้วย โดยใช้
งบประมาณปีละ ๔๐ ล้านยูโร ค่าใช้จ่ายจะเป็นค่ายา ค่าเช่าที่อยู่อาศัย คนที่มีรายได้น้อยเทศบาลนครเวนิส 
จะอุดหนุนให้ นอกจากน้ียังมีสวัสดิการอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางทั้งเรือและรถ เทศบาลนครเวนิส 
จัดให้ฟรี 
 คําถาม ปัญหาของเด็กในนครเวนิส ส่วนใหญ่คืออะไร การส่งเด็กไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ศาล
ต้องสั่งหรือไม่ 
 คําตอบ ปัญหาแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน จําแนก ดังน้ี 
   - เด็กเล็ก : จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย อาหารไม่เพียงพอ 
   - เด็กวัยเรียน : การอยู่คนเดียว เรียนไม่ดี สมาธิสั้น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ทางด้านจิตใจ 
   ส่วนในเรื่องการดําเนินคดีกับเด็ก ศาลจะต้องเป็นผู้สั่งคดี 
 คําถาม นครเวนิสมีปัญหาเกี่ยวกับสตรีถูกกระทําความรุนแรงหรือไม่ และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรกรณีถูก
ทําร้ายทางเพศ 
 คําตอบ มี และมีการช่วยเหลือโดยมีศูนย์ Call Center จะมีอาสาสมัครให้คําแนะนําต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างไร 
 เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ได้กล่าวขอบคุณเทศบาลนครเวนิสและคณะท่ีให้การต้อนรับและได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ จากน้ัน 

ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน 
 
 



หน้า ๑๖๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

๒. การศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส 
 
 วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 คณะกรรมาธิการเข้าเย่ียมชมวัดศรีนครินทรวราราม ซึ่งเป็นวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ซึ่งนับเป็นสถานที่ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการท่ีพ่ึงทางใจ ได้ยึดเหน่ียวและได้รับพระธรรมคําสั่งสอน 
อันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่จะดํารงอยู่ในสังคมต่อไป 
 คณะกรรมาธิการได้เข้ากราบนมัสการพระครูกิตติธรรมวิเทศ รักษาการแทนเจ้าอาวาส (พระเทพกิตติโมลี) 
โดยได้รับทราบประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของวัดโดยสังเขป ดังต่อไปน้ี 
 ประวัติวัดศรีนครินทรวราราม 
 วัดศรีนครินทรวราราม เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขา 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้รับพระราชทานนามนี้ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖ (๑๙๙๓) ต้ังอยู่ในเขต 
ก่ึงอุตสาหกรรมที่หมู่บ้านเกรทเซ่นบาค (Gretzenbach) เขตจังหวัดโซโลธูร์น (Solothurn) ซึ่งอยู่ในใจกลาง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีขนาดพ้ืนที่ ๓๔๐๑ ตารางเมตร (๒ ไร่เศษ) 
 วัดศรีนครินทรวราราม เดิมมีช่ือว่า “วัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์” ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นในรูปแบบ

สมาคม ช่ือว่า “สมาคมวัดไทย” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๒๗ การก่อต้ังสมาคมวัดไทยขึ้นน้ัน ท่านกงสุล สไตเนอร์  
ในฐานะประธานสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการได้นําความ
ขึ้นกราบบังคมทูลล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ คือ สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
เพ่ือทรงทราบถึงความเป็นไปทุกประการ และในวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๑ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัด
เบญจมบพิตร พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางไปเยือน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างน้ีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายท้ังสองพระองค์ โดยทั้งสองพระองค์ต่างได้ให้การสน
พระทัยในการวางแผนการก่อต้ังวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ทั้งสอง
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แด่วัดไทยเป็นจํานวนมากกว่า ๑ ล้าน สวิสฟรังค์ 
 เมื่อคํานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระเทพกิตติโมลีได้นําเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคมวัดไทย เพ่ือให้วัดแห่งน้ีเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยทุกประการจึงได้ทําเรื่องเสนอขอพระราชานุญาตให้วัดน้ีเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในพระองค์ท่าน 
โดยได้รับพระราชทานนามว่า “วัดศรีนครินทรวราราม” เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ นับแต่น้ันมา
จนถึงปัจจุบัน 
 กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดศรีนครินทรฯ อาจแบ่งเป็น ๓ ประการใหญ่ ๆ คือ 
 ๑) กิจกรรมที่เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
  (๑) การประกอบพิธีทําบุญเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา ต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันออกพรรษา ฯลฯ 
  (๒) การประกอบพิธีทําบุญประเพณีเน่ืองในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสารทไทย วันสงกรานต์  
วันลอยกระทง 
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 ๒) กิจกรรมที่เป็นโครงการต่อเน่ือง 
  ก. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนครินทรวราราม 
เปิดทําการสอนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๙๙๗) เป็นต้น
มา โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  (๑) เพ่ือเทิดทูนพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
  (๒) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้หลักธรรมทาง 
พุทธศาสนา และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ชีวิตประจําวัน 
  (๓) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยรู้จักคุณค่าทางพระพุทธศาสนา 
ศีลธรรม และจริยธรรม โดยทั่วไป 
  (๔) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าใจและยึดมั่นอยู่ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รู้จักเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และญาติ
ผู้ใหญ่ 
  (๕) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยมีความมั่นใจในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว 
ได้ดีกับสภาพแวดล้อมในโลกตะวันตก 
  ข. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มโครงการน้ี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๙๙๗) เป็นต้นมา 
จนกระทั่งปัจจุบัน เปิดรับสมัครในแต่ละปีประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน และทําการบรรพชาในตอน
ปิดภาคเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม ของแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  ๑) เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาและดํารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทย  
  ๒) เพ่ือปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน 
  ๓) เพ่ือเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีและพัฒนาลักษณะนิสัยที่ถูกต้องและดีงามให้เกิดขึ้น 
แก่เยาวชนแล้วสามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องและอาศัยอยู่ 
  ๔) เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต และความมั่นใจในตนเองให้เกิดแก่เยาวชน ซึ่งจะสามารถดําเนินชีวิต 
ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
  ๕) เพ่ือเทิดทูนพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย 
  ค. การฝึกอบรมกัมมัฏฐานและสอนธรรมแก่ชาวต่างชาติ เริ่มต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา 
จนกระทั่งปัจจุบันการฝึกอบรม กําหนดสัปดาห์ละ ๑ วัน ตอนเริ่มต้นกําหนดวันศุกร์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันอังคาร 

และเมื่อประมาณ ๖ ปีล่วงแล้ว ได้กําหนดเอาวันพุธ
เป็นวันปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้ที่ได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้ว 
และต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ได้มีผู้สนใจ
ปฏิบัติมีจํานวนมากขึ้น จึงได้กําหนดฝึกและอบรมแก่ 
ผู้ได้เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและอบรมเพ่ือหา
ประสบการณ์เพ่ิมเติมใน ๒ วันต่อสัปดาห์ คือวันอังคาร
หรือวันพุธ เริ่มเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ใช้เวลา 
ประมาณ ๒ ช่ัวโมง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติให้มา
รับการฝึกอบรมในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี เวลา
ประมาณต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไปจนถึง
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เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา แต่ถ้าฝึกปฏิบัติได้ดีแล้วก็ให้เลือกมาร่วมปฏิบัติเพ่ือหาประสบการณ์เพ่ิมเติมกับเพ่ือน ๆ  
ในวันพุธหรือวันอังคารตามแต่จะสะดวก บางครั้งอาจมากกว่า ๒ ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับว่ามีคําถามจากผู้ปฏิบัติมาก 
หรือน้อย (ตอนท้ายของการปฏิบัติจะมีการสนทนาธรรม ในรูปแบบของท่านถามเราตอบ ประมาณ ๓๐ นาที) 
 ๓) กิจกรรมเฉพาะกิจ อาจจําแนกได้ดังน้ี 
  ก) การอบรมศีลธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่ชาวไทย 
   ๑) กิจกรรมจะมีขึ้นเน่ืองในวันสําคัญ 
ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา และวันทําบุญประเพณีต่าง ๆ 
ทางวัดจะประกาศบวชชีพราหมณ์ โดยรับจํานวนจํากัด 
ต้ังแต่ ๑๕ ท่าน – ๓๐ ท่าน แล้วแต่โอกาสจะเอ้ืออํานวย 
จะเริ่มต้ังแต่ตอนเย็นวันศุกร์ ๑๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 
จนถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา จึงจะทําพิธี
ลาเพศ ชีพราหมณ์ ทั้งน้ีเพ่ืออบรมการปฏิบัติธรรม ศีลธรรม 
ศาสนพิธี ประเพณีวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ เข้า
ฝึกอบรม (ชาย – หญิง) ในปีหน่ึง ๆ จะมีผู้เข้าฝึกอบรมบวช
ชีพราหมณ์น้ีไม่ตํ่ากว่า ๑๒ ท่าน 
   ๒) การอบรมธรรมและปฏิบัติธรรมแก่ชาวไทย การอบรมแบบน้ีจะมีเพียงคร้ังคราวตามแต่จะมี
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น คนไทยบางคนมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติมากมาย จนไม่อาจผ่อนคลายได้จึงกลายเป็นปัญหา
ครอบครัวปัญหาการดําเนินชีวิต เมื่อหาทางออกไม่ได้ก็จะขอมาพํานักฝึกอบรมอยู่ที่วัดเป็นส่วนบุคคลบ้าง (เฉพาะ
ผู้ชาย) มากับเพ่ือน ๒ – ๓ คน บ้าง (เฉพาะผู้หญิง) บางคร้ังอยู่ ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๙ วันบ้าง ตามแต่โอกาสจะ
เอ้ืออํานวย การฝึกอบรมแบบนี้จะมีอยู่บ่อยคร้ัง เฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละคร้ัง  
  อีกประการหน่ึง การอบรมเฉพาะบุคคลที่มีปัญหาครอบครัว หรือปัญหาชีวิต ซึ่งเกิดความท้อแท้
ต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ไม่อยากจะต่อสู้กับปัญหาชีวิตจิตใจหดหู่ห่อเห่ียว ผู้น้ันจะถามปัญหาหรือสนทนา
เป็นการส่วนตัวเป็นครั้งคราว ครั้งละ ๒ – ๓ ช่ัวโมง ก็จะกลับไปดําเนินชีวิตของตน บางคนอาจจะเวียนแวะมาอีก 
บางคนเมื่อได้พลังใจหรือแสงสว่างเครื่องส่องทางเดินชีวิตแล้ว ก็จะบอกให้เพ่ือน ๆ ได้ทราบต่อไป 
 ข) การอบรมธรรมและปฏิบัติธรรมแก่ชาวต่างชาติ 
  ๑) มีการอบรมเป็นครั้งคราว วัดศรีนครินทรวราราม ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 
เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (๑๙๙๖) ซึ่งเป็นปีเปิดวัดอย่างเป็นทางการเป็นต้นมาจนกาลปัจจุบัน ในแต่ละปีมีประชาชน

ชาติอ่ืนที่จัดกันเป็นกลุ่มเป็นคณะมาเยี่ยมวัดเป็นครั้งคราว 
เฉลี่ยแล้วเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย แต่ละกลุ่มจะมี
จํานวนประมาณ ๘ คนขึ้นไปจนถึง ๕๕ คน กลุ่มชนเหล่าน้ี
เป็นครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา พยาบาล ประชาชนทั่วไป 
ทั้งที่เป็นหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ซึ่งมีมาจากสโมสร สมาคม 
หรือกลุ่มคนสูงอายุ ที่เคยเป็นนักเรียนร่วมรุ่นเดียวกันตาม
โรงเรียนในหมู่บ้านต่าง ๆ ในสมัยอดีต ซึ่งจะมีธรรมเนียมที่จะ
พบปะกันปีละคร้ัง เพ่ือที่จะมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปเย่ียม
ชมสถานที่ต่าง ๆ ไปปิคนิค ไปเที่ยว และรับประทานอาหาร

ร่วมกันที่ใดที่หน่ึง กลุ่มคนสูงอายุที่เคยเป็นนักเรียนร่วมรุ่นน้ี จะมีการมาเย่ียมวัดบ่อยคร้ังที่สุด มีประมาณ ๒๕ คน
ขึ้นไป จนถึง ๕๕ คน จุดที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจท่ีสุดก็คือ ความเป็นมาของศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งน้ี  
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มีวัตถุประสงค์อย่างไร วิถีชีวิตตามหลักของพระพุทธ 
ศาสนาสอนอย่างไร มนุษย์เกิดมาทําไม ทําไมจึงมีศาสนา
เกิดขึ้นในโลกมากมาย พุทธศาสนาสองนิกายแตกต่างกัน
อย่างไร ทําไมจึงต้องมีศาสนา ฯลฯ การบรรยายและ
สนทนาจะใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ ช่ัวโมง จากการมาฟัง
การบรรยายน้ี บางท่านได้ให้ความสนใจในพระพุทธ 
ศาสนาแล้วมาเรียนกัมมัฏฐาน ฝึกปฏิบัติในวันอังคาร
หรือวันพุธทุกสัปดาห์อย่างต่อเน่ืองก็มี 
  ๒) การจัดอบรมส่วนบุคคล ชาวสวิสหรือ
ชาวต่างชาติที่อพยพมาพํานักพักพิงอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ 
ได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาชีวิตส่วนตัว ไม่อาจแก้ไขได้จึงต้องมาขอปฏิบัติและอบรม
เป็นการส่วนตัวบ้าง กับเพ่ือน ๆ ๒ – ๓ คนบ้าง บางคร้ังจะขอมาอาศัยอยู่ในวัด ๒ – ๓ วันบ้าง ๑ สัปดาห์บ้าง 
บางคนได้เวียนแวะมาเย่ียมสนทนาเป็นครั้งคราว บางคนหลังจากอบรมแล้วประมาณ ๖ – ๗ เดือน ได้ขอร้องที่จะ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือพุทธมามิกะก็มี 
  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดได้จัดขึ้นน้ัน ล้วนเป็นการสนองความต้องการของประชาชนผู้ต้องการ 
ที่พ่ึงทางใจหรืออาหารใจเป็นการเผยแผ่และดํารงม่ันพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักใจของชาวโลกต่อไป และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเทิดทูนพระราชประสงค์และเทิดพระเกียรติแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ผู้ทรงมีพระหฤทัยเป่ียมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาที่ทรงปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจของชาว
ไทยและชาวโลกตะวันตกสืบต่อไป นับได้ว่าพระราชประสงค์ของพระองค์ได้บรรลุเป้าหมายทุกประการ 
 
๒.๓ การศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร 
 
 วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
 คณะกรรมาธิการเข้าพบประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาสหราชอาณาจักร  
MP Graham Stuart 
 สืบเน่ืองจากคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้ทําการ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน เพราะในปัจจุบัน
การศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยน้ัน ยังมีความแตกต่างกันมาก และมีหลายหน่วยงานดําเนินการ 
ในลักษณะต่างคนต่างทํา และมีข้อสังเกตว่าหากที่ใดงบประมาณมีมาก การพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยก็จะมี

คุณภาพมากกว่าที่ ๆ มีงบประมาณน้อย ดังน้ัน จึงเป็นประเด็น
สําคัญในการขอเข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาสหราชอาณาจักรน้ี 
 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาของสหราชอาณาจักร 
ได้ให้ข้อมูลในเบ้ืองต้นว่า หลักใหญ่ ๆ ของการศึกษาของเด็กน้ัน 
ขึ้นอยู่กับโรงเรียน ตัวเด็กเอง ศูนย์กลางการจัดการศึกษา คุณภาพ
การสอน  การคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการศึกษาแบบ  Home 
Education เป็นต้น ส่วนเน้ือหาที่ดูแลในขณะนี้ คือ  



หน้า ๑๖๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 ๑. คุณภาพการสอน ให้ครูมีการอบรมให้มีการสอนอย่างมีคุณภาพ จากผลการวิจัยของ Erick 
Hangsek ชาวอเมริกัน พบว่า การจ้างครูในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นไทล์ เทียบกับครูในระดับ ๕๐ เปอร์เซ็นไทล์ 
คุณภาพการสอนที่มีต่อนักเรียนในช้ันก่อนอุดมศึกษาเป็นทางบวกจากครูคุณภาพสูงมากกว่าครูที่มีคุณภาพตํ่า 
สหราชอาณาจักรกําลังให้ความสนใจในเรื่องน้ี โดยเฉพาะอาจกระตุ้นให้กระทรวงการคลังทําการวิจัยเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ 
 ๒. คณะกรรมาธิการการศึกษาน้ีจะเข้าไปแทรกแซงในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงในเรื่องการศึกษา 
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูด้วย ซึ่งได้มีการดูแบบแผนการ Training ครูจาก
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลของสหราชอาณาจักรควรลงทุนในเรื่องการศึกษาให้มากกว่าน้ี เพราะประเทศต้องการคนที่มี
คุณภาพ ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก มีการลงทุนในการศึกษามาก คนจึงมีคุณภาพมากตาม
ไปด้วย 
 ที่ผ่านมารัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ก็เคยมี
ปัญหาที่นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนในการขึ้นค่าเทอมใน
มหาวิทยาลัย แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้ลงทุนเพ่ิมงบประมาณให้แก่
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาชุดน้ีได้พยายามเน้น
ความสําคัญที่นักเรียนระดับ ๓ – ๔ ขวบ รวมถึงระดับอนุบาล ได้ดูแล
ในระดับปฐมวัยย่ิงเล็กย่ิงแทรกแซง ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมาธิการน้ีไม่ได้ดูแล ในระดับปฐมวัยน้ันรัฐบาลสนับสนุน
ลงทุนมากในด้านเนสเซอร่ี งบประมาณราว ๗๐๐ ล้านปอนด์/ปี 
จุดประสงค์เพ่ือยกระดับการศึกษาระดับต้นให้มีคุณภาพและลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยทางการศึกษา 
(Close Cap) เพราะนักเรียนเก่งที่ยากจนในระยะยาวมักก้าวไม่ทันนักเรียนที่ไม่เก่งที่ร่ํารวย ดังน้ัน นักเรียน
ยากจนแต่ฉลาดควรได้รับการสนับสนุน การแทรกแซงจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง คุณภาพของการสอนก็เป็นเรื่องสําคัญ 
การสอนที่ด้อยคุณภาพถือได้ว่าเป็นความไม่เสมอภาคทางสังคม 
 ส่วนเรื่องคุณภาพของผู้ปกครองก็มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยจะมี Class อบรม มีการจัด
แนะแนวให้กับผู้ปกครอง เพราะถ้าผู้ปกครองขาดความเข้าใจและไม่สนใจก็อาจเป็นอุปสรรค ในสภาวะปัจจุบัน
ตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไป สังคมเปลี่ยนไป ผู้เรียนจะต้องเรียนให้สูงขึ้น แต่ก่อนแค่ช้ันมัธยมก็ทํางานได้แล้ว 
 จากน้ัน คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการ
ซักถาม ดังน้ี 
 คําถาม การศึกษาในระดับปฐมวัยว่ามีการบริหารงานแบบรวมศูนย์โดยส่วนกลางหรือกระจาย

อํานาจให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยน้ัน ได้มีการถ่ายโอน
จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น โดยแต่ละท้องถิ่นความสามารถก็ไม่
เท่ากัน งบประมาณที่จัดเก็บได้ไม่เท่ากัน การอุดหนุนจากส่วนกลาง
ก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน 
 คําตอบ นโยบายการศึกษาของสหราชอาณาจักรเป็นแบบ 
รวมศูนย์ และพยายามลดบทบาททางการศึกษาของท้องถิ่นให้
น้อยลงโดยลําดับ ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโรงเรียน มี
โรงเรียนสอนครูให้มีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยกันพัฒนาครู บางที่ก็

สําเร็จบางที่ก็ไม่สําเร็จ เพราะมีการคอรัปช่ันเกิดขึ้น 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๖๗ 

 

 คําถาม ประเทศไทยขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายแจก Taplet 
ให้แก่เด็กนักเรียน (เด็ก ๑ คน ต่อ ๑ เคร่ือง) ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายน้ี 
 คําตอบ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษายังมีความ
สงสัยว่าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
ครูจะสอนการใช้ Taplet อย่างไร การสอนผ่านทางไกลน่าจะทําให้
ได้มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันมากกว่า แต่ก็เห็นว่าประโยชน์
จาก Taplet น้ันก็มี สามารถสอนย่อยได้โดยไม่ต้องแจกเอกสาร  
แต่ทั้งน้ีควรมีการตรวจวัดมาตรฐานจากการเรียนว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ 
 คําถาม นโยบายเก่ียวกับเด็กปฐมวัย จะเน้นเรื่องอะไรบ้าง 
 คําตอบ นโยบายจะเน้นตัวเด็กเป็นสําคัญ ให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสุขภาพ มีการ
ประสานงานกับทางบ้าน มีการแทรกแซงให้ตรงจุด มีการปกป้องเด็ก เด็กที่ถูกกระทําอาจจะไม่กล้าพูด จะดูแลทั้ง

ที่โรงเรียนและเน้นที่บ้านด้วย ต้องให้ความร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาทั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
ทั้งน้ีได้มีการจัดต้ังมูลนิธิดูแลเร่ืองเด็กเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งรัฐบาล
ได้อนุมัติแล้วและประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ยอมรับ
ว่าผู้หญิงให้ความเอาใจใส่และมีบทบาทมากกว่าผู้ชายในเรื่อง
การศึกษา 
 เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้กล่าวขอบคุณ
ในการเข้าพบและมอบของท่ีระลึกให้กับประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาของรัฐสภาสหราชอาณาจักร 

 
 นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ 
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ถึง วันจนัทร์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
๑. บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ 
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจาก SHANGHAI NO.1 ELDERLY 
HOME ซึ่งได้ให้การต้อนรับและนําเสนอข้อมูลของหน่วยงาน สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 SHANGHAI NO.1 ELDERLY HOME เป็นสถานที่ที่
รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดไว้ให้บริการในการ
ดูแลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่น้ี โดยรัฐบาลได้กําหนดให้ผู้สูงอายุต้อง
จ่ายเงินเป็นรายเดือนให้กับบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือที่จะได้นําเงิน
รายได้ส่งต่อให้กับรัฐบาลและรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณคืน
ให้แก่บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุตามแผนดําเนินงานที่หน่วยงานได้ย่ืน
คําขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล  นอกจากจะมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีการพิจารณาให้บริการฟรีแก่ผู้ยากไร้
จริงที่มีการตรวจสอบประวัติแล้วหรือเป็นผู้เคยทําคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศมาก่อน  
 อัตราค่าใช้จ่ายตํ่าสุดที่ผู้สูงอายุต้องชําระต่อเดือน ๆ ละ ๑๕๐ หยวน สูงสุด ๑,๕๐๐ หยวน เน่ืองจาก 
การดูแลพิเศษท่ีมีความแตกต่างกัน ทําให้อัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละผู้สูงอายุไม่เท่ากัน ในปัจจุบันไม่มีอัตราการ
จ่ายเงิน ๑๕๐ หยวนต่อเดือนแล้ว เน่ืองจากมีการปรับอัตราที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและเพ่ือเพ่ิมการบริการให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันประชากรจีนมีรายได้เพียงพอในการจ่ายค่าบริการดังกล่าว บ้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ จึงเป็นสถานที่ที่ดูแลการใช้ชีวิตของคนชราโดยมีการให้บริการครบวงจรในทุกด้านที่เก่ียวกับ
ผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุที่มีอาการเป็นปกติ มิได้มีอาการเจ็บป่วยและผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วย บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
แห่งน้ีจึงมีเตียงในการรองรับคนชรากว่า ๑๙๐ เตียง อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุอยู่ที่ ๘๖ ปี และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไปมีอยู่ 
๕๐ คน การเข้าพักในสถานที่แห่งน้ีจะเป็นการพักอาศัยอย่างต่อเน่ืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งพบว่ามีผู้สูงอายุ

จํานวนน้อยที่ออกจากบ้านพักไปด้วยเหตุผลที่มีผู้ดูแลที่บ้าน 
 ปณิธานของบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ คือ 
การบริหารจัดการที่ เน้นคนเป็นหลัก บริการครบครันทุกด้าน 
เจาะลึกเฉพาะทางและตอบสนองต่อสังคม 
 การบริการต่อผู้สูงอายุ จึงเป็นการให้บริการรายบุคคล 
ซึ่งมีการตรวจสอบทางร่างกาย จิตใจ มีการประเมินผู้สูงอายุ เพ่ือทํา
ให้การบริการตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 
นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเหงาให้กับ

ผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงความรู้สึกที่เป็นบ้านให้ได้มากท่ีสุด บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ 
หมายเลข ๑ เป็นอาคาร ๕ ช้ัน ภายในอาคารในแต่ละช้ันจะทาสีที่ไม่เหมือนกัน เน่ืองจากสีแต่ละสีมีความหมายที่
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แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็นที่ไม่เหมือนกัน อาทิ สีบางสีทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย สีบางสีทําให้เกิด
ความรู้สึกสงบ เป็นต้น นอกจากน้ันบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุยังมีการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพภายใต้คําแนะนําของ
แพทย์อีกด้วย 
 จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินงานในบ้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ มีดังน้ี เจ้าหน้าที่ ๑๗๐ คน , แพทย์ ๗ คน 
พยาบาล ๑๔ คน , ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ๔๐ คน (ด้านยา , ด้าน
กายภาพ ฯลฯ) , เจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป ๔๗ คน 
 สําหรับแนวความคิดของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุจะใช้ตัวเลข “๙๐๗๓” มีความหมายว่า ๙๐ คือ การ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง มีลูกหลาน
ดูแล , ๗ คือ สัดส่วนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และ ๓ คือ 
สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และในอนาคตอันใกล้น้ีนครเซี่ยงไฮ้จะมีจํานวนผู้สูงอายุที่เพ่ิม
มากย่ิงขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับผู้สูงอายุแล้วโดยใช้ตัวแบบจากบ้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุเป็นต้นแบบ นอกจากน้ีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของตนเองน้ันสามารถแจ้งขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากรัฐบาลได้ โดยท่ีรัฐบาลจะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับด้านผู้สูงอายุโดยตรงเพ่ือเข้าไปให้
การสนับสนุนดูแลได้อย่างทันท่วงที และมีความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย  
 
 การตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ของนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจาก SHANGHAI NO.1 ELDERLY 
HOME ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ (SHANGHAI NO.1 ELDERLY HOME) เป็นเพียงช่ือของสถานที่
ที่ดูแลผู้สูงอายุเท่าน้ันซึ่งได้มีการก่อต้ังเป็นแห่งแรก ๆ ของนครเซี่ยงไฮ้  มิได้มีนัยยะว่าเป็นบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
ช้ันเย่ียมอันดับที่ ๑ และในนครเซี่ยงไฮ้เองจะมีบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุในลักษณะเช่นน้ีอีกกว่า ๖๓๐ แห่ง มีเตียงนอน
กว่าหน่ึงแสนเตียง นอกจากน้ันเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลทั้งหมด สังกัดสํานักงานบริหารราชการพลเรือนรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้  
 หากผู้สูงอายุท่านอ่ืนมีความประสงค์เข้าพักและใช้บริการท่ีบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑  
ต้องรอรับการเรียกจากบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุก่อน  เน่ืองจากมีผู้สนใจเข้าพักเป็นจํานวนมากแต่เน่ืองจากจํานวน
เตียงมีจํากัดและเป็นเพราะทัศนคติที่ประชาชนมีต่อบ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ หมายเลข ๑ ซึ่งเห็นว่าเป็นสถานที่ที่
ให้บริการอย่างต่อเน่ืองและยาวนานหลายปี  จึงมักจะได้รับความนิยมเสมอมาทําให้สถานที่แห่งน้ีไม่สามารถ
ให้บริการสนองความต้องการกับประชากรผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมมากย่ิงขึ้นได้อีกจนกว่าจะมีผู้สูงอายุที่ได้เสียชีวิตหรือมี
ผู้ดูแลรับกลับไปพักอาศัยที่ครอบครัว 
 
๒. ศูนย์ให้คําแนะนําด้านเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ ๓ ปี นครเซ่ียงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
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เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบผู้แทนจากสมาคมสตรีนครเซี่ยงไฮ้และได้นําเข้าเย่ียมชมการดําเนินงาน
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ของศูนย์ให้คําแนะนําด้านเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ ๓ ปี (Early Childhood Education Consulting & 
Service Center of Huangpu District) ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับและนําเสนอข้อมูล
ของหน่วยงาน สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 ศูนย์ให้คําแนะนําด้านเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึง
อายุ ๓ ปี (Early Childhood Education Consulting & 
Service Center of Huangpu District) ขึ้นตรงกับเขต
การศึกษาหวงผู่ สนับสนุนนโยบายโดยภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เด็ก
พลาดโอกาสทองของช่วงกระตุ้นให้สมองของเด็กมีการพัฒนาท่ี
ดีเพ่ือให้ได้เด็กฉลาด ไหวพริบดี หรืออารมณ์ดี ศูนย์ฯ ได้เริ่ม
ก่อต้ังต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ มีผลการดําเนินงานที่ดีสู่สายตา
ประชาชนเสมอจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ผู้ปกครองในเขต
เมืองหวงผู่ การบริหารงานแบ่งตามเขตเมือง โดยในแต่ละเขต
แบ่งเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งเครือข่ายสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีหากมีกรณีต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน 
 ศูนย์ฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ศึกษาและบริการสอนเทคนิคแก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก มิใช่
สถานที่ในการรับเลี้ยงเด็ก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลข้างต้น จึงเกิดศูนย์ฯ น้ีขึ้นมาและมี
นโยบายหลักเพ่ือฝึกอบรมด้านเด็กทั้งต่อตัวเด็กเองและพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเน้นที่แนวความคิดในการพัฒนาของ
เด็ก อีกหน้าที่หน่ึงคือ การดูแลผู้ปกครองเพ่ือสอบถึงความประสงค์ที่มีอยู่หรือปัญหาที่ต้องการคําตอบในเรื่องใด ๆ 
โดยท่ีจะมีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาตามปัญหาของแต่ละครอบครัว อาทิ เรื่องการใช้ชีวิต สุขภาพของเด็ก ชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเด็ก ของเล่นเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ โดยจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง 
ทั้งน้ี เน้ือหาหลักในการดูแลเด็กแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการใช้ชีวิต ๒. ด้านการเคลื่อนไหว ๓. ด้านนันทนาการ
และเกมส์ ๔. ด้านการพัฒนาการเด็ก วิธีการคือ การเข้ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมา
ที่ศูนย์ฯ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยที่อนุญาตให้มาไม่พร้อมกัน และในหน่ึงช้ันเรียนจะประกอบด้วย ๘ ครอบครัวมาร่วม
กันแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกและทํากิจกรรมร่วมกัน 

 การดําเนินการของศูนย์ฯ ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ – 
๒๐๑๐ มีสถิติการมารับบริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สําหรับ
เด็กอายุ ๖ – ๒๔ เดือน จะมีคอร์สที่แบ่งตามช่วงอายุของ
เด็ก มีการแนะนําการดูแลเด็ก เน้นให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมกับศูน ย์ฯ  โดยมีการสอนผู้ ปกครองให้ รู้ จั ก
ระมัดระวังความปลอดภัยในการดูแลเด็ก การเตรียมตัวเด็ก
ก่อนเข้าช้ันอนุบาล ทั้งน้ี การให้คําแนะนําของศูนย์ฯ มี ๒ อย่าง 
คือ ๑.ฟังบรรยาย ๒.ปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งศูนย์ฯ จะทํา
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ให้มีสภาพใกล้เคียงบ้านมากที่สุด 

เพ่ือให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินพฤติกรรมโดย
คําแนะนําของอาจารย์  นอกจากน้ันยังมีการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับอาจารย์และมีกิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของเด็กในหลากหลายครอบครัว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้
คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
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 การตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กของนคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบผู้แทนจากสมาคมสตรีนครเซี่ยงไฮ้และได้นําเข้าเย่ียมชมการดําเนินงาน
ของศูนย์ให้คําแนะนําด้านเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ ๓ ปี (Early Childhood Education Consulting & Service 
Center of Huangpu District) ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
 การดําเนินงานของศูนย์ฯ เป็นของรัฐบาล การบริหารจัดการ งบประมาณขึ้นอยู่กับรัฐบาลทั้งหมด  
ในแต่ละปีงบประมาณที่ศูนย์ฯ ได้รับจะไม่คงเดิม โดยเฉล่ียแล้วศูนย์ฯ จะได้รับงบประมาณในระยะยาว ๒ – ๓ ล้านหยวน 
ซึ่งไม่รวมเงินเดือน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเงินในการเข้าใช้บริการท่ีศูนย์ฯ ซึ่งรัฐบาลจะ
อนุญาตให้เข้ารับบริการ ๖ ครั้งต่อปีต่อครอบครัว (เด็กอายุ ๐ – ๓ ปี) 
ถ้าเกินกว่าจํานวนคร้ังที่รัฐบาลกําหนด คิดค่าบริการในอัตรา ๕๐ หยวน
ต่อครั้ง ทุก ๆ ครั้งในช้ันเรียนจะมี ๘ ครอบครัว ๆ หน่ึงประกอบด้วย 
พ่อแม่ ๑ คู่และลูก ๑ คน 
 ในการที่รัฐบาลจีนได้กําหนดนโยบายให้แต่ละ
ครอบครัวมีลูกเพียง ๑ คน ในการมีลูกคนเดียวน้ันอาจทําให้เด็กมี
นิสัยเอาแต่ใจตนเองและไม่เกิดการแบ่งปันเหมือนการมีลูกหลาย
คนในอดีต รัฐบาลจีนมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาใน
เรื่องน้ีโดยจัดต้ังศูนย์ฯ เช่นน้ีในหลายเขตเมือง เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมและให้องค์ความรู้ในเรื่องวิธีการใน
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นการเน้นให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกเป็นหลัก 
นอกจากน้ีการนําลูกเข้ามารับคําปรึกษาและรับการบริการในศูนย์ฯ น้ันจะเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การใช้ชีวิต
ให้กับเด็กซึ่งมาจากหลากหลายครอบครัวให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งภายหลังที่พ่อแม่แต่ละครอบครัว
ได้รับโอกาสในการได้รับคําแนะนําการเทคนิคการเลี้ยงดูลูกแล้ว จะมีการนําประสบการณ์เหล่าน้ันมาถ่ายทอดลง
ในหนังสือที่ศูนย์ฯ ได้จัดทําขึ้น อันจะเป็นแหล่งรวบรวมและสะสมความรู้ ประสบการณ์ตรงของพ่อแม่ เพ่ือให้พ่อแม่
ผู้ปกครองในรุ่นหลังที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้หรือประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ในด้านสวัสดิการของอาจารย์ที่ดูแลให้คําปรึกษาในศูนย์ฯ แห่งน้ีจะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับการเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะได้รับเฉกเช่นอาจารย์ทั่วไป แต่สิ่งพิเศษของอาจารย์ศูนย์ฯ แห่งน้ีคือ การมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเด็กมากกว่าการเป็นอาจารย์ในสถานที่อ่ืน และในการรับบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ในศูนย์ฯ แห่งน้ี คุณสมบัติเบ้ืองต้นจะต้องจบการศึกษาด้านครูและผ่านการประเมินการสอนด้วย
โดยผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด อาจารย์ในศูนย์ฯ แห่งน้ีมี ๘ คน สถิติการขอเข้ารับบริการจาก
ครอบครัวในเขตเมืองหวงผู่ต้ังแต่ปีที่ก่อต้ังศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน มีจํานวน ๖๐๐ – ๗๐๐ ครอบครัว วันทําการของ
ศูนย์ ฯ จะเป็นวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์  
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันพุธท่ี ๑๙ ถึง วันอังคารท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
การศึกษาดูงาน ณ เมืองนาโกย่า 
 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ของกรมสวัสดิการสังคม ณ ที่ว่าการเมืองนาโกย่า โดยมี อธิบดีกรมสวัสดิการสังคม ผู้อํานวยการ
กองผู้สูงอายุ และผู้อํานวยการกองประกันสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อเรื่อง Long-term insurance system in Nagoya 
 
 นายมัตซึโมโต่ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุและสวัสดิการสุขภาพ 
 ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีอัตราผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ ๒๓ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีอัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรมากที่สุดประเทศหน่ึง
ของโลก และคาดว่าในปี ๒๐๑๕ อาจมีประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆโดยคาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายประมาณ 
๓๐ ล้านคน ซึ่งสัดส่วนประชากร ๑ ต่อ ๔ คนมีผู้สูงอายุที่มี
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑ คนและจะมีแนวโน้มอัตราส่วนเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ ๗๕ ปีขึ้นไป
จําเป็นจะต้องการได้รับการดูแลมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมี
ปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเพราะผู้สูงอายุต้ังแต่อายุ ๗๕ ปีขึ้นไปสภาพร่างกายจะอ่อนแอหรือเป็นโรคความจําเสื่อม 

จึงเป็นประชากรที่รัฐจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก 
 เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่นประชากรผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุต้ังแต่ ๗๕ ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําให้
ต้องสร้างระบบเก่ียวกับการดูแลสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 
เพ่ือลดภาระการดูแลของคนในครอบครัวและเป็นหน้าที่
ของรัฐในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนญี่ปุ่น โดยการสร้าง
ระบบประกันการดูแล ทั้งน้ีจะได้อธิบายเก่ียวกับระบบ
ประกันการดูแลและสวัสดิการผู้สูงอายุในเมืองนาโกย่า 
ดังน้ี 

 นางอิโนเอะ หัวหน้าแผนกการดูแลผู้สูงอายุ 
 อธิบายเก่ียวกับประกันสวัสดิการและการดูแลด้านผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดย
อัตราส่วนผู้สูงอายุในปี ๑๙๘๐ – ๑๙๘๑ อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศยังไม่สูงมากนัก ในปี ๑๙๙๐ 
อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง และต่อมาเมื่อปี ๒๐๐๕ ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น
ประเทศที่มีอัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงมาก 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๗๓ 

 

 สําหรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศญ่ีปุ่นถือ
ว่าเป็นการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจผู้สูง 
เมื่ อ ปีที่ ผ่ านมา อัตราส่ วนผู้ สู งอา ยุ ต่อประชากร 
ทั้งประเทศญี่ปุ่น มีอัตราส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๒๓.๓ ของ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งเปรียบเทียบประชากรผู้สูงอายุ 
ในเมืองนาโกย่าคิดเ ป็นร้อยละ  ๒๑ .๔๐  และเมื่ อ
เปรียบเทียบประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยใน 
ปี ๒๐๑๑ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๒ ซึ่งเป็นอัตราผู้สูงอายุ

ตํ่ามาก แต่อัตราส่วนคงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน  
 ดังน้ันประเทศญ่ีปุ่นจําเป็นจะต้องมีนโยบายดูแลผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน โดยคํานึงถึงปัญหาในเรื่อง 
การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวที่มีผู้สูงอายุไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่นจึงได้พัฒนาระบบในการดูแลและประกันสุขภาพ 
 สําหรับระบบประกันการดูแลผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ใช้ระบบประกันการดูแลผู้สูงอายุเหมือนกัน
กับของประเทศเยอรมันนี โดยการใช้บริการของระบบประกันการดูแล รัฐจะสร้าง Careplan ซึ่งเป็นโปรแกรมการดูแล
โดยมีผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ดําเนินการวิเคราะห์ว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเรื่องใดบ้าง ซึ่งระบบดังกล่าวได้นําเอาระบบ
การประกันการดูแลของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ 
 ลักษณะสําคัญของระบบประกันการดูแลของประเทศญ่ีปุ่น (Nursing Care Insurance System) 
 ประเทศญี่ ปุ่น มีประชากรผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความดูแลด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุข ซึ่งรัฐได้วางเป้าหมายไว้ว่าการดํารงอยู่ของประชาชนญี่ปุ่นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เจ้าหน้าที่ 
จะเข้าไปดูแลในเชิงปฏิบัติ โดยเข้าไปบริการในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้ที่ได้รับการดูแลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก
การให้บริการแต่ละคร้ังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ถึงแม้เป็นระบบปฏิบัติงานที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก็
ตาม เพราะหากช่วงที่อยู่ในวัยทํางานบุคคลไม่สามารถทํางานได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
หรืออาจถูกพักงาน รัฐถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการทําให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของสังคมในภาพรวม 
อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าเป็นความเสียหายของสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ระบบประกันการดูแล  
 การบริหารจัดการดูแลอาจเป็นหน่วยงานใน
ระดับเมือง อําเภอ หมู่บ้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งระบบนี้จะเข้าไป
ดูแลค่าใช้จ่าย และการให้บริการกับผู้ที่จําเป็นจะต้อง
ได้รับการดูแล หรือครอบครัวใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ดูแล 
 โครงสร้างหลักของระบบประกันการดูแล
ผู้สูงอายุ  
 โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับระบบ
ประกันการดูแลผู้สูงอายุจะมาจาก ค่าประกัน ๕๐% และอีก ๕๐% เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี 
 การเข้าสู่ระบบประกันการดูแล  
 ผู้สูงอายุประสงค์เข้าระบบการดูแลจําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หน่ึง ผู้มีอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป
และกลุ่มที่สอง ผู้มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๐ ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความจําเป็นในการรักษาหรือดูแลสุขภาพ 
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 บุคคลที่มีสิทธิในระบบประกันการดูแล  
 คือบุคคลท่ีประกันการดูแลรักษา โดยได้รับบัตรประกันและหากต้องการใช้บริการก็สามารถ 
เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะได้รับการดูแลจะต้องเป็นผู้ที่ทราบถึงความจําเป็นว่าตนจะต้อง
เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาพยาบาล ถึงเข้ารักษาได้  
 สําหรับผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปที่มีสภาพร่างกายดีแต่ไม่ได้ทํางานหรือมีโรคความจําเสื่อม บุคคล
ดังกล่าวสามารถย่ืนเรื่องเพ่ือรับการรักษาดูแลได้ 
 สําหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๔ ปี ต้องเป็นโรคเก่ียวกับระบบประสาท ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษา ถึงจะได้รับการรักษาได้ 
 การบริการแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้าน 
 ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ใช้บริการมากที่สุด กล่าวคือ บริการท่ีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการถึงที่บ้าน โดยจะให้
ความอํานวยสะดวกในการทําความสะอาดบ้าน ทําอาหาร ช่วยอาบน้ําให้กับผู้สูงอายุ หรือสิ่งจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีบริการที่เรียกว่า Day service center ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้รับบริการสามารถ
จะเข้าไปใช้บริการเก่ียวความจําเป็นในการดํารงชีวิต เช่น อาบนํ้าหรือรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวผู้รับบริการจะได้รับการดูแลจากสถานที่ดังกล่าว โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริการการดูแลมาจากเงิน
ประกัน ๙๐%และผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง ๑๐% 
 สัดส่วนในความจําเป็นที่ได้รับการดูแล 
 แบ่งเป็นระดับการดูแล โดยขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคลว่ามีความจําเป็นที่จะได้รับ 
การช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ผู้ที่ต้องการได้รับ
การดูแลในระดับที่ ๑ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ๔,๙๗๐ ยูนิต 
ต่อเดือน (๑ ยูนิตเท่ากับ ๑๐ เยน ) ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเงินบาท
จะจะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลในระดับที่ ๑ จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๘,๔๐๐ บาท ผู้ที่ต้องการได้รับการ
ดูแลในระดับที่ ๒ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ๑๐,๔๐๐ ยูนิตต่อ
เดือน คิดเป็นเงินบาทเท่ากับ ๓๔,๕๐๐ บาท และผู้ที่ต้องการ
ได้รับการดูแลในระดับที่ ๕ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ๓๕,๘๓๐ ยู
นิตต่อเดือน คิดเป็นเงินบาทประมาณ ๑๓๗,๑๐๐ บาท 
 จํานวนเงินของผู้ใช้บริการที่จะต้องเสียค่าใช่จ่าย 
 ภาระการเสียค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการจะอยู่ที่ ๑๐% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยในอัตราดังกล่าวไม่ว่า
ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือมากทุกคนจะเสียอัตราค่าใช้จ่ายที่เท่ากัน สําหรับค่าใช้จ่ายการประกันดูแลของผู้ใช้บริการ 
กําหนดไว้ว่าแต่ละครอบครัวมีความสามารถใช้บริการและเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด คือ จํานวนเงินที่จะต้อง
รับผิดชอบหากเทียบกับเงินบาท (๑ บาทเท่ากับ ๒.๗ เยน) กรณีครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จะเสีย
ค่าใช้จ่าย ๕,๖๐๐ บาท หรือครอบครัวที่มีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จะเสียค่าใช้จ่าย ๙,๑๐๐ บาท แต่สําหรับผู้
เสียภาษีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๘,๑๐๐ บาท 
 กรณีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่ประชาชนต้องจ่ายเกิน
กว่าค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายจริงประชาชนสามารถเรียกเงินคืนได้ซึ่งระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้เมื่อปี ๒๐๐๘  
 กรณีประชาชนจะต้องรับภาระเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกของรัฐ เช่น  
ค่าห้อง ค่าอาหารที่ผู้ใช้บริการจําเป็นจะต้องใช้ มากกว่ารายได้ของตน ผู้น้ันก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะมีขีดจํากัด
สูงสุดไว้ให้ 
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 ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  
 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ หรือผู้ที่จะต้องรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานาน 
ทําให้รายได้ลดลงหรือผู้ใช้บริการมีปัญหาไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ จึงจะยกเว้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ๑๐%  
ลดลงเหลือ ๕%  
 การประกันการดูแลผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป จํานวนเงินที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจะคิดตามรายได้ 
โดยจะมีทั้งหมด ๑๒ ขั้น ค่าประกันมีทั้งหมด ๖ ขั้น โดยเสียค่าประกันประมาณ ๖๕,๒๘๒ เยน คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ ๒๔,๖๐๐ บาท โดยค่าประกันจะคิดจากฐานรายได้ คือระหว่าง ๐.๔๕ เท่า – ๒.๓ เท่า  
 การจ่ายค่าประกันดูแลสามารถจ่ายได้ ๒ วิธี คือวิธีที่หน่ึง สําหรับผู้ที่ได้รับเงินบํานาญ รัฐจะหัก
ค่าใช้จ่ายประกันการดูแลจากเงินบํานาญ วิธีที่สอง เป็นการจ่ายโดยวิธีทั่วไปโดยอาจหักจากบัญชีหรือไปจ่ายตามที่
รัฐเรียกเก็บ หากผู้ที่มีปัญหาในการจ่ายค่าประกันก็สามารถไปขอจ่ายลดเปอร์เซ็นต์ได้ ผู้ที่มีอายุช่วง ๔๐ – ๖๔ ปี
จะหักค่าใช้จ่ายในระหว่างการดูแลรักษาพยาบาล 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ซักถาม ดังน้ี 
 นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะ 
กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ ได้กล่าวว่า ในการจัดสวัสดิการการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐต้อง
จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
ซึ่งกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ มีดังน้ี  
 ๑. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ
เบ้ียยังชีพ อัตรา ๖๐๐ บาท  
 ๒. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับเบ้ียยังชีพ อัตรา ๗๐๐ บาท  
 ๓. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับเบ้ียยังชีพ อัตรา ๘๐๐ บาท  
 ๔. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเบ้ียยังชีพ อัตรา ๑,๐๐๐ บาท   
 ซึ่งเป็นสวัสดิการเบ้ืองต้นที่ประเทศไทยได้ดําเนินการให้เป็นสวัสดิการแก่ประชากรผู้สูงอายุ โดยการ
ดําเนินงานของประเทศไทยเป็นเพียงการเร่ิมต้น หากเปรียบเทียบกับระบบสวัสดิการประเทศญ่ีปุ่น หากมีการ
แลกเปลี่ยนการดําเนินงานของทั้งสองประเทศจะเป็นประโยชน์และนําไปปรับใช้ในการส่งเสริมแก่รัฐสวัสดิการ
ภายในประเทศต่อไป 
 ๑. คําถาม หน่วยงานของรัฐส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นอย่างไร  
ถึงทําให้ประชาชนประเทศญี่ปุ่นมีอายุยืนกว่าประเทศอ่ืน 
  คําตอบ หากเปรียบเทียบเมืองนาโกย่ามีผู้สูงอายุประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน มีผู้สูงอายุขอใช้บริการ
ประมาณ ๕๐,๐๐๐คน แสดงว่ามีผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงอยู่มาก สําหรับเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุถึงมีสุขภาพ
แข็งแรง ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการรักษาพยาบาลท่ีดี และคนญี่ปุ่นจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี หากไม่สบายจะรีบ
รักษาให้หายโดยเร็วจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ นอกจากน้ีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปเมื่อเกษียณอายุ จะมี
เวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากข้ึน หรือได้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีสามารถผ่อนคลายและมีเป้าหมายว่าจะทํา
อะไรต่อไป ทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นร่างกายก็แข็งแรง 
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 ๒. คําถาม ผู้สูงอายุที่มีภาระในการเสียค่าใช้จ่ายในระบบประกันการดูแลสัดส่วนระหว่างหญิงชาย
เท่าไร และค่าใช้จ่ายระหว่างหญิงและชายต่างกันเท่าไร 
  คําตอบ สําหรับเรื่องยกเว้นการจ่ายค่าประกันจะให้ระยะเวลายาวนานที่สุด ๖ เดือน โดยจะมีสอง
ประเภท คือการงดเว้น ๑๐๐ % หรืองดเว้น ๕๐ % ถ้าเลย ๖ เดือนจะต้องจ่ายเต็มราคา ส่วนผู้ที่ไม่สามารถจ่าย
ค่าประกันสามารถเข้ามาปรึกษาหน่วยงานของรัฐได้หรืออาจจะต้องแบ่งจ่าย สําหรับอัตราส่วนระหว่างผู้สูงอายุ
หญิงชายอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ชายคิดเป็นร้อยละ ๔ หญิงคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้หญิงมีสัดส่วนมากกว่า
ชายเพราะหญิงมีอายุยืนมากกว่า ดังน้ันสัดส่วนผู้หญิงที่เข้าสู่ระบบประกันการดูแลจะมากกว่า คือร้อยละ ๖๘  
ส่วนผู้ชายที่เข้าระบบประกันการดูแลร้อยละ ๓๒ 
 ๓. คําถาม หน่วยงานที่ดูแลระบบประกันการดูแลเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และอยู่ภายใต้
ของหน่วยงานใด และผู้สูงอายุที่อยู่นอกระบบจะทําให้ผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบได้อย่างไร และผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในระบบหน่วยงานของรัฐจะดูแลผู้สูงอายุเหล่าน้ันอย่างไร 
  คําตอบ ระบบประกันการดูแลเป็นระบบเชิงนโยบายที่รัฐบาลคิด แต่ผู้ที่ดําเนินการต่างๆจะเป็น 
ผู้ที่อยู่ในส่วนท้องถิ่น เพราะว่าแต่ละเมือง อําเภอ มีประชากรไม่เท่ากัน ดังน้ันการดูแลหรือจํานวนคนดูแล รวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกจะไม่เท่ากัน สําหรับระบบประกันการดูแลที่จะเข้าระบบน้ัน ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๔ ปี 
จะมีระบบประกันต่างๆ เช่นระบบคนพิการ 
 ๔. คําถาม เงินที่กระจายไปสู่ท้องถิ่น เมืองนาโกย่าได้รับเงินและเป็นผู้ดูแลหรือไม่ 
  คําตอบ เงินที่ได้มาเมืองนาโกย่าจะเป็น
ผู้ดูแล ซึ่งจะเป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาล ๕๐% และเป็นเงิน
จากภาษีประชาชนอีก ๕๐% ซึ่งเงินที่ได้รับมาจากรัฐบาล 
ท้องถิ่นจะนําเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการเอง อย่างไรก็ตาม
ระบบในการดูแลควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ แต่ความ
เป็นจริงหน่วยงานท่ีดูแลเป็นหน่วยงานเอกชน ซึ่งอาจเป็นผู้
ที่ประกอบกิจการการดูแลสุขภาพโดยตรง 
 ๕. คําถาม ปัญหาหน้ีสาธารณะท่ีเกิดจากการ
ดูแลผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตหน่วยงานรัฐจะมี
แนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสีย
ไปอย่างไร และหากย้อนเวลาไปเท่ากับประเทศไทยในปัจจุบัน ญี่ปุ่นจะมีแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพ่ือ
รองรับการจัดระบบประกันการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
  คําตอบ ประเทศญี่ปุ่นมีจํานวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆภาระค่าใช้จ่ายจึงเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน 
จึงมีนโยบายในการเพ่ิมภาษีประชาชน การดูแลผู้สูงอายุหากไปเพ่ิมเบ้ียประกันไม่สามารถทําได้ จึงอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้ระบบการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ให้ผู้ที่มีอายุน้อยได้เข้าใจในระบบ
ประกันการดูแลมากขึ้น 
 ๖. คําถาม จากข้อมูลทราบว่าประเทศญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นออกไปอาศัยนอก
ประเทศ เช่น ประเทศไทย จริงหรือไม่ 
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  คําตอบ ประชาชนประเทศญี่ ปุ่นเมื่อเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ จะมีเงินบํานาญ ดังน้ันการหาที่อยู่
ต่างประเทศจะเป็นตัวเลือกหน่ึงในการหาที่อยู่อาศัย เช่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งเงิน
บํานาญหากใช้ในประเทศจะมีค่าครองชีพสูงมาก ดังน้ันจึงเห็นว่าหากนําเงินบํานาญไปใช้ในประเทศที่มีค่าครอง
ชีพตํ่ากว่าจะคุ้มค่ามากกว่า ทั้งน้ี ได้คํานึงถึงระบบการรักษาพยาบาลที่ดี ค่าครองชีพตํ่า หรือความสงบปลอดภัย 
แต่ในเรื่องดังกล่าวประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเอกชนจะเป็นผู้แนะนํามากกว่า 
 
 นางสาวรัตติยา  พนาจันทร์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน 

ระหว่างวันอังคารท่ี ๑๘ ถึง วันจันทร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
๑. การศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 
 ๑.๑ การศึกษาดูงานรัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์  
 วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานด้าน
การดูแลและจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการของกรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเข้าพบ
คณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรม (The Standing Committee on Family and Cultural Affairs) 
และคณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคม (The Standing Committee on Labour and Social Affairs) 
ณ รัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซึ่งมีบุคคลผู้มาให้การต้อนรับดังรายนามต่อไปน้ี 
 คณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรม 
 ๑. MS. Horne  Solveig  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
 ๒. MS. Helleland  Linda C.Hofstad  กรรมาธิการ 
 ๓. MS. Grotting  Olov  กรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคม 
 ๑. MS. Sylvi  Graham  กรรมาธิการ 
 ๒. MS. Tove  Linnea Brandvik  กรรมาธิการ 
 MS. Horne  Solveig รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง ในคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัว
และวัฒนธรรมได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ และนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการดูแลและจัดสวัสดิการเด็กของ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 คณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและ
วัฒนธรรม (The Standing Committee on Family 
and Cultural Affairs) ของรัฐสภาราชอาณาจักร
นอร์เวย์ มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับครอบครัว 
เด็กและเยาวชน ความเสมอภาคทางเพศ กิจการ
เก่ียวกับผู้บริโภคและวัฒนธรรม  
 เด็กเล็กในราชอาณาจักรนอร์ เวย์
ประมาณร้อยละ ๙๐ จะเข้าโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมี
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยการเข้าโรงเรียนใน
ระดับอนุบาลน้ีจะต้องเสียค่าเล่าเรียนที่ขึ้นอยู่กับ

รายได้ของผู้ปกครอง กล่าวคือ หากผู้ปกครองมีรายได้น้อยก็จะเสียค่าเล่าเรียนน้อย แต่หากผู้ปกครองมีรายได้มาก
ก็จะต้องเสียค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็นต้นมา สมาชิกรัฐสภาในทุกพรรคการเมืองมีความเห็นเป็นไปแนวทาง
เดียวกันว่าต้องมีการเพ่ิมจํานวนโรงเรียนอนุบาลพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนควบคู่กัน โดยปัจจุบัน
การเพ่ิมจํานวนครูผู้ดูแลเด็กให้มีจํานวนเพียงพอกับเด็กถือเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก รัฐบาลได้พยายามสร้างแรงจูงใจ 
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ให้ประชาชนเข้ามาทํางานในโรงเรียนอนุบาลเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็กให้เกิด
ประสิทธิภาพคือต้องมีการศึกษาด้านการดูแลเด็กเล็กโดยตรงด้วย 
 คณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรมได้ให้สวัสดิการแก่ผู้ปกครองในการลาคลอด ซึ่งมี
การกําหนดให้ผู้ปกครองสามารถลาคลอดได้ ๕๗ สัปดาห์ แต่ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จะเพ่ิมวันลาคลอด
เป็น ๕๙ สัปดาห์ สําหรับผู้เป็นพ่อมีสิทธิลาเลี้ยงลูกได้ ๑๔ สัปดาห์ โดยได้รับเงินเดือนในระหว่างการลาด้วย แต่จะ
มีอัตราที่ไม่เท่ากันในแต่ละคน หากมีการลาเต็มจํานวนวันจะได้รับเงินเดือนร้อยละ ๘๐ แต่หากลาคลอดจํานวนวัน
น้อยจะได้รับเงินเดือนเต็มอัตรา ซึ่งในการลาคลอดน้ีทั้งพ่อและแม่สามารถตกลงกันโดยอาจมีการแบ่งหรือสลับกัน
ลาได้ เน่ืองจากรัฐบาลต้องการให้ผู้หญิงสามารถกลับเข้าทํางานได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งให้โอกาสพ่อได้ใกล้ชิดกับลูก
มากย่ิงขึ้น โดยผู้ปกครองสามารถนํากฎหมาย
ดังกล่าวใช้อ้างกับฝ่ายนายจ้างถึงสิทธิดังกล่าวได้ 
 ทั้งนี้ หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้
บุตรที่มีอายุต้ังแต่ ๑ ปีเป็นต้นไป เข้าโรงเรียน
อนุบาล รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือในการเล้ียงดู
แทนการเข้าโรงเรียน 
 MS. Sylvi Graham กรรมาธิการ ใน
คณะกรรมาธิ การกิ จการแรงงานและสั งคม  
ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลสวัสดิการผู้พิการและ
ผู้ทุพพลภาพ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 คณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคม (The Standing Committee on Labour and Social 
Affairs) ของรัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีอํานาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน สิทธิประโยชน์และเงินบํานาญที่เก่ียวข้องกับการทํางาน รวมถึงนโยบายเก่ียวกับผู้ไร้ความสามารถ การจัด
สวัสดิการของผู้พิการและทุพพลภาพด้วย  
 ราชอาณาจักรนอร์เวย์มีประชากร ๖ ล้านกว่าคน มีจํานวนผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ จํานวน 
๘๐,๐๐๐ คน อัตราเงินเดือนของประชาชนในราชอาณาจักรนอร์เวย์อยู่ในระดับที่สูง แต่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มักจะไม่ได้รับการจ้างงานเท่าที่ควร โดยรัฐสภาและคณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคมได้พยายาม 
หาแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานต้ังแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ เพ่ือให้
ผู้พิการได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
 
 ๑.๒ ข้อมูลการตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 
 คําถาม แนวทางการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กของนอร์เวย์  
 คําตอบ MS. Horne  Solveig รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หน่ึง ในคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัว
และวัฒนธรรม ได้ช้ีแจงตอบข้อซักถาม ดังน้ี แนวทางการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กของนอร์เวย์ รัฐบาลมีการกําหนด
ไว้ว่า เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า ๖ ขวบทุกคนต้องได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาล หากผู้ปกครองมีความประสงค์เช่นน้ัน 
ดังน้ัน การเพ่ิมจํานวนโรงเรียนอนุบาลให้มีจํานวนเพียงพอต่อการดูแลเด็กเล็ก จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่รัฐบาลและ
สมาชิกรัฐสภาทุกพรรคการเมืองมีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลในแต่ละท้องที่ของตน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมีแหล่งที่มา
แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 
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 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดต้ังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 
 ๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบ 
 ๓. การจ่ายค่าเล่าเรียนของผู้ปกครอง 
 คําถาม คณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการทํางานที่
ซ้ําซ้อนกันหรือไม่ 
 คําตอบ Ms. Horne  Solveig ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่จัดการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  
ส่วนคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรมจะดําเนินการดูแลจัดการศึกษาเฉพาะในระดับอนุบาลเท่าน้ัน 
ซึ่งจะมีการประสานงานกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเน่ืองอันเป็นการดูแลจัดการด้านครอบครัวร่วมด้วย 

ทั้งน้ี ปัจจุบันหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความพยายาม
ในการเพ่ิมจํานวนครูผู้ชายในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา เน่ืองจากควรให้เด็กได้มีการเรียนรู้
พฤติกรรมทั้งจากครูผู้ชายและครูผู้หญิง เพ่ือให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้ที่จบการศึกษา
เฉพาะด้านการดูแลเด็กเล็กมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ทําให้ครูผู้ชายมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลเด็กเล็ก 
 

 คําถาม การจัดสวัสดิการของเด็กและผู้สูงอายุ 
 คําตอบ Ms. Horne  Solveig ได้ตอบข้อซักถามว่า การดูแลและจัดสวัสดิการของเด็กและผู้สูงอายุ 
ในส่วนของเด็ก รัฐบาลได้มีการกําหนดแนวทางการให้สวัสดิการเด็กต้ังแต่เกิดจนถึงอายุ ๑๘ ปี ดังน้ี 
 ๑. การให้เงินสนับสนุนแก่การดูแลเด็กเล็กอายุ ๑-๒ ขวบ ที่ผู้ปกครองทําการดูแลเองที่บ้าน โดยไม่ได้
เข้าโรงเรียนอนุบาล 
 ๒. ด้านการศึกษา เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา ในระดับอนุบาลเด็กเล็กทุกคนสามารถเข้าโรงเรียนได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการศึกษา
ระดับอนุบาลมีค่าใช้จ่ายในการจ้างครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับจําเป็นต้องมีการเพ่ิมจํานวน
ครูผู้ดูแลเด็กด้วย 
 ๓. การกําหนดวันลาคลอดให้แก่ผู้ปกครองที่สามารถลาได้ถึง ๕๙ สัปดาห์ 
 ในส่วนของผู้สูงอายุ การดูแลจะเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุที่พัก
อาศัยอยู่ที่บ้านเม่ือต้องการความช่วยเหลือ ท้องถิ่นจะมีการส่งผู้ช่วยพยาบาลส่วนตัวไปดูแลถึงที่บ้าน ซึ่งเมื่อเกิด
การเจ็บป่วยหรือมีความพิการก็สามารถมาพํานักที่บ้านพักคนชรา เพ่ือทําการรักษาได้ ทั้งน้ี ปัจจุบันนอร์เวย์ 
มีความต้องการเพ่ิมจํานวนผู้ช่วยพยาบาลส่วนตัว เน่ืองจากผู้ที่จบการศึกษาเฉพาะด้านน้ียังคงมีจํานวนน้อย  
และแม้จะมีการจ้างชาวต่างชาติมาดําเนินงานแล้วก็ยังคงมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากน้ี รัฐบาล
มีการจ่ายเงินบํานาญให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนไม่ว่าจะเคยทํางานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเงินบํานาญน้ีจะ
ได้รับจาก ๒ ส่วน คือ ๑) รัฐบาลให้การสนับสนุน ๒) การสะสมจากการทํางาน ดังน้ัน เงินบํานาญที่ผู้สูงอายุได้รับ
จะไม่เท่ากัน แต่จะขึ้นอยู่กับการสะสมจากการทํางานด้วย 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๘๑ 

 

 คําถาม ผู้ชายได้รับการปลูกฝังให้เป็นสามีที่ดี เป็นสุภาพบุรุษจริงหรือไม่ มีการเร่ิมต้นอย่างไร ผู้ชาย
รู้สึกต่อต้านหรือไม่ 
 คําตอบ MS. Sylvi  Graham กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคม ได้ช้ีแจงตอบ 
ข้อซักถามในประเด็นการปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษของชายชาวนอร์เวย์ ดังน้ี ในอดีตผู้ชายชาวนอร์เวย์จะยังไม่เกิด
ความเคยชินต่อการต้องทําหน้าที่ดูแลลูกที่บ้านดังเช่นภริยา บางส่วนมีปฏิกิริยาเร่ิมต้นใน ค.ศ. ๑๙๗๐ หญิงและชาย
ต้องเท่าเทียมกัน มีการรับรองหลักความเสมอภาค ในปัจจุบันผู้ชายอยู่บ้านเลี้ยงลูก ๓ เดือน เลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกติ 
๕๐ ปีที่แล้วไม่เคยคิดว่าจะอยู่บ้านเล้ียงลูก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงชาวนอร์เวย์ต่างเรียกร้องความ 
เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ทั้งด้านการศึกษา การทํางาน (ผู้หญิงชอบทํางานในหน่วยงานของรัฐ เพราะได้รับ
สิทธิประโยชน์มากกว่าเอกชน) ตลอดจนการจัดการงานบ้าน ทําให้ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติที่พ่อและแม่จะ
ช่วยกันเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลมีการออกกฎหมายที่สนับสนุนเรื่องน้ีคือ การกําหนดให้พ่อสามารถลาไป
ดูแลลูกที่บ้านได้นานถึง ๑๔ สัปดาห์ 
 
๒. การศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 ๒.๑ การศึกษาดูงาน Department for Elderly Care เทศบาลเมืองคาร์ลสตัด 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานด้าน
การดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลเมืองคาร์ลสตัด ราชอาณาจักรสวีเดน (Klarstad 
Kommun) โดยเข้าพบผู้บริหารของ Department for Elderly Care เทศบาลเมืองคาร์ลสตัด ซึ่งได้ให้การต้อนรับ
และนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองคาร์ลสตัด 
 ราชอาณาจักรสวีเดนมีเทศบาลจํานวนทั้งหมด ๒๕๖ เทศบาล ซึ่งเทศบาลเมืองคาร์ลสตัดมีเน้ือที่
ประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางกิโลเมตร เป็น ๑ ใน ๒๕ เทศบาลเมืองที่มีขนาดใหญ่ในสวีเดน 
 สัญลักษณ์ ตรารูปพระอาทิตย์  
 สถานที่ต้ัง เมืองคาร์ลสตัดต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบใหญ่กับแม่นํ้าที่ไหลมาจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
จึงเป็นเมืองที่มีแม่นํ้าล้อมรอบและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก 
 โครงสร้างการปกครองและบริหารของ
เทศบาลเมือง การปกครองและบริหารงานต่าง ๆ  
จะดําเนินการโดยสภาเมืองที่ประกอบด้วยสมาชิก
จํานวน ๖๑ คน มีประธานสภาเมืองจํานวน ๑ คน  
ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ทั้งน้ี การดําเนินงาน
ภายใต้ภารกิจของเทศบาล จะมีคณะกรรมการจํานวน 
๙ คณะ ทําหน้าที่ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสวัสดิการสังคมเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมี
นักการเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามากํากับดูแลในแต่
ละคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเด็ก เยาวชนและผู้พิการ ด้านการดูแลคนตกงาน ด้านสุขภาพ เป็นต้น 



หน้า ๑๘๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 จํานวนประชากร ๘๖,๔๐๐ คน (๑๓% อายุมากกว่า ๗๐ ปี) จํานวน ๘๙% ของประชากรอยู่ในพ้ืนที่
ใจกลางเมือง  
 การจัดสรรงบประมาณ (๘๕% ของงบประมาณจะใช้ในการดูแลสุขภาพ) งบประมาณของเทศบาลมี
แหล่งที่มาจาก ๓ ส่วน ดังน้ี 
 ๑. การจัดเก็บภาษีจากประชาชน ในสวีเดนประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง คือ ร้อยละ ๓๐ 
ของรายได้ เน่ืองจากปัจจุบันประชากรในวัยทํางานมีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้สูงอายุที่มีจํานวน
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเป็นต้องมีการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนผู้มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้มีเงิน
เพียงพอต่อการนํามาจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและด้านสังคมอ่ืน ๆ  
 ๒. รัฐบาลกลางให้การสนับสนุน 
 ๓. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการสวัสดิการของประชาชน ซึ่งหากผู้มาใช้บริการไม่มีเงิน
เพียงพอก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม เงินงบประมาณที่จัดเก็บได้ในส่วนน้ีจึงมีจํานวนน้อย คือ ประมาณร้อยละ ๑๒ 
จากงบประมาณทั้งหมดเท่าน้ัน 

 การดําเนินงานด้านการดูแลและจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ พิการ มีคณะกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยนักการเมืองที่ได้รับการคัดเลือกมา
จํานวน ๒๒ คน ทําหน้าที่เป็นผู้กําหนดนโยบาย และ
มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลระดับผู้อํานวยการเป็นผู้ดูแล
การดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งในการปฏิบัติงาน
จะมีการแบ่งหน้าที่เป็นหน่วยต่าง ๆ ตามภารกิจ คือ 
หน่วยที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสุขภาพ ในแต่ละ
หน่วยจะดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและ
ภาคเอกชนที่มีการจ้างด้วย  

 หน่วยงานท่ีดูแลด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ มีเจ้าหน้าที่จํานวน ๒,๕๐๐ คน พลเมืองที่ต้องดูแลจํานวน 
๓,๕๐๐ คน งบประมาณในการดําเนินงานจํานวน ๑,๒๐๐ ล้านโครนสวีเดน (๑.๒ billion Swedish crowns)  
ในการดําเนินงานจะมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Assistance office) เพ่ือให้เกิดการ
บริการดูแลที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานมีดังน้ี 
 ๑. กฎหมายเทศบาล 
 ๒. กฎหมายบริการทางสังคม 
 ๓. กฎหมายสุขภาพ 
 ๔. กฎหมายการสนับสนุนและให้บริการทางสังคม 
 การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลเมืองคาร์ลสตัด มีการให้บริการหลากหลายตามความต้องการ
ของประชาชน (๑๐ บริการ) ซึ่งหน่ึงในบริการน้ัน คือ การบริการผู้ช่วยส่วนตัวสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่พัก
อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง ซึ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถได้รับบริการน้ีที่บ้านพักได้ทันที (ปัจจุบันมี ๖๐๐ คน 
ที่ใช้บริการผู้ช่วยส่วนตัว) แต่การบริการดังกล่าวต้องมีการใช้งบประมาณจํานวนมาก จึงต้องมีการประเมินจากเทศบาล
ว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะได้รับบริการน้ี เพียงใด ทั้งน้ี นอกจากการบริการข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุยังสามารถเลือกมา
พํานักที่บ้านพักคนชรา (Nursing Home) ได้ โดยที่บ้านพักคนชราประกอบด้วยห้องพักสําหรับรักษาผู้ป่วยหนัก
ประมาณ ๑๐๐ ห้อง ห้องพักสําหรับรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมประมาณ ๔๐๐ ห้อง และห้องพักสําหรับดูแลรักษา
ทั่วไปประมาณ ๒๐๐ ห้อง พร้อมทั้งมีเครื่องมือแพทย์และเคร่ืองอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัยพร้อมต่อการ



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๘๓ 

 

ดูแล ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุที่ป่วยโรคสมองเสื่อมมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นจึงต้องมีการเพ่ิมจํานวนห้องพักและ
พัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับการบริการของโรงพยาบาล และบริการที่น่าสนใจอีก
อย่างหน่ึงก็คือ การให้บริการสัญญาณเตือน (Security Alarm) สามารถเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารับได้ทันที 
เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะอยู่บ้านของตนเอง  
 ทั้งน้ี หน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของประชาชน (Health and Medical Care) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จํานวน ๒๖๐ คน คนไข้ ๒,๕๐๐ คนในการดูแลจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย 
(Prevention action) เช่น การเชิญชวนให้ไปออกกําลังกาย การพบปะสังสรรค์เพ่ือพูดคุยและให้คําแนะนําเรื่อง
สุขภาพ (Health talk) การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการจัดที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ (Safety 
team/Medical attention at home) เป็นต้น ซึ่งขณะน้ีมีการรับอาสาสมัครเพ่ือมาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ให้มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยในการดําเนินงานน้ัน ยึดหลักรับฟังความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ว่าต้องการอะไร แล้วนํามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ 
 
 นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีทิพย์อาสน์ 
 นิติกรปฏิบัติการ  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ผู้สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

อําพรพันธ์ุ/พิมพ์ 
นารีนารถ/ตรวจ 

 



หน้า ๑๘๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



หน้า ๑๘๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุม 
ภาพการออกรายการโทรทศัน์รัฐสภา 

ภาพการรับรองแขก 
ภาพการจัดสัมมนา การศึกษาดงูาน  

 
 



หน้า ๑๘๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๘๙ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๑ 

วันพุธท่ี ๕ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

เรื่องพิจารณา : พิจารณาเลือกต้ังตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม 
   สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๕ วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๓ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น ๓  ตึก ๖๐ ปี (บ้านราชวิถี) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่องพิจารณา : รับฟังบรรยายสรุปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
   หรือผู้แทน เก่ียวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคในการ
   ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมาธกิารกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ มอบของที่ระลึกแก่นางพนิตา  กําภู ณ อยุธยา

 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙๑ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๕ 

วันพุธท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

เรื่องพิจารณา : พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ 
  โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บังคับการ
  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๑๒ 

วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

เรื่องพิจารณา : ๑. พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและแผนงานในการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๒. พิจารณาเรื่อง คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษา
   และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)  
  ๓. พิจารณาศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
   คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙๓ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๕๔ 

วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

เรื่องพิจารณา : พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ครั้งท่ี ๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

เรื่องพิจารณา : พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนนิการ 
   เรื่อง เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ โดยเชิญ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมส่งเสริมการ
   ปกครองท้องถ่ิน เขา้ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
 
 



หน้า ๑๙๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การออกรายการมองรัฐสภา “รณรงค์ยุติความรุนแรง” 
วันพุธท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรณุี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
และร้อยตํารวจเอกปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ ์กรรมาธิการที่ปรึกษา  
ให้สัมภาษณใ์นรายการมองรัฐสภา “รณรงค์ยุติความรุนแรง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙๗ 

 

การรับรองแขก 
 

 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการ
สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ให้การต้อนรับ พันโทหญิง ลัดดา  แทมม่ี 
ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในลักษณะ Working Lunch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๑๙๙ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วันพฤหัสบดท่ีี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสคีิ้ว 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว 

 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่สําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๐๑ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การจัดสัมมนา 
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนตอ่การพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดชัยภมิู” 

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
วันจันทร์ท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๐๓ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านการฝึกอบรมนักเรียน
นายร้อยตํารวจหญิงของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การเสวนา 
เรื่อง “ความรุนแรงยตุิได.้..โดยทุกคน 

วันพุธท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๐๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอกบัว และโรงเรียนอนุบาลจําเนียรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลท่าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๐๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

โรงเรียนอนบุาลจําเนยีรวิทยา ตําบลแม่ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๐๙ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกนําเสนอ 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานและการบริหารจัดการ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เก่ียวกับการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษก อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนสัตยาไส อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

วันศุกร์ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ สถานีตํารวจน้ํา ๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํา 

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 คณะอนุกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานและขั้นตอน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ํา ด้านการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงของสถานีตํารวจน้ํา ๔ กอง
กํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑๓ 

 

การศึกษาดูงานและการจัดเสวนา 
ณ จังหวัดเชยีงใหม่และจังหวัดพะเยา 

ในระหว่างวนัท่ี ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นกล้า อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

จัดการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงานและการจัดเสวนา 
ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ระหว่างวันพุธท่ี ๑๒ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 คณะกรรมาธิการเดินทางเข้าเย่ียมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินการ 
แนวทางการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน”  
 คณะกรรมาธิการ ได้จัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน” 
ณ สวนดอนธรรมรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑๗ 

 

การจัดสัมมนา 
เรื่อง “โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม เยาวชนพะเยาหัวใจใฝ่ธรรม” 
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตําบลโปง่งาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันศกุร์ท่ี ๕ ถึง วันจันทร์ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสนั่นรักษ์ อําเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร โดย นางสาวพรพิมล  
ธรรมสาร โฆษกคณะกรรมาธิการ เข้ารับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานและเย่ียมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสน่ันรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงเต้นฮูล่าฮูปประกอบดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ๑ 



หน้า ๒๒๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การจัดเสวนา 
เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปญัหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน” 

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาการบริโภคเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรุณี  ชํานาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
สภาผู้แทนราษฎร ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นระดับชุมชน 



หน้า ๒๒๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ในวันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารเย่ียมชมภายในพระวิหารท่ีประดิษฐานพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมาธกิารรับฟงับรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนนิการบวชภิกษุณีในประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแก้ไข จาก ภิกษุณีธัมมนนัทา 



หน้า ๒๒๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดพะเยา 

วันเสาร์ท่ี ๑๒ ถึง วันจันทร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ จังหวัดพะเยา
ได้จัดการเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับผู้นําชุมชน” ในวันเสาร์ 
ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขา้ร่วมการเสวนาร่วมแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๒๕ 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  คณะกรรมาธิการเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและเย่ียมผู้ได้รับผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของโรงพยาบาลพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๒๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร รับฟังการบรรยายสรุป
เก่ียวกับการดําเนินงานด้านการควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิงและเย่ียมชมเรือนจํา ณ เรือนจําจังหวัดพะเยา อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๒๗ 

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมมนา 

เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอกบัว ตําบลท่าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ “การวางแผนงานในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 



หน้า ๒๒๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

การศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในวันจันทรท่ี์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หมอนทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓๑ 

 

การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายคลอง ๑๘ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวสิ และสหราชอาณาจักร 
ระหว่างวันอังคารท่ี ๑๗ ถึง วันศุกร์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเมือง Venice สาธารณรัฐอิตาลี โดยเข้าพบบุคคลจาก The Office of Participant 
and Reception Social Politics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงาน ณ สมาพนัธรฐัสวิส  วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
 คณะกรรมาธิการเข้าเย่ียมชมวัดศรีนครินทรวราราม ซึ่งเป็นวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
เข้ากราบนมัสการพระครูกิตติธรรมวิเทศ รักษาการแทนเจ้าอาวาส (พระเทพกิตติโมลี) ซึ่งนับเป็นสถานที่ที่ทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติที่ต้องการที่พ่ึงทางใจ ได้ยึดเหนี่ยวและได้รับพระธรรมคําสั่งสอน อันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่จะ
ดํารงอยู่ในสังคมต่อไป โดยได้รับทราบประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของวัดโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร  วันพธุที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 คณะกรรมาธิการเข้าพบประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาของรฐัสภาสหราชอาณาจักร MP Graham 
Stuart ในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารเขา้เย่ียมชมบริเวณภายในอาคารรัฐสภาสหราชอาณาจักร 



หน้า ๒๔๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงาน 
ณ นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ถึง วันจนัทร์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

การศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สงูอายุ ณ บา้นสวัสดิการหมายเลข ๑ นครเซ่ียงไฮ ้วันศกุร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการของผูส้งูอายุ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังการบรรยายของคณะผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่บา้นสวัสดิการหมายเลข ๑ นครเซ่ียงไฮ้ 



หน้า ๒๔๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ใหค้าํแนะนาํด้านเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ ๓ ปี วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังการบรรยายของผู้แทนสมาคมสตรีและผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ 



หน้า ๒๔๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสมาคมสตรีและเจ้าหนา้ที่ศนูย์ฯ 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๔๕ 

 

ศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันพุธท่ี ๑๙ ถึง วันอังคารท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของกรม
สวัสดิการสังคม ณ ที่ว่าการเมืองนาโกย่า โดยมี อธิบดีกรมสวัสดิการสังคม ผู้อํานวยการกองผู้สูงอายุ และ
ผู้อํานวยการกองประกันสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อเรื่อง Long-term insurance system in Nagoya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๔๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๔๗ 

 

ศึกษาดูงาน 
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน 

ระหว่างวันอังคารท่ี ๑๘ ถึง วันจันทร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการดูแลและจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการของ
กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเข้าพบคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรม (The Standing 
Committee on Family and Cultural Affairs) และคณะกรรมาธิการกิจการแรงงานและสังคม (The Standing 
Committee on Labour and Social Affairs) ณ รัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๔๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารเขา้เย่ียมชมบริเวณภายในอาคารรัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารเขา้รับฟังการบรรยายสรุปของคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรม และ
คณะกรรมาธกิารกิจการแรงงานและสังคม รัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการครอบครัวและวัฒนธรรม และคณะกรรมาธิการ
กิจการแรงงานและสังคม รัฐสภาราชอาณาจักรนอร์เวย์ 



หน้า ๒๕๐ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการของ Department 
for Elderly Care เทศบาลเมืองคาร์ลสตัด ราชอาณาจักรสวีเดน (Klarstad Kommun)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๕๒ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี ๑ ถึง วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน หน่วยที่ ๓ กรงุย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์
วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
 เข้ารับฟังบรรยายด้านการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในกรุงย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หน่วยที่ ๓ (Yangon Division Department of Basic Education No. 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๕๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน  

สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
สภาผู้แทนราษฎร 

 
 



หน้า ๒๕๖ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุดท่ี ๒๔ หน้า ๒๕๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 

 
 
 
 
 

นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ 
ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน 

คณะกรรมาธกิารกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

 
 
 
 
 นางสาวสุภาวดี  สุทธ ิ นางสาวเบญจมาศ  สุภาชัย นางสาวมณฑิชา  ผลหาญ 
 วิทยากรชํานาญการพเิศษ วิทยากรชํานาญการพเิศษ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 

 นางสาวรัตติยา  พนาจันทร ์ นางสาวปนัดดา  ระกิติ นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีทิพย์อาสน์ 
 นิติกรปฏิบัติการ วิทยากรปฏิบติัการ นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 นางสาวสุภาวิณี  ดีทรัพย์ นางสาวบญุแท้  โดดเครือ นางสาวมยุรา  กันสีชา 
 นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธรุการชํานาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 นางอําพรพันธุ์  อินทรแพทย์ นางสาวนิภาพร  นาคสวาสด์ิ 
 เจ้าพนักงานบนัทึกข้อมูลชํานาญงาน เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 



หน้า ๒๕๘ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๗๗      โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๗๘  
E-mail : child_sapa@hotmail.co.th 
ที่อยู่ สํานักกรรมาธิการ ๓  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 อาคารดีพร้อม (ช้ัน ๓ โซน B) 
 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
 

     
 
 






